
ราคา 30 บาท

“ฟรีวีซ่าไทย-จีน” ผ่านความสัมพันธ์ยั่งยืน
มุ่งประโยชน์ประชาชน 2 ประเทศ

กรมการค้าภายในเปิดไฟเขียว ปณท.
เพิ่มจุดบริการที่ร้านธงฟ้า 20,000 สาขา

กรมการค้าภายในจับมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
(ปณท.) ให้ร้านธงฟ้าทัว่ประเทศเป็นจดุส่งพสัด ุกว่า 20,000 จดุ 
หวงัสร้างรายได้เพิม่ เริม่เปิดให้บรกิาร เดอืนเมษายน นี้

นายภมูธิรรม เวชยชยั รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณชิย์ พร้อมด้วย นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสักขีพยาน 
ในพธิลีงนาม MOU ความร่วมมอืโครงการไปรษณย์ีไทย @ธงฟ้า 
ระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ และบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ�ากัด เพ่ือขยายจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยสู่ร้านธงฟ้า
กว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ ช่วยอ�านวยความสะดวกพี่น้อง
ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางในการดรอป 
หรือส ่ งสินค ้าผ ่ านร ้ านธงฟ ้า 
และลดภาระค่าใช้จ่าย 2

ภูมิธรรม เวชยชัย

‘ทีเส็บ’ ยกระดับงานเทศกาลในไทย
สู่แพลตฟอร์มต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

นายจริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผู้อ�านวยการส�านกังานส่งเสริม 
การจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ  
เปิดเผยว่า ปีนี้ทีเส็บมีนโยบายที่จะยกระดับงานเทศกาล 
ในประเทศไทยให้เป็นกลไกสร้างประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทาง 
การจัดงานระดับโลก และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกจิตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ  ทีมุ่ง่ใช้ต้นทนุทางวฒันธรรม
ยกระดบัเศรษฐกจิไทย จากเดมิทีใ่ช้งานเทศกาลเป็นเคร่ืองมอื 

กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศระยะส้ัน ไปสู่แนวทางใหม่คอื ใช้งาน 
เทศกาลเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดโอกาสทางธุรกจิ เน้นความต่อเนือ่ง 
ของการจัดงาน สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
ผู้เข้าร่วมงานท่ีมกี�าลังซ้ือสูง มเีป้าหมายการเข้าร่วมงานทีเ่ฉพาะ
เจาะจงมากขึน้และมองหาประสบการณ์สร้างสรรค์ ซ่ึงจะท�าให้ 
ประเทศไทยเป็นจดุหมายท่ีโดดเด่น 
ในการจดังานเทศกาล

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
12

เรียกร้องรัฐตั้งวงศึกษา 
“แลนด์บริดจ์-คลองไทย”
แบบคู่ขนาน เพื่ออนาคต

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกจิชมุชน
มท.1 ย�้าฝ่ายปกครอง
จังหวัดชายแดนใต้
ซ้อมแผนเผชิญเหตุ 

สร้างขวัญก�าลังใจ ปชช.
พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด3 11
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ทเีสบ็จบัมอื 4 สมาคมพนัธมติร ผลกัดนังานเทศกาลไทยไปสูเ่วทรีะดบัโลก ตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ

ที่มุ่งใช้ต้นทุนวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจไทย พร้อมปั้นงานเทศกาลสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

มุง่ดงึกลุม่ผูเ้ข้าร่วมงานเทศกาลทีม่กี�าลงัซือ้สงูจากทัว่โลก เป็นการต่อยอดผลส�าเร็จในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

หลงัจากทเีสบ็ให้การสนับสนนุการจดังานเทศกาลกว่า 100 งาน สร้างเงนิหมนุเวยีนทางเศรษฐกิจให้ประเทศ

กว่า 50,000 ล้านบาท

อนุทิน ชาญวีรกูล

หัน จื้อเฉียง

ปณิธาน มีไชยโย
ผู้อ�านวยการ 

องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

20

ท้องถ่ินไทย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 ปักษ์แรกเดือนเมษายน วันที่ 1-15 เมษายน 2567

รฐับาลไทย เปิดมิติใหม่ “ฟรีวซ่ีาไทย-จนี” หวงักระตุน้
การท่องเทีย่วไทย ขณะทีส่มาคมผู้สือ่ข่าวไทย-จนี จดักจิกรรม
เสวนาในหวัข้อ “ฟรวีซ่ีาไทย-จนี สายสมัพันธ์ 
ยัง่ยนืเศรษฐกจิมัง่คัง่” เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 67  
ณ ห้องบอลรมู 1 ชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์  
ถนนรชัดาภิเษก โดยได้รบัเกยีรตจิากเอกอคัราชทตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าประเทศไทย 
และวทิยากรทีม่ชีือ่เสยีงหลายท่าน ได้มาสะท้อน 
มมุมองด้านต่างๆ ไว้ อย่างน่าสนใจยิง่ 2

สนพ.เตรียมแผนพลังงาน PDP ฉบับใหม่ 
เพิ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกิน 50%

วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

ส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เตรยีม
เปิดประชาพิจารณ์แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) ฉบบัใหม่ เดอืน เม.ย. 2567 ก่อนเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) มุง่เพิม่
ก�าลังผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเกนิ 50% 

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปิดเผยถงึความคบืหน้า
การปรบัปรงุแผนพลังงานชาต ิ (National Energy Plan 
2024) ปี 2567-2580 ว่า สนพ.อยูร่ะหว่างการจัดท�าร่าง
แผนพลังงานชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วย 5 แผน
ส�าคญั ได้แก่ 

1. แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลงังาน 
ทางเลอืก (AEDP) 3. แผนอนรุกัษ์พลงังาน (EEP) 4. แผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาต ิ (Gas Plan) และ  
5. แผนบรหิารจดัการน�า้มนัเช้ือเพลงิ (Oil Plan) โดยคาดว่า ทัง้ 5 แผน จะสามารถเปิดรับฟังความคดิเหน็ 
จากผูม้ส่ีวนได้เสยีในช่วงต้นเดอืน เม.ย. 2567 นี ้เพือ่น�าประกอบเข้าสูแ่ผนพลงังานชาต ิและเปิดรบัฟังความคดิเหน็ 
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 นี ้ก่อนน�าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานห่งชาติ (กพช.) เดอืน ก.ย.  
2567 พจิารณาก่อนน�าเสนอเข้าสูท่ีป่ระชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.) อนมุตัต่ิอไป
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

“ฟรีวีซ่าไทย-จีน” ผ่านความสัมพันธ์ยั่งยืน
มุ่งประโยชน์ประชาชน 2 ประเทศ

ในตลาดซึง่ควรได้รบัการเคารพ ความร่วมมอืทีด่บีางครัง้อาจมี 
ปัจจยัทีไ่ม่เอือ้อ�านวย แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพอใจ แต่บางคนกไ็ม่พอใจ  
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ สิง่นีต้้องได้รบัการจดัการและจดัการโดยรวม 

ประการทีส่าม นโยบายปลอดภาษขีองไทย ส�าหรับสนิค้า
น�าเข้าจ�านวนน้อย ถอืเป็นการเคล่ือนไหวทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและเป็นมาตรการทีจ่�าเป็นในการส่งเสริมการพฒันา
อีคอมเมร์ิช จีนก็มนีโยบายคล้ายๆ กนั ปัญหาการหลกีเลีย่ง 
ภาษีทีเ่ป็นอันตราย โดยนกัธรุกิจทีไ่ร้ศลีธรรมสามารถป้องกนัได้ 
ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ได้ผลก�าไร ในขณะเดียวกันก็หลีกเล่ียงอันตราย

“การลงทุนของบริษัทจีนในประเทศไทย ช่วยให้
ประเทศไทยพัฒนา ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ลงทุน
ในจีนหลังจากจีนปฏิรูปและเปิดประเทศ ในช่วงไม่ก่ีปีมานี้  
การลงทุนของบริษัทจีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
มีบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีน มากกว่า 850 บริษัท
ในประเทศไทยท่ีจดทะเบียนกับสถานทูตจีนในประเทศไทย 
ยกเว้นบรษิทัทางการเงนิและการบนิบางแห่ง ส่วนใหญ่ด�าเนนิ
ธุรกจิด้านการผลติหรอืการก่อสร้างทางวศิวกรรม ผลติภณัฑ์ 
ทีพ่วกเขาผลิตมจี�าหน่ายทัว่โลก ช่วยเพิม่ขดีความสามารถของ
ประเทศไทย ในการหาเงินตราต่างประเทศ ผ่านการส่งออก  
เพ่ิมรายได้จากภาษีท้องถิน่และโอกาสในการจ้างงาน และช่วยให้ 
เยาวชนไทยหลายหมื่นคน ได้รับทักษะทางเทคนิคที่ส�าคัญ 

ประเทศไทย ถ้ามบัีตร Elite Card ก็เข้ามาได้เลย คล้ายๆ ฟรี 
วซ่ีาในตอนนี ้ แต่นกัธรุกจิหรอืนกัท่องเทีย่วทีจ่ะมบีตัร Elite 
Card ต้องเสยีเงนิสมคัรเป็นสมาชกิ แพงมาก ใบละเป็นล้าน  
แลกกบัวซ่ีา 20 ปี เพือ่ใช้ชวิีตอยูใ่นเมอืงไทย ระยะแรกโครงการนี้ 
กล้็มลุกคลกุคลานพอสมควร แต่ปัจจบุนั จากปี 2546-2567 
เรามยีอดคนซือ้บัตรนี ้ 36,357 ใบ ถอืว่าประสบความส�าเรจ็
ในช่วงหลงันี้ 

หลายรฐับาลทีผ่่านมาเคยคดิจะยกเลกิ แต่ประคบัประคอง
กนัมา จนมาผลิบาน 2 ปีหลงันีเ่อง ทีย่อดขาดทนุบรษัิททกุๆ 
ปี แต่ล่าสดุปี 2566 ได้ก�าไร 800 ล้านบาท ยอดปีท่ีแล้วปีเดียว
ขายบตัรใบนีไ้ด้ 10,000 ใบ นัน่หมายความว่า การมองว่าเรือ่ง 
ของวีซ่า การมองเร่ืองช่องทางอ�านวยความสะดวกให้กับ 
นกัท่องเทีย่ว นักธรุกจิ มันมนียัส�าคญัมานานแล้ว ซ่ึงหลงัจากที ่
รฐับาลนายกฯ เศรษฐา ก้าวขึน้มาบรหิารประเทศ นโยบาย 
“ฟรีวซ่ีา” ถอืเป็นนโยบายแรกเลยทีค่ดิจะเอาเร่ืองวซ่ีา มาเป็น 
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ดึงดูดรายได้เข้าสู่ประเทศไทย  
ในยคุหลงัโควดิ

ช่วงปี 2562 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย  
ม ี40 ล้านคน ปี 2563 โควดิเริม่มา นกัท่องเทีย่วลดลง พอเข้า
ปี 2564 ทกุอย่างแทบหยดุชะงกัไปหมด มคีนเข้ามาเทีย่วไทย 
แค่ 4 แสนคน และในขณะที่เราก�าลังเคว้งคว้าง เราได้รับ 
ความช่วยเหลอืเรือ่งวคัซีนจากจีน

รฐับาลยงัมแีนวคดิทีจ่ะท�าให้ทุกวันเป็นไฮซซีัน่ และจะหนัไป
ส่งเสรมิเมอืงรองให้มากขึน้” 

ด้าน ผศ.ดร.หลี ่ เหรนิเหลยีง รองคณบด ี ฝ่ายวิชาการ 
คณะพัฒนาสังคมและยทุธศาสตร์การบรหิาร สถาบนับณัฑติ
พฒับรหิารศาสตร์ (นด้ิา)  กล่าวว่า จนีกเ็ป็นประเทศทีเ่ปิดกว้าง 
ฟรวีซ่ีามหีลายความหมาย วซ่ีาทางการทตู วซ่ีาข้าราชการ วีซ่า 
ประชาชนทัว่ไป จรงิๆ คือมปีระมาณ 165 ประเทศ 3 เดอืน  
เข้าจีนได้ด้วยเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกันออกไป ส่วนฟรวีีซ่าให้ไปยุโรป  
6 ประเทศหลกัทีก่ล่าวมา น่าจะมนีมิิตหมาย หรอืความหมาย 
3-4 ประการ  1. จีนเป็นประเทศทีเ่ปิดกว้างในการส่งเสรมิไปมา 
หาสูใ่นภาคประชาชน 2. ในเรือ่งของโควิด หลงัโควดิไปแล้ว 
จนีมมีาตรการความปลอดภยัด้านสาธารณสุข ส่งเสรมิไปมาหาสู่ 
กนัได้ 3. ในเร่ืองของภูมริฐัศาสตร์ให้เห็นว่าสามารถเป็นเพ่ือน
กับทุกกลุ่มทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรป ประเทศ 
ในเอเชยี สงิคโปร์ มาเลเซยี เป็นต้น 

เมือ่ปีทีแ่ล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอเมรกิา กม็นียัยะ 
ส�าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และมคีวามส�าคญัต่อ
การจัดการระเบยีบโลก หรือธรรมาภบิาลโลก ซ่ึงรฐับาลจนี 
ให้ความส�าคัญในการด�าเนินนโยบายที่ดี ในการปรับปรุง 
ความสมัพนัธ์กบัอเมรกิาตลอดเวลา อเมริกากไ็ม่ได้มองว่าจนี 
เป็นภัยคกุคาม แต่มองว่าเป็นคูแ่ข่ง ใช้ค�าว่าเป็นคู่แข่งมากกว่า  
จะสังเกตได้ว่า ประธานสีจิน้ผิงมีการพบโจไบเด้นด้วย หลงัจากนัน้ 
มีคณะผู้แทนระดับสูงที่จะไปเจรจากับกรุงปักก่ิงอยู่หลาย 
ครัง้ จรงิๆ แล้ว ความสัมพนัธ์ระหว่างจนีกับอเมรกิา เป็นการ
พึง่พาซึง่กนัและกนั เรือ่งสงครามการค้าต่างๆ ไม่ใช่เป็นปัจจัย
ส�าคญั ต่างคนต่างอยากพ่ึงพาซึง่กันและกนั 

ขณะที่  นายวิชัย มงคลชัยชวาล รองประธาน
หอการค้าไทย-จนี กล่าวว่า Baidu เป็นเสิร์ชเอนจินอนัดบัหนึง่ 
ของประเทศจนี ซึง่จะช่วงเดือนมกราคมถงึเดอืนกมุพาพนัธ์ 
พบว่า คนจีนมีการเสิร์ซหาการท่องเทีย่วในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ 
48% ค้นหาโรงแรมเพ่ิมขึน้ถงึ 41% ค้นหาเรือ่งสถานทีเ่พิม่ขึน้ 
53% ในจ�านวนผู้ค้นหาเหล่านี ้มาจาก มณฑลกวางตุง้  มณฑล
เจยีงซ ูมณฑลเจ้อเจยีง มณฑลซานตง มณฑลซือ่ชวน มณฑล 
เหอหนาน มณฑลเหอเป่ย มณฑลหูหนาน มณฑล มณฑลเป่ยจิง  
มณฑลชิงไห่  เป็นต้น ซ่ึง 10 มณฑลนี ้ถือว่ามคีวามสนใจมาก
ที่สุด โดยอายุของผู้เข้ามาค้นหาข้อมูลอยู่ที่ 30-39 มีอัตรา
มากทีส่ดุถงึ 30%  ส่วนอาย ุ40-49 มี 27% และอาย ุ20-29  
ม ี23% ข้อมลูต่างๆ เหล่านีก้ว่า 80% มคีวามสนใจในเมอืงไทย  
ถ้ากระทรวงการท่องเที่ยวสามารถกวาดกลุ่มนี้ ก็น่าจะได้
มากกว่าทีค่าดคดิ 

“เหน็ด้วยอย่างมากกบั Soft Power เพราะนอกจากเสือ้ผ้าแล้ว  
ยังมีอีกหลายอย่างของเมืองไทยที่จะท�าให้คนจีนประทับใจ  
เช่นภาพยนตร์ไทย จากที่มีการเชิญมาร่วมงานประชุม
หอการค้าไทย-จีน พบว่า มีคนจีนชอบภาพยนต์ไทยมาก 
โดยเฉพาะดาราไทย ทั้งหล่อ สวย  แต่เนื่องจากติดโควตา 
ไม่สามารถขายได้ทัง้หมด เนือ่งจากประเทศจีนมจี�ากดัโควตาต่อปี 
ในการน�าภาพยนต์เข้าประเทศ ซึง่หากกระทรวงพาณชิย์เจรจา
หาทางออกตรงน้ีได้ การค้าทีจ่ะเสยีดลุกน่็าจะช่วยได้เยอะ”

ในส่วนของ นายสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภา
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เผยว่า ช่วงจังหวะ
ในการให้ฟรีวีซ่าถือเป็นสิ่งส�าคัญ โดยจุดหนึ่งที่ได้ประโยชน์
มากๆ จากฟรวีซ่ีา คอื ชายแดน โดยรถไฟจนี-ลาว ซึง่น่าแปลก 
ที่รถไฟเชื่อมจีนถึงเวียงจันทน์ กลับเห็นนักท่องเที่ยวจีนที ่
หลวงพระบางจ�านวนมาก แต่ทีเ่วียงจันทน์มน้ีอย ท�าให้เข้าใจว่า เมือ่ 
นัง่รถไฟมาถงึเวยีงจนัทน์นกัท่องเท่ียวจีนก็ข้ามมากรงุเทพฯ เลย 
ซึ่งจากการไปตรวจสอบ ตม.หนองคาย พบว่า มีคนจีนเข้า
ไทยเพิ่มขึ้น ในฐานะผู้ประกอบการคือ Supply Chain 
ทีร่องรับภาคอีสานกับนกัท่องเทีย่วจีน ทางเรามกีารวางแผน
กนัอย่างไร ประเมนิได้หรอืไม่ว่า ภาคอสีานของเราจะสามารถ 
รองรับนักท่องเที่ยวจีนได้ไหม และจะขายอะไรให้กับ 
นกัท่องเทีย่วจีน เพราะเช่ือว่า หลังจากมกีารเปิดฟรวีีซ่า จะท�าให้ 
มคีนไทยไปท่องเทีย่วประเทศจนีเพ่ิมขึน้เป็นเท่าตวั 

นายหนั จือ้เฉยีง เอกอัคราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนี  
ประจ�าประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ ใหหัวัข้อ “ความสัมพนัธ์ไทย-จีน  
ด้านวฒันธรรมและเศรษฐกจิ” ความว่า จนีและไทยเป็นเพือ่นบ้านท่ีดี  
เชือ่มโยงกนัด้วยภเูขาและแม่น�า้ เป็นญาติทีด่ด้ีวยสายเลอืด และ 
เป็นหุ้นส่วนทีดี่ มโีชคชะตาร่วมกนั และเม่ือย้อนเวลากว่า 3 ปี 
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากความอบอุน่ทีถ่่ายทอด
สู่ชาวจนี ผ่านวดิโีอออนไลน์ของผูน้�าไทย เรือ่ง Come on  
China, Come on Wuhan สูค่วามอบอุน่ทีจ่นีมอบให้กบั 
คนไทย เม่ือวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 จ�านวน 200,000 โดส ส่งมาถงึ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างความประหลาดใจที่ชาวจีน 
และไทย ได้สัมผสัถงึความหมายอนัลกึซึง้ของค�าว่า “จนีและ
ไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน” 

ตั้งแต่ วันท่ี 1 มีนาคมนี้ การยกเว้นวีซ่าระหว่างจีน 
และไทยมผีลบงัคบัใช้ และท้ังสองประเทศเข้าสูย่คุปลอดวีซ่า ซึง่ 
ไม่เพยีงเอือ้ต่อความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วและการแลกเปลีย่น 
บุคลากรระหว่างทั้งสองประเทศเท่าน้ัน แต่ยังส่งเสริม 
การแลกเปลีย่นในทกุด้านอย่างครอบคลมุ ถอืเป็นนัยส�าคญั
เชงิสญัลกัษณ์ ส�าหรับความร่วมมือบรูณาการท่ีใกล้ชดิยิง่ขึน้
ระหวา่งจีนกับไทยและแม้แต่ภูมภิาค ความสัมพันธ์จีน-ไทย 
ก�าลงัพฒันาไปในทศิทางทีดี่ และประชาชนของทัง้สองประเทศ
ก็พอใจกบัสิง่นี ้อย่างไรก็ตาม เรามักจะได้ยินเสยีงทีแ่ตกต่างกนั 
ท�าให้เกดิค�าถามไม่ทางใดกท็างหนึง่ เราต้องเสริมสร้างความ
มัน่ใจและก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ ตามเส้นทางการสร้าง
ชมุชนท่ีมอีนาคตร่วมกนั 

นอกจากน้ี เรายังต้องฟังทุกเสียง ใสใจทุกความคิดเห็น 
และตอบสนองอย่างทันท่วงที วันนี้จึงอยากหยิบแว่นขยาย
และท�าการวเิคราะห์เชงิลกึ ในทกุแง่มุมของความร่วมมือท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกนั ระหว่างทัง้สองประเทศ ขณะเดยีวกัน โดย
มองไปข้างหน้า สูอ่นาคตทีส่ดใสของความสมัพนัธ์ของจีน-ไทย

1. ความร่วมมอืทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนัระหว่างจนีและไทย 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัง้สอง จนีเป็นคูค้่ารายใหญ่ทีส่ดุ
ของไทย เป็นแหล่งลงทนุจากต่างประเทศทีส่�าคญัทีส่ดุ และ 
เป็นตลาดแหล่งท่องเท่ียวทีส่�าคญัทีส่ดุ ในปี 2566 ปรมิาณการค้า 
ระหว่างจีนและไทยจะอยู่ที่ 126.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
โดยจนีส่งออก 75.7 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั น�าเข้า 50.6 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ และจนีมส่ีวนเกินดลุ 25.1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั  
การลงทุนโดยตรงของวิสาหกิจจีนในประเทศไทยจะอยู่ที่  
4.6 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เพิม่ข้ึน 109% เมือ่เทียบเป็นรายปี  
โดยจะมนีกัท่องเทีย่วชาวจนีในประเทศไทยจ�านวน 3.52 ล้านคน  
สร้างรายได้จากการท่องเทีย่วของประเทศไทย 196.7 พนัล้านบาท  
(ประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

ความสัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจและการค ้า จีน-ไทย 
เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท้ังสอง 
และส่งเสรมิการพฒันาของทัง้สองประเทศ บางคนมองเหน็การ 
ขาดดลุการค้าระหว่างจนีกบัไทยและสงสยัว่า ไทยได้รบัความเดอืดร้อน  
ในขณะทีจ่นีได้เปรยีบ นีไ่ม่ใช่ทัศนคตทิางวทิยาศาสตร์ ทกุคนรูดี้ 
ว่าตลาดส่งออกสินค้าเกษตรมกีารแข่งขนัสงูในการค้าระหว่าง
ประเทศ และจีนเพียงประเทศเดยีวกด็ดูชบัการส่งออกสนิค้า
เกษตรของไทย มากกว่า 40%

นอกจากนี ้สนิค้าจนีทีน่�าเข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ 
เป็นวัตถุดิบและขึ้นส่วนการน�าเข้า ส่วนน้ีจะผลิตและ
แปรรูปโดยวิสาหกิจในท้องถิ่น แล้วส่งออกโดยมีมูลค่าเพิ่ม  
ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยน�าเข้าแผ่นซลิคิอน
เวเฟอร์ของจีนมูลค่า 1.295 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 
ส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์มลูคา่ 2.92 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปีเดยีวกนั การน�าเข้าดงักล่าวสร้างมูลค่าผลผลติการผลติ
และการส่งออกให้กบัประเทศไทยได้มากขึน้

 เมือ่สงัเกตความสมัพันธ์ทางเศรษฐกจิและการค้าระหว่าง
ประเทศ ต้องดูสถานการณ์โดยรวมของดุลการช�าระเงิน 
ในปัจจบุนันอกเหนือจากการค้าสนิค้าแล้วเรายังต้องดกูารค้า 
บรกิารและการลงทนุทางตรงด้วย ซ่ึงประเทศไทยมส่ีวนเกนิมาก  
ในสองรายการหลัง ปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายเงิน  
5.4 พันล้านดอลลาร์สหรฐั ในประเทศไทย และบรษิทัจีนลงทุน 
4.6 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ในการลงทนุโดยตรงในประเทศไทย 
ผมอยากจะชี้แจงให้ขัดเจนว่าจีนไม่ได้เกินดุลการค้ากับไทย 
และจะเปิดประตูรับสินค้าจากประเทศไทยเสมอ ทั้งในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต

เอกอัคราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีน ประจ�าประเทศไทย  
กล่าวอกีว่า ได้เหน็รายงานและการพดูคยุมากมาย เกีย่วกบั
การส่งออกสินค้าจีนราคาถูกจ�านวนมากไปยังประเทศไทย 
มีผลกระทบต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกันในประเทศไทย 
และบางส่วนยังมีปัญหาท่ีผิดกฎหมาย เช่น การละเมิด
เครื่องหมายการค้า การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน และการ 
หลกีเลีย่งภาษีทีเ่ป็นอนัตราย 

ในความเห็นส่วนตวันัน้คดิว่า ประการแรก กจิกรรมทาง
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศควรด�าเนินการตาม
กฎหมายและข้อบงัคบั น่ีเป็นข้อก�าหนดท่ีสอดคล้องกนัของ
รัฐบาลจีน ส�าหรับบริษัทในประเทศและพลเมืองที่เดินทาง
ไปต่างประเทศ เราสนบัสนนุประเทศไทยในการปราบปราม
ปัญหาการน�าเข้าสนิค้าจีนท่ีผดิกฎหมาย 

ประการที่สอง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า  
มีกฎหมายเศรษฐกิจตลาดโดยธรรมชาติและมีการแข่งขัน 

พวกเขายังด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับสังคม
ท้องถ่ินอย่างแขง็ขนั” เอกอคัราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ประจ�าประเทศไทย กล่าว (*อ่านรายละเอยีดเพิม่เติมในฉบบัหน้า)

นายสพุจน์ วงศ์จรสัรว ีทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา กล่าวว่า ปัจจบุนั นายกเศรษฐา ทวสิีน  
ถือว่าเป็น flagship ส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยสามารถ
เตบิโตและยืนอยูไ่ด้ ในสภาวะทีเ่ศรษฐกิจโลกมปัีญหา ทัง้เรือ่ง
ของสงคราม ยเูครน-รสัเซยี ปาเลสไตน์-อสิราเอล และสงคราม
ทางการค้า trade war ระหว่างมหาอ�านาจ ทีม่มีายาวนาน 
และต่อเนื่อง ปัจจุบันต้องถือว่าภาคการท่องเที่ยวก็ถือเป็น 
เสาหลกัเสาหน่ึงของประเทศไทย 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยตัง้ข้ึนมาแล้ว 64 ปี ในยคุ
จอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดพร้อมกับการบินไทย
ในปีเดยีวกนั นีค่อืความส�าคญัทีผู่น้�าในยคุนัน้มองเหน็ว่า เรา
ควรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพราะรายได้จาก 
การท่องเท่ียวจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถยนือยูไ่ด้ด้วยตัวเอง  
ท�าไมตอนนัน้ผูน้�าถงึมองอย่างนัน้ ขณะทีภู่เกต็ยงัไม่มใีครรู้จกั 
พังงาไม่มีใครรูจ้กั เชยีงใหม่ไม่มใีครรูจ้กั กรงุเทพฯ เองก็ยงั 
ไม่มีบรกิารขนส่งสาธารณะทีทั่นสมยัอย่างทกุวนันี ้นีค่อืวสัิยทศัน์ 
ของผู้น�ารัฐบาลทุกยุคสมัย ที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
การท่องเทีย่ว ต่อเนือ่งกนัมา จนกระทัง่ทุกยคุ “ฟรีวซ่ีา” 

ก่อนหน้านี ้ในปี 2546 ยคุรฐับาลทักษณิ ชนิวตัร ก�าเนดิ
บตัร Elite Card แต่ตอนนีเ้ปล่ียนชือ่เป็น Thailand Privilege 
Card ซึง่เป็นการให้วซ่ีาแก่นกัธรุกิจ นกัท่องเทีย่วทีอ่ยากจะ 
ใช้ชวีติ long term visa ในประเทศไทย ซึง่ใครจะเข้ามาอยูใ่น

ขณะเดียวกนั เมือ่ต้นปี 2566 รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ 
ตัง้เป้าไว้ว่า หลงัโควดิ เราจะต้องมนีกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ
เข้ามาประเทศไทย 25-28 ล้านคน ถอืเป็นโจทย์ใหญ่ เพราะ 
ตัวเลขทุกอย่างเพิ่งไต่หัวขึ้นมา กระทั่ง31 ธันวาคม 66  
เราสามารถท�าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศถึงเป้าพอดี  
28 ล้านคน และเพ่ือท�าให้ตวัเลขนีข้ยบัขึน้ไปอีก ทางรฐับาล 
นายกฯ เศรษฐาไม่ได้นิง่นอนใจ มองว่าเรือ่งวซ่ีามส่ีวนส�าคญั ท่าน 
สุดาวรรณ หวังศภุกิจโกศล รัฐมนตรีกระทรวงท่องเท่ียว จงึ
บอกว่า เราจะเป็นรัฐบาลชดุแรกทีก่ล้าหาญชาญชยั ท�าในส่ิงท่ี 
รฐับาลทกุชดุไม่เคยคดิจะท�ามาก่อน และท�ายากมาก นัน้คอื 
“ฟรวีีซ่า” โดยวนัที ่25 กนัยายน 2566 เป็นวนัแรกทีเ่ราเปิด
ฟรวีซ่ีาให้แก่นกัท่องเท่ียวจนีเข้าประเทศไทย 

“ก่อนหน้า มนีกัท่องเทีย่วจนีเข้ามา เฉล่ียวนัละ 4-5 พนัคน  
หลงัจากเปิดฟรวีซ่ีา ตวัเลขขยบัขึน้เป็นวนัละ 7 พนั–9 พนัคน 
และสิน้เดอืนกนัยายน แตะ 1 หมืน่คน ต่อเนือ่งเป็น 17,000 คน  
ภายในวนัที ่2 ตลุาคม แต่เมือ่ถงึวนัที ่3 ตลุาคม 66 เกดิเหตุ 
ไม่คาดฝันทีพ่ารากอน มนีกัท่องเทีย่วจนี 1 คน รวมทัง้ชาวพม่า
และชาวไทยเสียชวีติ จากนัน้ จ�านวนนกัท่องเทีย่วจีนทีไ่ต่ขึน้ไป
แล้ว กปั็กหวัลงทนัที  จนต�า่กว่า 7 พนัคน อกีครัง้ ซึง่รฐับาล 
กพ็ยายามท�าทุกวถิทีาง เพือ่แก้ปัญหา ในความโชคร้ายก็มคีวาม 
โชคดีที่รัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เพราะ
หลังจากเกิดเหตุ เราไม่ได้น่ิงนอนใจ เราให้ความช่วยเหลือ 
นกัท่องเทีย่วรายนัน้ ดแูลเอาใจใส่ยิง่กว่าญาตสินทิมติรสหาย เรา 
ดแูลจนจบกระบวนความ พร้อมกบัเงนิเยยีวยา จนก้าวมาถงึ
การเปิดฟรวีซ่ีาไทย-จีน อย่างถาวร เมือ่ 1 มนีาคม ทีผ่่านมา 

กรมการค้าภายในจบัมอื กับ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด  
(ปณท.) ให้ร้านธงฟ้าทัว่ประเทศเป็นจดุส่งพสัด ุกว่า 20,000 จดุ  
หวงัสร้างรายได้เพิม่ เริม่เปิดให้บรกิาร เดือนเมษายน นี้

ช่วยอ�านวยความสะดวกพีน้่องประชาชน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
ในการเพิม่ช่องทางในการดรอปหรอืส่งสนิค้าผ่านร้านธงฟ้าและ
ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยม ีนายกรีต ิรัชโน ปลดักระทรวงพาณชิย์  
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ  
ดร.อนนัท์ สภุทัรพันธุ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย  
จ�ากัด ร่วมด้วย

นายภมูธิรรม เวชยชยั รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ กล่าวว่า ทัง้ 2 หน่วยงานบูรณาการ
การจัดส่งสนิค้า ช่วยเพิม่รายได้สร้างโอกาสให้พ่ีน้องประชาชน 
ไปรษณย์ีไทยยงัขาดเครอืข่ายและกระทรวงพาณชิย์มร้ีานธงฟ้า
อยูใ่นเครอืข่ายกว่าหนึง่แสนร้านค้า เราคดัมา 20,000 ร้านค้า 
ความร่วมมือครัง้นีจ้ะเกดิประโยชน์กบัพีน้่องประชาชนทีเ่ป็น
คนตวัเลก็ เจ้าของร้านค้าธงฟ้า ซึง่จะเป็นเครือข่ายประชาชน
ให้ทกุส่วนทีเ่กีย่วข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศ ใช้ไปรษณย์ีไทยและร้านธงฟ้าเพ่ิมรายได้และลด
ภาระค่าใช้จ่าย หน่วยงานของรฐักม็าช่วยสนบัสนุนดแูลพีน้่อง
ประชาชน

นายประเสรฐิ จันทรรวงทอง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กล่าวว่า โครงการไปรษณย์ีไทย 
@ธงฟ้า เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงดีอีท�างานเชิงรุก พี่น้องประชาชนจะได้รับ 

ความสะดวกสบายมาบริการให้ในเขตหมู่บ้านประหยัดเวลา
ประหยดัค่าใช้จ่าย ไปรษณีย์ไทยจะมสีาขาเพ่ิมอกี 20,000 สาขา 
ทันที ในการรับส่งสินค้า ช่วยเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า 
ส�าหรบักรมการค้าภายใน ร้านธงฟ้าก็ได้รบัประโยชน์ นอกจาก
รับส่งของยังสามารถขายของในร้านตัวเองได้อีก ในอนาคต
อาจมีการต่อยอดในการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
ซึง่ได้ประโยชน์ทกุฝ่าย

ด้าน ดร.ดนนัท์ สภัุทรพนัธุ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กล่าวว่า โครงการนี้จะท�าให้ไปรษณีย ์
เข้าใกล้คนไทยมากขึน้ ขยายจดุบรกิารมากข้ึนอกี 20,000 แห่ง  

และจะมีการขยายอีกต่อเนื่อง ส�าหรับเฟสแรกจะเป็นจุด 
ดรอปของและเฟสถดัไปจะมีบรกิารต่างๆ เพ่ิมขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
จดุรบัส่งพสัดอุเีอม็เอส และจะพฒันาถงึขัน้ทีเ่ป็นจดุทีใ่ห้พีน้่อง
ประชาชนรับของที่ร้านธงฟ้าได้ในเวลาที่ร้านธงฟ้าให้บริการ 
เพิม่ความสะดวก และร้านธงฟ้ากจ็ะมรีายรบัเพิม่ขึน้มผีูม้าใช้
บรกิารมากขึน้ เป็นโอกาสให้คนมาซือ้ของร้านธงฟ้ามากขึน้ ซึง่ 
ไปรษณย์ีไทยมรีะบบขนส่งมโีครงสร้างพืน้ฐานระบบโลจสิตกิส์ 
ที่แข็งแรงพร้อมสนับสนุนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 
โดยโครงการดงักล่าว เป็นการยกระดบัการให้บรกิารกบัพ่อค้า 
แม่ค้าออนไลน์ ให้สามารถเข้าไปใช้ กลไกเครอืข่ายร้านธงฟ้า 

ทีม่อียูท่ัว่ประเทศ เพือ่ให้ บริการ DROP OFF วัสดใุห้กบัได้อย่าง 
รวดเรว็และใกล้บ้านมากข้ึน 

นอกจากนี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้า 
ภายใน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ร้านธงฟ้าเป็นร้านที่กระจายอยู่ 
ทกุภูมภิาคทัว่ประเทศถงึระดับต�าบล เบือ้งต้นเราคดัมา 20,000 
ร้านค้า ซ่ึงมร้ีานธงฟ้าสนใจเข้าร่วมถึง 18,000 ร้านค้า ส�าหรบั
เฟสถัดไปเราจะมีการประเมินกันทุกเดือนและจะเคาะทุก 
3 เดอืน ซึง่เราได้ด�าเนนิการตามนโยบายของท่านรองนายกฯ 
อนาคตจะเอาสินค้าเกษตรมากระจายทีจ่ดุน้ีและอกีหลายสินค้า  
เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนทีต้่องการให้ร้านธงฟ้าเป็นเครือ่งมอื 
ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส มุ่งเน้นให้ 
พีน้่องประชาชนเป็นศนูย์กลาง และเราจะยกระดบัร้านธงฟ้า
ที่เหลืออยู่และร้านท่ีมีความพร้อมให้อยู่กับยุคการค้าดิจิทัล 
เป็นการวางรากฐานทีม่ัน่คงให้กับร้านธงฟ้าต่อไป

ส�าหรบัจดุบรกิาร “ไปรษณย์ีไทย@ธงฟ้า” ในระยะแรก 
จะเปิดเป็นจุดดรอปพัสดุ ผู้ฝากส่งเพียงเตรียมการฝากส่ง
ล่วงหน้า ซึ่งผู้ให้บริการร้านธงฟ้าสแกนบาร์โค้ดหน้ากล่อง
ผ่านแอปพลิเคชันเพ่ือรับส่ิงของเข้าระบบ จากน้ันเจ้าหน้าที ่
ไปรษณย์ีจะเข้ามารบัพัสดไุปด�าเนนิการเพือ่ส่งต่อให้ผูร้บัปลายทาง  
และระบบจะค�านวณรายได้ให้ร้านธงฟ้า โดยจะเริม่ให้บรกิาร
ในเดือนเมษายน 2567 ตามเวลาท�าการของร้านธงฟ้า 
แต่ละแห่ง ระยะต่อไปจะเปิดให้บริการทั้งจุดรับพัสดุและ 
เปน็จดุรอจ่ายพัสดุใหผู้ร้ับปลายทาง ทั้งนี้ จากความรว่มมอื 
ดังกล่าว จะท�าให้ไปรษณีย์ไทยมเีครอืข่ายรวมมากกว่า 50,000 จุด 
ทัว่ประเทศ  

กรมการคา้ภายในเปิดไฟเขียว ปณท.
เพ่ิมจดุบริการทีร้่านธงฟา้ 20,000 สาขา

ภมูธิรรม เวชยชัย 

นายภมูธิรรม เวชยชยั รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ พร้อมด้วย นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการ
ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้า ระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ และบรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เพือ่ขยายจดุให้บริการ
ของไปรษณีย์ไทยสู่ร้านธงฟ้ากว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ  



ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 วันที่ 1-15 เมษายน 2567 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

มท.1 ลงใต้ มอบนโยบายฝ่ายปกครองจงัหวดั
ชายแดนใต้ บรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วน 
สร้างความปลอดภัยและขวัญก�าลังใจให้คน 
ในพ้ืนที ่ขบัเคลือ่นการแก้หนีน้อกระบบ พร้อมลยุ
จดัระเบียบสังคม ปราบปรามอาวธุปืน ยาเสพตดิ 
และการค้ามนษุย์ต่อเนือ่ง

เมือ่เรว็ๆ นี ้ทีห้่องประชมุน�า้พราว โรงแรมซีเอส 
ปัตตาน ีอ�าเภอเมอืงปัตตาน ีจงัหวัดปัตตาน ีนายกอง 
ใหญ่ อนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
การประชุมมอบนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ให้กับบคุลากรสงักดักรมการ
ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี 
พลเอก เกรยีงไกร ศรีรกัษ์ ประธานคณะทีป่รึกษา
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก  
สทุธพิงษ์ จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย นายกอง 
เอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการ 
ปกครอง นายขจร ศรีชวโนทยั อธิบดกีรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน นายพรพจน์ เพญ็พาส อธิบดี
กรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรม
โยธาธิการและผงัเมอืง นายไชยวฒัน์ จนุถริะพงศ์ 
อธบิดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ต.ท. 
วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อ�านวยการ
บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.ท. 
ปิยะวัฒน์ เฉลมิศร ีผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 9  
นายกองเอก พาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี นายอ�าพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่า
ราชการจงัหวัดยะลา ว่าทีร้่อยตร ีตระกูล โทธรรม  
ผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส นายสมนกึ พรหมเขียว  
ผูว่้าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจงัหวัด นายอ�าเภอ 
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ 
ร่วมประชมุ

ในการประชมุมอบนโยบายครัง้น้ี นายกองใหญ่ 
อนุทนิ ชาญวีรกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

มท.1 ย�ำ้ฝ่ำยปกครองจังหวัดชำยแดนใต้
ซักซ้อมแผนเผชิญเหต ุสร้ำงขวญัก�ำลงัใจให้ ปชช.

ว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ส�าหรับพีน้่อง
ชาวมุสลิม ขอกล่าวค�าว่า “อัสซะลามุอะลัยกุม 
ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน” และเนื่องใน
เทศกาลถือศีลอด รอมฎอน ตนได้ส่งสารอวยพร
ไปยงัพีน้่องมุสลมิทัว่ประเทศ ส�าหรบัพีน้่องชาวไทย
พทุธ ขอกล่าวขอบคุณทีต้่อนรับอย่างอบอุ่นในการ
มาประชุมร่วมกัน เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข
และพฒันาท�าให้ทุกอย่างดข้ึีนอย่างยัง่ยนื ให้ความ
สงบกลับมายงัพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ รวมถงึ
จงัหวดัสงขลาเป็นโอกาสทีจ่ะยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของพีน้่องประชาชนในพืน้ที่

“ภารกจิส�าคญัของบคุลากรกรมการปกครอง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ิงส�าคัญ คือ  
การเสรมิสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ 
พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งสร้างขวัญและก�าลังใจ 
ให้กบัคนในพืน้ท่ี ซ่ึงต้องอาศยัความร่วมมอืกบัทกุฝ่าย  
ทกุกระทรวง ตลอดจนผูว่้าราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั 

และนายอ�าเภอ เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่าง
สม�่าเสมอ รวมถึงปฏิบัติการข่าวอย่างเข้มข้น  
ผูบ้รหิารทุกคนให้ความส�าคญักบัการสร้างสันติสุข
ในพ้ืนที่แห่งนี้ เพราะหน้าที่ของข้าราชการฝ่าย
ปกครอง คอื “บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ” และรวมถงึ
ให้มคีวามอุดมสมบรูณ์พูนสขุด้วย เพราะพีน้่องฝ่าย
ปกครองเราทกุคนเป็นพีน้่องกนั เป็นเพือ่นร่วมงาน
กนั เราทกุคนต้องมคีวามกล้าในการรกัษาความสงบ
ในพื้นที่ และใช้กฎหมายอ�านาจหน้าที่ที่มีในการ
ปกป้องดแูลพีน้่องประชาชน 

“โดยต้องบรูณาการร่วมกบัทกุภาคส่วนร่วมกนั
ท�างาน ทกุท่านต้องด�าเนนิการเชงิรกุ น�าส่ิงทีเ่ป็น
ประโยชน์สูพ่ีน้่องประชาชน ซึง่นายอ�าเภอ คอื ผูท่ี้ 
มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การ 
ขบัเคลือ่นทกุสิง่ในพืน้ทีต้่องหวังพึง่นายอ�าเภอ จงึขอให้ 
ทกุท่านร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนทัง้ ศอ.บต. ต�ารวจ 
ทหาร และพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี พ้ืนทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว  
ขาดเพียงแค่แรงดึงดูดแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว 
นกัลงทนุเข้ามาเท่านัน้เอง” 

นายกองใหญ่ อนทุนิฯ กล่าวอกีว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ทรงให้ความส�าคัญกับพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนนิ
ลงพ้ืนทีเ่ย่ียมเยียนพีน้่องประชาชนในพ้ืนทีช่ายแดน
ภาคใต้และพี่น้องชาวมุสลิมอยู่สม�่าเสมอ ดังนั้น 
การท่ีเราได้ท�างานเพ่ือชาตบ้ิานเมืองเหมือนอย่าง
ทีพ่ระองค์ท่านท�า ได้ท�าประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มใจ ท�าให้เราทุกคน 
มคีวามสขุมคีวามผกูพันกจ็ะท�าให้ภารกจิเกิดความ

ส�าเร็จได้ เราทุกคนจึงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
กล้าที่จะแก้ไขความขัดแย้ง ช่วยกันสร้างขวัญ 
และก�าลังใจ สร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝัง 
ค่านิยมในความมั่นคงและความเจริญรุ ่งเรือง 
ยกระดบัคณุภาพชวีติิของพีน้่องประชาชน น�ามาซึง่ 
ความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเรา
ทกุคนท�าทกุวนั ความสงบสขุกจ็ะเกดิขึน้ได้ในยคุ
ของเรา 

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณนายกองเอก สุทธิพงษ์  
จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย ผูบ้รหิาร ตลอด
จนเจ้าหน้าทีท่กุระดับของกระทรวงมหาดไทย ทีไ่ด้ 
ขบัเคลือ่นน�านโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 
หนีน้อกระบบได้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมอื 
กับทุกภาคส่วน สร้างความสงบให้บ้านเมือง  
ลดความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดระเบียบสังคม  
การป้องกันและปราบปรามอาวุธปืน ยาเสพติด 
และการค้ามนษุย์ ซึง่ท้ังหมดนีย้งัคงเป็นเรือ่งทีต้่อง 
ขอความร่วมมือทกุท่านเพ่ือด�าเนนิการอย่างเด็ดขาด 
ต่อไป เพือ่ให้สงัคมเกิดความม่ันคงและสงบสขุ 

นายกองเอก อรรษิษฐ์ สมัพันธรัตน์ อธบิดีกรม
การปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
การปกครอง ได้ด�าเนนิการขบัเคล่ือนการประชมุ
มอบนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและกระทรวง

60 อปท.ประจวบฯ ขำนรบั มท.
จัดต้ังธนำคำรขยะครบ 100%

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “MOI 
Waste Bank Week – มหาดไทยปักธง
ประกาศความส�าเร็จ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 1 ธนาคารขยะ” ณ ส�านกังาน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ�าเภอเมือง
ประจวบครีขีนัธ์ โดยม ีนายวษิณุ วาสานนท์ 
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ 
ลิ้มอรุณรักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกมล แก้วเทศ  
นายกเทศมนตรเีมอืงประจวบครีขีนัธ์ พร้อมด้วย  
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วมงาน

นายกติตพิงศ์ สขุภาคกลุ รองผูว่้าราชการ
จงัหวดั รกัษาราชการแทนผูว่้าราชการจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยนิดี
กับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ทีส่ามารถด�าเนนิการขบัเคลือ่น
นโยบายขบัเคลือ่นธนาคารขยะ (Recyclable 
Waste Bank) จนประสบความส�าเรจ็ 100% 
ทั้ง 60 อปท. ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  
ปัญหาขยะมลูฝอยเป็นปัญหาทีท่กุคน ทุกภาคส่วน  
ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่
ต้นทางในรปูแบบของธนาคารขยะรูปแบบหนึง่ 
นอกจากจะเป็นการส่งเสรมิการน�าแนวคดิระบบ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนมาใช้ในการบรหิารจดัการ  
และการจ�าหน่ายขยะที่คัดแยกน�าไปรีไซเคิล 
จนเป็นรายได้กลบัคนืมาสูค่รวัเรอืนและชมุชน เพือ่ 
เป็นสวสัดิการให้กบัสมาชิกธนาคารขยะอกีด้วย 

ส�าหรับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์
ได้คัดเลือกชุมชนหญ้าแก้วเป็นตัวแทนระดับ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในการน�าเสนอผลงาน 
“MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธง
ประกาศความส�าเรจ็ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” 
พร้อมทัง้จดันทิรรศการแสดงผลการด�าเนนิงาน 
ขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลเมือง 
ประจวบคีรีขันธ์ และได้จัดพื้นที่ส�าหรับการ
สาธิต การซื้อขายขยะรีไซเคิล ซึ่งการจัดงาน 
ในครัง้นีไ้ด้ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ�านวน 
8 แห่ง น�าเสนอผลงานความส�าเร็จในการ 
ขบัเคลือ่นธนาคารขยะ

“จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์มุง่สนองนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อน
ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) 
เพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับองค์การ

สหประชาชาติประจ�าประเทศไทยประกาศ
เจตนารมณ์ขบัเคลือ่นตามเป้าหมายการพฒันา
ทีย่ั่งยนื (SDGs) ด้วยการจดัให้มรีะบบจดัการ
และก�าจดัขยะมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถ
น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืนๆ มีแนวทาง
การสนบัสนนุให้ประชาชนได้มกีารคดัแยกขยะ
รีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่น�าแนวคดิระบบเศรษฐกจิ
หมนุเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 
3Rs คอื ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ�า้ (Reuse) และ
น�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

พร้อมทั้งรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ 
และปลกูจติส�านกึให้ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีได้มี
ส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคดัแยกขยะ 
ที่สามารถน�าไปรีไซเคิลหรือไปขาย เพื่อให้ม ี
รายได้สูช่มุชน และพฒันาสูก่ารจดัตัง้ธนาคารขยะ 
เพือ่เป็นสถานทีร่วบรวมและรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ
จากประชาชน อนัเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั
ชมุชน และน�ารายได้ไปจดัสวสัดกิารสงัคมในรปู
แบบต่างๆ” นายกิตตพิงศ์ กล่าวเน้นย�า้

นายกติตพิงศ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญ 
ชวนพี่น ้องประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ 
ทุกครัวเรือน ร่วมกันคัดเเยกขยะ จัดท�าถัง
ขยะเปียกลดโลกร้อน รวมทัง้สร้างความม่ันคง
ทางอาหาร ผ่านการกระตุ ้นปลุกพลังภาคี 
เครอืข่ายการท�างาน การพฒันาคนด้วยการน้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยก 
ระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนให้มคีวามสขุ 
และขอให้ท่านนายอ�าเภอ ผู้น�าท้องถิ่นท้องท่ี 
ตลอดจนภาคเีครอืข่าย ร่วมแรง ร่วมใจกนั เพือ่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สร้างสรรค์สิง่ท่ีดงีาม Change for Good ท�าให้
เกิดธนาคารขยะในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีเงินออม ลด
ปริมาณขยะในพื้นที่ชุมชน ลดปัญหาโลกร้อน 
สร้างการเรยีนรูก้ารคดัแยกขยะ ปลกูจิตส�านึก
ที่ดี และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนดูแลโลก 
ใบเดียวนีใ้ห้ย่ังยนืตลอดไป

จ.สกลนคร น�ำร่องพืน้ทีภ่ำคอสีำน
พร้อมท�ำข้อตกลงตัง้รฐัสภำจงัหวัด
ประธาน กมธ.การแรงงาน รฐัสภา พร้อม

ลงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความ
ร่วมมือในการจัดตั้งส�านักงานรัฐสภาประจ�า
จงัหวัดสกลนคร  

นายชยัมงคล ไชยรบ สส.สกลนคร เขต 5  
พรรคพลงัประชารฐั เปิดเผยว่า นายสฤษฏ์พงษ์  
เกี่ยวข้อง ประธานอนุกรรมการด�าเนินการ
ส�ารวจพ้ืนที่ในการจัดตั้งส�านักงานรัฐสภา
ประจ�าจงัหวัดสกลนคร น�าร่องในอสีาน โดยมี  
นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ 
พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือในการจัดตั้งส�านักงานรัฐสภา
ประจ�าจงัหวดัสกลนคร และส�ารวจพืน้ท่ีเตรยีม
ความพร้อมบรเิวณศาลากลางจงัหวดั เพือ่เป็น
สถานที่ท�าการของส�านักงานรัฐสภาประจ�า
จงัหวัดสกลนคร โดยม ีนายชาตรี หล้าพรหม  
สส.สกลนคร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์  
นายเอกพร รกัความสุข อดตี รมช.แรงงาน และ
ผูเ้กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุทีห้่องประชมุเทสรงัสี  
ชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดัสกลนคร (หลงัเก่า)   

นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธาน
อนุกรรมการด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ในการ 

จดัตัง้ส�านกังานรฐัสภาประจ�าจงัหวดัสกลนคร  
กล่าวว่าส�านกังานรัฐสภาประจ�าจงัหวดั  มอี�านาจและ 
หน้าทีท่ีส่�าคญั เช่น การพฒันาระบบ Digital 
Transformation เพ่ือเป็นคลังข้อมลูในระดบั
จังหวัดของรัฐสภา เพื่อบูรณาการการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาพืน้ที ่และตดิตามตรวจสอบ 
การใช้จ ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ  
ในจงัหวดั ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุม้ค่าและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด และให้ 
ประชาชนมคีวามเข้าใจเก่ียวกบัการบรหิารจดัการ 
งบประมาณในจงัหวดั เพือ่เตรยีมความพร้อม
ข้อมลูพืน้ฐาน เพือ่ส่งเสรมิการเป็น Parliament 
Digital Transformation ในระยะต่อไป 

“รวมไปถึงการด�าเนินการรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ เรือ่งร้องเรยีนขอความเป็นธรรม  และ 
ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน ตามขอบเขตหน้าทีแ่ละอ�านาจของ
ฝ่ายนติบิญัญตั ิ ตลอดจนด�าเนนิการตรวจสอบ 
กลัน่กรองข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นเพือ่สรุปเรือ่งราว
ร้องทุกข์ และข้อร้องเรยีนของประชาชนในเขต
จงัหวดัทีร่บัผดิชอบ ขณะนีไ้ด้จดัท�าครบทกุภาค
แล้ว เหลอืเพยีงภาคอสีานทีจ่ะมกีารใช้จังหวัด
สกลนคร น�าร่อง” นายสฤษฏ์พงษ์ กล่าว

ป้ายจราจร และซ่อมบ�ารงุไฟฟ้าสาธารณะ ให้ส่องสว่าง 
ครบครอบคลมุทกุชมุชน ท�าความสะอาดผวิถนน 
ทาสี ท�าเครื่องหมายบริเวณหลุมบ่อบนผิวถนน 
ให้ผูใ้ช้ทาง นอกจากนี ้ ยงัมกีารอบรมอาสาสมคัร 
ในพ้ืนท่ี ให้ความรู้สร้างความปลอดภัยทางถนน  
ลดอบุติัเหตใุนระดบัชมุชน” ดร.นิสา กล่าว

นางยภุา ปัญญาวรรณรกัษ์ นายกเทศมนตรี
ต�าบลปัว จ.น่าน กล่าวว่า เทศบาลต�าบลปัว มี
จ�านวนจดุเสีย่งอันตราย หรอืจุดทีเ่กดิอุบตัเิหตทุ�าให้
มผีูบ้าดเจ็บหรอืเสียชีวิต 66 จุด เป็นจุดเสีย่งบนถนน
สายหลัก 19 จุด สายรอง 22 จุด ทางแยก 20 จดุ 
ทางโค้ง 4 จุด และไม่มีสญัญาณไฟส่องสว่าง 1 จดุ 
เทศบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึได้พฒันาพืน้ที่
รองรบัการท่องเทีย่ว เพือ่สร้างความปลอดภยัให้แก่
ผูใ้ช้ทางและนักท่องเท่ียว หลังจากการด�าเนนิงาน
พบว่า 1. ระดบับคุคล เกดิความตระหนกั และเข้าใจ
กฎจราจร 2. ระดับหมู่บ้าน ลดจ�านวนอุบัติเหตุ 
ทีร่นุแรง และการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ 3. จดุเสีย่งในพ้ืนที่ 
ลดลง ลดอุบัติเหตุที่รุนแรง พิการ หรือเสียชีวิต  
ตัง้เป้าว่าจะให้เทศบาลต�าบลปัว เป็นพืน้ทีส่วมหมวก
นริภัย 100% ลดเจบ็ ลดตายให้เป็นศนูย์ ซึง่ประสบ
ความส�าเรจ็ไปมากทเีดยีว เพราะในปี 2567 ผ่านมา 
3 เดอืนไม่มอีบุตัเิหตเุลย บาดเจบ็ เสยีชวีติ เป็นศนูย์ 
ซึง่เมือ่เปรียบเทียบกบัปี 2666 เกดิอบุตัเิหตุมาก
ถงึ 17 ครัง้ จดัเป็นอ�าเภอท่ีอยูใ่นระดับความเสีย่ง
สงู ซึง่รณรงค์สร้างจติส�านกึได้ผลมาก จะท�าอย่าง 
ต่อเน่ืองในปี 2567 นี้ 

ปัจจุบนัเทศบาลต�าบลปัว ได้ขยายการท�างาน
ครอบคลมุถงึการบรกิารให้ความช่วยเหลอื บรกิาร
ดแูลทีบ้่านตามความรนุแรงของการได้รบัอุบติัเหตุ 
และ ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ อาสาสมัคร อสม. 
ท�างานในพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
รวบรวมข้อมูลน�ามาประชุมปรึกษาหารือ และ 
เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือลดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน จดัตัง้หน่วยบรกิาร ดแูล เฝ้าระวงั พฒันา 
ทักษะการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ช่วยฟ้ืนคนืชพี ส�าหรบัคนในครอบครวั ให้กบัเดก็
เยาวชน ผูน้�า แกนน�า อาสาสมคัรในชมุชน พฒันา
สูอ่าสาจราจร 

“โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้  
เทศบาลได้การบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจไม่คุ้นชิน 
เส้นทาง และสภาพถนน ถนนบางเส้นเป็นเส้นทางทีแ่คบ  
เป็นทางที่ลงเนิน หากขาดความระมัดระวังอาจ 
เกดิอบุตัเิหตไุด้ พร้อมทัง้เตรยีมพร้อมพืน้ทีเ่ล่นน�า้ 
ปลอดภัย ด่านชุมชน ตรวจจับเตือนผู้ที่ไม่สวม
หมวกนริภยั ด่ืมแล้วขบั ขบัเร็ว และป้องกันการเกิด
เหตุการณ์ฉกุเฉนิทีพ่ร้อมบรกิาร 24 ช่ัวโมง และให้
ความส�าคญัในเร่ืองแสงสว่างในยามค�า่คนื บริเวณ
จุดทีค่าดว่าอันตราย จุดโค้ง ยเูทิร์น จุดมดืต่างๆ  
ตัง้เป้าไว้ว่าถนนทกุเส้นในเขตเทศบาลจะมทีกุสาย 
รวมถงึการทาสใีห้เหน็ต้ังแต่ในระยะไกล”

นางถนอมศรี  ไชยวิชู หัวหน้าสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปัว กล่าวว่า 
เทศบาลต�าบลปัวได้ ร่วมภาคีเครือข่ายในพื้นที่  
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ปลูกฝังวินัยจราจร 
ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ อาท ิการเรยีนรู้สญัญาณไฟ  
ป้ายจราจร การข้ามทางม้าลาย สวมหมวกกันนอ็ก 
-คาดเข็มขัดนิรภัย 100% ควบคู ่กับอบรม 
ความรู้ความเข้าใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
ให้กับผูป้กครอง อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ ท�าให้เกิด
ผลลัพธ์ทีเ่ป็นรูปธรรม 1) เกดินวัตกรรมส่ือการเรียนรู้ 
ป้องกันอบุติัเหตุบนท้องถนนในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต�าบลปัว 2) สถิติอุบัติเหตุทางท้องถนน
ในกลุม่เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีเ่ป็นศนูย์ เนือ่งจากเดก็ 
และครอบครวัมคีวามรู ้ความเข้าใจ ถงึภยัทางท้องถนน 
สามารถป้องกันตนเอง และครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม 3) ผูป้กครอง คร ูและผูช่้วยคร ูมทีกัษะ
การเฝ้าระวงัป้องกันอุบติัเหตุ และการช่วยเหลือเด็ก
เมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิ

นายสิงห์ ชาวแหลง ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลต�าบลปัว กล่าวว่า เทศบาลต�าบลปัว  
มผีูส้งูอาย ุ 60 ปีขึน้ไปมากถงึ 5,363 คน คดิเป็น 
51.73% ของประชาชนในพืน้ที ่จงึท�าให้ต้องพัฒนา
ศักยภาพ และองค์ความรู้ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะความปลอดภยัทางถนน เนือ่งจากพืน้ที่
มรีถสญัจรเป็นจ�านวนมาก อาจเสีย่งเกดิอบุตัเิหตุ  
จงึประสานความร่วมมอืกับสถานตี�ารวจภธูรอ�าเภอปัว  
ให้ความรู ้เก่ียวกับวินัยจราจร การปฏิบัติตาม
กฎหมาย การช่วยเหลอืเบือ้งต้นกรณเีกดิหรอืเจอ
อบุตัเิหตุ และน�าไปสูก่ารพัฒนานวตักรรมลดปัจจยั
เสีย่ง “ขยะฮอมบญุ” คัดแยกขยะ โดยการบรจิาค
ขยะรไีซเคลิเพือ่รวบรวมขยะไปจ�าหน่าย และน�าเงนิ
ทีไ่ด้ไปซือ้หมวกกนันอ็กให้กลุม่ผูส้งูอายใุนพืน้ที ่เพือ่ 
ใช้ในการป้องกันตนเองจากภัยทางท้องถนน 
โดยมบีรษิทักลางคุ้มครองผูป้ระสบภยั ช่วยจัดหา
หมวกกนันอ็กท่ีมมีาตรฐานและมรีาคาย่อมเยา

สสส.ร่วม 189 อปท. สร้างต�าบลขับขีป่ลอดภัย 
ทต.ปัว มัน่ใจสงกรานตปี์น้ี “อุบตัเิหตลุด”

สสส.โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
บรูณาการองค์ความรูช้มุชนและความปลอดภัย
ทางถนน ร่วมกับส�านักสนับสนุนการควบคุม
ปัจจยัเสีย่งทางสงัคม ขยายเครือข่ายการท�างาน
สู่ “ต�าบลขับขี่ปลอดภัย” ร่วมกับ 189 อปท.  
ทัว่ประเทศ ล่าสดุจดักจิกรรม สร้างความปลอดภัย
ทางถนน ลดอบุตัเิหตใุนระดบัชมุชน ทีเ่ทศบาล
ต�าบลปัว อ.ปัว จ.น่าน 

นางเบญจมาภรณ์ ลมิปิษเฐยีร รองผูจ้ดัการ
กองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. โดย ส�านกัสนบัสนนุ
สขุภาวะชมุชน บรูณาการองค์ความรู้ชมุชน และ
ความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับส�านักสนับสนุน
การควบคุมปัจจยัเส่ียงทางสงัคม จัดกจิกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนน  
“ต�าบลขบัขีป่ลอดภยั” สร้างความปลอดภยัทางถนน  
ลดอุบัติเหตุในระดับชุมชน ที่เทศบาลต�าบลปัว  
อ.ปัว จ.น่าน โดยบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ในพืน้ที ่เช่น การแก้ไขจุดเสีย่ง ย้ายจดุกลบัรถ ปิด
จดุกลบัรถในช่วงเทศกาล วางแผนกัน้จราจร เพือ่
ป้องกันการกลับรถ และมีการกวดขันวินัยจราจร
ให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% เพิ่มจุดสังเกต 
มีการติดตั้งไฟส่องสว่างให้สัญญาณกับผู้ที่ใช้รถ 
ใช้ บรกิารให้ความช่วยเหลอื ลดอบุติัเหตบุนท้องถนน  
และบริการดูแลที่บ้านตามความรุนแรงของการ 
ได้รับอบุตัเิหตุ 

สาระส�าคัญ สสส. ได้หนนุเสรมิพลงัให้ 2 ส่วน 
ประการแรกวิเคราะห์ความเสี่ยง-อุบัติเหตุ สู่การ
วางแผนแก้ไขปัญหาของพืน้ท่ี โดยประชมุร่วมกนั
ถึง 8 ครัง้ กลไกหลกัจะมี 4 เครอืข่ายร่วม ได้แก่  
ท้องถิ่นคือเทศบาล ท้องที่คือก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท้ัง 13 หมูบ้่าน หน่วยงานรัฐจะมส่ีวนราชการระดับ
อ�าเภอ อาทิ โรงพยาบาล ปกครองอ�าเภอ สถานี
ต�ารวจ วิทยาลัยเทคนิค ขนส่ง และสาธารณสุข
อ�าเภอ และส่วนของภาคประชาชนประกอบ
ด้วย อสม. อพปร. ชรบ. สมาคมท่องเที่ยวฯ  

ซึง่เป้าหมายทีด่�าเนนิการ จะมหีลกัๆ ได้แก่ การปรบั 
สภาพแวดล้อมบริเวณไหล่ทาง โดยเฉพาะถนน
สายหมายเลข 1080 การท�าแผนท่ีจดุเสีย่ง และ
การจัดการจุดเสี่ยง และเครือข่ายจัดการในพ้ืนที่
สาธารณะทีเ่ป็นจดุเสีย่ง ซึง่เป็นการลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอื เพ่ือสร้างชุมชนท้องถิน่น่าอยู่  
การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เทศบาลปัว 
อย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ง และประการทีส่อง เสรมิ
เทคนิคแนวคดิใหม่ สร้างมาตรการลดอบุตัเิหต ุด้วย
แนวคิดใช้พื้นที่เป็นฐาน รวมถึงเสริมองค์ความรู้  
และเคร่ืองมือ ซ่ึงมีการอบรมเรียนรู้ในเรื่องความ
ปลอดภัย นวตักรรม อุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีสร้างความ
ปลอดภัยต่อชวีติมากขึน้ เป็นต้น

ดร.นสิา รตันดลิก ณ ภูเกต็ รกัษาการผู้อ�านวยการ 
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า 
สสส.มีการขับเคลือ่น “ต�าบลขบัขีป่ลอดภยั” ตัง้แต่ 
ปี 2557 มุง่ลดอบัุติเหตโุดยชุมชนท้องถิน่จากเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ ด้วยการดึงการมีส่วนร่วมของภาคี
เครอืข่าย อาท ิอบต. เทศบาล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่ม-กองทุนสวัสดิการ อสม. อพปร. รพ.สต. 
ต�ารวจ จนเช่ือมร้อยเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ 
ในการจัดการความปลอดภยัทางถนนโดยชมุชนท้องถิน่ 
ในปี 2565 จงึได้เกดิต�าบลขบัขีป่ลอดภยั 115 อปท. 
และปัจจบุนัได้ขยายการท�างานอกี 84 อปท. รวม
เป็น 189 อปท. ทัว่ประเทศ ด้วยชดุกจิกรรมส�าคญั 
5 กจิกรรม คือ การพัฒนาศกัยภาพคน-รถ-ถนน 
การจัดสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
นโยบายและแผน การบรกิารและช่วยเหลอื การรณรงค์ 
ขบัขีป่ลอดภยัใน 3 ระยะ ทัง้ในระยะป้องกนั-เฝ้า
ระวงั ระยะช่วยเหลอืเม่ือเกดิเหต ุ และระยะหลงั
เกิดเหตุ-ฟื้นฟู เพื่อให้เกิดการท�างานในลักษณะ
ของการสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
สู ่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
อย่างมปีระสทิธิภาพ

 “เทศบาลต�าบลปัว มีสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญั 
ในช่วงวนัหยดุ หรอืเทศกาล จะมนีกัท่องเทีย่วเป็น
จ�านวนมาก มีการใช้รถใช้ถนนอย่างคับคั่ง และ
เกดิปัญหาอบุตัเิหตท้ัุงถนนเส้นหลกั และเส้นรอง  
มีจ�านวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุท�าให้มีผู้บาดเจ็บ สสส.  
จึงได้หนุนเสรมิการพฒันาขดีความสามารถของชมุชน 
ท้องถ่ิน ท้ังในด้านองค์ความรู้ในการจัดการพ้ืนที่  
โดยเทศบาลต�าบลปัวได้มีการจัดสภาพถนน และ 
สิง่แวดล้อม ส�ารวจ และวเิคราะห์จุดเส่ียงอนัตราย 
ตดิป้ายเตอืน ป้ายทางแยก ป้ายทางโค้ง ลดความเรว็
ในชมุชน ตดัแต่งพุม่ไม้ ก�าจดัป้ายโฆษณาทีบ่ดบงั 

มหาดไทย ให้กับบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
ในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ ทีจ่ะต้องขบัเคลือ่น
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัด อ�าเภอ 
ต�าบล และหมูบ้่าน การประชมุมอบนโยบายส�าคญั
ของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทยในพืน้ทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จังหวดัปัตตานี 
ยะลา นราธวิาส และ 4 อ�าเภอของจังหวดัสงขลา 

โดยการประชมุในคร้ังนี ้ได้มกีารถ่ายทอดสดผ่าน
สถานโีทรทศัน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) 
ให้ทุกอ�าเภอในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
ชมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายรับ
มอบนโยบาย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลดัจังหวดั นายอ�าเภอ และก�านนั รวม 327 คน 
พร้อมผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล สารวตัรก�านนั  
ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน รวมจ�านวน 15,850 คน ร่วมรับชม
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เลำะรั้วท้องถิ่นไทยเลำะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 อปท.นวิส์ฉบบัท่ี 425 ประจ�าวันที ่1-15 เมษายน 2567  สภาฯ ผ่านไปเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วส�าหรบั
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2567 จ�านวน 3.48 ล้านบาท ทีล่่าช้าไปกว่าปกต ิด้วยเสยีงเหน็ชอบ 298 ไม่เห็นชอบ 
166 งดออกเสียง 1 และไม่ลงคะแนน 1 เสยีง โดยมหีน่วยงานทีไ่ด้รบัการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสดุและเพิม่ขึน้คอื 
กระทรวงมหาดไทยจ�านวน 3.53 แสนล้านบาท รองลงมาคอื กระทรวงศกึษาธิการ 3.28 แสนล้านบาท กระทรวง
การคลัง 3.27 แสนล้านบาท และกระทรวงกลาโหม 1.98 แสนล้านบาท โดยนายกรฐัมนตรี “เศรษฐา ทวสิีน”  
คาดการณ์ว่า เศรษฐกจิประเทศจะขยายตวั 2.5% ซึง่จะเป็นไปตามทีค่าดหรอืไม่ กต้็องตามดกูนัไปเรือ่ยๆ   
ทีน่่าสนใจ รฐับาลจัดเตม็อดังบพัฒนาจงัหวัด เฉยีด 2 แสนล้าน กระจาย 5 ภาค โดยมโีครงการพัฒนาพืน้ทีต่่างๆ 
ทีผ่่านการเหน็ชอบรวม 421 โครงการ วงเงนิรวมกว่า 196,710 ล้านบาท และแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจงัหวดั รวม 1,746 โครงการ วงเงินรวมกว่า 41,304 ล้านบาท หรือแบ่งเป็นภาค
เหนอื เคาะ 102 โครงการ รวม 7 หมืน่ล้าน อีสานจดัหนัก 137 โครงการ 5.6 หมืน่ล้าน ภาคกลาง เคาะ 75 โครงการ 
5 หม่ืนล้าน ตะวันออก ผ่าน 31 โครงการ 4,607 ล้าน ภาคใต้เคาะ 76 โครงการ 1.4 หมืน่ล้าน  อย่างไรกต็าม 
กระแสข่าวการปรับ ครม. กย็งัคงมอีอกมาให้เหน็เป็นร่องรอยอยูบ้่างแม้จะดไูม่มเีค้ามูลมากมายเท่าใดนกั ขณะที ่
โพลการเมืองล่าสดุยงัคงอนัดบั 1 ร้อยละ 42.75 ระบวุ่าเป็น “พธิา ลิม้เจรญิรตัน์” (พรรคก้าวไกล) อนัดบั 2  
ร้อยละ 20.05 ระบ ุยงัหาคนทีเ่หมาะสมไม่ได้ อนัดบั 3 ร้อยละ 17.75 ระบุให้เป็น “เศรษฐา ทวสีนิ” (พรรคเพือ่ไทย)  
อนัดับ 4 ร้อยละ 6.00 ระบวุ่าเป็น “แพทองธาร ชินวัตร” (พรรคเพือ่ไทย) อนัดบั 5 ร้อยละ 3.55 ระบวุ่าเป็น  
“พรีะพนัธ์ุ สาลีรฐัวภิาค” (พรรครวมไทยสร้างชาต)ิ ท่ามกลางคด ี“ยบุพรรคก้าวไกล” ท่ีคาดว่าเปอร์เซน็ต์สงู 
เพือ่เข้าสูแ่ดนประหารโดยศาลรฐัธรรมนูญ โดยแผนฉากทศัน์การเมอืงของ “ก้าวไกล” หลงัจากนี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

คือ 1. เตรียมพยานหลักฐานไปสู้ “คดียุบพรรค” ในศาลรัฐธรรมนูญ หากรอดพ้นบ่วงคดีนี้มาได้ จะเข้าสู่  
“โหมดรบ” เต็มรูปแบบ ท่ี “พธิา” จะคมัแบก็มาเป็นหวัหน้าพรรคอกีครัง้ และ 2. หากพรรคก้าวไกลถกูศาล
รฐัธรรมนญูวนิจิฉยั “ยบุพรรค” บรรดาแกนน�าแถว 2-3 ทีมิ่ได้อยูใ่นโครงสร้างกรรมการบรหิารพรรคชดุปัจจุบัน  
จะถกูดนัขึน้ น�าโดย “ศิรกิญัญา ตนัสกลุ” ทีถู่กวางตวัเป็นแคนดเิดตหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมกบัดนัแกนน�าแถว 2-3  
ข้ึนมา เช่น “พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์-ณัฐวุฒิ บัวประทุม-วิโรจน์ ลักขณาอดิศร-ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์- 
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล-สุรเชษฐ์ ประวีณวงษ์วุฒิ-รังสิมันต์ โรม” เป็นต้น  
เพือ่เตรยีมโยกย้ายไป “พรรคส�ารอง” พร้อมกบัคะแนนเสียงจากประชาชนทีจ่ะเทมาให้อกีอย่างท่วมท้น ดงัน้ัน  
คดยีบุพรรคก้าวไกลครัง้นีจ้ะถกูบันทกึไว้ในหน้าประวัตศิาสตร์อีกหน ส่งผลต่อฉากทศัน์การเมืองไทยทีจ่ะเปลีย่นไป 
อย่างไม่มวีนัหวนกลบั ต้องวดัใจฝ่ายผูม้อี�านาจว่าจะ “กล้าเส่ียง” อกีครัง้หรือไม่  หนัมาดเูวทกีารเมอืง 
ท้องถ่ิน ล่าสุดเร่ิมคึกคักข้ึน เพราะเม่ือปลายสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 

6 จังหวดั จัดพธิมีอบลำยผ้ำพระรำชทำน 
“ผ้ำลำยสิรวิชริำภรณ์” “ผ้ำลำยชบำปัตตำนี”

จงัหวดัขอนแก่น ชยันาท ปราจนีบรีุ ร้อยเอด็ และอตุรดติถ์ 
จดัพธิมีอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสริวิชริาภรณ์” 
“ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น 
และหตัถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชัน่ 
แห่งความยั่งยืน” ให้แก่ช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
ไปถกัทอผสมผสานกับลวดลายภมูปัิญญาพืน้ถิน่ตามความคดิ
สร้างสรรค์ของศิลปิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 อบจ.สงขลา หนนุพัฒนาต่อยอดมะพร้าวน�า้หอม 
ไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) สงขลา ให้การสนบัสนนุการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันา 
ต่อยอดมะพร้าวน�้าหอมแปลงใหญ่ รุ่นที่ 1 การเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตมะพร้าวน�้าหอม ภายใต้โครงการพัฒนา 
พืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ประจ�าปีงบประมาณ 2567  
โดยม ีปรนิดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ

 อบจ.ปทมุธาน ีร่วมบ�าบัดทกุข์ บ�ารุงสขุ ให้ประชาชน
เมือ่วันที ่22 มนีาคม 2567 พล.ต.ท.ค�ารณวทิย์ ธปูกระจ่าง 

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ปทมุธาน ีมอบหมายให้  
เด่นวันชัย ส�าราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี  
เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวดัเคล่ือนที ่ และหน่วย
บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน จงัหวดัปทมุธานี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมตีวัแทนจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบึงกาสาม 2 สังกัด อบจ.ปทุมธานี  
ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ร่วมกับโรงพยาบาลหนองเสือ  
โดยมี ภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการ 

ศิรกัิญญา ตันสกุล พิธา ลิม้เจริญรัตน์เศรษฐา ทวสีนิ พันธ์ุอาจ ชยัรัตน์ 

ได้มีมตเิป็นเอกฉันท์ เหน็ชอบให้ “พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์” 
อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่
จะมกีารเลอืกต้ังใหม่ในต้นปี 2568 เฉือนชนะ “ทัศนีย์ 
บูรณุปกรณ์” ที่ย้ายขั้วข้ามมาจากฟากพรรคเพ่ือไทย
ไปอย่างหวดุหวดิ ทีค่าดว่าจะต้องชงิชยักนัอย่างดุเดือด 
กบั นายก อบจ.เชยีงใหม่ คนปัจจบุนั “พชัิย เลศิพงศ์อดศิร”  
ในฐานเสียงของพรรคเพือ่ไทยท่ีจะได้ “ทกัษณิ ชนิวตัร”  
เข้ามาเสรมิในต�าแหน่ง “ผู้ช่วยหาเสยีง” ให้ กระนัน้ ทีล่กึซึง้ 
และเป็นจริงยิ่งกว่านั้น คือการต่อสู้ระหว่างการเมือง 
“เก่า” กับ การเมือง “ใหม่” ซึ่งท้าทายวิจารณญาณ
ในการเลือกของชาวเชียงใหม ่อย ่างแหลมคมยิ่ง  

จากก่อนหน้าน้ีได้เปิดตัวไป “คณศิร ขรุริงั” ว่าท่ีผูส้มคัรนายก อบจ.อดุรธาน ี ไปแล้วเมือ่วนัท่ี 2 มนีาคม 2567 
ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี 66 พรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกว่า 300,000 คะแนน   
ขอปิดท้ายด้วยค�าขวญัใน “วนัท้องถิน่ไทย” 18 มนีาคม 2567 โดย “อนทิุน ชาญวรีกลู” รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิกว่า
หนึง่ร้อยปีทีผ่่านมา โลกและประเทศไทยได้เปลีย่นแปลงไปมากในหลายมิต ิไม่ว่าจะเป็นมติทิางการเมือง ภมูรัิฐศาสตร์ 
มติทิางวฒันธรรม และวิถชีวีติของผูค้น โดยเฉพาะในช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมา “เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์” ได้สร้างโอกาส
และความท้าทายใหม่ๆ ในการด�าเนนิชีวติของประชาชน และในการบรหิารจดัการภาครฐั จงึขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในปี พ.ศ. 2567 นี ้มคีวาม “ทนัโลก ทนัสมยั ทนัท่วงท”ี เข้าใจความเป็นไปของโลก เข้าใจความต้องการ

ของพ่ีน้องประชาชนในปัจจุบนั และท�างานเชงิรกุ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละแนวคดิสมยัใหม่เข้ากับ
การบรกิาร และการบรหิารงาน เพือ่ประโยชน์สขุของพ่ีน้องประชาชน .....

 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานกุลู นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวสือ่ไทย-จนี พร้อมด้วย ชบิ จตินยิม เลขาสมาคมฯ 

ได้เข้าพบ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานบริหาร บมจ.ทีพีไอโพลีนและกลุ่มปูนซีเมนต์ทีพีไอ 
รวมถึงกรรมการในกลุ่มอีกหลายบริษัท เพื่อพูคคุยแลกเปลี่ยน บทบาททั้งฝ่ายไทยฝ่ายจีน  
พร้อมทัง้แนะน�าสมาคมฯ

 กฟผ.-Metlink ร่วมลงนาม CA ศกึษาเทคโนโลยีดกัจบัก๊าซคาร์บอนฯ
ทิเดช เอีย่มสาย รองผูว่้าการพฒันาโรงไฟฟ้าและพลงังานหมนุเวียน เป็นผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามสญัญารักษาความลบั Confidentiality Agreement (CA)  
ในการแลกเปล่ียนข้อมูลและองค์ความรู้เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ด้วยวิธีไครโอเจนิค กับ ประพันธ์ อัศวพลังพรหม กรรมการและประธานบริหาร ผู้แทนจาก  
บรษัิท เมทลงิค์ อนิโฟ จ�ากดั โดย ฉตัรชยั มาวงศ์ ผูช่้วยผูว่้าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ.  
และ นพินธ์ ลิม่บุญสบืสาย ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เมทลงิค์ อนิโฟ จ�ากดั ร่วมเป็นสกัขพียาน

 การเคหะจดัเสวนา “ท่ีอยูอ่าศยัและการอยู่อาศยัของผู้สงูอายุในอนาคต”
ดร.สมทิธ ิดารากร ณ อยุธยา กรรมการการเคหะแห่งชาต ิเป็นประธานเปิดกจิกรรมการเสวนา

และบรรยายหวัข้อ “ทีอ่ยูอ่าศยัและการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายใุนอนาคต” โดยม ีผศ.ดร.อ�านาจ 
จ�ารสัจรงุผล กรรมการการเคหะแห่งชาต ิทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิพร้อมด้วย 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะฯที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก  
เข้าร่วมงานดงักล่าว ซึง่จดัขึน้บรูณาการความร่วมมือเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน ด้านการพฒันา
ความมัน่คงของครอบครวัไทยให้ผ่านพ้นวกิฤตประชากรทกุกลุม่

 IRPC เยีย่มชม สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ
อนชุา สมจติรชอบ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ศนูย์นวตักรรม บมจ.ไออาร์พซี ีหรอื IRPC 

พร้อมคณะ เข้าเยีย่มชม สถาบนัวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) ซึง่เป็นหน่วยงาน 
สร้างงานวจัิยด้านดาราศาสตร์ วทิยาศาสตร์อวกาศและบรรยากาศ ให้บรกิารวชิาการ สร้างนวตักรรม 
การเรยีนรูแ้ละสือ่สารด้านดาราศาสตร์สูส่งัคม เพือ่สนบัสนนุการเรยีนรู ้โดยม ีดร.ศรณัย์ โปษยะจนิดา  
ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ให้การต้อนรบัและน�าเยีย่มชม

 ก.เกษตรฯ ผนกึ ส�านกังานกองทนุหมูบ้่านฯ พัฒนาอาชพีปศุสตัว์
สมศักดิ ์เทพสุทิน รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื เรือ่ง 

การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการและเทคโนโลย ี ในการพฒันาอาชพีท่ีเกีย่วข้องกบั
ปศสุตัว์ให้กบักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ระหว่าง ส�านกังานกองทุนหมูบ้่านและชุมชนเมอืง
แห่งชาติ (กทบ.) กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยม ีร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้รหิาร ร่วมเป็นสกัขีพยาน

 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิารหนงัสอืพมิพ์ อปท.นวิส์ เข้าเย่ียมคารวะพร้อมแลกเปลีย่น

ความคดิเห็นกบั ณรงค์พล ประภานริินธน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารทรัพยากร
บุคคล รักษาการในต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร 
สรุพีนัธ์ สิรอิาภรณ์สกลุ  ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร กมลภพ วรีะพละ กรรมการผูจ้ดัการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 ปตท.ผนกึ ยนัฮี ชเูทคโนโลย ีAI วินจิฉัยและรักษาโรคทางทนัตกรรม
 เชดิชยั บุญชูช่วย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นวตักรรมและธรุกจิใหม่ บรษิทั ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการทดลองใช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ในการ
วนิจิฉยัโรคและออกแบบการรักษาทางทนัตกรรมกับ ทพญ.สชุาวด ี สมัฤทธวิณชิชา กรรมการ 
บรหิาร โรงพยาบาลยนัฮี โดยความร่วมมอืในคร้ังนีม้เีป้าหมายเพือ่พฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีAI  
ในการวนิจิฉยัโรคร่วมกับการรกัษาทางทนัตกรรม โดยสามารถวเิคราะห์ผ่านฟิล์ม X-Ray และ
จ�าลองสภาพช่องปากในอนาคต

 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน 133 ปี กระทรวงยตุธิรรม
สพุรรณ ีงามวฒุกิลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ ร่วมงาน  

วนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงยตุธิรรม 133 ปี โดยม ีส�ารวม บญุเสรมิ (ผูช่้วยปลดักระทรวงยตุธิรรม)  
เป็นผูใ้ห้การต้อนรบั โดยสถาบนัพระปกเกล้า ร่วมบริจาคสมทบทนุให้แก่กจิกรรม “หนึง่การให้ ได้
สองเท่า” เพือ่เดก็และเยาวชน โดยกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

 บางจากฯ ขับเคลือ่นโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สนองแนวพระด�ารฯิ
เศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตรี ให้เกียรตเิป็นสักขพียานในพธิลีงนามบนัทกึ MOU ส่งเสรมิ 

การผลติและการใช้ผ้าไทย เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็เศรษฐกจิชมุชน ระหว่าง ชัยวฒัน์ โควาวสิารชั 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษทับางจากและกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 
และ สมุามาลย์ เต๋จ๊ะ ประธานวชิชาลยัผ้าทอหนองบวัล�าภ ูร่วมขบัเคล่ือนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนกุ”  
สนองแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
โดยม ีอนทุนิ ชาญวรีกลู รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยร่วมให้เกยีรตใินพธิี

คณิศร ขุรริงั
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การเมืองภาคพลเมืองคือพื้นฐานส�าคัญ 
ของการเมอืงภาคพลเมอืงในทกุระดบั โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ทีเ่จ้าของอ�านาจอธิปไตยคอื “ประชาชน” เมือ่
เป็นเช่นนี้ ประชาชนจึงนับเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
ส�าคญัยิง่ทีจ่ะผลกัดันให้นโยบายให้เดนิหน้าและ
ประสบความส�าเร็จได้มากน้อยเพยีงใด 

แน่นอนว่านโยบายต่างๆ ย่อมประสบความ 
ส� า เร็ จ ไม ่ ได ้หากปราศจากความร ่วมมือ 
ของประชาชน ไม่เพยีงเท่านัน้ความกระตอืรือร้น
ของประชาชน ในฐานะ “พลเมอืง” ผูท้ีเ่ป็นก�าลงั 
ของบ้านเมอืงยงัมส่ีวนส�าคญัต่อการก�าหนดทศิทาง 
ของประเทศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการติดตามตรวจสอบการท�างานของผู้แทน
และเจ้าหน้าทีร่ฐั ไม่ปล่อยปละละเลยให้ผูแ้ทนหรอื 
เจ้าหน้าทีค่ดิและขบัเคล่ือนนโยบายโดยล�าพงั เพือ่
ให้การด�าเนนินโยบายต่างๆ โปร่งใสเป็นธรรมและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จรงิ 

ท่ี เป ็นเช ่นนี้ เพราะพลเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยนัน้ได้รับการรับรองสทิธเิสรภีาพไว้

มากมายแตกต่างจากพลเมอืงในระบอบการปกครอง
อืน่ และนบัตัง้แต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ได้มบีทบญัญตัว่ิาด้วยการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองทางตรงเพิ่มเติมข้ึนมาหลาย
ประการ เช่น เปิดโอกาสให้คนในชุมชนรวมตัวกัน
อนรุกัษ์ท้องถิน่ดัง้เดมิและภมิูปัญญาท้องถ่ิน (ม.46) 
การเปิดโอกาสให้บุคคลมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงาน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กรณี
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (ม.62) การระบุไว้อย่าง
ชดัเจนว่าคณะผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่
ให้มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน (ม.285) 
และผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ทัง้หมดสามารถเข้าชือ่เสนอข้อบญัญติั
ท้องถิน่ได้ (ม.287) เป็นต้น เพือ่เป็นการรับรองว่า
ประชาชนในระบอบประชาธปิไตยสามารถมีส่วนร่วม
ได้มากกว่าการไปใช้สทิธเิลอืกต้ัง

International Association for Public 
Participation (IAP2) ซึ่งเป็นองค์กรสากลท่ี 
ส่งเสรมิและพฒันาเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนไว้  
5 ระดับ 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) โดยภาครฐั 
แก่ภาคประชาชน 2) การปรกึษาหารอื (Consult) 

จากภาคประชาชนสูภ่าครัฐ 3) การเข้ามามบีทบาท 
(Involve) โดยภาคประชาชนในกิจกรรมของภาครฐั 
4) การสร่างความร่วมมอื (Collaborate) ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชนในการตัดสินใจ 5) การ
ให้อ�านาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นผู้ตัดสิน
ด�าเนินการ อาทิ ผ่านการลงประชามติ หรือท�า
ประชาคม เป็นต้น

ด้าน สถาบนัพระปกเกล้า แบ่งพลเมอืงออกเป็น 
2 ประเภท คอื 1) พลเมืองตระหนกัรู ้(concerned 
citizen) ซึ่งเน้นการมีทัศนคติที่สอดคล้องกับการ
เป็นพลเมืองประชาธปิไตย อย่างน้อย 5 ประการคอื 
มเีหตผุล มวีนิยั มคีวามซือ่สตัย์ มคีวามรบัผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ ครอบคลมุพฤติกรรมต้ังแต่เร่ือง
ของการมีความสนใจใฝ่ศึกษา มีความรู้ทางสังคม
การเมือง ตลอดจนมีความตระหนกัในศักยภาพของ
ตนเอง และตระหนักรู้ในความส�าคัญของหลักการ
ประชาธิปไตยและประโยชน์ส่วนรวม (common 
good) 2) พลเมอืงกระตอืรอืร้น (active citizen) 
ในที่นี้คือการเป็นผู ้ที่มีพฤติกรรมการแสดงออก 
โดยสอดคล้องกบัส�านกึพลเมอืงประชาธปิไตยต่างๆ 

อาทิ เป็นผู ้ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ ตัดสินใจ 
โดยใช้หลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริง การไม่ละเมิด 
ระเบยีบปฏบิตั ิการยดึมัน่ต่อความถกูต้องแม้ผูอ้ืน่ 
จะไม่เห็น การท�าหน้าที่ของตนให้แล้วเสร็จ 
ด้วยดี ยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีส่วนร่วม 
ไม่นิง่ดดูายเมือ่พบเหน็ส่ิงผดิปกติต่างๆ รวมไปถงึ
การตระหนกัถงึผลจากการกระท�าของตนท่ีจะมี
ต่อชมุชนสงัคมประเทศชาตแิละคอยระมดัระวงั
พฤติกรรมต่างๆ ไม่ให้เป็นการละเมิดกฎหรือ
ละเมิดสทิธิของผูอ้ืน่ เป็นต้น

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกจากการมี 
ส่วนร่วมทางอ้อมผ่านการเลอืกตัง้แล้ว ประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยยังสามารถมีส่วนร่วม 
ทางตรงได้มากมายหลากหลายรูปแบบและ 
หลากหลายระดบั ไม่จ�ากดัไว้จ�าเพาะแต่เรือ่งของการ 
เสนอข้อบญัญติัหรอืนโยบายทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้ 
ตามกฎหมายเท่านั้น แต่ประชาชนในฐานะ 
“พลเมือง” ผู้ที่เป็นก�าลังส�าคัญของบ้านเมือง 
ยงัสามารถมส่ีวนร่วมพฒันาบ้านเมอืงและท้องถิน่
ให้ดีมคีณุภาพได้ต้ังแต่การมทัีศนคติท่ีถกูต้องและ
มส่ีวนร่วมแสดงออกถงึความกระตอืรอืร้น ไม่นิง่ 
ดูดาย หรือปล่อยให้การปกครองบ้านเมือง 
เป็นของผูแ้ทน หรือเจ้าหน้าทีรั่ฐเท่านัน้

บ้านเมอืงในระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนา
ได้ หัวใจคือประชาชน เพราะประชาธิปไตย
คอืการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่ ดงัน้ัน หาก
เสียงส่วนใหญ่ละท้ิงหน้าท่ีส่วนร่วมและท�า
หน้าที่เฉพาะส่วนตน บ้านเมืองย่อมดีได้ยาก  
และแท้จริงแล้วการมีส่วนร่วม มีมากมาย 
หลากหลายรปูแบบ ทีเ่ริม่ต้นได้ไม่ยากจากตนเอง  
สิง่ทีส่�าคญัย่ิงกว่าจงึอยูท่ีว่่าคณุพร้อมทีจ่ะเริม่ต้น 
และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมแล้วหรอืยงั

การเมืองภาคพลเมืองกับการปกครองท้องถิ่น
ผู้เขียน : ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง : ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า 

อบจ.ตรงั เป็นกรรมการ 3. นางนติยา นุ้ยเอยีด  
นิติกรช�านาญการ เป็นกรรมการ 4. นาย 
ทยัวรรณ ไกรทอง นติกิรช�านาญการ เป็นกรรมการ  
5. น.ส.กาญฎา ทองเหลือ นติิกรช�านาญการ 
เป็นกรรมการ/เลขานุการ 6. นางพงษ์ทิพา  
ณ นคร ผูช่้วยนติิกร เป็นผูช่้วยเลขานกุาร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ด�าเนินการตรวจสอบ 
สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณ ี
ดงักล่าว โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบส�านักนายก
รฐัมนตร ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์ การปฏบิติัเกีย่วกับ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 
ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนั
ทีป่ระธานกรรมการทราบค�าสัง่

ในกรณทีีค่ณะกรรมการฯ ไม่สามารถด�าเนนิการ 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาได้ ให้คณะ 
กรรมการฯ รายงานเหตทุีท่�าให้การด�าเนนิการ 
ไม่แล้วเสรจ็ต่อผูแ้ต่งตัง้เพือ่พจิารณาอนมุตั ิขยาย 
ระยะเวลาการด�าเนินการตามความจ�าเป็นครัง้ละ 
ไม่เกิน 30 วัน จนกว่าการด�าเนินการจะแล้ว
เสรจ็ แล้วสรุปส�านวนการสอบข้อเทจ็จริงความ
รับผิดทางละเมิด พร้อมเสนอความเห็นต่อ 
ผูแ้ต่งตัง้เพือ่พจิารณา สัง่การต่อไป สัง่ ณ วันที่ 
21 ก.พ. 2567

ทางส�านกังาน ป.ป.ช.ประจ�า จ.ตรงั มกีาร
ปักหมุดโครงการก่อสร้างมสัยดิกลางไว้ ในหมดุ
ความเสีย่งต่อการทจุรติ และมกีารด�าเนินการ
ติดตามตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วน
การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความ
รับผิดทางละเมิดดังกล่าว มีการย�้าให้คณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา

ป.ป.ช./สตง. สอบสร้างมัสยิดกลาง จ.ตรงั
อดีตนายก อบจ. เบกิ 82 ล้าน 15 ปี สร้างไม่เสรจ็

กรณี นายกิจ หลีกภัย ในสมัยที่ด�ารง
ต�าแหน่งนายก อบจ.ตรัง ใช้งบประมาณโดย
ผ่านสภาฯ เมือ่ปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 10 ล้าน
บาท ในการปรับพื้นที่ และอีก 25 ล้านบาท 
เพือ่ก่อสร้างตวัอาคารมสัยดิกลาง จ.ตรัง หรอื
โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อสิลาม ประจ�า จ.ตรงั หมูท่ี ่ 1 ต.ทุง่กระบอื 
อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั ซึง่ อบจ.ตรัง มกีารเบกิ
จ่ายงบประมาณในการปรบัปรงุสถานทีไ่ปแล้ว 
จ�านวน 82,184,972 บาท

จากนัน้ ก่อนที ่นายกิจ จะหมดวาระลง ได้
ทิง้ทวนต้ังงบประมาณอกี จ�านวน 8,842,000 
บาท เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์ แต่ปรากฏว่า ระยะ
เวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันกว่า 15 ปีแล้วนั้น 
มัสยดิกลางดงักล่าว ยงัไม่แล้วเสรจ็ และไม่ได้
เปิดใช้เพือ่ปฏบัิตศิาสนกจิได้ตามวัตถปุระสงค์ 
จึงยังไม่สามารถด�าเนินการส่งมอบให้กับทาง
คณะกรรมการกลางอิสลาม จ.ตรัง น�าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ปัจจุบันตัวอาคารและอุปกรณ์หลายส่วน 
เกิดการช�ารุดทรดุโทรมไปตามกาลเวลา มหีญ้า 
และวัชพืชปกคลุมพื้นที่ ต่อมา นายบุ่นเล้ง  
โล่สถาพรพพิธิ นายก อบจ.ตรงั ได้เข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งต่อจาก นายกิจ หลีกภัย จึงมีการใช ้
งบประมาณผ่านสภาฯ จ�านวน 2 ล้านบาท ในการ 
ปรบัปรงุหลังคา เนือ่งจากมนี�า้รัว่จนฝ้า เพดาน 
และตวัอาคารด้านในได้รบัความเสยีหาย

ต่อมาเจ้าหน้าที ่ส�านกังาน ป.ป.ช. จงัหวัด
ตรงั และภาค 9 รวมทัง้ส�านกังาน สตง. และ

เจ้าหน้าทีเ่กีย่วข้องได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบ พร้อมทัง้
นายชยัวฒุ ิสวสัดริกัษ์ ประธานชมรมตรงัต้านโกง  
ได้ท�าหนงัสอืร้องไปยงัส�านกังานตรวจเงินแผ่นดนิ
ภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างมสัยดิดังกล่าว

ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีข้อบกพร่อง 
เนือ่งจากการด�าเนนิการไม่เป็นไปตามระเบยีบ ข้อ
บงัคับ มติคณะรฐัมนตร ีหรอืแบบแผนการปฏิบตัิ
ราชการ ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่รฐัหรอืหน่วย
รับตรวจ จึงได้แจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังด�าเนินการตามหน้าท่ีและอ�านาจ 
ต่อไปแล้ว

นายบุน่เล้ง โล่สถาพรพิพธิ นายก อบจ.ตรงั  
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิ 
ทางละเมิด สืบเนื่องจากส�านักงานการตรวจ 
เงนิแผ่นดนิภมิูภาคที ่14 (จงัหวดันครศรธีรรมราช) 
ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามประจ�าจังหวัดตรัง (มัสยิดกลาง
จงัหวัดตรงั) ของ อบจ.ตรงั

ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีข้อบกพร่อง 
เน่ืองจากเจ้าหน้าทีไ่ม่ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการ
ปฏบิติัราชการ ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่รฐัหรอื
หน่วยรบัตรวจ

การสร้างศาสนสถานหรือมัสยิดไม่ได้อยู่ใน
อ�านาจและหน้าท่ีของ อบจ. และ อบจ.ตรงั ตรา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างศูนย์
บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจ�าจังหวัดตรัง 
(มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) โดยไม่มีอ�านาจหน้าที่
เป็นการปฏิบัติไม่ชอบตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข 
เพิม่เตมิ ข้อ 34

การจ ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันโครงการ
ก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรังไปแล้ว จ�านวน 
82,184,972.58 บาท เป็นการปฏบิติัไม่ชอบตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ข้อ 67 ให้ อบจ.
ตรงั ด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารชดใช้ค่าเสยีหายแก่รฐั 
จ�านวน 82,184,972.58 บาท

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่า 
การด�าเนนิโครงการดงักล่าวและการเบกิจ่ายเงิน 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-2562  อบจ.ตรัง ได้
รบัความเสยีหายเป็นเงนิ จ�านวน 72,430,271.25 
บาท อาศยัอ�านาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบ
ส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏบิตัิ
เกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
2539 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรบัผดิ ทางละเมดิในเรือ่งดงักล่าว

ประกอบด้วย 1. นางนาฏยา หนูสมจิตต์ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม เป็นประธานกรรมการ  
2. นางนชุลักขณ์ สขุประเสรฐิ หวัหน้าส�านกัปลัด 

“ธนดล” - “เลขา ส.ป.ก” พบ ปปง.
เลง็ยึดทรพัย์ ส.ป.ก.โคราชและพวก

จากกรณทีีต่�ารวจ บก.ปปป. และเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ 
ส.ป.ก. 4-01 ในพืน้ที ่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา มีการออกเอกสารสิทธิแล้ว 
4 แปลง จากทั้งหมด 21 แปลง ที่มีการ 
ตีรูปแปลงในพื้นที่เขาหิน อีกทั้งยังพบพิรุธ 
ผูค้รอบครองสทิธิ ์1 ใน 4 แปลง กไ็ด้รบัสทิธิ์ 
ส.ป.ก. ในแปลงพิพาทกับอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ บ้านเหวปลากัง้ ซึง่ต้องสอบปากค�า 
ตรวจสอบพฤตกิรรมอย่างละเอยีดว่า มกีารท�าเป็น 
ขบวนการสนับสนุนการกระท�าผิดของ 
เจ้าหน้าทีห่รอืไม่ ขณะทีผู้่ครอบครองบางแปลง
ได้สร้างบ้านพกัหรู เจ้าหน้าทีพ่บว่าเป็นการออก
เอกสารสทิธ ิ ส.ป.ก. ทีอ่าจผดิระเบยีบ จงใจ
ออกในพืน้ทีป่่าเขาท�าเลสวยเหมาะท�าบ้านพัก 
และรสีอร์ต แต่ท�าการเกษตรไม่ได้ เป็นเหตุให้ 
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวนิยัร้ายแรงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ส.ป.ก.นครราชสมีา รวม 9 ราย พร้อมประสาน 
ปปง. สอบเส้นทางการเงิน เพื่อจะขยายผล 
ไปยงักลุ่มทุนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั ตามทีม่กีารรายงาน 
ข่าวไปแล้วนัน้

ล ่าสุด นายธนดล สุวัณณะฤทธ์ิ ที่
ปรกึษา ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า รมว.เกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ 
ทรพัย์ส่งสุข เลขาธกิารส�านกังานปฏรูิปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม เดินทางเข้าพบ นายเทพสุ  
บวรโชตดิารา เลขาธกิาร ปปง. กรณตีรวจสอบ 
พบว ่ามี เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร หรือ 
บุคคลบางคนหรือบางกลุ่มกระท�าความผิด
ในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น การลักลอบขุดดิน
เพื่อน�าออกจ�าหน่าย และการใช้ประโยชน์ 
ในทีด่นิผดิวตัถปุระสงค์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงมี 
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมชิอบ เพือ่หารอืแนวทางตรวจสอบทรพัย์สนิ 
และยึดทรัพย์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ทจุริตทัง้หมด

นายธนดล กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส รมว.
เกษตรฯ มีความตั้งใจอยากจะเห็นความ 
เปลีย่นแปลงในเรือ่งของการปฏริปูทีด่นิ เพือ่ให้
เกษตรกรได้ท�ากนิ และตอนนีเ้ราต้องยอมรบั
ว่า ส.ป.ก. ก่อตัง้มา 49 ปี โดยปกตกิม็รีะบบ 
การตรวจสอบอยู่แล้ว แต่เราอยากจะตรวจสอบ 
ให้เข ้มข้นมากขึ้น ซึ่งเราอาจจะมีการใช้
มาตรการจากเบาไปหาหนัก อาจจะใช้อ�านาจ
ของ ส.ป.ก. ในการท�าหนงัสอืถงึผูท้ีไ่ด้รบัการ
จัดสรรที่ดินไปว่า เราจะขอเพิกถอนพวกเขา 
แต่ถ้าไม่ยินยอมเราก็จะใช้ยาแรง ซึ่งยาแรง
ทีส่ดุก็ต้องใช้อ�านาจของ ปปง. อย่างไรกต็าม
ตนทราบว่าก่อนท่ี ปปง. จะเข้าไปตรวจสอบได้ 
กต้็องเข้าองค์ประกอบความผดิใน 28 มลูฐาน
ก่อน ซึง่หลักๆ ทีเ่ราเห็นกจ็ะเป็นเรือ่งของการ 
ปฏิบติัหน้าทีโ่ดยมชิอบของเจ้าหน้าทีร่ฐั ก็ถอืเป็น  
1 ใน 28 มลูฐานที ่ปปง. จะเข้ามาด�าเนนิการ
ได้ และยังมส่ีวนของกลุม่บคุคลท่ีเข้าไปขดุดนิ
ในพืน้ที ่ส.ป.ก. 

วนันีต้นและเลขา ส.ป.ก. จงึเข้ามาเพ่ือขอ 
หารอืถงึการตัง้คณะท�างาน เพือ่ร่วมกันปฏบิตังิาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการที่ตน 
ได้ลงพืน้ทีไ่ปตรวจสอบทีด่นิ ซ่ึงมข้ีอพิพาทเร่ือง
โฉนด ส.ป.ก. ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
ก็พบความผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ชัดเจน
แล้ว 2 ราย และเจ้าหน้าทีเ่ตรยีมขอศาลทจุรติ 
และประพฤติมิชอบกลาง ออกหมายจับ 
เจ้าหน้าทีต่ามความผดิในมาตรา 157 ผูใ้ดเป็น
เจ้าพนกังาน ปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าที่ 
โดยมชิอบเพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ ผูห้นึง่ผูใ้ด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทจุริต มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจ้าพนกังาน สมาชิก
สภานติบิญัญตัแิห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรอื
สมาชกิสภาเทศบาล เรยีก รบั หรอืยอมจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเอง 
หรือผู ้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�าการหรือ 
ไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้

จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที ่และข้อกฎหมาย 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องภายในสปัดาห์น้ี 

อกีทัง้ ในช่วงทีผ่่านมา ทางต�ารวจ ปปป. 
ได้เข้าสอบปากค�าพยาน และสอบปากค�า
ผูน้�าท้องถิน่บ้านเหวปลากัง้ หมูท่ี่ 10 ต.หมสูี  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นอกจากน้ี ยังมี 
เจ้าหน้าทีร่ฐัทีต่�ารวจ ปปป. จะต้องสอบสวน
เพิม่เติมอกี 7 ราย เพือ่ดวู่ามส่ีวนรูเ้หน็เกีย่วข้อง
กบัการกระท�าความผดิหรอืไม่ ขณะท่ีในส่วน
ของเกษตรกรทีไ่ด้รบัการจดัสรรทีด่นิ พบ 4-5 
ราย จากทัง้ 3 จดุทีต่นได้ลงพืน้ที ่และทราบว่า 
ใน 4-5 รายนี ้พบบคุคลทีม่หีน้าทีเ่สมอืนเป็น
นายทนุแล้ว 1 ราย มชีือ่เป็นผูถื้อครองท่ีดนิ  
1 จดุ โดยมพีฤตกิรรมเหมอืนเกษตรกร แต่แท้จรงิ 
ไม่ใช่ แต่เป็นนายทนุทีมี่ก�าลงัทรัพย์สงูมาก ทัง้นี้ 
ทราบว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
หลกัฐาน และเบือ้งต้นยงัตรวจสอบไม่พบว่ามี
นกัการเมอืงเข้ามาร่วมกระท�าความผดิ พร้อม
ยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรฯ มีความตั้งใจ
ที่จะหาตัวนายทุนหรือไอ้โม่งตัวจริง รวมถึง 
ผูก้ระท�าความผิดทกุรายมาด�าเนนิคดใีห้ได้ แต่
ขอเวลาเจ้าหน้าที่ได้ท�างานอีกสักระยะ จะมี
ความชดัเจนแน่นอน

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย ์ส ่งสุข 
เลขาธกิาร ส.ป.ก. กล่าวว่า ภายหลงัการหารอื
กับทางส�านักงาน ปปง. พบว่าคดีนี้เข้าข่าย
ความผดิมลูฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในเรื่องของ 
เจ้าหน้าท่ีรฐัทจุรติต่อหน้าท่ี และ ความผดิเกีย่วกบั 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย อนัมลีกัษณะเป็นการค้า  
ซึง่ ปปง. กจ็ะมกีารต้ังอนกุรรมการตรวจสอบ
คดีน้ีร่วมกับ 9 หน่วยงาน อาทิ ส�านักงาน 
ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงานอัยการ 
สงูสดุ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลท่ีดินของรัฐ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ และจะมกีารแลกเปลีย่นข้อมูล
ท�างานด้วยกนัโดยเรว็ทีส่ดุ ก่อนพจิารณาออก
แนวทางมาบงัคบัใช้ต่อไป 

“ยืนยันว่าจากนีไ้ป เราจะบงัคับใช้กฎหมาย
ให้เข้มแขง็และเข้มข้นมากขึน้ ให้ค�ามัน่สัญญา
ว่าจะท�าให้ท่ีดนิ ส.ป.ก. มคีวามชอบธรรมและ
ถกูต้องทีส่ดุ ทัง้นี ้ในส่วนของผู้ให้และผู้รบัการ 
จัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ทาง รมว.เกษตรฯ มี 
นโยบายชดัเจนว่าจะต้องมคีวามผดิท้ังคู ่แต่เรา 
ก็จะให้ความเป็นธรรมโดยดูรายละเอียดให ้
ครบถ้วนก่อนว่าผูท้ีไ่ด้รบัการจดัสรรทีด่นิไปนัน้ 
น�าไปประกอบเกษตรกรรมจรงิหรือไม่”

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า วาระการ 
ขบัเคลือ่นงานของทาง ส.ป.ก. เรากจ็ะต้องดแูล
ทีด่นิ ส.ป.ก. ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่รัพยากรธรรมชาติ 
ให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอย่างถูกต้อง และ
ก�ากบัดแูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ให้เกดิความชอบธรรมโปร่งใส เบือ้งต้น ส.ป.ก. 
จะจัดท�ารายชือ่ผูถ้อืครองทีด่นิ ส.ป.ก. และตดิ
ประกาศทุกอ�าเภอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้ร่วมกันตรวจสอบว่ามบุีคคลใดอาจใช้ประโยชน์ 
โดยมชิอบหรอืไม่ รวมถงึจะจดัตัง้อนกุรรมการ
ระดบัอ�าเภอ โดยมนีายอ�าเภอเป็นประธาน เพือ่
ให้เกดิการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่

ส่วน นายวทิยา นีตธิรรม โฆษกส�านกังาน 
ปปง. แจงว่า การตัง้อนกุรรมการเพือ่ตรวจสอบ
เรือ่งนีน้ัน้ ทาง ปปง. จะตรวจสอบว่าพืน้ทีใ่ด
เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เพือ่การค้าและเข้าข่ายความผดิบ้าง เพือ่ให้เกดิ
ความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 
ส่วนความผดิมลูฐานตามกฎหมายการฟอกเงิน 
นั้น เจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต ก็มีความผิดชัดเจน 
ทัง้ทางอาญาและทรพัย์สนิ แต่ในส่วนของการ
ยดึ ถอื ครอบครองทีด่นิและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กฎหมายจะคุ้มครองพี่น้อง
เกษตรกร ที่เข้าไปท�าประโยชน์เกษตรกรรม
จรงิๆ ทีไ่ม่ใช่เชงิพาณชิย์ต้องไปดกูนัให้ชดัเจน 
เพือ่ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย

กสม.ผนึกก�าลังภาคีเครือข่าย 
กะเทาะ  “1 ปี พ.ร.บ.ซ้อมทรมานฯ” 

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) 
ร่วมกบั สถาบนันติวิชัร์ ส�านกังานอัยการสงูสดุ 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมเพื่อการป้องกัน
การทรมาน (APT) และสถาบนัเพือ่การยติุธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) จัดการเสวนาเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 1 ปี ของการบังคบัใช้พระราช

บัญญัติป ้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 
โครงการขบัเคลือ่นนโยบาย กสม. ประเดน็สทิธิ
ในกระบวนการยตุธิรรม หัวข้อ “1 ปี พ.ร.บ.ซ้อม
ทรมานฯ ข้อท้าทายและความคาดหวงั” ทีห้่อง 
Conference Room สถาบนัเพือ่การยติุธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ)

ในการนี ้นางสาวพรประไพ  กาญจนรนิทร์ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลนิ ีนางสาวปิตกิาญจน์  
สทิธเิดช และ นายวสนัต์  ภัยหลีกลี ้ กรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วย นายพทัิกษ์พล   
บณุยมาลกิ เลขาธกิาร กสม. นายชนนิทร์  เกตปุราชญ์  
รองเลขาธิการ กสม. ผู้บริหารส�านักงาน กสม. 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 1-2-3  

สถาบันพระปกเกล้า ข้าราชการต�ารวจ เข้าร่วม 
รบัฟังและแลกเปลีย่นความเหน็ด้วย 

โดยมกีารเสวนาหัวข้อ “1 ปี กบัการบงัคบัใช้ 
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการทรมาน ฯ ” จาก
วทิยากรซึง่ประกอบด้วย (1) นายสรุยิน ประภาสะวตั  
อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 ส�านักงานการ
สอบสวน ส�านกังานอยัการสงูสดุ (2) นายรฐัวชิ  
จติสจุรติวงศ์ ผูอ้�านวยการส่วนการสอบสวนคดอีาญา  
กรมการปกครอง (3) พ.ต.อ.วีร์พล ใหญ่อรณุ รอง
ผู้บังคับการกองคดีอาญา ส�านักกฎหมายและคดี 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (4) นางสาวนรลีกัษณ์  
แพไชยภมู ิผู้อ�านวยการกองสทิธิมนษุยชนระหว่าง
ประเทศ กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ กระทรวง
ยตุธิรรม และ (5) นายองัศเุกติ ์ วสิทุธิว์ฒันศกัด์ิ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด�าเนินรายการโดย นาย
วสนัต์ ภยัหลกีลี ้กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “ข้อท้าทายและความ
คาดหวังต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย” โดย (1) นาย
สมชาย หอมลออ ทนายความและผูท้รงคณุวฒุด้ิาน
สทิธมินุษยชน (2) นางสาวปิตกิาญจน์ สทิธเิดช  

กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(3) หม่อมหลวง 
ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ 
ส�านกังานอยัการสงูสดุ และ (4) นางสาวนรศิราวลัถ์  
แก้วนพรัตน์ (ผู้เสียหายจากคดีทรมาน กรณ ี
พลทหารวเิชยีร เผือกสม) ด�าเนินรายการ โดย นาย
วสนัต์ ภยัหลกีลี ้กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

และการเสวนาวชิาการหัวข้อ (1) “ก้าวต่อไปกับ
การป้องกันการทรมาน” โดย นายอรัฟาน ดอเลาะ 
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
(2) สะท้อนปัญหาการซ้อมทรมาน : สู่แนวทาง
การป้องกนั โดย นางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิ 
มลูนธิผิสานวฒันธรรม (3) การเข้าเป็นภาคีพธิสีาร
เลอืกรบัของอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการ
ปฏบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือท่ีย�่ายีศักด์ิศรี (OPCAT) : ประโยชน์และ 
ข้อท้าทาย โดย ผศ.ดร. รณกรณ์ บญุม ีคณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (4) กสม. กบังานด้านการ
ตรวจเยีย่มและทิศทางในอนาคต โดย นายชนินทร์ 
เกตปุราชญ์ รองเลขาธกิาร กสม. ด�าเนนิรายการ 
โดย นายชนนิทร์ เกตปุราชญ์ รองเลขาธกิาร กสม.

พรประไพ  กาญจนรินทร์



ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 วันที่ 1-15 เมษายน 2567คณุภาพชวีติ6 

เปิดผลงาน 8 ด้าน ของสภาผูบ้รโิภค ปี 2566
จดัท�าข้อเสนอแนะและมาตรการคุ้มครอง 25 เรือ่ง

ขบัเคลือ่นนโยบายสู่การปฏิบัตใินสถานศึกษา
ชูธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาระดับพืน้ท่ี

พลต�ารวจเอก เพิม่พูน ชดิชอบ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิารมอบหมายให้ นาย
สริพิงศ์ องัคสกลุเกยีรต ิ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�า
กระทรวงศกึษาธิการ เป็นประธานพธีิเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด ้วย 
การบูรณาการความร่วมมอืในระดับพืน้ท่ี : เรยีนดี  
มคีวามสขุ คณุภาพชีวติด ีโดยเป็นความร่วมมือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ส�านักงาน
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

นายสริิพงศ์ อังคสกลุเกยีรต ิผูช่้วยรฐัมนตรี
ประจ�า ศธ. กล่าวว่า นับเป็นก้าวที่ส�าคัญ 
ท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) และส�านักงานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ (สช.) จะร่วมพฒันา
และขบัเคลือ่นระบบสขุภาพสถานศกึษา ภายใต้ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน
ธรรมนญูสขุภาพสถานศกึษาทีไ่ด้ลงนามร่วมกนั 
เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2566 ถอืเป็นการร่วมกนั
ด�าเนนิงานตามนโยบายและทศิทางการพฒันา
ระบบสขุภาพในสถานศกึษาสูเ่ป้าหมาย : เรยีนด ี
มีความสขุ คณุภาพชวิีตด ีเพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
ระบบสขุภาพสถานศกึษา โดยบรูณาการร่วมกบั 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู ้ เรียน 
มคีวามรอบรู ้มทีกัษะ และมพีฤตกิรรมสขุภาพ 
ท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ สขุภาพกาย จิต ปัญญา และ
สงัคม รวมถงึการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศให้เอือ้ต่อการมีสขุภาพท่ีด ีให้กับผูเ้รียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชมุชนท่ีอยู่
บริเวณโดยรอบสถานศกึษา ท่ีจะเป็นพลงัในการ
เฝ้าระวงัและเป็นรัว้ให้กบัสถานศึกษา

นอกจากนี ้ธรรมนญูสขุภาพสถานศกึษา ยงั
ส่งผลเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ ให้สถานศึกษา 
มีพนัธมิตรในการปกป้อง ดแูล ส่งเสรมิ สนับสนุน
ให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง 
ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติด โดยชุมชน 
ในพ้ืนทีโ่ดยรอบสถานศึกษาจะช่วยกันท�าหน้าที่
เฝ้าระวงัและป้องกนัอนัตรายให้กับสถานศกึษา
ส่งผลให้นกัเรยีน “เรยีนด ีมคีวามสขุ คณุภาพชวีติ
ด”ี ตอบสนองนโยบายการศกึษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการโดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ทีมุ่ง่หวงัให้

ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัระบบ
สขุภาพสถานศกึษา โดยในแต่ละสถานศกึษานัน้  
ก็จะมีบริบทที่แตกต่างกัน สามารถออกแบบ
ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม

โดยต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทกุฝ่ายทกุกลุม่ทีเ่ก่ียวข้องพยายาม
อย่าละเลยหรอืมองข้ามกลุม่บางกลุม่ โดยเฉพาะ
กลุม่เปราะบาง เพือ่ให้เกดิการก�าหนดเป้าหมาย
ร่วมกนั เกดิการยอมรบัในธรรมนญูสขุภาพสถาน
ศกึษาร่วมกนั ซ่ึงจะส่งผลให้การขับเคลือ่นระบบ
สขุภาพของสถานศกึษาเหน็ความส�าคญักบัเร่ือง
ความเป็นธรรม และมกีารด�าเนนิงานทีบ่รรลผุล
ส�าเรจ็ตามเป้าหมายร่วมได้จรงิ ตลอดจนมคีวาม
สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
แห่งชาตด้ิวย

ผูเ้รยีนทกุช่วงวยัได้รบัการพฒันาในทกุมติ ิ เน้นให้
ผูเ้รียน “เรยีนด ีมคีวามสขุ” ใช้หลักการมส่ีวนร่วม
ในการจัดการศกึษาจากทุกภาคส่วนดงัท่ีกล่าวไว้ว่า 
“จบัมือไว้ แล้วไปด้วยกนั

“กลไกส�าคัญของ ศธ. คือ ผู้บริหารองค์กร
หลกั ผูบ้รหิารหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ี ส�านักงาน
ศกึษาธกิารภาค และส�านกังานศกึษาธิการจงัหวัด 
ทีต้่องร่วมมอืกนัอย่างเข้มแขง็ในการสานพลงัภาคี
เครอืข่ายทกุภาคส่วน ในการขบัเคลือ่นธรรมนญู
สุขภาพสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย หลังจาก
การประชุมคร้ังน้ีเราจะมีฐานข้อมูลสนับสนุน
ทรพัยากรในการทบทวน จดัท�า และพฒันาระบบ

สุขภาพสถานศึกษา ด้วยกระบวนการธรรมนูญ
สุขภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษา 
จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในทุกมิติจากภาคี
เครือข่าย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ มีทักษะ  
และพฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีตลอดจนการติดตามผล
การด�าเนินงานเพื่อน�ามาสู่กระบวนการปรับปรุง
และพฒันาต่อไป” นายสริพิงศ์ กล่าว

นายแพทย์สเุทพ เพชรมาก เลขาธกิารคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สุขภาพของ
เดก็และเยาวชน เกีย่วข้องกับปัจจัยท่ีหลากหลาย
มากมาย หน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือด้าน
สุขภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถด�าเนินการ
จัดการได้ ต้องอาศัยหน่วยงาน หรือภาคีจากทุก
ภาคส่วนร่วมมือกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนั้น 
ถอืเป็นองค์กรทีม่ส่ีวนส�าคัญมากในเรือ่งนี ้เนือ่งจาก
สถานศกึษามส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
และเอื้อให้เกิดสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต
สขุภาวะทางปัญญา รวมถงึการตระหนกัรู้ มสี�านกึ
รบัผดิรบัชอบ และสขุภาวะทางสงัคม ครบทุกมิติ 
ตามพระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิ พ.ศ. 2550 
โรงเรียนและสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ จึงถือ
เป็นจุดยทุธศาสตร์ส�าคญัในการสร้างสขุภาพ และ
สขุภาพเป็นเงือ่นไขส�าคญัในการน�าไปสูก่ารพฒันา
ทนุมนุษย์ ให้ประเทศไทยยังคงมขีดีความสามารถ
ในการแข่งขนัและพฒันาต่อไปได้ในอนาคต

ส�าหรับเครือ่งมือท่ีจะน�ามาใช้ในการขบัเคลือ่น
สูร่ะบบสขุภาพสถานศกึษาคอื “ธรรมนญูสขุภาพ
สถานศึกษา” ไม่ใช่แต่เฉพาะครู ผู้เรียน หรือ 
ผูป้กครองและครอบครวัเท่าน้ัน แต่รวมถึงชมุชน 
โดยรอบ และภาคท่ีีมีความเกีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม
ทั้งในและรอบๆ สถานศึกษา ตลอดจนภาคี 

“ธรรมนูญสขุภาพสถานศกึษา จะเป็นกรอบ
นโยบายการพฒันาสขุภาพตามบริบทและความ
ต้องการของสถานศกึษานัน้ๆ อย่างมส่ีวนร่วม 
โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันของภาคทีีเ่กีย่วข้อง ที่
ก�าหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติอันจะน�าไปสู่
สขุภาพทีด่ขีองสถานศกึษา เป็นเคร่ืองมือทีเ่พ่ิม
ทางเลือกให้กับการพัฒนาระบบสุขภาพสถาน
ศกึษา และเป็นเครือ่งมือส�าคญัทีช่่วยสร้างการ
มีส่วนร่วมและการยอมรบัของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
และน�าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยสามารถน�าเอา
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติมาใช้
เป็นกรอบ หรอืเป็นต้นแบบในการพัฒนา เพ่ือให้
เกดิการด�าเนินการทีน่�าไปสูเ่ป้าหมาย เรียนดี มี
ความสขุ คณุภาพชีวติด ีได้ในทีส่ดุ” นายแพทย์
สเุทพ กล่าวท้ิงท้าย

การประชุมเชิงปฏิบั ติการครั้ งนี้  มีผู  ้
เข้าร่วมจากส�านักงานศึกษาธิการภาค 1-18, 
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร, ส�านกังานอาชวีศกึษาจังหวัด 
76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร, ส�านักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 76 จังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร, ส�านักงานการศึกษาเอกชน
จงัหวัด 5 จงัหวดั, ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา, ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศกึษา, กระทรวงสาธารณสขุ, ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ, 
ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต,ิ สถาบนัการ
แพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต,ิ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศกึษา, ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาติ, ผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวม 650 คน

สริพิงศ์ องัคสกุลเกยีรติ   

งาม และการพัฒนาระบบก�ากับสถานพยาบาล 
ให้เข้าถงึผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น เสนอให้ 
สถานพยาบาลทุกแห่งให้มีการใช้ระบบบันทึก 
การประเมนิคดัแยกระดบัความฉกุเฉนิ (Emergency  
Pre-Authorization : PA) แก่ผูป่้วยทีไ่ปใช้บรกิาร
ในทกุกรณ ีการท�าระบบคิวในโรงพยาบาล เป็นต้น

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ความร่วมมือยอดเยีย่ม 
ในเร่ืองบรกิารสขุภาพ ได้แก่ ส�านกังานหลกัประกนั 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ ซึ่งให้ความร่วมมือกับสภาองค์กรของ 
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการสนับสนุนข้อมูล  
การตอบกลับหนังสือ และการเข้าพบหารือต่างๆ 
เพือ่ร่วมแก้ไขปัญหาผูบ้ริโภคด้านบรกิารสขุภาพ

อกีหน่ึงด้านทีพ่บปัญหาผูบ้รโิภคมากมายไม่แพ้
กนั คอื ด้านอาหาร ยา และผลติภณัฑ์สุขภาพ โดย
ประเด็นทีม่าแรงทีส่ดุในปี 2566 คือกรณีการออก

ปัจจุบันมีปัญหาผู้บริโภคเกิดข้ึนมากมาย 
ต้ังแต่ปัญหาระดับปัจเจก ไปจนถึงปัญหาระดับ
ผู้บริโภคองค์รวม แม้ว่าแนวทางป้องกันที่ได้ผล 
ชะงัดทีสุ่ดจะเป็นการให้ความรูแ้ละสร้างความเท่าทนั 
ให้กับผู้บริโภค แต่อีกวิธีที่ท�าให้สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพและได้ผล 
ในวงกว้าง คอืการออกนโยบายภาครฐัทีเ่กิดการบังคับใช้ 
ในด้านคุ้มครองผูบ้รโิภคอย่างได้ผล

ทัง้น้ี หนึง่ในอ�านาจหน้าทีข่องสภาผู้บรโิภค คอื
การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครฐั
ทีม่คีวามรบัผดิชอบในการก�าหนดระเบยีบหรอืแนว
ปฏบัิติในประเด็นต่างๆ ซึง่จะท�าให้สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาพผู้บริโภคโดยรวมได้ อย่างไร
ก็ตาม ข้อเสนอแนะของสภาผู้บริโภคจะถูกน�าไป 
ปฏบัิติหรอืไม่ กข็ึน้อยูก่บัความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ภาครัฐท่ีมีอ�านาจในการก�ากับดูแลนโยบาย
สาธารณะในแต่ละด้าน

ในปีงบประมาณ 2566 ส�านกังานสภาผู้บริโภค 
ได้จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคไปยังหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 
25 เรือ่ง ในกลุม่ประเดน็หลกัๆ ของการคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภค 8 ด้าน ซึง่จากการส�ารวจความคดิเหน็ของ 
เจ้าหน้าท่ีสภาองค์กรผูบ้ริโภคทีไ่ด้รวบรวมปัญหาของ 
ผูบ้รโิภค ประกอบกบัการสงัเคราะห์ปัญหาเหล่านัน้ 
กับนักวิชาการจนกระทั่งออกมาเป็นข้อเสนอแนะ
นโยบายในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
พบว่ามแีนวโน้มทีน่่ายินดีท่ีหลายหน่วยงานภาครฐั 
ได้ให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนงานคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคเป็นอย่างดี

ส�าหรบัด้านสนิค้าและบรกิารทัว่ไป ในปีทีผ่่านมา 
สภาผู ้บริโภคมีข ้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการ 
จดัระเบียบร้านค้าออนไลน์เพือ่ให้ผู้บรโิภคไม่ถูกโกง มี 
การเรยีกร้องให้ปรบัปรงุบรกิารขนส่งพสัดใุนรปูแบบ
เกบ็เงนิปลายทาง เช่น ให้เปิดบรรจุภณัฑ์สินค้าก่อน
การส่งมอบและจ่ายเงินค่าสินค้า ในขณะเดียวกัน 
ในส่วนความปลอดภัยของอุปกรณ์รถยนต์ สภา 
ผูบ้รโิภคได้ด�าเนนิการอย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้มีมาตรการ 
แก้ปัญหาการเรียกคืนถุงลมนิรภัยย่ีห้อทาคาตะ
ในประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอนโยบายไปยังกรม
การขนส่งทางบกให้มีมาตรการต่อเนื่องให้เจ้าของ
รถยนต์ท่ีได้ตดิตัง้ถงุลมนริภยัอนัตรายยีห้่อดงักล่าว 
ได้น�ารถยนต์มาเปลีย่นถงุลม เนือ่งจากยังมีรถยนต์
อกีมากกว่า 5 แสนคนัท่ีวิง่อยูบ่นถนนทัว่ประเทศ
มคีวามเสีย่งต่ออนัตรายทีเ่กดิจากถุงลมช�ารดุ ท่ียัง 
ไม่ได้น�ารถยนต์มาแก้ไข

นอกจากนี้ สภาผู้บริโภคยังได้ให้ความเห็น 
ต่อข้อกฎหมายอีก 2 ฉบบั ได้แก่ 

1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ พระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ของส�านักงาน 
คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) และ 
เนื่องจากมองว่ามีบางมาตราที่ต ้องปรับปรุง  
เพือ่คุ้มครองผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิค้าทางออนไลน์ เช่น 
การขอให้พจิารณาเรือ่งการยกเว้นให้ผูป้ระกอบการ
ท่ีมรีายได้ไม่ถงึ 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่ต้องจดทะเบยีน
การประกอบธรุกจิตลาดแบบตรงกับ สคบ. ซึง่เป็น 
ช่องโหว่ทีท่�าให้การขายสนิค้าทางออนไลน์ของร้านค้า 
บางแห่งไม่ถกูควบคมุ เกดิการฉ้อโกง หรือขายสนิค้า
ผิดกฎหมาย ท้ังนี้ ได้เสนอให้มีการยืนยันตัวตน 
ของผู้ขายทกุรายบนแพลตฟอร์ม

2) ให้ความเหน็ต่อร่างพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ 
เพื่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยเสนอ
ให้พิจารณาการกระชับระยะเวลาในการซ่อมแซม 
เรยีกร้องสิทธเิพิม่เตมิให้กบัผูบ้รโิภค ในบางมาตรา 
ในขณะเดียวกนั กม็คีวามเห็นของฝ่ังภาคประชาชน 
ท่ีต้องการผลกัดนัให้กฎหมายฉบบันีค้รอบคลมุสนิค้า
ทกุประเภท โดยมเีงือ่นไขทีเ่หมือนกนัคอื สนิค้าทีเ่พิง่
ซือ้ใหม่แต่ต้องซ่อมแซมตัง้แต่ 2 ครัง้ข้ึนไป ภายใน
ระยะเวลา 6 เดอืน ผูบ้ริโภคต้องได้รบัการเปลีย่น
สนิค้าเป็นชิน้ใหม่

ทั้งนี้ เมื่อเอ่ยถึงการคุ ้มครองผู้บริโภคด้าน
สินค้าและบริการ หนึ่งในหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
สภาผู้บริโภคได้เลือกให้เป็นหน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมอืยอดเยีย่มคอื ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ (สพธอ.) (ETDA) ในประเดน็การเสนอ
นโยบายการคุม้ครองผูบ้รโิภคในการซือ้ขายออนไลน์ 
ซึง่รวมถงึการตดิตามแพลตฟอร์ม และบริการขนส่ง
ที่ได้เกิดความต่อเนื่องในการท�างานร่วมกันมาโดย
ตลอด ทั้งเรื่องการสนับสนุนข้อมูล การตอบกลับ 
หนงัสอื การร่วมเป็นวทิยากรให้ความรู ้และการเข้าพบ 
หารือต่างๆ

ด้านการเงนิและการธนาคาร ปัญหาส่วนใหญ่ 
ทีผู่บ้รโิภคพบจะเป็นปัญหาภัยทจุรติทางการเงนิ เช่น  
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เอสเอ็มเอสดดูเงนิ รวมถึงภยัการเงนิ 
ออนไลน์ต่างๆ สภาผู้บริโภคจึงมีข้อเสนอแนะถึง

หน่วยงานรฐั โดยเฉพาะข้อเสนอเกีย่วกับมาตรการ
คุม้ครองผู้บรโิภค กรณมีาตรการจดัการปัญหาภยั
ทจุรติทางการเงนิ ทีเ่สนอให้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์
การชดเชยเยยีวยาความเสยีหายแก่ผู้บรโิภคทีเ่ป็น
เหยือ่มิจฉาชพี ได้เต็มจ�านวน ทัง้นีเ้ป็นทีป่รากฎชดั
ว่าภัยทุจริตทางการเงินนั้นไม่ได้เกิดจากผู้บริโภค 
แต่เป็นหมายถงึระบบป้องกนัเงนิฝากของผูบ้รโิภค
ทีส่ถาบันการเงนิต้องร่วมรบัผดิชอบ จงึมข้ีอเสนอ
ให้หน่วยงานภาครัฐออกและปรับปรุงหลักเกณฑ์
เพ่ือป้องกันการถกูหลอกถกูโกง และเสนอให้มเีบอร์
โทรสายด่วนแจ้งเหตภุยัทจุรติทางการเงนิ เพือ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพในการป้องกันภยัมจิฉาชีพ

นอกจากนี้  ประเด็นเรื่ องภัยทุจริตทาง 
การเงนิแล้ว สภาผูบ้รโิภคยงัมข้ีอเสนอเรือ่ง การจดัตัง้ 
กองทุนบ�านาญพื้นฐานแห่งชาติ โดยสนับสนุน 
ให้มีบ�านาญถ้วนหน้า และมข้ีอเสนอเรือ่งมาตรการ
คุม้ครองผู้บรโิภค กรณหีุน้กู้ STARK เช่น การก�ากบั

ที่ขนาดไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ อนุโลมให้ไม่ต้องม ี
ผลการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรง เพือ่ช่วยลดต้นทนุ 
การตดิต้ังโซลาร์รฟูทอป สร้างแรงจงูใจให้มผีูต้ดิตัง้ 
มากขึน้ เนือ่งจากการตดิตัง้โซลาร์รฟูทอปทีข่นาดก�าลัง
การผลิตไม่เกนิ 5 กโิลวตัต์ จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้าง
ของหลงัคา นอกจากนี ้ ยงัมข้ีอเสนอแนะเรือ่งการ
ตรวจสอบและก�ากบัดแูลค่าการตลาดน�า้มนัทีไ่ม่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเห็นต่อการปรับขึ้น 
ค่าไฟฟ้าผนัแปร หรอืค่าเอฟท ี(Ft) ส�าหรบังวดเดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2565

ทั้งนี้ ด้านการส่ือสาร โทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอสังหาริมทรัพย์และ
ทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้ด้านบรกิารสาธารณะ พลงังาน 
และสิง่แวดล้อม ยงัไม่มหีน่วยงานทีโ่ดดเด่นในการ
ให้ความร่วมมอืหรอืสนบัสนนุการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
อย่างเป็นรปูธรรม อย่างไรกต็าม สภาผูบ้รโิภคคาดหวงั 
เป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตสภาผู้บริโภคจะได้รับ 
ความร่วมมือที่มากข้ึนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
หรอืมบีทบาทโดยตรงในด้านการสือ่สารฯ อสงัหาฯ 
และพลังงานฯ เพ่ือคุ้มครองผูบ้รโิภค

และในปี 2567 รวมถึงปีต่อๆ ไป สภาผูบ้รโิภค
จะยงัคงเดนิหน้าเสนอแนะ ผลกัดนันโยบาย และ 
มาตรการคุ้มครองผูบ้รโิภคในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง  
อย่างไรกต็าม การผลกัดนัเหล่านีจ้�าเป็นต้องอาศยั 
ความร่วมมือ และแรงผลกัดนัจากประชาชนทกุคน  
ในการกระตุ ้นและกดดันให้รัฐบาลตระหนักถึง
ความส�าคญัของการคุ้มครองสทิธผิูบ้รโิภค เพ่ือน�า
ไปสู่การพัฒนานโยบาย และยกระดบัการคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภคในประเทศไทย

ดูแลตลาดหลักทรัพย์โดยก�าหนดมาตรการการน�า
บริษัทเข้าตลาดหุ้นทางอ้อม ด้วยการให้บริษัท 
ที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้ว เข้าซ้ือสินทรัพย์หรือหุ้น 
ของบรษิทัทีต้่องการจะเข้าตลาดหุน้ (Backdoor Listing)  
รวมท้ังขอให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตรวจสอบ 
และด�าเนนิการกับผูก้ระท�าผดิ เป็นต้น

ทัง้นี ้ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านการเงนิ 
และการธนาคารนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากหลายหน่วยงาน ซึ่งท่ีผ่านมาสภาผู้บริโภค
ก็ได ้รับความร ่วมมือจากทั้งกระทรวงดิจิ ทัล 
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.)  ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(สตช.) ส�านกังาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรม
สอบสวนคดพีเิศษ (DSI) ส�านกังานป้องกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) ส�านกังานพัฒนาธรุกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สมาคมธนาคารไทย  
รวมถึงสมาคมสถาบันการเงนิของรฐั

แต่หากต้องเลือกเพยีงหน่ึงหน่วยงานทีใ่ห้ความ
ร่วมมือในการคุม้ครองผูบ้รโิภค เจ้าหน้าทีท่ีท่�างาน
เรือ่งการเสนอแนะนโยบายในด้านนีโ้ดยตรง มอบให้  
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็น “ทีส่ดุ” ของหน่วยงาน 
ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านการเงนิ 
และการธนาคาร เนือ่งจากเป็นหน่วยงานกับก�าดแูล
สถาบันการเงินและบริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อต่างๆ โดยได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึง 
การคุ้มครองผู้บรโิภค

ส่วนด้านบรกิารสขุภาพ ปัญหาทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ 
พบเจอเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพง และ 
การที่ผู้บริโภคเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลแต่กลับ 
ถกูเรียกเกบ็เงนิทัง้ๆ ทีโ่รงพยาบาลไม่มสีทิธเิรยีกเกบ็  
เช่นในกรณีการเข้ารับการรักษาภายใต้ระบบ 
หลักประกันสุขภาพ รวมถงึการเข้ารบัการรกัษาตวักรณี 
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต นอกจากนั้น ยังพบปัญหา
ผลกระทบจากการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ต่างๆ อกีประเดน็หนึง่ทีมี่นยัส�าคญัต่อสขุภาวะของ
สาธารณะ คือการปรับปรงุสทิธปิระกนัสงัคม ทีส่ภา
ผู้บริโภคเสนอให้มีการปรับปรุงระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ (บตัรทอง) ด้านทนัตกรรม กรณี
สิทธิรักษาพยาบาลสขุภาพในช่องปาก และด้านการ
รกัษาโรคมะเรง็

หนึ่งข้อเสนอส�าคัญของสภาผู ้บริโภคด้าน
สุขภาพคอื ประเดน็ทีเ่กีย่วกับกรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉนิ
วิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ที่มีทั้งเรื่องการแสดง
ต้นทนุค่ารกัษาพยาบาลของสถานประกอบการ โดย
เสนอให้โรงพยาบาลแสดงรายละเอยีดของรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าบริการรักษาพยาบาล
มาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภค เพือ่ช่วยสนบัสนนุการ
ประเมินกลไกการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล 
รวมถงึเรือ่งขยายนยิามอาการเจ็บป่วยฉกุเฉนิวกิฤต
ไปยงักลุม่อาการทีอ่ยูใ่นเกณฑ์สเีหลอืงทีมี่แนวโน้ม
เปล่ียนเป็นอาการวกิฤต (สแีดง) ในเวลาอนัส้ัน

นอกจากนี ้ ยงัเสนอให้มีการพฒันาระบบกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อการบริการเสริมความ

นโยบายกัญชาเสรี โดยไม่มีมาตรการก�ากับดูแล 
ทีเ่ข้มงวดแลชัดเจน สภาผูบ้ริโภคจงึเสนอมาตรการ
การคุม้ครองผูบ้รโิภคในด้านการน�าพชืกญัชา และ
กญัชงมาเป็นวตัถดุบิในอาหาร รวมทัง้เสนอให้ศกึษา
วิจัยส่วนประกอบส�าคัญในกัญชาและกัญชงเพ่ือ
ก�าหนดค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของสาระส�าคัญ
ที่มีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมทั้งเสนอให้เพิ่ม
มาตรการควบคุมการขาย และการโฆษณา

นอกจากนี ้ยงัมปีระเด็นเรือ่งบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู
ซดีาฟทีพ่บสารปนเป้ือน จึงเสนอให้ส�านกังานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) สัง่ห้ามการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
จนกว่าจะปรากฎข้อเทจ็จรงิของความปลอดภัย ซ่ึง
กไ็ด้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี

ส�าหรับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคด้าน อาหาร ยา และผลติภณัฑ์
สขุภาพ จะเป็นใครไปไม่ได้เลย นอกจากส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทีใ่ห้ความร่วมมอื 
สนับสนุนนโยบายการจัดท�าระบบการเฝ้าระวัง 
การจ�าหน่ายสนิค้า (Post-marketing) รวมกบัสภา 
ผู้บริโภคและหน่วยงานประจ�าจังหวัด ทั้งยังเป็น
หน่วยงานทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภค ประเดน็ด้านอาหาร ยา  
และผลติภณัฑ์สขุภาพ ร่วมกับสภาผูบ้ริโภคด้วย

ด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาผูบ้รโิภค 
มข้ีอเสนอแนะในหลายประเดน็ ทัง้การขอให้ภาครฐั 
ทบทวนการเปิดสถานีกลางบางซื่อและแผนการ 
ปรบัย้ายขบวนรถไฟเชงิพาณชิย์ (รถไฟทางไกล) จาก
สถานกีรงุเทพ (หัวล�าโพง) ย้ายมาสถานกีลางบางซือ่ 
รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย  
ข้อเสนอแนะเรื่องรถรับส่งนักเรียนฟรีทั่วไทย  
เดนิทางปลอดภยั ข้อเสนอเร่ืองเปลีย่นรถตู้อนัตราย 
เป็นรถมนิบิสั รวมถงึข้อเสนอเรือ่งการติดเบรกเอบีเอส  
(ABS) ในรถจกัรยานยนต์

นอกจากนี้  ยั งได ้ ให ้ความเห็นเกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งและ 
ยานพาหนะ โดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสญัญา
สมัปทานรถไฟฟ้าสายสเีขยีวและการก�าหนดราคา
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสเีขยีว และเสนอมาตราการ 
แก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสเีขยีวต่อกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากกล่าวถึงนโยบายด้านขนส่งและ 
ยานพาหนะ ทีเ่หน็เป็นรปูธรรมมากทีส่ดุ เหน็จะเป็น
เร่ือง “นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท” ทีส่ภา 
ผูบ้รโิภคผลกัดนัมาอย่างต่อเนือ่ง โดยมีกรมการขนส่ง
ทางรางให้การสนบัสนนุและให้ความร่วมมอืด้านการ
ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานระบบ
ขนส่งทางรางกับสภาผูบ้รโิภคเป็นอย่างด ีไม่เพยีงแต่ 
ผลกัดนัรถไฟฟ้า สภาผูบ้รโิภคยงัคงเดนิหน้าผลกัดนั 
นโยบายพัฒนาขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง เพ่ือขนส่ง 
ทีป่ลอดภยัและเป็นธรรมแก่ผู้บรโิภค

ด้านการสือ่สาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเด็นที่ร้อนแรงคงหนีไม่พ้นเรื่อง  
การควบรวมกจิการระหว่าง 2 บรษิทัโทรคมนาคม
ยักษ์ใหญ่ อย่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ทรู และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  
คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอืดแีทค และในช่วง 
ปลายปี 2566 ยงัมกีรณกีารควบรวมกจิการระหว่าง 

บรษิทั บรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั (AWN)  
บรษัิทในเครอืเอไอเอส (AIS) และบรษัิท ทรปิเปิลบี  
บรอดแบนด์ จ�ากดั (มหาชน) หรอืทรบีบี ี(3BB) อกีด้วย

สภาผูบ้รโิภคได้เคลือ่นไหว คดัค้าน และให้ความเหน็ 
เรือ่งการควบรวมกจิการโทรคมนาคมอย่างต่อเนือ่ง 
ทัง้การให้ความเหน็ต่อคณะอนกุรรมการเพ่ือศึกษา
และวเิคราะห์กรณีการรวมธรุกจิระหว่างบรษัิท ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั โทเทิล่ 
แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ด้านคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคและสทิธพิลเมอืง กสทช. กรณกีารควบรวม
ธุรกิจระหว่างสองบริษัทดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้ผู้ให้
บรกิารอนิเทอร์เนต็น้อยรายลง

รวมถึงการเสนอให้ชะลอการควบรวมธุรกิจ
ระหว่างทรูและดีแทค นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอ 
ในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การเสนอให้เปิดเผย 
รายละเอียดเงื่อนไขและสัญญาการถ่ายทอดสด 
การแข่งขนัฟตุบอลโลกรอบสดุท้าย (FIFA World Cup 
Final) 2022 และแสดงความรบัผิดชอบด้วยการออก
มาตรการเยยีวยาให้กบัผูบ้รโิภคทีร่บัชมฟรใีนระบบ 
IPTV (Internet Protocol Television) หรอืระบบ
ที่ท�าให้ผู้บริโภคสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ 
ผ่านอนิเทอร์เนต็แทนเสาอากาศจานดาวเทยีมหรอื
สายเคเบลิใยแก้วน�าแสง

ส�าหรับการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
นั้น สภาผู้บริโภคได้ให้ความเห็นต่อร่างประกาศ
ของ กสทช. 2 ฉบบัเก่ียวกบัเร่ืองมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูล
ส่วนบคุคล สทิธใินความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพ
ในการส่ือสารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม และเรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทยีมต่างชาต ิในการให้บรกิารในประเทศ

ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู ่อาศัย เร่ือง 
ร้องเรียนในปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาเร่ืองผลกระทบ 
จากการร่างผงัเมอืงใหม่กรุงเทพมหานคร การก่อสร้าง 
อาคารสูงในซอยแคบ รวมถงึปัญหาการถกูฉ้อโกง หรอื 
เอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 
โดยสภาผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น 
ได้แก่ ข้อเสนอแนะกรณผีูป้ระกอบธรุกจิบ้านจดัสรร
เล่ียงการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การแสดงความเห็น 
เพื่อคัดค้านการประชุมรับฟังความเห็นเก่ียวกับ
ผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร

และข้อเสนอแนะกรณีการสร้างอาคารสูง 
ในซอยแคบทีขั่ดต่อกฎหมาย โดยเสนอให้มีการชดเชย 
เยยีวยาความเสียหายแก่ประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบ
ทัง้หมดโดยเรว็ และขอให้กรงุเทพมหานครเข้มงวด
ในการบงัคับใช้กฎหมาย โดยต้องให้ความส�าคัญกับ
พิจารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และ
ผบกระทบทีเ่กิดกบัประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณ
ใกล้เคยีงด้วย ท้ังน้ี ขอให้ กทม. ทบทวนขัน้ตอนและ
วิธีการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาต
สร้างอาคารและขอให้เพ่ิมกระบวนการตรวจสอบ
จากประชาชนโดยให้มกีารท�าประชาพจิารณ์มากขึน้ 
ในการรับฟังความเห็นอย่างครบถ้วนรอบด้าน  
เพ่ือลดข้อพิพาทและปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต
อย่างยัง่ยนื

ด้านบรกิารสาธารณะ พลงังาน และสิง่แวดล้อม  
สภาผูบ้รโิภคมีข้อเสนอแนะนโยบาย เพ่ือให้รฐับาล
เร่งด�าเนนิการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 65 พ.ศ. 2558  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
27 ก.ย. 2565 โดยเสนอให้การตดิตัง้โซลาร์รฟูทอป 
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สวรส.ชู 5 ปี จโีนมิกส์การแพทย์แม่นย�า
ยกระดับสูอ่นาคตระบบสขุภาพไทย

ระหว่างวนัท่ี 14-15 มีนาคม 2567 ทีผ่่านมา  
ทางสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุหรอื สวรส. 
ได้จัดประชุมสื่อสารผลงาน 5 ปี จีโนมิกส ์
ประเทศไทย แห่งการขับเคลื่อนสู ่บริการ 
การแพทย์แม่นย�า น�าเสนอความก้าวหน้าการท�างาน 
ประสานงานภาคีเครือข่าย การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน การเกบ็ข้อมลูพนัธุกรรม คนไทย 5 หมืน่
ราย การสนบัสนุนการวจิยั ตลอดจนการพัฒนา
แนวทางการน�าข้อมลูพนัธกุรรมไปใช้ประโยชน์
ทางวชิาการ การวจิยั การบรกิารทางการแพทย์
และการสาธารณสขุ 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ ์  ผู ้อ� านวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล ่ าวว ่ า 
ประเทศไทยมแีผนปฏิบตักิารบรูณาการจีโนมิกส์ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 (Genomics  
Thailand) เป็นแผนงานฯ ทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากคณะรฐัมนตร ี เมือ่ 26 มนีาคม 2562 โดย 
มอบหมายให้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  
เป็นหน่วยประสานกลางขบัเคล่ือนแผนปฏบิตักิาร 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการถอดรหัส
พันธกุรรมชาวไทย จ�านวน 50,000 ราย ส�าหรบั
สร้างฐานข้อมลูพนัธกุรรมคนไทยจาก 5 กลุ่มโรค 
(โรคมะเรง็ โรคหายาก โรคตดิเชือ้ โรคไม่ตดิต่อ
เรือ้รงั และเภสัชพันธศุาสตร์) เพือ่ให้เกดิการน�า
ข้อมลูไปใช้ประโยชน์ทางวชิาการ การวจิยั การ
บรกิารทางการแพทย์ และการสาธารณสขุ ทีจ่ะ 
ช่วยปรับเปลี่ยนระบบบริการทางการแพทย ์
ของประเทศให้ดยีิง่ขึน้

เทคโนโลยเีรือ่งการถอดรหสัพันธกุรรมมนุษย์
มคีวามก้าวหน้า และใช้ประโยชน์กันมากข้ึน หลาย
ประเทศก็ให้ความสนใจและด�าเนินการเร่ืองน้ี 
เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกา จากมติ ครม. 
จงึเหน็ว่า เทคโนโลยีน้ีมีประโยชน์กบัประเทศไทย 

อีกทั้งปัจจุบันราคาถูกลง และเชื่อว่า มนุษย์ก็มี 
เผ่าพันธุท์ีแ่ตกต่างกนั รหสัพนัธกุรรมไม่เหมอืนกนั  
บางเร่ืองอาจใช้กบัคนไทยไม่ได้การถอดรหสัพันธกุรรม 
คนไทย จะท�าให้มีองค์ความรู้เรื่องว่าสัมพันธ์กับ
โรคใด จึงตั้งเป้าในการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย  
50,000 คน เพ่ือให้ข้อมูลมีผลทางสถติิว่าสมัพนัธ์กันจรงิ  
แบ่งเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละประมาณ 10,000 คน ได้แก่  
โรคตดิเชือ้, โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั, กลุม่โรคมะเรง็, โรคท่ี 
ไม่ได้รบัการวนิจิฉยัและหายาก, กลุม่เภสชัพนัธศุาสตร์  
ป้องกนัการแพ้ยาและการเลอืกใช้ยาทีเ่หมาะสม หรอื
ยาทีส่มัพนัธ์กบัยนี 

โครงการดงักล่าวรฐับาลได้ให้ความส�าคญั และ
ให้การสนับสนุนในเชิงหลักการ และได้จัดสรร 
งบประมาณมาให้ ผ่านกองทนุส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (ววน.) เพือ่ด�าเนนิงานมาตัง้แต่
ปี 2563-2567 รวมประมาณ 1,800 ล้านบาท โดย
มกีารท�างานร่วมกบัภาคีเครอืข่าย ได้แก่ ส�านกังาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก  
(EEC) ที่ช ่วยสนับสนุนให้เกิดบริการทางห้อง 
ปฏบิตักิาร ด้านการแพทย์แบบจโีนมกิส์ในประเทศ
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน 
ให้เกดิการลงทนุจากภาคเอกชน ท่ีจะน�าไปสูก่ารเป็น
ศนูย์กลางทางการแพทย์ รวมถงึสถาบนัการศกึษา
และสถานพยาบาล รบัผดิชอบจดัเก็บตัวอย่างเลอืด 
จากอาสาสมัคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
รบัผดิชอบสกดัสารพนัธกุรรม และส�านกังานพฒันา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
รบัผดิชอบวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูล เป็นต้น

“เราได้พ้นระยะเวลาของการลงหลกัปักฐานของ 
เรื่องจีโนมิกส์ ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการ 
จโีนมกิส์ฯ มาจนเกดิองค์ความรูจ้�านวนมาก และเกดิ
ผลผลิตที่สามารถส่งต่อให้เกิดประโยชน์กับระบบ
สุขภาพ เป็นผลงานที่เกิดจากกัลยาณมิตรที่เข้ามา
ร่วมมือกนั ซึง่หลายภาคส่วนมองว่า แผนปฏบัิติการ 
บรูณาการจีโนมกิส์ประเทศไทย ระยะท่ี 2 ควรจะต้อง
เดนิหน้าไปต่อ แต่จะไปอย่างไรนัน้ต้องมกีารหารอืกนั
ให้ชัดเจนกบัหน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องต่อไป โดย สวรส. 
พร้อมจะท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานกลางน�าสิ่งที่
เกดิข้ึนจากการท�างานในระยะแรกไปท�าความเข้าใจ
กบัฝ่ายนโยบาย เพือ่ให้เหตุผลว่าเหตุใดประเทศไทย
จ�าเป็นต้องสนับสนุน และไม่ให้สูญเสียโอกาสที่จะ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของ
คนไทย” นพ.ศภุกจิ กล่าว

ผู้อ�านวยการ สวรส. กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน
โครงการจโีนมกิส์ฯ มข้ีอมลูการถอดรหสัพนัธกุรรม
แบบทั้งจีโนมที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แล้ว 
จ�านวนกว่า 27,000 ข้อมลู ซ่ึงกจ็ะเชิญชวนหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องเข้ามาใช้ประโยชน์ ในการน�าเอาข้อมลูฯ  
มาวิเคราะห์วิจัยออกมาเป็นองค์ความรู ้ที่เป็น
ประโยชน์ให้ได้มากทีส่ดุ โดยไม่รอจนครบ 50,000 
ราย นอกจากนี้ สวรส. ก�าลังเร่งผลักดันให้เกิด
แนวทางการจัดการและการขอใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการ
ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีเกิดข้ึนภายใต้โครงการฯ เพือ่การ
เข้าถึงและการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ท่ีเป็นไปตาม
กฎหมาย เป็นต้น

หลายโรคทีเ่หน็ว่า ตวัโรคสมัพนัธ์กบัยนี เช่น โรค
มะเร็งบางชนดิ ถ้าตรวจได้ก็น�าไปสู่การป้องกนัและ
แก้ไขได้ หรือกรณีโควิด-19 ก็พบความสัมพันธ์ว่า 
ยนีบางชนดิท�าให้อาการผูป่้วยรุนแรงกว่าคนอืน่ การ
ตรวจรหสัพนัธกุรรมเม่ือทราบแล้ว จะไม่ต้องตรวจ
ท้ังตัว ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลง เช่น ยนีชนดิน้ีสมัพนัธ์กับ 
โรคมะเรง็ชนดินี ้ก็ตรวจไปท่ียนีชนดินัน้เลย ซึง่ขณะนี ้
ก�าลงัมีงานวจิยัมากข้ึนอย่างโรคไต โรคมะเร็งล�าไส้ 
และท่ีน่าสนใจ คอื โรคไหลตาย ท่ีสมัพนัธ์กบัยนีทีมี่
โอกาสเป็นโรคไหลตาย แต่ขอย�า้ว่า ยนีมีส่วน 25-30 
เปอร์เซนต์เท่านัน้ ไม่ใช่ว่าพบยนีตวันีแ้ล้วจะต้องเป็น
โรคนี ้ปัจจบุนัมสีทิธปิระโยชน์ในหลกัประกนัสขุภาพ
จาก การตรวจยนีส์ BRACA1, BRACA2 ของกลุ่ม
เสีย่งมะเรง็เต้านม ในอนาคตหากพบว่า มีโรคไหน
ท่ีต้องการให้ก�าหนดเป็นชดุสทิธปิระโยชน์อกี กจ็ะ
ท�าการศกึษาวิจยัความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และ
ผลกัดันเข้าสูส่ทิธปิระโยชน์ต่อไป 

ด้าน นางสาวบุณยวร์ี เอือ้ศริวิรรณ ผูจ้ดัการ
งานวจิยั สวรส. กล่าวถึงผลการด�าเนนิงานในระยะ 
5 ปี ท่ีผ่านมาว่า โครงการจีโนมิกส์ฯ สนับสนุน 
ทุนวจิยัไปแล้ว จ�านวน 157 โครงการ และคดัเลือกอาสา 
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 44,681 ราย โดยมี
ข้อมูลการถอดรหสัพันธุกรรมแบบท้ังจโีนมทีผ่่านการ
ตรวจสอบคณุภาพ จ�านวน 27,385 ข้อมลู นอกจากน้ี  

นพ.ศุภกจิ ศริลิกัษณ์

กรมสูงวัย ผดุ O-lunla Market 
ปล่อยพลังคนวัยซ่า มาล้ันลากบัชีวิต

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการ 
ผูส้งูอาย ุและ นางสาวศภุาญา ธนวฒัน์เสรี กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษัิท เปเปอร์คอร์รสั ผูก่้อตัง้นติยสาร 
โอ-ลัน้ลา ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “โอ-ล้ันลามาร์เกต็ 
ปล่อยพลังคนวัยซ่า” โดยมีตัวแทนสูงวัยไอดอล 
คณุอนุสร ตนัเจรญิ เจ้าของเพจลงุอ้วนกินกะเทีย่ว  
คณุฐติรัิกษ์ รวพีงศ์ธราวธุ ผูก่้อตัง้ เจปัง ไอตมิย่างเนย  
และ คณุอรุณศร ีฉ�า่เฉยีวกุล จติอาสาไลน์แดนซ์ 
ร่วมพูดคยุสร้างแรงบนัดาลใจ ณ บรเิวณโถงช้ัน 1 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

กรมกจิการผูส้งูอาย ุ(ผส.) กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ 
นติยสารโอ-ลัน้ลา จดังาน O-lunla Market ครัง้ที ่2  
ณ สถานรีถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) 5-7 เมษายน 
2567 และ O-lunla Market ครัง้ที ่3 ณ ศูนย์การค้า 

เอ็มควอเทียร์ 26-29 กันยายน 2567 ภายใต ้
คอนเซป็ต์ “ปล่อยพลังคนวยัซ่า” (SA:Silver Age)  
พบกับหลากหลายความลัน้ลาในงาน อาท ิไอดอล
วยัซ่าร่วมทอล์กสร้างแรงบันดาลใจ เรงิลีลาศ ร้อง  
เต้น เล่นดนตรโีดยวยัซ่ารุน่ใหญ่ไฟกะพรบิ เวร์ิกชอป 
สุดพิเศษที่พลาดแล้วบอกได้ค�าเดียวว่าเสียดาย 
ตรวจสขุภาพ และร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าวยั 55+ 
ทีท่�าด้วยรกั คดัด้วยใจ น�าสนิค้ามาให้ชอปเพลนิๆ 
กว่า 60 ร้านค้า

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอาย ุต้ังแต่ พ.ศ. 
2548 กล่าวคือ มีอัตราส่วนของประชากรอายุ  
60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากร 
ทัง้ประเทศ ซึง่ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสงัคม 
สงูอายอุย่างสมบรูณ์ (Complete- Aged Society)  
โดยมปีระชากรผู้สงูอาย ุ60 ปี ขึน้ไป จ�านวน 13 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของประชากร

ทั้งหมด และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงอายุระดับ 
สุดยอด (Super - Aged Society) ในปี พ.ศ. 2576 
และในปี พ.ศ. 2583 คาดว่าจะมผีูส้งูอาย ุคิดเป็น
ร้อยละ 31.37 ของประชากรทัง้หมด 

อธิบดีกรมกิจการผู ้สูงอายุ กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กล่าวว่า  
ภารกจิของกรมคอื การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 
ครอบคลมุใน 5 มติ ิประกอบด้วย มิตทิางสขุภาพ  
มิ ติทางสังคม มิ ติทางสิ่งแวดล ้อม มิ ติทาง 
เศรษฐกิจ และมิติทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การร่วมจัดกจิกรรมโอ-ล้ันลา มาร์เก็ต ในปี 2567 นี้ 
เนือ่งจากกิจกรรมนีต้อบโจทย์การพัฒนาคณุภาพ
ชวีติผูส้งูอายใุนมติทิางเศรษฐกจิ

หากถอดบทเรียนประเทศที่ เข ้าสู ่สังคม 
สูงอายกุ่อนประเทศไทย จะพบปัญหาคล้ายคลงึกนั 
คือ ปัญหาขาดแคลนแรงงานวัยท�างาน อัตรา

การพึ่งพิงของผู้สูงอายุมากขึ้น ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุขของประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจน 
ปัญหาด้านการเงนิส่วนบคุคลทีไ่ม่ได้ออมไว้มากพอ 
ส�าหรบัวยัเกษยีณ แต่การแก้ไขปัญหาหรอืช่วยเหลอื 
ผู้สูงอายุด้วยการสงเคราะห์นั้น ใช้งบประมาณ
สงูมากและท�าเท่าใดกไ็ม่เพยีงพอ วธิกีารทีดี่กว่า
ก็คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี และ 
ส่งเสรมิการมีงานท�า 

“ข้อมูลอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระบวุ่า คนไทยหลงัวยัเกษยีณควรมี
เงนิออมขัน้ต�า่ 4 ล้านบาท ซึง่จากการส�ารวจพบว่า 
ผูส้งูอายไุทยจ�านวนมาก ไม่ได้เตรยีมพร้อมในด้าน
การเงนิ กรมจงึท�างานเชงิรกุ สนบัสนนุการสร้าง
อาชีพ การขยายเวลาการท�างาน ตลอดจนการออม
และการลงทนุกบัหน่วยงานพันธมติร”

กรมกจิการผูส้งูอาย ุร่วมกบั นติยสารโอ-ลัน้ลา 
จดักิจกรรมโอ-ลัน้ลามาร์เกต็ เพือ่เป็นต้นแบบการ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่ียังแข็งแรงและมีศักยภาพ 
ได้ฟ้ืนฟทัูกษะ (Reskill) หรอืพบอาชีพใหม่ สนบัสนนุ 
ให้ผูส้งูอายมุคีวามสามารถในการสร้างรายได้ เป็น
ฟันเฟืองส�าคญัของเศรษฐกจิไทย และเป็นพลงัทีจ่ะ
ท�าให้ประเทศมคีวามเข้มแขง็ได้อย่างยัง่ยนื

 นางสาวศภุาญา ธนวฒัน์เสร ี ผูร่้วมก่อตัง้ 
นิตยสารโอ-ลั้นลา กล่าวว่า โอ-ลั้นลาเช่ือมั่น 
ใน “พลังสร้างสรรค์” ของผู้สูงอายุ จึงได้จัดท�า
นติยสารนีขึ้น้มาตัง้แต่ปี 2558 เพือ่น�าเรือ่งราวของ
ผูส้งูอายุทีเ่ป่ียมประสบการณ์ มองโลกเชิงบวก และ
กล้าท�าสิ่งใหม่ในวัยใกล้เกษียณมาน�าเสนอทั้งใน 
รปูแบบนติยสารฟรกีอ็ปป้ี สือ่ออนไลน์ และพฒันาสู ่
กจิกรรมออนกราวด์ต่างๆ อาท ิเวร์ิกชอป ทรปิท่องเทีย่ว  
การจัดสมัมนาปัจฉมินเิทศ เป็นต้น 

 โอ-ลั้นลามาร์เก็ต เป็นอีกหนึ่งโครงการ 
ทีต่อกย�า้ให้เหน็ “พลงั” ของผูส้งูวยั สร้างแรงบนัดาลใจ 
ในการใช้ชีวิต พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังช่วย 
ปทูางการสร้าง “อาชพีทีส่อง (Second Career)” 
หลงัเกษยีณ เพือ่พึง่พิงตนเองได้ในอนาคต 

“โอ-ลั้นลามาร์เก็ต ถูกออกแบบให้เป็น 
‘มากกว่าตลาด’ คือ คอมมูนิตี้หรือชุมชนปล่อย
พลังคนวัยซ่า มีสีสันและกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทัง้การแสดงเอนเตอร์เทนเมนท์โดยผู้สงูวยั ทอล์ก
สร้างแรงบันดาลใจจากสูงวัยไอดอล เวิร์กชอป 
สุขภาพ เวิร์กชอปศิลปะด้านภูมิปัญญาที่ทรง
คณุค่า”

 ทัง้นี ้จากการจดัโอ-ลัน้ลา มาร์เกต็ ครัง้ที ่1 
เมือ่เดอืนมนีาคม 2566 และได้รบัการตอบรับทีด่ี  
ในปี 2567 จึงด�าเนินการต่อเนือ่ง โดยจดัครัง้ที ่2  
ระหว่างวันศุกร์ที่ 5–วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน  
2567 ณ สถานรีถไฟหวัล�าโพง ครัง้ที ่3 ระหว่าง
วนัพฤหสัที ่26–วนัอาทติย์ท่ี 29 กนัยายน 2567 
ณ ศนูย์การค้าเอม็ควอเทยีร์ 

เอม็ ดสิทรคิ ศนูย์การค้า เอม็ควอเทยีร์ เป็น
อีกหนึ่งพันธมิตรที่ร่วมส่งเสริมและเตรียมพร้อม
สงัคมผูส้งูอาย ุ โดยสนบัสนนุให้ผูส้งูอายท่ีุแขง็แรง
ได้ท�างานต่อเนือ่ง หรอืพบอาชพีท่ีสอง นอกจาก 
เป็นการเตรยีมพร้อมทัง้สุขภาพกายและสขุภาพจติ  
เพื่อให้ผู ้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเองมากที่สุด  
ยังเป็นการกระตุ้นเตือนการวางแผนการเงินเพื่อ
ใช้ยามเกษยีณ

เอ็ม ดิสทริค ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ 
มีความยินดีส�าหรับการเปิดพื้นที่ส�าหรับทุกๆ

กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้สังคม และขอขอบคุณ 
ผู ้จัดท�านิตยสารโอ-ลั้นลา และกรมกิจการ 
ผูส้งูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง
ของมนษุย์ เช่นกนั ทีน่�ากจิกรรม โอ-ลัน้ลา มาร์เกต็ 
ปล่อยพลงัวยัคนซ่า ครัง้ที ่3 มาจัดทีเ่อม็ควอเทยีร์  
ระหว่างวนัที ่26-29 กนัยายนนี ้โดยเอม็ควอเทยีร์ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวท่ีทีมงาน
นิตยสารโอ-ลั้นลาจัดขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อคอมมนูติีส้ขุุมวทิ ทัง้ในกลุม่คนไทยและ Expat 
ในประเทศ ตลอดจนนกัท่องเทีย่ว รวมถงึผูส้นใจ 

 Highlight ในงาน O-lunla Market ปล่อยพลงั 
คนวยัซ่า ครัง้ที ่2 มโีปรแกรมทีห่ลกัๆ ดงันี ้ปล่อย
พลงัคนวยัซ่า กับ สงูวัยไอดอล อาทิ

- คณุอรณุศรี ฉ�า่เฉียวกลุ จติอาสาไลน์แดนซ์ 
ใช้การเต้นจดุพลงัวยัซ่า 

- ดร.สง่า ดามาพงษ์ นกัโภชนาการแถวหน้า
ของไทย

- คุณฐิติรักษ์ รวีพงศ์ธราวุธ เริ่มธุรกิจใหม่  
เจปัง ไอตมิย่างเนย ในวัย 58+

รวมทั้ง ช้อปเพลิน เจริญพุง กับร้านค้าโดย
พ่อค้าแม่ขายวยัใส วยั 55 +, สมคัรงานกบัองค์กร
สายตาไกลรบัสงูวยัเข้าท�างาน, ลลีาศ, การแสดง 
ดนตร ีเต้น เล่น ร้อง จากวยัซ่ารุน่ใหญ่ไฟกระพรบิ, 
Exclusive Workshop สร้างอาชพี สร้างสขุภาพ 
และการบรรยายสขุภาพ ฯลฯ งานนี ้วยัซ่า และลกู
หลาน ต้องไม่พลาด ครัง้ท่ี 2 วนัที ่5–7 เมษายน 
2567 ณ สถานีรถไฟหัวล�าโพง และครั้งที่ 3  
วันที่ 26–29 กันยายน 2567 ณ ศูนย์การค้า 
เอม็ควอเทยีร์ 

พม.ช่วยผูส้งูอายุ 3,000 บาท/ครัง้
1 คน ร้องขอได้ 3 ครัง้ ภายใน 1 ปี

จากกรณ ีกรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
ด�าเนนิการให้บรกิารสงเคราะห์ผูส้งูอายใุนภาวะ 
ยากล�าบาก เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุทีไ่ด้รบัความ
เดือดร้อนด้านทีพั่กอาศัย อาหาร และเครือ่งนุง่ห่ม  
ประสบปัญหาด้านครอบครัว ถูกทารุณกรรม  
ถูกแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ถูกทอดทิ้ง ไม่เกินวงเงิน ครั้งละ 3,000 บาท  
ไม่เกิน 3 คร้ัง/คน/ปี

 เปิดเง่ือนไขการลงทะเบยีน
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว มีทั้งในรูป 

เงนิช่วยเหลอืครัง้ละไม่เกนิ 3,000 บาท หรอืมอบเป็น 
สิง่ของเครือ่งใช้จ�าเป็นในชวีติประจ�าวนั โดยใน 
1 ปี สามารถช่วยเหลอืได้ 3 ครัง้

ทัง้น้ี เจ้าหน้าทีจ่ะรับเรือ่งไว้ ก่อนจะรวบรวม
ข้อมลูส่งให้ พม. ลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมลู ตรวจสอบว่า 
เข้าหลกัเกณฑ์จรงิ หากผ่านเกณฑ์กจ็ะได้รบัความ
ช่วยเหลอื

โดยการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยผู้สูงอายุ 
3,000 บาท ท�าได้ 2 ทาง ดงันี้

พืน้ทีก่รงุเทพฯ สามารถขอรับความช่วยเหลอื 
ได้ท่ี

- กรมกจิการผูส้งูอายุ
- กรมกจิการเดก็และเยาวชน
- กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
- กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดิการ
- กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
- ศูนย์ช่วยเหลือสงัคม 1300
พืน้ทีจ่งัหวดัอืน่  ๆสามารถขอรบัความช่วยเหลอื 

ได้ท่ี
- ส�านกังานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์จังหวดั (พมจ.) 76 จงัหวดั
- ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสงัคมผูส้งูอายุ 

(ศพส.) 11 แห่ง
- หน่วยงานในสงักดั พม. ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัน้ัน

 ยืน่ขอรบัความช่วยเหลอืเงินผูส้งูอายุ
 ท�าอย่างไร ?

การยืน่รบัความช่วยเหลอืเงินผูส้งูอาย ุ3,000 บาท  
แบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีผู้สงูอายแุจ้งเรือ่งเอง ใช้เอกสารดงันี้
บตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรอืน่ทีท่าง

ราชการออกให้
2. กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นพบเห็น 

ใช้เอกสารดงันี้
บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทาง

ราชการออกให้ของผู้แจ้งเรือ่งมาใช้ประกอบเป็น
เอกสารยืน่

หากไม่มหีลกัฐาน ให้มหีนงัสือรบัรองทีท่าง
ราชการออกให้ ว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่
นัน้จริง

 ผ่านหลกัเกณฑ์แล้วรบัความช่วยเหลือ
 อย่างไร ?

หากผ่านเกณฑ์การให้บริการสงเคราะห์ 
ผูส้งูอายใุนภาวะยากล�าบาก จะได้รบัความช่วยเหลอื 
ผ่าน 3 ช่องทาง

1. การโอนเงินผ่านระบบ Krungthai  
Corporate Online

2. เชค็
3. เงินสด (โดยมีใบส�าคัญรับเงิน ซึ่งต้องมี

เจ้าหน้าที่ลงนามเป็นพยานให้ครบถ้วน พร้อม
ภาพถ่ายประกอบ)

ทัง้นี ้ปัจจบุนัรฐับาลโดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้า 
ขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม 
กลุ่มเปราะบางในพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ เพือ่ให้เป็นกลไก 
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุม 
ทกุมติ ิอาท ิการด�าเนนิโครงการอบรมการพัฒนา
คุณภาพแบบพุ่งเป้าส�าหรบักลุ่มเปราะบางทัง้ด้าน 
สขุภาพ ท่ีอยูอ่าศยั การศกึษา รายได้ และการเข้าถงึ 
บรกิารภาครฐั

ตวัอย่างสงูวัยไอดอล 
ท่ีเริม่ต้นอาชีพใหม่ในวัยใกล้เกษียณ

คุณฐิติรักษ์ รวีพงศ์ธราวุธ (ป้าอ้วน) ผู้
ร่วมก่อตัง้ เจ-ปัง ไอตมิย่างเนย วยั 65 ปี ใน
อดีตเคยท�าธุรกิจเสื้อยืดแบรนด์ “เป่ายิ้งฉุบ” 
ด้วยเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั จงึ
วางมือ และส่งมอบธรุกิจนีใ้ห้หลาน ในวยั 58 ปี 
ป้าอ้วนยงัคงไม่หยดุน่ิง และมองหาสิง่ใหม่ในชวีติ
เพือ่ให้สมองยังได้ท�างานและมชีวีติชวีา ด้วยเป็น
คนชอบรบัประทานไอศกรมี เธอและน้องชายจงึ
ไปลงคอร์สเรยีนไอศกรมี ก่อนมาเปิดร้านทีต่ลาด
วงัหลงั   ช่วงเวลานัน้เอง เกดิวกิฤตโควดิ-19  
ร้านไอศกรมีจงึได้รบัผลกระทบทางด้านยอดขาย 

 ป้าอ้วน มองข้ามปัญหาด้านยอดขาย 
เดินหน้าผลิตไอศกรีมเพื่อมอบให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่อสู้กับโควิด-19  
ไอศกรีมของป้าอ้วนได้รับค�าชื่นชมโดดเด่นที่
รสชาตกิลมกล่อม ไม่หวานมาก โดยใช้น�า้ตาล
อ้อยออร์แกนกิ เมือ่หลานชายกลบัมาจากต่าง
ประเทศ ได้ร่วมเสนอไอเดียเพิม่มลูค่าให้ไอศกรมี 
โดยน�าขนมปังมาย่างกับเนยหอมๆ  ให้ความ
รู้สกึเหมอืนวยัเดก็ทีก่นิไอศกรมีคูข่นมปัง ปรบั

ชือ่ร้านเป็น “เจ-ปัง” และใช้สือ่โซเชยีลมเีดยีเพือ่
เข้าถึงคนรุน่ใหม่

จากร้านสาขาแรกทีว่งัหลัง ปัจจุบนั เจ-ปัง ไอ
ตมิย่างเนยสตูรเฉพาะของครอบครวั ขยายสาขาสู่
ห้างสรรพสนิค้าช้ันน�ากว่า 20 สาขา และน้อยคน
นกัอาจจะทราบว่า ร้านไอตมิย่างเนยทีโ่ด่งดงัครอง
ใจวยัรุน่ เกดิจากการเริม่ต้นและท�างานร่วมกนัของ
คนสองรุน่ “ท�างานกบัคนรุน่ใหม่ เราต้องเชือ่และ
มัน่ใจในรุน่เขา”  

คุณอนันต์  วิวัฒนผล (ลุงพล) ผู้ผลิตน�้า
ข้าวโพด Uncle Pol Shop วยั 65 ปี  อดตีนกั
ธรุกจิผลติโคมไฟประหยดัพลังงานทีป่ระสบปัญหา
การด�าเนนิธรุกิจ สต๊อกสนิค้าจมน�า้จากเหตกุารณ์
น�า้ท่วมใหญ่ปี 2554 ความเครยีดสะสมได้ท�าลาย
สขุภาพกายและใจ ร่างกายซบูผอมและตรวจพบ
ว่าเป็นมะเรง็กระดกูชนิดร้ายแรงเมือ่ปี 2558  ทมี
แพทย์แจ้งว่าสามารถมชีวีติอยูต่่อได้อกีเพยีง 3-6 
เดอืน 

คณุอนันต์ใช้เวลาช่วงนัน้ท�าความดทุีกวนั เพ่ือ
เตรียมพร้อมวาระสุดท้าย จิตใจที่ผ่อนคลายลง

ท�าให้มีความสุขมากขึ้น และเปิดรับการรักษา
ตามค�าแนะน�าของหมอและการรกัษาทางเลอืก
ทีต่นเองอ่านค้นคว้าเพิม่เตมิ

การสูก้บัมะเรง็ด�าเนนิมาถงึขัน้ทีต้่องยอมสญู
เสยีขาเพือ่รกัษาชีวติ ลงุพลเตอืนสติกบัตวัเองไม่
ให้จมจ่อมพ่ายแพ้กบัโรคร้าย ท�าอย่างไรกไ็ด้ให้
ชวีติห่างไกลจากการเป็นผูป่้วยตดิเตยีง จงึตดัสนิ
ใจลกุขึน้ฝึกขบัรถด้วยเท้าซ้ายเพยีงข้างเดยีว เม่ือ
ท�าได้ ความม่ันใจและก�าลังใจค่อยๆ ฟ้ืนคนื 

ระหว่างการฟ้ืนฟรู่างกายจากเคมีบ�าบดั ลงุ
พลได้รับรู้ข้อมูลประโยชน์ของน�้าข้าวโพดที่มี
แอนตอิอกซแิดนท์สงู และเมือ่ศกึษาเชงิลกึพบว่า 
“วตัถดุบิ” ทีด่จีะท�าให้ได้ผลติภณัฑ์น�า้ข้าวโพดที่
แตกต่างจากท้องตลาด นัน่คอืเลอืกใช้ข้าวโพด
ที่มีอายุไม่เกิน 65 วัน และตัดจากไร่ส่งมาถึง
โรงผลิตไม่เกนิ 12 ช่ัวโมง ท�าการค้ันพร้อมซาง 
เพราะจมกูเมลด็ข้าวโพดทีต่ดิอยูก่บัซาง อดุมไป
ด้วยสารอาหารท่ีเสรมิสร้างเซลล์

 ปัจจุบันลุงพลมีโรงงานผลิตน�้าข้าวโพด
ขนาดเลก็อยูท่ีจั่งหวดัราชบรุ ีโดยรับข้าวโพดสด
มาจากอ�าเภอสวนผึง้  และน�าน�า้ข้าวโพดออก
ขายตามตลาดนดัและงานอเีวนต์ต่างๆ “ก�าลงั
ใจ อาจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็ง 
ต้องสร้างจากใจของเราเอง”

ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้ก�าหนดนโยบาย 
หน่วยบริการสาธารณสุข สภาวิชาชีพ และ 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์จโีนมกิส์ ร่วมผลกัดนั
ให้เกิดบริการด้านการแพทย์จโีนมกิส์แก่คนไทย 

ตัวอย่างเช่น บริการตรวจคัดกรองยีนเส่ียง
ท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ
รังไข่, บริการตรวจยีนก่อมะเร็งแบบครอบคลุม 
บริการตรวจวินิจฉัยโรคหายาก และโรควินิจฉัย
ยาก บริการวเิคราะห์และแปลผลข้อมลูพนัธุกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา บริการ
วเิคราะห์และแปลผลข้อมลูจโีนมแบบครบวงจร
ในภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงเกิดเครือข่ายส่งต่อ 
ผูป่้วยให้สามารถเข้าถงึบริการสาธารณสขุได้ ทัง้
ยงัมโีครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั เช่น ศนูย์สกดัสาร
พันธุกรรม ศูนย์ข้อมูลจีโนมแห่งชาติ และศูนย์
บรกิารถอดรหสัพนัธกุรรม ทีร่องรบับรกิารด้าน
การแพทย์จโีนมกิส์ของประเทศในอนาคต

ภายในงานประชุมฯ ดงักล่าว ยงัได้จดัแสดง
นิทรรศการผลงานวิจยัจากหน่วยบริการในพืน้ที่ 
เช่น ผลงานกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะ
พันธุกรรม จ�านวน 2 ราย ท่ีโรงพยาบาลศูนย์
จงัหวัดสระบุรี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558-2566, กรณี
ศึกษาผู้ป่วยโรค Methylmalonic acidemia 
จ�านวน 2 ราย ทีโ่รงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร  
จ.พิษณุโลก, ผู้ป่วยพัฒนาการช้ารอบด้านกับ 
การแพทย์แม่นย�า ซ่ึงเป็นการศกึษาทีช่่วยให้ผูป่้วย 
มคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ เป็นต้น นอกจากนี ้ ในการ
ประชุมฯ ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ
ทีน่่าสนใจ อาท ิ 5 ปี “Genomics Thailand” 
ก้าวสู่การพัฒนาระบบสุขภาพและอนาคตการ
แพทย์ไทย, 5 ปี Genomics Thailand: ถอดรหสั
พนัธกุรรมคนไทย 50,000 ราย ไปถงึไหน และก้าว
ไปอย่างไรต่อ?, ความท้าทายสูร่ะบบการให้บริการ, 
ข้อมลู Genomics Thailand และส่ิงทีค้่นพบ, 
ก้าวต่อไป Genomics Thailand โดยสามารถ
ตดิตามบันทกึการประชมุได้ทาง https://www.
facebook.com/hsrithailand



ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 วันที่ 1-15 เมษายน 25678 คณุภาพชวีติ

เปิดมาตรฐานคุณวุฒคิณะแพทย์ฉบับใหม่
แพทย์พันธ์ุใหม่ผ่านผลลพัธ์ 4 ด้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศึกษา 
เรือ่งมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี  ฉบับใหม ่  ลงนามโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศึกษา

ประกาศฉบบัดงักล่าวระบวุ่า อาศยัอ�านาจ
ตามความในข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2565 ประกอบกับ
มตคิณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา ในการ
ประชมุครัง้ที ่11/2566 เม่ือวนัที ่8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566 จงึออกประกาศไว้ ดงัต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐาน 
คณุวฒิุในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ระดับปรญิญา
ตร ีพ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถดัจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
(มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วันที ่9 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 3 ประกาศนี้
“สถาบนัอดุมศกึษา หมายความว่า สถาบนัที่

จดัการอดุมศกึษาระดบัปรญิญาและระดบั ต�า่กว่า
ปรญิญาท้ังทีเ่ป็นของรฐัและเอกชน”

“ผลลพัธ์การเรียนรู ้หมายความว่า ผลทีเ่กดิขึน้ 
แก่ผู ้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู ้ที่ได้จากการ 
ศกึษา ฝึกอบรม หรอืประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการ
ฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ท�างานระหว่าง
การศึกษา”

ข้อ 4 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา 
ในหลกัสูตรระดับปรญิญาตรทีางด้านแพทยศาสตร์ 
ต้องก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับ 
รายละเอยีดผลลพัธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานคณุวฒุิ
ในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ีทีแ่นบ
ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 สถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษา 
ในหลกัสูตรระดับปรญิญาตรทีางด้านแพทยศาสตร์
อยู่ในวันท่ีประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ในรอบการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้ต่อไป

ข้อ 6 ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักล่าวได้ หรอืมคีวามจ�าเป็นต้องปฏบิตั ินอกเหนอื
จากที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

1.2 ความรูอ้ืน่ๆ ได้แก่
(1) ศาสตร์ระบบสขุภาพ (health systems 

science)
(2) พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทีเ่ก่ียวข้องกับการแพทย์
(3) เวชจรยิศาสตร์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรม
(4) หลกัการทางวทิยาศาสตร์ ระเบยีบวธิวีจิยั 

ชวีสถิต ิและเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์
(5) หลกัการบรบิาลเวชกรรมแบบองค์รวม
ค�าอธบิาย :
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายรวมถึง

วทิยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลนิกิ 

• ศาสตร์ระบบสขุภาพ คอื การศึกษาว่าการ
ส่งมอบการบรกิารสขุภาพเกดิขึน้ได้อย่างไร ทีม
สหวิชาชีพ ด้านสุขภาพท�างานร่วมกันอย่างไร
เพ่ือให้เกดิการส่งมอบบรกิารสุขภาพ และจะท�า
อย่างไร เพ่ือพัฒนาการดูแล ผู้ป่วยและการ 
ส่งมอบบรกิารสุขภาพให้ดขีึน้ในเชิงระบบ

•  สั งคมศาสตร ์ที่ เ ก่ี ยวข ้องกับการ
แพทย์ ได้แก่ แนวคดิและทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์
สุขภาพและมานุษยวิทยาการแพทย์ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง 
การแพทย์

ให้ถือค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อดุมศึกษาเป็นทีส่ดุ

สาระส�าคัญของฉบับใหม่นี้ มาตรฐานคุณวุฒิ 
ในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ีฉบบัใหม่นี้  
ก�าหนดให้ผู้เรยีนต้องมีผลลัพธ์การเรยีนรู้รวมทัง้หมด 
4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านองค์ความรู ้2. ด้านทกัษะ 3. ด้าน 
จรยิธรรม 4. ด้านลกัษณะบคุคล

โดยในส่วนขององค์ความรู้นั้นระบุว่า จะต้อง
น�าหลกัการพ้ืนฐานและความรูไ้ปใช้เพ่ือการบรบิาล
สุขภาพได้ พร้อมระบุว่า จะต้องมีความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งความรู ้ทางด้าน 
วทิยาศาสตร์การแพทย์ รวมทัง้การแพทย์แผนไทย  
การแพทย์ทางเลือก และเทคโนโลยีการแพทย์  
ขณะที่ในด้านจริยธรรม นอกจากจริยธรรมทั่วไป
แล้ว จะต้องอุทิศเวลาในการท�างาน ไม่เบียดบัง
เวลาราชการไปประกอบธรุกจิ เพือ่ประโยชน์ส่วนตวั
หรอืผู้อืน่ และปฏิบตัต่ิอประชาชนด้วยความเตม็ใจ  
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง 
โปร ่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนษุย์

ส�าหรับรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู ้ของ
มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ระดับ
ปรญิญาตร ีประกอบด้วย

1. ด้านความรู ้สามารถน�าหลกัการพ้ืนฐานและ
ความรูด้งัต่อไปนี ้เพ่ือการบรบิาลสขุภาพ 

1.1 ความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ได้แก่ วทิยาศาสตร์การแพทย์ รวมทัง้ การแพทย์

“วราวุธ” ชูเครือข่ายนักบริบาลผู้สูงอายุ 
มีอาชีพ-สร้างรายได้น�าร่อง 12 จังหวัด

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ (พม.) เปิดตัวโครงการบรบิาลและคุม้ครอง
สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน โดยสร้างกลไกการดูแล 
ผูส้งูอายุครอบคลมุทุกมติิในระดบัพืน้ที ่ทัว่ประเทศ 
ภายในปี 2568 เผยสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย 
ขณะนีมี้ผูสู้งอายอุยูป่ระมาณ 13 ล้านคน คาดว่า
อกีไม่เกิน 10 ปี นี ้จะมผีูส้งูอายเุกือบ 20 ล้านคน

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (รมว.พม.)  
เป็นประธานแถลงข่าวเปิด “โครงการบริบาล
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน” เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุการบรบิาลและคุม้ครองสิทธผู้ิสูงอาย ุและ 
พัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุ 
ในชมุชน พร้อมสร้างกลไกการดแูลผู้สูงอายคุรอบคลุม 
ทกุมติใินระดบัพ้ืนท่ี โดยม ีนายธเนศพล ธนบณุยวฒัน์  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นายชาติชาย  
พยหุนาวชียั ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ศาสตราจารย์  
ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะทีป่รกึษา
ตดิตามและเร่งรดัการขบัเคลือ่นนโยบาย รมว.พม. 
พร้อมด้วย นายอนกุลู ปีดแก้ว ปลดักระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และผูบ้รหิาร
กระทรวง พม. เข้าร่วมงาน 

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยก�าลังเผชิญ
กับภาวะวกิฤตของโครงสร้างประชากร โดยสดัส่วน
ประชากรวัยสูงอายุมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง
สวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ของประชากรวัยเด็ก
และประชากรวยัแรงงานทีม่จี�านวนลดลง โดยในปี 
2566 พบว่า ประเทศไทย เข้าสูก่ารเป็นสงัคมสงูอายุ
อย่างสมบรูณ์ ซึง่มจี�านวนผูส้งูอายมุากถึง 13 ล้านคน 
คดิเป็นร้อยละ 20.08 ของประชากรทัง้หมด ในขณะท่ี 
เด็กเกิดใหม่มเีพยีง 5.18 แสนคน ส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของประเทศในการเผชิญกับปัญหาภาวะ 
พึง่พิงของผูสู้งอาย ุรวมถงึปัญหาผูส้งูอายุถกูทอดทิง้ 
ขาดผู้ดูแล ทัง้นี ้กระทรวง พม. ได้เตรยีมความพร้อม
เพือ่รองรบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ด้วยการสร้างระบบ 
กลไก และโครงสร้างพืน้ฐานในการดแูลและคุม้ครอง
ผูส้งูอายใุนชมุชนท้องถิน่ โดยเป้าหมายส�าคญัมุง่หวงั 
ให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขที่บ้าน 
ของตนเอง (Ageing in Place) 

ซึง่ครอบครวัเป็นกลไกส�าคัญในการดแูลผูส้งูอายุ  
รวมถงึชมุชนท้องถิน่ อาท ิรพ.สต. อปท. อาสาสมคัร  
ชมรมผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนบัสนนุและการพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอาย ุ ผ่าน
กระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุในการท�าหน้าท่ีช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ครอบคลมุในทกุมิติท่ีเก่ียวข้องกับผูส้งูอายุ

นายวราวธุ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 กระทรวง 
พม. ได้ด�าเนนิการโครงการบรบิาลและคุม้ครองสทิธิ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงาน 
จ�านวน 19 พืน้ท่ี 12 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดเชยีงราย 
เชยีงใหม่ พษิณโุลก สพุรรณบรีุ พระนครศรีอยธุยา 
นครปฐม ลพบุรี สิงห์บุรี สกลนคร อุบลราชธานี 
สงขลา และปัตตาน ีมผีูบ้ริบาลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ 
จ�านวน 35 คน ขณะนีอ้ยู่ระหว่างฝึกอบรมหลักสตูร 
ผูบ้รบิาลคุม้ครองสทิธ ิจ�านวน 240 ชัว่โมง โดยมุ่งหวงั
ให้ผูบ้รบิาลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายกุลุม่นี ้จะเป็นกลไก
ส�าคญัในการปกป้องคุม้ครองและพฒันาคณุภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง จ�านวนทั้งสิ้น 
73,642 คน ซึง่เป็นผูส้งูอายท้ัุงหมดในพืน้ท่ีน�าร่อง 

โดยในปี 2568 ได้มีแผนขยายผลโครงการฯ 
จ�านวน 3,886 พืน้ท่ี ใน 76 จงัหวดัท่ัวประเทศ และ
จะมีการสร้างผู้บรบิาลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอาย ุจ�านวน 
7,772 คน ซึ่งจะมีผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแล 
และคุม้ครองทางสงัคมจ�านวนท้ังส้ิน 6,174,854 คน  
โดยระยะยาว 4 ปี ต้ังเป้าผลักดันให้เกิดระบบ 
การคุ้มครองผู้สูงอายุด้วยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ 
ผูส้งูอายคุรอบคลมุให้ท่ัวทุกพืน้ท่ี จ�านวน 75,032 พืน้ท่ี  
76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู ้บริบาลคุ้มครอง 
สทิธผิูส้งูอาย ุจ�านวน 150,064 คน ซึง่จะมีผูส้งูอายุ
ในพื้นที่ได้รับการดูแลและคุ้มครอง จ�านวนทั้งสิ้น 
15,900,000 คน

นายวราวธุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรม
กิจการผู ้สูงอายุ (ผส.) มีความยินดีที่จะเปิดตัว
โครงการบรบิาลและคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุในชมุชน 

เรียบร้อยแล้ว และในอนาคตปริมาณผู ้สูงอาย ุ
ในประเทศไทยก็จะเพิ่มมากข้ึนทุกปี ดังน้ันการท่ี 
ทกุฝ่ายจะต้องหนักลบัมาให้ความส�าคญักบัการดแูล 
ผูส้งูอาย ุไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจติใจ มติทิาง 
ด้านสงัคม ด้านทีพั่กอาศยั รวมไปถงึเร่ืองเทคโนโลยี
ต่างๆ ให้กบัผูส้งูอาย ุเป็นเร่ืองทีส่�าคญั ซ่ึงเจ้าหน้าที่
ของเราในวันน้ี ได้รับการฝึกอบรมและจะน�าส่ิงต่างๆ 
เหล่านี ้ไปขยายต่อในการดแูลผูส้งูอายุ 

ซ่ึงท้ังหมดท่ีเราท�าในวันน้ีจะเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการทีจ่ะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรทีก่ระทรวง  
พม. ได้ท�า Workshop ไปเมือ่วนัที ่7 มนีาคมทีผ่่านมา 
โดยมติกิารดแูลผูส้งูอายนุัน้ เป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคัญ
ทีจ่ะท�าให้แบ่งเบาภาระของคนรุน่ใหม่ ทีม่คีวามกังวล
ว่าคณุพ่อ คุณแม่ หรือผูส้งูอายใุนครอบครัวนัน้ ใคร
จะเป็นผู้ดูแล และถ้าหากว่าจะต้องเลือกระหว่างการ 
มีบุตรและการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวนั้น  
คนรุ่นใหม่ในวนันีเ้ลอืกท่ีจะดแูลผูสู้งอายกุ่อน ดงัน้ัน 
การท่ีกระทรวง พม. ได้เร่ิมโครงการน้ี จะเป็นกลไก
ส�าคัญที่แบ่งเบาภาระและสร้างความมั่นใจให้กับ 
คนรุ่นใหม่ในการที่จะมีครอบครัวและมีบุตรต่อไป 
ในอนาคต และเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร 
ทีป่ระเทศไทยก�าลงัจะประเชญิในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าน้ี

ด้านสถานการณ์ผูส้งูอายใุนไทย ขณะนีเ้รามผู้ีสงูอาย ุ
อยูป่ระมาณ 13 ล้านคน คาดว่าอกีประมาณ 4-5 ปี 
จากนีไ้ป ประเทศไทยจะมแีนวโน้มผูส้งูอายเุพิม่เป็น
ประมาณ 15-17 ล้านคน แต่ไม่เกนิ 10 ปี นีเ้ราจะม ี
ผูส้งูอายเุกอืบ 20 ล้านคน ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็น 
สังคมสูงอายุขั้นสุดยอดเหมือนกับที่ประเทศ 
ญีปุ่่น และการทีเ่ราเป็นสงัคมผูส้งูอายุขัน้สดุยอดน้ัน 
จะก่อสร้างภาระให้กับคนวัยท�างานอย่างมหาศาล  
เพราะว่าอตัราส่วนในการแบกรบัผูส้งูอายจุะกลายเป็น 
คนท�างานเพียงแค่สองคนต่อผู ้สูงอายุหน่ึงคน 
เท่านั้น ดังนั้น การดูแลให้ผู ้สูงอายุให้มีสุขภาพ 
ทั้งกายและใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง ก็จะเป็นการ 
แบ่งเบาภาระทางด้านงบประมาณ ด้านสาธารณสขุ และ 
บุคลากรทางสาธารณสุข และในทางเดียวกันนั้น 
ก็ยงัสามารถเพิม่ผลผลิต สร้างศกัยภาพให้ผู้สูงอายุ
นัน้เป็นกลไกส�าคญัในการทีจ่ะขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ระดบัรากหญ้าขึน้มา 

ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีตอนนีจุ้ดเร่ิมต้นโครงการ มอียู ่
36 คน กระจายกนัอยูท่ัว่แต่ละจงัหวัดในประเทศไทย 
แต่ยงัไม่ครบทกุจงัหวดั เนือ่งจากเพิง่เป็นการเร่ิมต้น
โครงการ แต่เป้าหมายของเรานัน้จะต้องมใีห้ครบทัง้ 
76 จงัหวดั ให้ครบทกุอ�าเภอ และแต่ละอ�าเภอนัน้

อย่างต�า่กจ็ะมีเจ้าหน้าท่ี 2,000-4,000 คน 
“ฉะนัน้ เจ้าหน้าทีข่องเรานัน้จะเพิม่ปริมาณขึน้

ไปเร่ือยๆ จนกระท่ังปีหน้าน้ัน อาจจะมถีงึ 6,000 คน  
แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว ต้องประมาณกว่า 10,000 คน  
ทีจ่ะต้องดแูลผูส้งูอายทุัว่ประเทศ และเจ้าหน้าท่ีของเรา 
ก็มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจเย่ียมให้ความรู้และ 
ขยายผลต่อไป”

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะมีเจ้าหน้าที่ พมจ.  
ในทกุจงัหวัด ประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  
ในการดแูลคณุภาพชวีติของกลุ่มผู้สงูอาย ุและทีส่�าคญั 
โครงการนี้ จะเป็นกลไกส�าคัญและเป็นจุดเร่ิมต้น
ในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่ตนได้พูด
ไว้ ส�าหรับประชาชนที่สนใจเข้ามาเป็นเครือข่าย 
นกับรบิาลผูสู้งอายุ สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการ 
ผูส้งูอาย ุ(ผส.) โดยมค่ีาตอบแทนอยู่ที ่10,000 บาท
ต่อเดือน ซ่ึงเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าการดูแล 
ผูส้งูอายนุัน้สามารถท�าเป็นอาชพีเลีย้งดคูรอบครัวได้  
แต่จ�าเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม 240 ช่ัวโมง จะมี 
การสอนท้ัง 5 มิติ เมื่อมีภาคทฤษฎีแล้ว ต้องมี 
ภาคปฏบัิตด้ิวยเช่นกนั

สวรส.ร่วม อว. โชว์บอดีสทู “เรเชล (Rachel)”
นวัตกรรมป้องกนับาดเจบ็/เคลือ่นไหวผูส้งูวัย

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ร่วม
กับ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวตักรรม (อว.) โดยมภีาคเครอืข่ายประกอบ
ด้วย ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ (สวทช.) โดยศนูย์เทคโนโลยีโลหะและ
วสัดแุห่งชาต ิ(เอม็เทค) ส�านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 
และบริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว
นวตักรรมชดุบอดสูีท “เรเชล (Rachel)” โดยมี
วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ให้ข้อมลูเกีย่วกบันวตักรรมเพือ่สงัคม
อายยุนื เอม็เทค สวทช. ได้บ่มเพาะวจิยัและพฒันา 
“นวัตกรรมชุดเอ็กโซสูท (Exosuits)” ส�าหรับ
สังคมอายุยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ผูส้งูอายทุีด่แูลตวัเองได้ (พฤฒพลงั : Active aging)  
ให้สามารถเคลือ่นไหวได้อย่างอิสระ ลดความเส่ียง
ต่อการบาดเจบ็ในการใช้ชวีติประจ�าวนั

“เรเชล (Rachel)” ชุดบอดีสูทส�าหรับ 
ผูส้งูอายุ เป็นส่วนหนึง่ของ “นวัตกรรมชดุเอก็โซสทู 
(Exosuits)” ได้รับทนุสนบัสนนุวิจยัจากสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ให้ออกแบบ วจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์ส�าหรบัผูส้งูอายทุีย่งัสามารถดแูล
ตวัเองได้ สวมใส่ได้ตลอดวัน ช่วยให้เคลือ่นไหวได้
อย่างอสิระ และลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็จาก 
การใช้ชีวติประจ�าวนั โดยมกีารเสรมิแรงด้วยวสัดผุ้า 
ท่ีมีคุณสมบัติและการตัดเย็บโดยเฉพาะ เพื่อการ
เคลือ่นไหวของกล้ามเนือ้ได้อย่างเป็นธรรมชาต ิเป็น
ตัวช่วยผู้สูงอายุในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ไม่ว่า 
จะเป็นการลกุข้ึนยืน ยกของ เดินขึน้บนัได ท�างานบ้าน  
เป็นต้น คณะวิจยัได้พัฒนานวัตกรรมและทดสอบ
ด้านประสทิธภิาพให้พร้อมต่อการใช้งานแล้ว ต่อมา 
ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด  
(มหาชน) ในการต่อยอดเพือ่ขยายผลเป็นผลติภัณฑ์
ส�าหรับสงัคมอายยุนื

ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า 
สวรส. ให้การสนบัสนนุทนุวจัิยกบั เอม็เทค สวทช. 
ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อด�าเนินโครงการวิจัย 
ปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสิทธผิลของชดุสวมใส่ 

พร้อมระบบติดตามและแอปพลิเคชัน เพื่อพยุง
กล้ามเนือ้และลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็ส�าหรบั 
ผูส้งูอาย ุซึง่เป็นการวจิยัพฒันาและขยายผลการใช้งาน 
ต้นแบบชดุพยงุกล้ามเนือ้และอปุกรณ์การบาดเจบ็ 
แบบสวมใส่ หรือเรียกว่า ชุดเรเชล (Rachel)  
รุ ่นออลเดย์ (All-day) โดยพัฒนาต่อยอดจาก 
องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีาน Exoskeleton ทีม่อียู ่
เดมิของเอม็เทค สวทช. ได้แก่ เทคโนโลยชุีดสวมใส่
เพือ่พยงุกล้ามเนือ้ (Motion-assist Exo-apparel 
Technology)  และเทคโนโลยอุีปกรณ์วดัแบบสวมใส่ 
เพื่อบ่งช้ีท่าทางและป้องกันการบาดเจ็บ (Injury- 
preventive Wearable Technology) โดยมี 
การต่อยอดเพือ่เสรมิการท�างานของ

กล้ามเน้ือจ�าลองด้วยการตดัเยบ็และเลอืกวสัดุ
ผ้าทีมี่น�า้หนกัเบา แต่ยงัคงคุณสมบตัใินการท�างาน
โดยชุดมีขนาดเหมาะสม น�้าหนักเบา ตอบโจทย ์
การใช้งานจรงิในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ ทัง้นีช้ดุดงักล่าว 
ได้รับการออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ท้ังวัน  
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการเคลื่อนไหว 
ในกิจวัตรประจ�าวัน และลดความเสี่ยงต่อการ 
พลดัตกหกล้ม ส่งผลให้ผูส้งูอายสุามารถใช้ชวีติได้อย่าง 
เป็นอสิระมากขึน้ เป็นเวลานานขึน้ และลดความ
เสีย่งต่อการบาดเจบ็ของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ 
เช่น การป้องกนัการหกล้ม การปรับท่าทางในการ 
ท�ากิจกรรมให้ถูกต้องตามหลักของการจัดวาง 
ท่าทางที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ เพื่อลดอัตรา
การเสือ่มของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ ตลอดจน 
ลดการพึง่พาผูอ้ืน่ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคัญในการ 
เสรมิพลงัแห่งการมีสุขภาวะทีด่ทีัง้ด้านร่างกายและจติใจ 
ให้กับผูส้งูอายุได้เป็นอย่างดี

ทันตแพทย์จเร กล่าวอกีว่า การสนบัสนนุทนุ
เพือ่พฒันานวตักรรมงานวิจัยของ สวรส. ตัง้อยูบ่น
เป้าหมายของการผลกัดนัให้เกดินวัตกรรมด้านการ
แพทย์และสาธารณสขุทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง สวรส.จึงให้การสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว 
เพื่อให้เครือข่ายวิจัยพัฒนาอุปกรณ์คุณภาพ 
ทีส่ามารถผลติใช้เองในประเทศ ซึง่ท�าให้ลดค่าใช้จ่าย 
ในการน�าเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิต 
ให้กับผูส้งูอาย ุตลอดจนลดการเสยีชีวิตจากอุบตัเิหตุ 

หรือการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งนี้ 
งานวจัิยดงักล่าว สวรส. วางแผนจะพฒันาไปสูก่าร
ขยายผลในระบบสขุภาพ โดยคาดว่าจะพัฒนาเข้าสู่ 
ชุดสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง เพื่อให้ 
เกดิการใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

คุณณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา กรรมการ
บริหารสายงาน Human Science Research 
Center บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) กล่าว
ว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย พัฒนา และ
ให้ความส�าคัญติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากรมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การ
ด�าเนินธรุกจิชุดชัน้ในสตร ีภายใต้แบรนด์ Wacoal 
มากว่า 50 ปี บรษิทัตระหนกัและเข้าใจอย่างลกึซึง้
ว่า ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับร่างกายมนุษย์จ�าเป็นต้องมีขนาดที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสรีระ จึงสามารถช่วยให้การใช้ชีวิต
ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยมีความสะดวกสบาย ที่
ส�าคญัทีส่ดุคอืความปลอดภยัต่อร่างกายและจติใจ 
ของผูใ้ช้อย่างแท้จรงิ โดยได้รเิริม่จดัท�าการส�ารวจวจิยั 
เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2524 โดยได้ประสานงานความร่วมมือ
กับองค์กรภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ มา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นส�านัก
มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม, NECTEC (โครงการ SIZE THAILAND)  
และโครงการส�ารวจขนาดร่างกายเดก็และสตรีไทย 
ทั่วประเทศกับมหาวิทยาลัยมหิดล จากข้อมูล
ส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2552 ประชากร 
ผูส้งูอายมุแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี บรษัิทเล็งเห็นความ
ส�าคญัของกลุม่ผู้สงูอาย ุจึงจดัท�าการส�ารวจเฉพาะ
หญิงไทยอายุ 45-65 ปี เพ่ือน�าข้อมูลมาพัฒนา
ผลติภณัฑ์ส�าหรบัผูส้งูอายุโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ 
Wacoal Gold

ปี 2566 บริษัทได้เข้าร่วมงานเปิดตัวผลงาน
นวัตกรรมเรเชล (Rachel) ชุดบอดีสูทส�าหรับ 
ผูส้งูอายุ ซึง่มีวัตถุประสงค์ตรงกบับรษิทัทีจ่ะค้นคว้า 
พัฒนาผลิตภัณฑ ์สั งคมอายุยืนเพื่ อคนไทย 
ทัง้ประเทศให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ี น�าไปสูก่ารเจรจา
เพ่ือรบัต่อยอดนวัตกรรมและร่วมพัฒนาผลติภณัฑ์ 

ชดุบอดสีทูส�าหรบัผูส้งูอายใุห้มกีารใช้ประโยชน์ได้ 
ในวงกว้างส�าหรบัประชากรไทย ด้วยความเชีย่วชาญ  
ความรู้ และประสบการณ์ด้านวตัถดิุบและการตัดเยบ็ 
ของบริษัทให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ผนวกกับ
ความเชีย่วชาญด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
สวมใส่ (Wearable Technologies) ของทมีนกัวจิยั 
ของเอ็มเทค สวทช. และความเชี่ยวชาญในการ
สร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บจากสถาบันพัฒนา
แพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเส้ือผ้า
ส�าเร็จรูป ท�าให้ชุดบอดีสูทเรเชลมีสมบัติทาง
กลศาสตร์ที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหว และยังมี
น�้าหนักเบา ระบายเหงื่อได้ดีสามารถใส่ได้ทั้งวัน 
และทุกๆ วันส�าหรับกิจกรรมทั้งในบ้านและ 
นอกบ้าน วาโก้ มัน่ใจว่าจะพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์
จากเรเชลสทู (Rachel suit) รุ่นออลเดย์ (All-day) 
เป็น รุน่เอเวอรีเ่ดย์ (Everyday) ต้นแบบให้มคีวาม
สมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้งด้าน Function และ 
Fashion สามารถรองรบั Lifestyle สงัคมอายยุนื 
ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ี และอย่างครอบคลมุทกุกลุม่
เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ให้กับ
ประเทศไทยโดยรวมต่อไป

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เตมิศกัดิ ์ศรคีรินิทร์ 
ผู้อ�านวยการศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค) กล่าวถึงที่มาของการพัฒนานวัตกรรม
ในครั้งนี้ว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Ageing  
Society) เป็นสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้กับหลายประเทศ 
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่เป็น “สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์” แล้วในปี 2565 ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวสัดแุห่งชาต ิ(เอม็เทค) ส�านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) เลง็
เหน็ถงึความส�าคญัในการส่งเสรมิคณุภาพชวีติและ
ความสุขของผู้สูงวัย จึงได้ริเริ่มจัดต้ังโปรแกรม  

NSTDA Frontier Research Exoskeleton ในการ 
สนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี“เอก็โซสเกเลตัน  
(Exoskeleton)” เพ่ือวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์
อ�านวยความสะดวกส�าหรับผูส้งูอายปุระเภทสวมใส่ 
เพือ่ตอบสนองการท�ากจิกรรมต่างๆ การช่วยเหลอื
พึง่พาตนเอง ตลอดจนเสรมิสร้างสุขภาพให้มคีวาม 
แขง็แรงยาวนานขึน้ โดยมลัีกษณะเป็นอปุกรณ์สวมใส่ 
ภายนอกร่างกาย หรือทีเ่รียกว่า “เอก็โซ-แอพพาเรล  
(Exoapparel)” หรือ “เอ็กโซ-สูท (Exosuit)”  
เพ่ือช่วยในการเคล่ือนไหว ป้องกันการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อ รวมถึงการป้องกันการพลัดตกหกล้ม  
มุ่งเน้นออกแบบให้เหมาะกับสรีระและบริบทการ
ใช้ชวีติของผูส้งูอายท่ีุดแูลตวัเองได้ นอกจากนีม้กีาร
ค�านงึถงึกระบวนการผลิตท่ีไม่ใช้ต้นทนุสูง เพ่ือให้ 
ผูส้งูอายไุทยได้ใช้ผลติภณัฑ์ในราคาท่ีเข้าถงึได้

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ รักษาการรอง 
ผู้อ�านวยการศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 
(เอม็เทค) กล่าวเสรมิว่า เริม่ต้น เอม็เทค สวทช. ได้
ท�างานร่วมกันกับหน่วยงานพนัธมิตร ได้แก่ ภาค
วิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบัด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพัฒนา
แพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเส้ือผ้า 
ส�าเร็จรูป ในการออกแบบชุดบอดีสูทส�าหรับ 
ผูส้งูอายทุีด่แูลตัวเองได้ ทีม่ชีือ่ว่า เรเชล (Rachel) 
รุ่นแอ็กทฟิ (Active) ทีป่ระกอบด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ  
ได้แก่ เทคโนโลยีอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวแบบ
สวมใส่ เทคโนโลยกีล้ามเนือ้จ�าลองแบบนวิเมติกส์  
เทคโนโลยีการจ�าลองการท�างานของกล้ามเนื้อ 
และกระดกู และมแีนวคดิการออกแบบชดุ โดยม ี
ผูใ้ช้เป็นศนูย์กลาง 

โดยชดุเรเชล รุน่แอก็ทฟินี ้เสริมแรงให้กล้ามเนือ้ 
ที่ใช้ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
เช่น ท่าลุกขึน้ยนื ท่าเดนิขึน้บนัไดท่ายกของ โดยม ี
น�า้หนกัเบา สามารถสวมใส่เสือ้ผ้าทบัได้ และผูส้งูอายุ 
สามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน เพื่อช่วยในการ
เคลือ่นไหวได้อย่างอสิระ และลดความเสีย่งต่อการ
บาดเจ็บ โดยกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ
ของชุดดังกล่าว คณะวิจัยจาก เอ็มเทค สวทช. 
ด�าเนินการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาด้าน
การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีวมใส่ (Wearable 
Technologies Consulting Services lab) ซึง่ได้
รับการสนบัสนนุงบประมาณจดัตัง้ภายใต้แผนงาน 
บรูณาการพัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต  
ประจ�าปีงบประมาณ 2565 จากส�านกังานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม (สศอ.)

หลังจากน้ัน ในปีงบประมาณ 2565 เอ็มเทค 
สวทช. ได้รบัทนุสนับสนนุจาก สวรส. และ สกสว. 
พฒันาชุด บอดสีทู เรเชล (Rachel) รุน่ออลเดย์ 
(All-day) ต่อยอดจากรุน่แอก็ทิฟ (Active) ส�าหรบั
ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ โดยได้ใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมของคณะวิจัย ในการพัฒนา
กล้ามเนือ้จ�าลองทีใ่ช้วสัดผุ้าและเทคนคิการตดัเยบ็
ให้มกีารยดืหยุน่และมคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสม ท�าให้
ตัวชุดรุ่นนี้ มีน�้าหนักเบา ใส่สบาย ระบายเหง่ือ
ได้ดี สามารถใส่ได้ทัง้วนั แต่ยงัคงช่วยเสรมิในการ
เคลือ่นไหว และลดความเสีย่งในการบาดเจบ็ รวม
ไปถึงการน�าเทคโนโลยีอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหว
แบบสวมใส่มาต่อยอดเป็นส่วนหนึง่ของอปุกรณ์ด้วย 

ความร่วมมอืวจัิยและพัฒนาชดุนวตักรรมครัง้นี้  
โดยในระยะแรก บริษทัไทยวาโก้ จ�ากดั และเอม็เทค  
สวทช. มุ่งเน้นพัฒนาชุดส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ใช้เป็นผู้สูงอายทุัง้เพศหญงิและชายทีด่แูลตวัเอง
ได้ ท่ีมคีวามเส่ียงต่อการบาดเจบ็ในชวีติประจ�าวนั  
ให้ยังสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ ลดการ 
พ่ึงพิงผู้อ่ืน และเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศไทย 
ในเศรษฐกจิ สงูวยั (Silver aging) ได้ต่อไป ภายใต้ชือ่  
เรเชล (Rachel) รุน่เอเวอรีเ่ดย์ (Everyday) และ
ในระยะต่อไปจะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง
วัยท�างานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
หรอืเยือ่พงัผดื หรอืเป็นออฟฟิศซินโดรม (Office 
Syndrome) ซึง่เป็นกลุม่ทีส่ามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่ประเทศไทย จงึเชือ่ว่าผลงานวจิยัชดุ “เรเชล 
(Rachel) จะเป็นส่วนหนึง่ของความพร้อมรบัมอืกับ
สงัคมผูส้งูอายไุด้อย่างยัง่ยนื

ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั่วประเทศ ทั้ง
ภาคเหนอื กลาง อสีาน และใต้ เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่
ในการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ วันน้ีเป็น
จดุเริม่ต้นทีเ่ราท�างานในหลายจงัหวดั ในการทีจ่ะมี
เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปในแต่ละชมุชนเพือ่ดแูลผูส้งูอาย ุ ซึง่ 
ทกุวนันีป้ระเทศไทยของเราเป็นสงัคมสงูอายเุตม็รปูแบบ 
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 คอลัมน์สโมสรต�ารวจ ยงัคงเกาะตดิ 
เรื่องราวความว้าวุ ่นในรั้วปทุมวัน จากคด ี
ที่พนักงานสอบสวน ยื่นค�าร้องต่อศาลขอออก 
หมายจบั กลุ่มต�ารวจ และพลเรอืน พวัพันเชือ่มโยง 
คดีเว็บไซต์พนันเครือข ่ายมินนี่  และ BNK  
Master ซึ่งมีนายต�ารวจยศ “พล.ต.อ.” รวม
อยู ่ด้วย ข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน 
และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน   
คดนีี ้พ.ต.อ.กติตชิยั สงัขถาวร รองผบก.ภ.จว.
สงขลา จูงมือ นายณพรรษกร แหเกิด (อู ๊ด
หาดใหญ่) เข้ามอบตวัพร้อมให้การปฏเิสธ   
ด้าน “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล รอง  
ผบ.ตร. ออกมาปัดไม่มีเอี่ยวกับเว็บพนัน ย�้า 
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม ปมเหตุมาจาก 
ถกูเตะตัดขาชงิเก้าอี ้“พทิกัษ์1”  เร่ืองราว 
ชักจะบานปลาย อีกฝ่ายส่งทีมทนายออกมาโต้ 
กล่าวอ้างมนีายต�ารวจชือ่ย่อ “ต” รบัเงินจากเว็บ 
พนนั ท�าเอา “บิก๊ต่อ” ออกมาโต้ ให้เปิดเผยชือ่เลย 
จะได้รู ้ชัดว่าเป็นใคร กลายเป็นปัญหาความ 
ขดัแย้ง ภายในส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิทวคีวาม
รนุแรงข้ึน  ขนืปล่อยให้โต้กนัไปมา ท�าเอา
องค์กรพงั นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตร ีจึง 
ตัดสินใจหย่าศึก ก่อนมีค�าสั่งย้าย พล.ต.อ. 
ต่อศกัดิ ์สวุมิล และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล เข้า 
มาช่วยงานที่ส�านักนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบ
หมายให้ “บิก๊ต่าย” พล.ต.อ.กติติรั์ฐ พนัธุเ์พชร 
รกัษาการแทน  พษิบ่อนโครตใหญ่ ! หลงั 
นายอนทิุน ชาญวรีกลุ มท.1 น�าทมีชุดเฉพาะกิจ
กรมการปกครอง บกุทลาย “บ่อนนกเขา” กลาง
หมู่บ้านพระปิ่น 3 ย่านบางใหญ่ จับผีพนันร่วม 
300 คน ยึดชิปแลกเงินมูลค่า 300 ล้าน มีเงิน 
หมุนเวียนวันละ 100 ล้าน  เป็นการ 
ตบหน้า “รองต่าย” พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์  
รอง ผบ.ตร.(ปป.) คมุงานปราบปราม ถึงควันออกหู ท่ี 
ต�ารวจในพืน้ทีไ่ม่ยอมรายงานเหต ุก่อนส่ง “บิก๊อ้อ 
“พล.ต.ท.อคัราเดช พมิลศรี ผูช่้วย ผบ.ตร. ไล่
เช็กบิล ต�ารวจนายใดเอี่ยวรับผลประโยชน์ต้อง
รับโทษท้ังอาญา-วินัย  ด้าน “บิ๊กจี” 
พล.ต.ท.จริสนัต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 ชีส่้งผล 
กระทบต่อภาพลักษณ์ต�ารวจ ก�าชบัเร่งรดัสบืสวน
หาข้อเทจ็จริง ขณะที ่พล.ต.ต.ปรารถนา แผ่นผา  
ผบก.ถ.จว.นนทบรุ ีสัง่ย้าย พ.ต.อ.รณภฎั ทับทมิธงไชย  

ผกก.สภ.บางใหญ่ พ.ต.ท.ปฏิญญา ตินโย  
สวป. พ.ต.ท.พาย ุนลิละออ สว.ส. ไปช่วยราชการ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีทันท ี

 ผลงานปรากฏเกือบทุกวัน คลี่คลาย
หลายคด ี“ผูก้ารจ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธร์ี 
ผบก.สส.บช.น. น�าทมี พ.ต.อ.จกัราวธุ คล้ายนลิ 
ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น. พร้อมชดุสบื
นครบาล กระชากหน้ากากแม่พมิพ์ ล่อลวงนกัเรยีน

สาว 16 ถ่ายคลปิลบั ก่อนน�าปล่อยลงโซเชยีล พบ
เหยือ่ไม่ต�า่กว่า 10 ราย  อกีทมี บุกจบั 
“เก๋” เจ้าแม่ปาร์ตี ้ 18+  จบักมุ บอย 
บ้านดงุ สวมรอยเพจ บอย ท่าพระจนัทร์   
สยบแท็กซ่ีห่ืน บงัคับผู้โดยสารให้ ‘โคกะโหลก”  

 สบืสานต่อ นกัสบื” TOP G” ด�าเนนิ
แนวทาง จาก พล.ต.ท.โสภณ วาราชนนท์ มี
แนวคิดสร้างนักสืบเมืองหลวง มอบหมายให้ 

พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สุขวิมล พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

 

ฉบบัน้ีจะพาไปท�าความรู้จกั

นายต�ารวจดาวรุง่ 

ผูม้ากความสามารถ แห่งตระกลู 

“คล้ายคลงึ”

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลงึ

ชือ่เล่นทีผู่ค้นรูจ้กั “แจง”

ในวงการสกีากีเรยีกว่า “บิก๊แจง” 

ต�าแหน่งปัจจบุนั

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ  

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง 
สมชาย จรรยา...รายงาน

 ประวัติ 
เกดิวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2509 ในครอบครวั 

“ผูพ้ทัิกษ์สนัตริาษฎร์”
มีบิดา คือ พ.ต.ท.ฉอ้อน คล้ายคลึง ส่วน

มารดาคอื นางสมจิตต์ คล้ายคลงึ โดยมพีีน้่องอกี  
3 คน ได้แก่ พล.ต.ต.องักรู คล้ายคลงึ, พ.ต.อ. 
พงศ์อานันต์ คล้ายคลงึ และ พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์  
คล้ายคลงึ พล.ต.ท. กรไชย เป็นน้องเลก็สดุ

ชวีติครอบครัว “บิก๊แจง” สมรสกบั นางณสดุา  
คล้ายคลงึ มีลกู 3 คน คอื ร.ต.อ.พีรพฒัน์ คล้ายคลงึ,  
นายทัชชกร คล้ายคลึง และ น.ส.บวรลักษณ์ 
คล้ายคลงึ

- รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2560 จาก
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

- รางวัลสดุยอดเกยีรตยิศต�ารวจไทย สาขา
หน่วยงานปิดทองหลังพระ ประจ�าปี พ.ศ. 
2558-2559 โดยสมาคมนกัข่าวอาชญากรรมแห่ง
ประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที ่13 ตุลาคม 2559

- ได ้รับการแต ่งตั้ ง ให ้ด� ารงต�าแหน ่ง
เลขาธิการสมาคมนกัเรยีนเก่า โรงเรยีน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

 ประวัตกิารศกึษา
- โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั 
  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- โรงเรียนเตรยีมทหาร รุน่ 25 
- โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ รุน่ 41 
- สงัคมศาสตรมหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยั
  มหดิล 
- หลกัสตูรบรหิารงานต�ารวจชัน้สงู รุน่ที ่35 
  วทิยาลยัต�ารวจ กองบญัชาการศกึษา

 เส้นทางชวีติราชการ
- ผูก้�ากับการ 7 กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ 
- ผูก้�ากับการ กองบงัคบัการปราบปราม
  การกระท�าความผดิเกีย่วกบัทรพัยากร
  ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
- รองผูบ้งัคบัการกองปราบปราม
- ผูบ้งัคับการปราบปรามการค้ามนษุย์
- รองผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 1
- ผูบ้ญัชาการต�ารวจสบืสวนสอบสวน
  อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ

 ผลงานภาคภมิูใจ
- รางวัล “เพชรแผ่นดิน” สาขาผู ้พิทักษ์

สนัตริาษฎร์ดเีด่น ครัง้ที ่ 1 ประจ�าปี 2560 จาก 
ฯพณฯ พลเอก พิจติร กุลละวณชิย์

 

สหรฐัฯ แบน Tik Tok
งนับวันสหรัฐอเมริกาย่ิงแสดงให้โลกเห็น
ว่า ตนเองมีความหวาดกลวั “สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี”มากข้ึนเรือ่ยๆ จนถงึข้ัน “ขีข้ึน้
สมอง” ด้วยการกระท�าท่ีดอู่อนด้อยด้วยเหตผุล 
ประเภทขีแ้พ้ชวนต ี หมดศกัดิศ์รขีองความเป็น
ประเทศมหาอ�านาจอนัดบั 1 ของโลก ผูเ้คยวาง
กฎกตกิาให้ชาวโลกปฏิบตัด้ิวยข้ออ้างความเป็น
ประชาธปิไตยและระบบการค้าอย่างเสรี

อดตีประธานาธิบด ีโดนลัด์ ทรมัป์ เคยกล่าวหา 
จีนแบบไม่เกรงใจว่า สินค้าจีนทุ่มตลาดและ
รัฐบาลจีนให้การอุดหนุนอย่างไม่ถูกกฎหมาย 
ดังนั้นเพื่อปกป้องผู้ผลิตชาวอเมริกัน รัฐบาล
วอชิงตันจึงเปิด “สงครามการค้า” กับจีน 
ด้วยมาตรการภาษีเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาด 
และตอบโต้การอดุหนนุการค้า

เท่านั้นไม่พอ ทรัมป์ยังเปิด “สงคราม
เทคโนโลย”ี เล่นงาน หวัเว่ย เทคโนโลยี บริษทั
โทรคมนาคมใหญ่สดุของจนีผูพ้ฒันาเทคโนโลยี
เครอืข่ายโทรคมนาคมไร้สายระบบ 5G ซึง่จะมผีล 
ให้จนีแซงหน้าอเมรกิาแบบฉดุไม่อยู่ 

ปลายปี 2018 วอชงิตนัใช้วธิกีารทีน่่าอดสู
ด้วยการส่งสัญญาณให้รัฐบาลแคนาดาจับตัว 
เมิง่ หว่านโจว ลกูสาวของประธานหวัเว่ย ใน
ข้อหาแอบค้าขายกับอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิด
มาตรการแซงก์ช่ันของอเมริกาและนานาชาติ 
โดยแคนาดาท�าตามส่ัง กักตวัเมิง่เอาไว้ถึง 3 ปี 
กว่าจะปล่อยกลบัจนี หลงัจากวอชงิตนัและปักกิง่ 
เคลยีร์ปัญหากันได้ระดบัหนึง่ 

 แต่ในระหว่างนัน้ปี 2020 ทรมัป์หันไปเล่น
ตามกระแสอินเดียด้วยการสั่งแบน Tik Tok 
แพลตฟอร์มโซเชยีลมีเดยียอดนิยมระดบัสากล
ซึ่งมี ByteDance บริษัทเทคโนโลยีของจีน 
เป็นเจ้าของ ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นภยัต่อความมัน่คง 
ของอเมรกิาเพราะ Tik Tok ก�าข้อมูลส่วนบุคคล
ของชาวอเมรกินัไว้จ�านวนมากและได้ส่งข้อมลู
เหล่านัน้ให้รฐับาลจนี

 ในปี 2020 มีชาวอเมริกันใช้ Tik Tok 
ประมาณ 80 ล้านคน ถงึวนันีปี้ 2024 มผีูใ้ช้งาน  
Tik Tok ในสหรัฐฯ เพิ่มเป็น 170 ล้านคน  
หรอืมากกว่าครึง่ของจ�านวนประชากรสหรฐัฯ

 ในเดอืนสงิหาคม 2020 ทรมัป์ได้ออกค�าสัง่
ฝ่ายบรหิารห้ามบรษัิทต่างๆ ในสหรฐัฯ ท�าธุรกจิ
กบั ByteDance อกีทัง้ยงัสัง่ให้ ByteDance 
ขายกจิการ TikTok ในสหรฐัฯ แต่ค�าสัง่ดงักล่าว
ไม่มผีลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย

ปี 2021 เมื่อโจ ไบเดน ขึ้นนั่งเก ้าอี้
ประธานาธิบด ีเขาได้เพกิถอนค�าสัง่แบน Tik Tok 
ของทรัมป์ รวมถึงแอปพลเิคชนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับ
เทคโนโลยกีารสือ่สารและการเงนิ ด้วยเหตผุลว่า  
ต้องการจะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก 
แต่กต้็องปกป้องสทิธมินษุยชนตามสไตล์อเมรกินั

ภาพแรกนั้นดูเป็นมิตร แต่สุดท้ายแล้วทั้ง
พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างก็เห็นพ้อง
ว่าต้องสกัดกัน้เอไอของจนี ทีท่�าท่าจะแซงหน้า
แซงตาเกนิสหรฐัฯ จนท�าให้สหรฐัฯ ถกูด้อยค่า 
ในสายตาชาวโลกหรือแม้กระทั่งในสายตา 
ชาวอเมรกินัด้วยกนัเอง

การท่ีเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรสหรฐัฯ ได้ผ่านร่างกฎหมาย “ปกป้อง
ชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดย
ปรปักษ์ต่างชาติ” (Protecting Americans  
from Foreign Adversary Controlled  
Applications Act) ท�าให้ TikTok เหมือนถกูจับ 
มาแขวนบนเส้นด้ายอีกครั้งเพื่อรอการชี้ชะตา
จากท่ีประชุมวุฒสิภาของสหรฐัฯ ซ่ึงมีท้ังเสยีง
สนบัสนนุและเสยีงคัดค้าน

วฒุสิมาชกิสายเหยีย่วนัน้เชือ่ว่า จนีคอืภยั
ความมัน่คงของสหรัฐฯ ท่ีต้องหาทางสกัดก้ัน
การแผ่อิทธิพลโดยเฉพาะแอปพลิเคชันอย่าง 
Tik Tok ทีก่นิลกึเข้าสงัคมอเมรกินัเกนิครึง่ชาต ิถ้า 
ไม่ท�าอะไรตวัเลขผูใ้ช้ Tik Tok ในสหรัฐฯ คงทะลุ  
200 ล้านคน ซึ่งอาจเปรียบเสมือนการที่จีน 
ได้เข้ายดึสงัคมอเมรกัินโดยอตัโนมัติแล้ว

 วุฒิสมาชิกรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า 
ทุกวันนี้ Tik Tok ของจีนได้เข้ามามีอิทธิพล 

ทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ แล้วไม่น้อย เช่นการเป็น 
ช่องทางการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ 
รายย่อย หรอื SMEs การเป็นช่องทางการตลาด
ของอตุสาหกรรมบันเทงิทัง้เพลงและภาพยนตร์ 
การเป็นแหล่งโปรโมตของสนิค้าทัง้แบรนด์ใหม่
และแบรนด์ดัง้เดิม ฯลฯ

ข้อมลูของ Oxford Economics รายงานว่า
ในปี 2023 ทีผ่่านมา แพลตฟอร์ม Tik Tok สร้าง
การเตบิโตแก่ GDP สหรฐัฯ คดิเป็นมลูค่ากว่า  
2.4 หมืน่ล้านดอลลาร์ ช่วยส่งเสรมิรายได้ธุรกิจ 
SMEs เตบิโตถงึ 1.5 หมืน่ล้านดอลลาร์ และสนบัสนนุ 
ให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 224,000 ต�าแหน่ง 

แม้จะมีการแก้ตวัว่า ร่างกฎหมายดงักล่าว 
ไม่ได้ต้องการแบนแอปฯ Tik Tok แต่ต้องการหยุด 
การเป็นเจ้าของบรษิทัของฝ่ายจนี แต่การกระท�า 
ดังกล่าว ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งในกติกาสากลของ
โลกการค้าเสรี ในหลักกฎหมาย หรือแม้กระทัง่
ในรฐัธรรมนญูของสหรฐัฯ เอง  

การตัดสินใจในสภานิติบัญญัติที่ข้ึนอยู่กับ
บรรดาวุฒิสมาชิก นอกจากจะมองผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องค�านึงถึงผลกระทบ
ทางการเมอืงในสหรฐัฯ ทีก่�าลงัจะมีการเลอืกต้ัง
ประธานาธบิดใีนเดอืนพฤศจกิายน 2024 โดย
ประธานธบิดโีจ ไบเดน เคยประกาศล่วงหน้า 
ไว้แล้วว่า เขาพร้อมท่ีจะลงนามรบัรองกฎหมายนี ้
หากได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภา แต่
เมือ่ถงึเวลานัน้จรงิๆ ไบเดนอาจจะต้องดูกระแส 
FC ของ Tik Tok ว่าจะรนุแรงแค่ไหน เพราะ
แค่ร่างกฎหมายผ่านสภาล่างก็เริ่มมีคนไว้ทุกข์  
เร่ิมมีคนประกาศจุดยืนแล้วว่าจะไม่เลือกคนที ่
แบน Tik Tok 

สหรฐัอเมรกิาไม่ใช่ประเทศแรกในโลกทีแ่บน 
TikTok เพราะย้อนกลับไปสมัยทรัมป์ออกมา
ชธูงแอนตีจี้นแอนตี ้ TikTok กมี็หลายประเทศ
ขานรับทนัท ีเช่น อนิเดยี ออสเตรเลีย แคนาดา 
สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ 
ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะห้ามส่วนราชการใช้แอปฯ 
Tik Tok กบัอปุกรณ์ของหน่วยงานราชการเพ่ือ
รกัษาป้องกนัความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่ว่ากนั
ตามจรงิแล้ว การใช้แอปฯ ของค่ายตะวันตกเอง
กใ็ช่ว่าจะปลอดภยัเสยีท่ีไหน

การพยายามกีดกันเทคโนโลยีของจีนโดย
อ้างความม่ันคงต่อไปกค็งน�ามาใช้มากขึน้เรือ่ยๆ
กบัสนิค้าประเภทต่างๆ ทีข่ายสู้จนีไม่ได้ ดังเช่น
รถยนต์พลงังานไฟฟ้าหรอื EV ท่ีขายแพ้แล้วพาล 
เริม่หาพวกออกมาตรการกดีกนั

อีลอน มัสก์ เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla 
จากสหรฐัฯ ทีเ่คยขายดบิขายดีได้ก�าไรงามเต็ม
กระเป๋า จนเข้าไปตั้งโรงงานผลิตที่จีนเพราะ
ต้นทุนต�่า เทคโนโลยีทันสมัย แต่พอวันหนึ่ง 
ขายสู ้EV จนีไม่ได้ มสัก์ออกมาแหกปากโวยวาย
ว่า “ผูผ้ลติรถยนต์ EV สญัชาตจินีจะท�าลาย 
คูแ่ข่งในต่างประเทศ หากไม่มมีาตรการกีดกัน
ทางการค้า” 

จากนั้นไม่นานประธานาธิบดีไบเดน ออก
มากล่าวในการปราศรัยหาเสียงว่า จีนมุ่งมั่นที่
จะครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยการค้าทีไ่ม่เป็น
ธรรม มพีรรคคอมมวินสิต์จนีอดุหนนุ เสีย่งต่อ
ความมัน่คงของชาต ิซึง่เขา “จะไม่ยอมให้ส่ิงนัน้ 
เกดิขึน้” 

รฐับาลสหรฐัฯ เข้าใจพฤตกิรรมชาวอเมริกนั
ที่เก่งในการบริโภค ชอบนั่งดูหนังฮอลลีวู ้ด
มากจนหลอนตัวเอง จึงปั่นภาพรถ EV จีน 
คอืเทคโนโลยีชัว่ร้ายท่ีจะบันทึกข้อมลูทกุอย่าง
ของผูใ้ช้งาน สามารถควบคมุได้จากระยะไกล ดดู 
ข้อมูลข้ามโลก ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ 
ข้อมลูบนท้องถนนในสหรฐัอเมรกิา โครงสร้าง
พืน้ฐานส�าคญั สถานทีร่าชการในสหรัฐฯ แล้วส่ง 
กลบัไปให้รฐับาลจนี

จนิตนาการเหมอืนหนงัไซไฟ ว่าวนัหนึง่คน 
ท่ีปักก่ิงจะกดรโีหมดให้ EV จีนนับพนันบัหมืน่คนั
วิง่เข้าถล่มท�าเนยีบข่าวกระนัน้หรอื เลยต้องรบี 
แบน EV จีนเสียแต่เนิ่นๆ เช่นเดียวกับที่แบน 
Tik Tok นัน่แหละ

ยิ่

พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ต�านานนักสืบระดับ
อาจารย์ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 
ปรมาจารย์นกัสบื ป้ันนกัสบืจากรุน่สูรุ่น่ มาวนันี้ 
พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศลิป์ 
พลูสวัสดิ ์ รอง ผบช. พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี 
ผบก.สส.บช.น. สานต่อ เดนิหน้าป้ัน 30 นกัสบื
นครบาล หวงัเสรมิเขีย้วเลบ็ สูช้ั่นครมูอืปราบ 

สวัสดีครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มือถือ 
สมาร์ทโฟนและโซเชยีลมเีดยี เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ 
ของชวีติผูค้น ในโลกดจิทิลัและทีส่�าคญัท้ังสองส่ิงน้ี  
ยงัก้าวเข้ามาเป็นสมาชกิใหม่ของครอบครวั 

อ้างอิงข้อมูล Center for Countering 
Digital Hate ในสหรฐัอเมรกิา มกีารศกึษาวจิยัท่ี
น่าเหลอืเชือ่ เกีย่วกับการใช้โซเชยีลมีเดยีทีน่่าสนใจ 
ว่า มเีดก็หญงิอาย ุ 13 ปี เปิดใช้งานโซเชยีลมเีดยี  
8 นาท ีหลงัจากเลือ่นดฟีูดไปเพยีง 2.6 นาท ีกม็กีาร 
แนะน�าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย และ
หลังจากนั้นก็ส่งเนื้อหาการน�าเสนอวิดีโอแนะน�า
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์และสขุภาพจติทีเ่กีย่วข้องกบั
การฆ่าตัวตายนัน้ ปรากฏข้ึนทกุๆ 39 วินาทหีลงั 
จากน้ัน การศกึษาน้ีท�าซ�า้ด้วยผลลพัธ์ทีค่ล้ายคลึงกัน 
ในสหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลยี

ซึ่งนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ความวิตกกังวลและ
ภาวะซมึเศร้าของเดก็และวยัรุน่ จะระเบดิในช่วง
เวลาทีส่มาร์ทโฟนได้รบัความนยิม การตดิยาเสพตดิ 
โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการแสวงหา 
ผลประโยชน์ทางเพศ โดยพ่อและแม่ต้องมีความ 

รบัผดิชอบและต้องให้การดแูลลกูหลานให้ปลอดภยั
ในโลกดจิทิลัทกุวนันี้

ในบทความนี ้ผมขออ้างองิข้อมลูจาก คณุซาราห์  
แพชเตอร์ กับ จุดเร่ิมของการสร้างครอบครัว 
ให้ปลอดภยัทางดิจทิลัด้วย B-O-A-R-D  ดังนี้

B : ต้องก�าหนดขอบเขตทีป่ลอดภยัเกีย่วกบั 
การใช ้งานดิจิทัล แนะน�าให ้ดูแลห้องนอน 
ให้ปราศจากการใช้เทคโนโลย ีอย่านอนด้วยเทคโนโลยี  
เพราะมนัรบกวนการนอนหลบั อาจใช้หลกัเกณฑ์ 
จ�ากัดการใช้งานในวันธรรมดา หรือผู้ปกครอง 
อาจซือ้แอปจ�ากดัการใช้งานมอืถอืน�ามาปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบให้กบัลกูๆ ของคณุ ซึง่อาจจะหงุดหงดิ

กบัข้อจ�ากดั แต่ลึกๆ แล้วพวกเขาโหยหาความรกั
จากครอบครัว ซึง่ ดร.เดวดิ เพลโควติซ์ นกัจิตวิทยา 
อธบิายว่า “ย่ิงพ่อแม่ก�าหนดขอบเขตและขดีจ�ากดั
มากเท่าไร ลกูกจ็ะยิง่รักพ่อแม่มากขึน้เท่านัน้”

O : ต้องดแูลการใช้งานของเดก็ ผู้เชีย่วชาญ
ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าเมื่อเด็กๆ เร่ิมใช้โซเชียล 
มีเดีย พ่อแม่จ�าเป็นต้องดูแลตามกระบวนการ  
คุณต้องไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัดจิทิลั Lori Goetz 
อธิบายว่า ไม่ควรปล่อยให้เด็กๆ ท่องไปในโลก
ไซเบอร์ โดยไม่ได้รบัค�าแนะน�าจากครอบครัว ซ่ึง  
แอปต่าง ๆ  เช่น Qustodia, AURA, Bark และ Norton  
Family ล้วนสามารถช่วยตดิตามเวลาออนไลน์ของ
ลกูหลานได้ แอปเหล่านีจ้ะรายงานสิง่ทีล่กู โพสต์บน
โซเชียลมเีดยีอย่างชดัเจน และสามารถปิดอุปกรณ์
ตามเวลาทีก่�าหนด วธีินีส้ามารถช่วยหลกีเลีย่งการ
ทะเลาะกบัลกูเรือ่งเวลาอยูห่น้าจอได้

A : ต้องให้ความเอาใจใส่เดก็ๆ โซเชยีลมเีดีย 
ตอบสนองความต้องการการเชือ่มต่ออย่างเผนิๆ เมือ่ 
คณุคดิถงึช่วงเวลาทีม่คีวามสขุทีส่ดุของครอบครวั
มนัอาจเกีย่วข้องกบัการเชือ่มโยงกนัจติใจของคณุ
ต้องอยูท่ีน่ัน่กบัเดก็ๆ และนัน่คือครอบครัวของคณุ

R : ต้องควบคมุตวัเอง ซึง่วธีิทีด่ทีีส่ดุในการ
ช่วยบุตรหลานของคณุลดการพึง่พาเทคโนโลยีคอื 
การสร้างแบบจ�าลองพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง 
หากคุณเลือ่นดโูซเชยีลมีเดยีอยูต่ลอดเวลา คณุจะ
ไม่สามารถคาดหวังให้สมาชิกในครอบครัวรักษา
ขอบเขตท่ีคุณตั้งไว้ได้ ลูกของคุณจะสัมผัสได้ถึง 
ความหน้าซือ่ใจคด และความขุ่นเคอืงอาจกลายเป็น 
การไม่ท�าตามได้

D : ต้องไม่ช้าก่อนทีจ่ะสายไป ตามรายงานของ 
The New York Times ผูบ้รหิารด้านเทคโนโลย ี
จ�านวนมากของ Google, Apple และ Yahoo  
ไม่อนุญาตให้บุตรหลานมีสมาร์ทโฟนก่อนอายุ 14 ปี  
และไม่ได้รับการให้ใช้บริการก่อนอายุ 16 ปี  
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าควรปฏิบัต ิ
ลกูหลานกบัการใช้สมาร์ทโฟน เหมอืนกบัทีเ่ราปฏบิตั ิ
ต่อการกินยารกัษาโรค คณุไม่สามารถป้องกนัการ 
สมัผสัได้ แต่คุณสามารถชะลอให้นานท่ีสดุได้

สุดท้ายนี้ เมื่อตัดสินใจที่จะให้ครอบครัว 
ลกูหลานของเราเข้าถงึเทคโนโลยใีนโลกดจิทัิลแล้ว
นัน้ เราอาจต้องพจิารณาให้สญัญาแก่พวกเขา โดย
สามารถสร้างกฎและอธิบายผลที่ตามมาของการ 
ละเมิดกฎ พูดคุยหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขร่วมกัน 
ในครอบครวั ให้มีส่วนร่วมด้วยการก�าหนดขอบเขต
ดแูลการใช้งานของลกูหลาน แล้วจะสามารถสร้าง
ครอบครวัให้ปลอดภยัทางดจิทิลัได้ครบั

จดุเริม่ของการสร้างครอบครวั
ให้ปลอดภัยทางดิจทัิล ด้วย B-O-A-R-D 

จ.ล�าปาง หนุนท่องเท่ียวสร้างสรรค์ 
โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้D-HOPE

บธูสาธติท�าพวงกญุแจมงคล 12 ราศ ีบธูสาธติการท�า 
แกงฮงัเล และบูธสาธติการท�าผ่านประทปี

นายสุกิจ อยู่นิยม พัฒนาการอ�าเภอเมือง
ล�าปาง กล่าวว่า จังหวดัล�าปางร่วมกับอ�าเภอเมอืง 
ล�าปาง โดยส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ ได้
คัดเลือกชุมชนท่ามะโอ ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอ
เมืองล�าปาง เพื่อด�าเนินโครงการส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ กจิกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
ทีน่กัท่องเทีย่วลงมอืปฏบิตั ิโดยได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน และมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดท�าโปรแกรม
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู ้และรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนเพือ่รองรบัการบรกิารนกัท่องเทีย่ว มกีาร 
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชน
ท่องเท่ียวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
และบคุคลทัว่ไป

ล�าปาง : นายธนารัฐ  สายเทพ นายอ�าเภอ
เมอืงล�าปาง ประธานในพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทีน่กัท่องเทีย่วลงมอืปฏบิตั ิ (D-HOPE) ณ ถนนสาย
วฒันธรรม ชมุชนท่ามะโอ ต�าบลเวยีงเหนอื อ�าเภอเมอืง 
ล�าปาง โดยมปีระชาชนและนกัท่องเทีย่ว เข้าร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก

ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ประกอบด้วย การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่วโดยชุมชนท่ามะโอ การจดันทิรรศการ และ
การออกบูธส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนักท่องเที่ยวลงมือ 
ปฏิบัติของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จ�านวน  
10 โปรแกรม ประกอบด้วย บธูสาธติการพิมพ์ใบไม้ 
จากธรรมชาติ Ecoprint บนผนืผ้า บธูสาธติการท�าขนม 
เกลอืโบราณ บธูสาธติการท�าดอกผึง้ บธูสาธติการท�า
ตงุพญายอ บธูสาธติการท�ายาสฟัีนสมนุไพรใบข่อย บธู
สาธติการท�ายาดมสมนุไพร บธูสาธติการท�าสวยกาบ  



ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 วันที่ 1-15 เมษายน 256710 เศรษฐกจิทัว่ไทย

งานไหว้ครมูวยไทยโลก จ.พระนครศรอียุธยา
ชู Soft Power of Thailand สูส่ายตาชาวโลก

กระทรวงวัฒนธรรม แสดงโขนรามเกยีรติ์ 
ชุด “สัจจะพาลี” ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา

พาณชิย์ จ.สกลนคร มอนิเตอร์ตลาด
ตรวจสอบราคามะนาวและผกัสด

สกลนคร :  ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัสกลนคร โดยกลุม่ก�ากับและ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคามะนาวและผักสด ณ 
ตลาดสมเกยีรติและตลาดประเสรฐิศาสตร ในเขตเทศบาลนครสกลนคร 

จากการลงพืน้ท่ีพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายมะนาวพนัธุ์แป้น
พิจิตร โดยจ�าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท และมีการแบ่งขาย 
ในราคาถงุละ 20 บาท เฉลีย่ลกูละ 3-4 บาท ส่วนมะนาวแป้นบ้านแพ้ว 
จ�าหน่ายราคาลูกละ 6 บาท โดยไม่จ�าหน่ายเป็นกิโลกรัมและร้านค้า 
จะไม่นยิมน�ามาจ�าหน่ายเน่ืองจากมีราคาสูง  ซึง่ปริมาณมะนาวมเีพยีงพอ
ต่อความต้องการของผูบ้ริโภค และคาดว่าในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน 
ราคามะนาวมแีนวโน้มจะปรับขึน้เน่ืองจากเป็นช่วงฤดแูล้ง ผลผลติออกสู่ 
ตลาดน้อยเหมอืนทุกปีทีผ่่านมา ส่วนราคาผกัสดมีราคาปกติ 

ซึง่ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัสกลนครจะตดิตามสถานการณ์ปรมิาณ
และราคามะนาวและผักสดอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชน 
ผูบ้รโิภคไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการซือ้สนิค้าและบรกิาร สามารถ 
ร้องเรียนได้ที ่ส�านกังานพาณชิย์จังหวดัสกลนคร โทร. 0 4271 3650  หรอื 
สายด่วน 1569

การท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทย (ททท.) ร ่วมกับจังหวัด
พระนครศรอียธุยา กรมศลิปากร สมาคมสถาบนัศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั 
แบบไทย และสหพนัธ์มวยไทยโลก จดังานไหว้ครมูวยไทยโลกครัง้ที ่16  
พธิ ี“ไหว้ครมูวยไทย ครัง้ที ่ 16  ครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก ประจ�าปี 2567  
เมือ่วนัที ่17 มนีาคม  ณ บรเิวณวดัมหาธาต ุวดัหลงัคาขาว และวดัหลังคาด�า  
อทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา โดย นายอภิชยั ฉตัรเฉลมิกิจ  
รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว นายนิวัฒน์ รุ ่งสาคร  
ผู้ว่าราชการจังหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นประธานในพธิ ีมหีวัหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานด้านการท่องเทีย่วมาร่วมพิธี

การจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความสนใจในมวยไทย 
เป็นอย่างมาก โดยปีนีไ้ด้จัดขึน้เป็นครัง้ที ่16 หลังจากงดเว้นการจดังาน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีผ่่านมา เพือ่น�าเสนอ 
อตัลกัษณ์ส�าคญัของการฝึกมวยไทย ถ่ายทอดเร่ืองราวศลิปะการต่อสูข้องไทย 
อันงดงาม ซึ่งสิ่งแรกที่นักมวยทุกคนต้องฝึกฝนและถือปฏิบัติสืบต่อ 
กนัมาจนถงึปัจจบัุน คอื “การไหว้ครู” อีกท้ังเป็นการสร้างความเข้าใจ 
ให้กบัชาวต่างชาตทิีม่คีวามสนใจต่อการเรยีนรูศ้ลิปะมวยไทยให้เหน็ความ
ส�าคญัของพิธไีหว้ครู และตระหนักว่า “คร้ังหนึง่ในชวิีตการเรียนมวยไทย 
ต้องมาร่วมพธีิไหว้ครท่ีูประเทศไทย” 

นอกจากนี ้ยงัเป็นแนวทางส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยใช้เครือ่งมือ Soft 
Power of Thailand ตามนโยบายของรัฐบาลอกีด้วย จากการจัดงาน 
ครั้งท่ีผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักมวยไทยท่ัวโลก โดยมี 
นกัมวยไทยชาวต่างชาตทิีเ่ข้าร่วมงานมากทีส่ดุ  5 อนัดบัแรก ได้แก่ ประเทศ 
บราซิล อฟักานิสถาน ฝรัง่เศส อนิเดยี และจีน  

นายนวิฒัน์ รุง่สาคร ผูว่้าราชการจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปิดเผย 
ว่า “มวยไทย” เป็นหน่ึงใน Soft Power ของประเทศไทย ซึง่ได้รบั
ความนยิมจากชาวต่างชาตเิป็นจ�านวนมาก  จงึนับเป็นโอกาสอนัดีของ
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาทีไ่ด้รับเกยีรตใิห้เป็นพืน้ทีก่ารจัดงาน “ไหว้
ครมูวยไทยโลก คร้ังที ่ 16” และเป็นท่ียอมรบักันว่าพระนครศรอียธุยา
เป็นเสมอืนหมดุหมายของนกัเดินทางทัว่โลกทีต่่างอยากมาเยีย่มเยอืน 
เน่ืองด้วยเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ปีระเพณแีละศลิปวฒันธรรมอนัโดดเด่น

งดงาม มศีกัยภาพพร้อมรองรบันกัท่องเทีย่ว อกีทัง้เป็นหนึง่ในจงัหวดั
ต้นแบบท่ีม ีSoft Power ครบทัง้ 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร (Food), 
แฟชัน่ (Fashion), ภาพยนตร์ (Film), เทศกาล (Festival) และศลิปะ 
การต่อสู ้(Fight) ซ่ึงสิง่เหล่านี ้เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยกระตุ้นการท่องเทีย่ว 
ภายในพืน้ทีไ่ด้เป็นอย่างดี  

ไฮไลต์ส�าคญัภายในงานได้แก่ พิธไีหว้ครูมวยไทย ซึง่เป็นการรวมตวั 
ของนักมวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าพิธีสวมมงคล 
โดยปรมาจารย์ครมูวยไทยและร�าไหว้ครมูวยไทย โดย ผูน้�าร�าไหว้คร ูได้แก่ 
พระจนัทร์ฉาย พ.ีเค.แสนชยัมวยไทยยมิ แชมป์เวทมีวยราชด�าเนนิ 2 สมยั 
รุน่ 105 ปอนด์, เมอืงไทย พ.ีเค.แสนชัยมวยไทยยมิ แชมป์ประเทศไทย 
ปี 2560 รุน่ไลท์เวท, กวนอ ูอโยธยาไฟท์ยมิ ชนะนอ็คนกัมวยชาวญีปุ่่น
ในศึกเกียรติเพชรดูเปอร์ไฟต์ และ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์สนาม
มวยเวทลีมุพนิ ี แชมป์รายการวนัแชมเปียนชพิ ขึน้ร�าไหว้ครนู�านกักฬีา
มวยไทย พร้อมเทีย่วชมนทิรรศการให้ความรู้เกีย่วกับมวยไทย กจิกรรม 
สาธิตหัตถศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของไทย ได้แก่ การสักยันต์  
การเขยีนยนัต์ การตดีาบอรญัญกิ กจิกรรมสาธติการฝึกสอนมวยโบราณ 
(มวยไชยา มวยโคราช มวยท่าเสา และมวยลพบรุ)ี สนกุสนานเพลดิเพลนิ
กบัการแสดงทางวฒันธรรมและกจิกรรม การละเล่นพืน้บ้าน แวะช้อป 
ชมิ ชลิล์ อาหารพืน้บ้านอยุธยา ณ ตลาดย้อนยคุ รวมถงึการออกร้าน
ของสถาบันสอนมวยไทยที่มีชื่อเสียงและการจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
มวยไทย เป็นต้น

เมือ่วนัที ่9 มนีาคม นางสาวเพญ็พสิทุธิ ์จนิตโสภณ เลขานกุารรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวฒันธรรม เป็นการแสดงโขนประกอบแสงส ีเรือ่งรามเกียรติ์ 
ชุด สจัจะพาล ีณ วดัไชยวฒันาราม จ.พระนครศรอียุธยา โดยม ีนายพนมบุตร 
จนัทรโชติ  อธิบดกีรมศลิปากร นายไพรตัน์ เพชรยวน รองผูว่้าราชการจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา พร้อมหวัหน้าส่วนราชการ  ประชาชน เข้าร่วมพธิเีปิดครัง้นี้

นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จินตโสภณ กล่าวว่า การจัดการแสดงโขน เรื่อง 
รามเกยีรติ ์ ชดุ “สจัจะพาส”ี โดยส�านกัการสงัคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา นับเป็นความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานรฐัและเอกชน เพือ่สร้างสรรค์และพฒันาศลิปะการแสดงแบบโบราณ
ของไทยให้สบืทอดต่อไปอย่างยัง่ยนื ซึง่การน�ามรดกโลกทัง้สองรายการ ได้แก่ 
วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานส�าคญัในนครประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา 
และการแสดงโขน มารวมอยูใ่นท่ีเดยีวกนั โดยใช้เทคนคิแสง ส ีเสยีงสมัยใหม่ 
ประยุกต์เข้ากับการแสดงโขนแบบโบราณ ท�าให้เกิดความตระการตาและ
ประทบัใจแก่ผูช้ม สอดคล้องกบันโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ของนายเสรมิศกัดิ ์พงษ์พานชิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม ตามนโยบาย
ซอฟต์พาวเวอร์ของรฐับาล

สมุทรสงคราม : กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้
ด�าเนินการส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชน ตามแนวทางการด�าเนนิงาน  
D-HOPE (Decentralized Hand-On Program Exhibition) เพ่ือ
เป็นการสร้างคณุค่าและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ โดยใช้ทรพัยากร
ในชมุชนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ส่งเสรมิผูป้ระกอบการในชมุชน

โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้เศรษฐกจิฐานรากในพืน้ท่ี ได้รบัการกระตุน้
ด้วยการ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน เป็นการ 
น�าเสนอกิจกรรมในท้องถิ่น ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัต ิ
ได้เอง ทีจ่ดัด�าเนินการโดยผู้ผลติ ผูป้ระกอบการ ประจ�าชุมชนทีส่ามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในท้องถิน่ (ภมูปัิญญา ความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ และอืน่ๆ) ดงันัน้ D-HOPE เป็นกิจกรรม แบบรวมทีจ่ะท�าให้
ความสามารถพิเศษของผู้ประกอบการประจ�าชุมชนเป็นท่ีประจักษ ์
ต่อสาธารณชนผ่านการประชาสมัพนัธ์ในแคตตาลอ็ก D-HOPE ท่ีบรรจุ
ข้อมลูโปรแกรมท่ีผูเ้ข้าชมสามารถลงมอืปฏบิติัได้ และสามารถถ่ายทอด
กจิกรรมให้เป็นทีส่นใจกับนกัท่องเทีย่วได้

โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีน่กัท่องเทีย่วลงมอืปฏิบตัิ 
(D-HOPE) จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สนบัสนุนการจดัท�าโปรแกรม 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู ้
ทีน่กัท่องเทีย่วลงมอืปฏบิตัใินการส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชุมชน, รองรับ 
การบรกิารนกัท่องเทีย่วได้ พฒันาต่อยอดกิจกรรมเพ่ือให้เกดิความต่อเนือ่ง 
และย่ังยืน และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชน
ท่องเท่ียวเป้าหมายให้เป็นท่ีรูจ้กัแก่นกัท่องเทีย่วและประชาชนทัว่ไป ซึง่
กจิกรรมนี ้จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 15-17 มนีาคม 2567 ณ บรเิวณ ตลาดน�า้ 
ท่าคา บ้านคลองศาลา หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าคา อ�าเภออัมพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม โดยได้รบัความร่วมมอืจากก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ต�าบลท่าคา  
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคา และผู้ผลิตผู้ประกอบการในชุมชน 
ต�าบลท่าคา

ส�าหรบับ้านคลองศาลา Ban Khlung Sala Community เป็นชมุชน
เก่าแก่ ทีม่วีถีิชวีติรมิคลอง มกีารค้าขายทางเรอื มกีารแลกเปลีย่นสนิค้า
เชือ่มโยงจงัหวดัใกล้เคยีง ในโบราณมเีส้นทางประพาสของรชักาลที ่ 5 
มภีมิูปัญญาการท�าน�า้ตาลมะพร้าวมากกว่า 100 กว่าปี นอกจากนี ้ยงัมี
ตลาดน�า้ท่าคา ทีม่จีดุเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เป็นตลาดของชาวบ้านแบบ 
แท้จริงเลย เน้นขายของที่ปลูกเอง ท�าเองในราคาถูก โดยชาวบ้าน 
จะพายเรอืมาขายของกนัตัง้แต่เช้าไปจนถงึช่วงสายๆ ในทกุวนัเสาร์–อาทิตย์  
และวนัขึน้/แรม 2 ค�า่, 7 ค�า่, 12 ค�า่ และยงัมกีจิกรรมการท่องเทีย่ว
มากมาย เช่น ล่องเรือพายชมวิถีชีวิต การท�าน�้าตาลมะพร้าวการท�า 
ขนมไทย จกัสานจากมะพร้าว ผ้ามดัย้อม และเรือดุก๊ดิก๊ เป็นต้น

จ.สมทุรสงคราม ชูท่องเทีย่วชุมชน
โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้D-HOPE

การแสดงโขนประกอบแสงส ีณ วดัไชยวฒันาราม เรือ่งรามเกยีรติ ์ ชดุ 
“สัจจะพาลี” ประกอบด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสุดตระการตาและการ
ออกแบบเวทกีารแสดงให้กลมกลนืกบัโบราณสถานในทกุมติ ิเพือ่สร้างมโนภาพ
ต่อผู้ชมให้เกิดความงดงามชวนตืน่ตาตืน่ใจ จัดข้ึนระหว่างวนัที ่9-10 มีนาคม 
2567 เวลา 19.00 น. ณ วดัไชยวฒันาราม จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึง่เป็น
โบราณสถานทีมี่เรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์อนัมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
ศลิปกรรม และเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วส�าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทยทีไ่ด้รบั
การข้ึนทะเบียนให้ป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก บูรณาการร่วมกบั ศิลปะ
การแสดง “โขน” ทีไ่ด้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
ทีจั่บต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเช่นกัน

ส�าหรบัการแสดงโขน เรือ่งรามเกียรติ ์ ชดุ “สจัจะพาล”ี มเีนือ้เรือ่งย่อ
กล่าวถงึ พระอศิวรมอบบ�าเหนจ็ความชอบแก่พญากากาศทีช่ะลอเขาพระสุเมร ุ
ทีเ่อนทรุดให้ตัง้ตรงได้ โดยประทานนามให้ว่า “พญาพาลีราช” และประทาน
ตรีเพชรสุรกานต์ให้เป็นอาวุธประจ�ากายแล้วประทานพรว่า เมื่อต่อสู้ให้ได้ 
ก�าลังศัตรูแบ่งมาสมทบครึ่งหนึ่ง จากนั้นจึงออกพระโอษฐ์ฝากผอบบรรจ ุ
นางเทพดาราไปประทานแก่สคุรพีน้องชาย แต่พระนารายณ์ทลูทดัทานว่าไม่ควร 
ฝากไปเกรงจะไม่ถึงสุครีพ พาลีจึงถวายสัตย์ว่าหากตนทรยศน้องชายขอให้
ตายด้วยพระนารายณ์ เมื่อกลับถึงเมืองขีดขิน พาลีก็ผิดสัตย์สาชานจนถูก 
พระนารายณ์อวตารตามมาสงัหารชวีติ พร้อมได้ไพร่พลวานรมาเป็นข้าทหารตาม 
สตัย์สญัญาทีส่คุรพีให้ไว้ พระรามจงึยกกองทพัข้ามสมุทรไปท�าสงครามหาร 
ทศกัณฐ์ที่ลอบลักนางสีดามเหสีมาไว้ที่กรุงลงกา เมื่อเสร็จศึกพระพรด 
พระสตัรดุและสามพระมารดาเสดจ็พระราม นางสดีา และพระลกัษมณ์กลับคืนสู่ 
กรงุศรอียธุยา พระรามเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยรากษตัรย์ิปกครองกรงุศรอียธุยา 
ยังความปลาบปล้ืมโสมนัสแก่เหล่าบรรดาเทพบุตรนางฟ้า มาร่วมร�าถวาย 
พระพรคลให้ทรงพระเจริญ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ สู่กระบ่ี
ชาวอุบลฯ แห่กราบไหว้ 8 แสนคน

นายศภุศษิย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจงัหวัดอุบลราชธานี และพระเทพ
วราจารย์ เจ้าคณะจงัหวัดอบุลราชธาน ีร่วมกันอญัเชญิพระบรมสารีรกิธาตุ
และพระอรหันตธาตขุองพระสารบีตุร และพระโมคคลัลานะ จากวดัมหา 
วนาราม อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี ไปยงัห้องรับรองสนามบนิทหาร กองบนิที ่21  
เพือ่ส่งเสดจ็พระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหนัตธาต ุ ขึน้เครือ่งบนิ C130 
ของทหารไปประดิษฐานต่อที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวใต้
กราบไหว้ระหว่างวนัที ่15-18 มนีาคม 

ผูว่้าราชการจงัหวดัอบุลราชธาน ีกล่าวว่า จากการตรวจนบัประชาชน
ชาวไทย ชาวลาว และชาวกัมพูชา ที่ผ่านเครื่องตรวจนับเข้ากราบไหว ้

ชาวสระบุรีร่วมสืบสานประเพณี
แห่พระเขี้ยวแก้ว ประจ�าปี 2567

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน 
เปิดงานประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว ประจ�าปี 2567  ที่วัดพระพุทธบาท 
ราชวรมหาวิหาร อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มี นางจิตตินันท์  
เชาวรนิทร์ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสระบรุ ีพีน้่องพุทธศาสนกิชนชาวอ�าเภอ 
พระพุทธบาทและพ้ืนทีใ่กล้เคยีง เข้าร่วมพธีิ

ประวัติของประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว ตามพงศาวตารกล่าวไว้ว่า  
พระเขีย้วแก้วคือฟันของพระพทุธเจ้าทีเ่หลอืไว้ให้เป็นปชูนยีวตัถ ุม ี4 องค์ด้วยกนั 
คอื 1. ประดษิฐานอยูท่ี่จฬุามณเีจดย์ีดาวดงึส์เทวโลก 2. ประดษิฐานอยู่  
ณ เมืองกาลงีคราษฎร์ ประเทศอนิเดยี 3. ประดษิฐานอยูท่ีใ่ต้บาดาลอนัมี
นามว่า นาคพภิพ 4. ประดษิฐานอยู่ประเทศลงักา หรอืลงักาทวปี ปัจจบุนัได้
อญัเชิญมาอยูท่ีว่ดัพระพทุธบาทราชวรมหาวหิาร จงัหวัดสระบรีุ ตัง้แต่สมัย
พระเจ้าทรงธรรมครองกรุงศรอียุธยา โดยอยู่ในวหิารคลงับน ในเจดย์ีจฬุามณี

กาลเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี พ.ศ. 2457 ที่เมืองพระพุทธบาทได้เกิด 
โรคระบาดประชาราษฎรได้เกดิการเจบ็ปวยล้มตายไปเป็นอนัมาก พร้อมทัง้ 
เกดิทพุภกิขภัย อดอยาก ฝนแล้ง แห้งน�า้ ได้รบัความเดอืดร้อนเป็นอย่างยิง่ 

นายเกษม สบืเสน รองประธานสภาวฒันธรรมจังหวดัศรีสะเกษ เป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมรากวฒันธรรม “ของดบ้ีานฉนั” ภายในงานดอก
ล�าดวนบานสบืสานประเพณ ี4 เผ่าไทศรีสะเกษ ประจ�าปี 2567 ในระหว่าง
วนัที ่ 6-10 ม.ีค. 2567  ทีบ่รเิวณสวนสมเดจ็พระศรนีครินทร์ศรสีะเกษ 
สวนสมเดจ็ย่าแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงมต้ีนล�าดวนเก่าแก่กว่า 55,000 
ต้น ก�าลงัออกดอกเบ่งบานส่งกลิน่หอมอบอวนตลอดทัง้วนั โดยเฉพาะ 
ช่วงเช้าและช่วงเยน็ โดยม ีนายธนเดช พระอารกัษ์ นายอ�าเภอเบญจลกัษ์  
ดร.เพญ็ศร ี สารบีตุร ประธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอขนุหาญ และ นาย
ปรเมษฐ์ วเิศษศร ีประธานสภาวัฒนธรรมอ�าเภอไพรบงึ น�ากลุม่แม่บ้าน
และชนเผ่าจากอ�าเภอยางชุมน้อย อ�าเภอเบญจลกัษ์ อ�าเภอขนุหาญ และ

สภาวัฒนธรรม อ�าเภอขนุหาญ
โชว์รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉนั”

อ�าเภอไพรบงึ ร่วมกจิกรรมในคร้ังนี ้ มกีจิกรรมประกอบด้วยการประกวด
หมอล�ากลอนพร้อมหมอแคน การสาธิตอาหารพ้ืนถ่ิน การออกร้าน 
แสดงผลติภณัฑ์ของดบ้ีานฉนั/ผลติภณัฑ์วฒันธรรมชุมชนไทย การแสดง 
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่จากอ�าเภอยางชุมน้อย อ�าเภอเบญจลกัษ์ อ�าเภอขนุหาญ  
และอ�าเภอไพรบึง 

ดร.เพ็ญศร ีสารบีตุร ประธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอขนุหาญ กล่าวว่า 
สภาวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ และส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ 
จดัมหกรรมรากวฒันธรรม “ของดีบ้านฉนั” เพ่ือโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 
ของคน 4 เผ่าดั้งเดิม ได้แก่ เผ่าลาว เผ่าเขมร เผ่ากูย และเผ่าเยอ  
มาแสดงให้ผูค้นได้ชมและเยาวชนได้รูจั้กมากยิง่ข้ึน โดยมตีวัแทนเผ่ากยุจาก 
อ.ปรางค์กู ่ เผ่าลาวจาก อ.กนัทรารมย์ เผ่าเขมรจากอ�าเภอขุนหาญ และ
เผ่าเยอจากอ�าเภอไพรบงึ เป็นการน�าวิถชีมุชนสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิด้วย
การท่องเทีย่ว เพือ่ความโดดเด่นของศลิปวัฒนธรรม ด้านอาหารการกนิ  
การแต่งกาย  ตลอดจนการขบัขานผ่านเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่  
มาจดัแสดงให้เป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้ต่อไป

จันทบุรี : นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน  
เปิดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งท่ี 28 ประจ�าปี 2567 โดยมี นายมนต์สิทธิ์  
ไพศาลธนวฒัน์ ผูว่้าราชการจงัหวัดจนัทบรุ ีพร้อมด้วย หวัหน้าส่วนราชการ  
ผูป้ระกอบการ ตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ และผู้ทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วม
พธิ ีจากนัน้มกีารจดัสมัมนาและบรรยายพเิศษ

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุ้งในจงัหวดัจนัทบรุ ีเริม่จากชมรมกุ้งจนัท์ เป็น
สมาคมผูเ้ลีย้งกุง้จนัทนรีุ และองค์กรอืน่ๆ อกีหลายองค์กรตามมา โดยได้
มส่ีวนร่วม ในการพฒันาอตุสาหกรรมกุง้ไทยให้เดนิหน้าอย่างเข้มแขง็ เพือ่
สร้างความสามคัคใีนหมูค่ณะ และสร้างความเข้มแขง็ในทกุภาคส่วน ของ
ห่วงโซ่อตุสาหกรรมการเลีย้งกุง้ 

อกีทัง้ ส่งเสรมิและสนบัสนนุห่วงโซ่อปุทาน ให้เกิดความยัง่ยนืและ 
ตอบโจทย์ทางด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคี 
แก่เกษตรกรในพืน้ที ่และหน่วยงานราชการในในท้องถิน่ ร้านค้าปัจจยัการ 
ผลติ ในสาขาอาชพีทีเ่กีย่วข้อง ทกุแขนงในจงัหวดัจนัทบรุ ีเชือ่มโยงระดบั
ภาค องค์กรพันธมติร สมาคม ชมรม สหกรณ์ ทัว่ทกุภาคในประเทศ

ซึง่งาน “วนักุง้จนัท์” ครัง้ท่ี 28 ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ โดยได้รบั
ความร่วมมอืจากทกุฝ่าย เช่น หน่วยงานกรมประมง กระทรวงพาณชิย์ 
หอการค้าจงัหวดัจนัทบรุ ี ททท.ส�านกังานจงัหวดัจนัทบรุ ี องค์กรเครอื
ข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง บริษัทอาหารและผู้ค้าปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะในปีนี้ 

ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ได้สนับสนุนการจัด “เทศกาลกินกุ้ง
จนัท์” เป็นระยะเวลา 5 วนั ตัง้แต่วันที ่15-19 มีนาคม 2567 ณ ลาน 
กจิกรรม outdoor ศนูย์การค้าเซน็ทรลั จนัทบรุ ีเพือ่ส่งเสรมิการบริโภคกุง้ 
ภายในประเทศ

สมาคมผูเ้ลีย้งกุง้จนัทบุร-ีกรมประมง
ร่วม จ.จนัทบุร ีจดังาน “วันกุง้จนัท์”

บญัชา สขุแก้ว

พระบรมสารีรกิธาตุและพระอรหนัตธาตุตลอด 4 วนั มยีอดมากถงึ  825,303 คน  
ส่วนทีไ่ม่ผ่านเครือ่งตรวจนบัก็มีอกีจ�านวนหนึง่ จงึคาดว่ายอดเข้ากราบไหว้
เฉยีด 1 ล้านคน และมกีารใช้จ่ายทางเศรษฐกจิระหว่างท่ีประชาชนเดนิทาง
มากราบไหว้เกือบ 1,000 ล้านบาท

ผู้ปกครองในสมัยนั้นจึงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากวิหารคลังบนออกแห่  
แล้วเชิญประชาชนร่วมขบวนและถวายน�า้สรงพระเขีย้วแก้ว ในวนันัน้เอง 
ได้มฝีนตกกระหน�า่มาอย่างหนกั ท�าให้ประชาราษฎร์และพฤกษชาตนิานาพนัธุ์  
ได้รับความชุ่มเย็นอันเกิดจากฝน จึงได้ปฏิบัติเป็นประเพณีเรื่อยมา 
จนถึงปัจจุบัน ด้วยการสืบทอดประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วเป็นประจ�า
ทุกวันขึ้น 7 ค�่า เดือน 4 ของทุกปี เพื่อความร่มเย็นและสงบสุข 
ของชาวพระพทุธบาท
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เรยีกร้องรฐัลุย “แลนด์บรดิจ์” และ “คลองไทย”
ศกึษาแบบคู่ขนานพลกิโฉมหน้าใหม่เศรษฐกจิไทย

การท่ีรัฐบาลเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ 
(Land Bridge) เชือ่มโยงการคมนาคม-ขนส่ง ฝ่ัง
ทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ด้านจังหวัดระนอง-
จงัหวดัชมุพร โดยละเลยโครงการคลองไทย ซึง่จะ
เปิดมติิใหม่ของการคมนาคมขนส่งทางน�า้ ระหว่าง
ฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั ท้ังทีโ่ครงการนีมี้การ
ศึกษามาอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ยงัผ่านการเหน็ชอบ
จากวฒุสิภามาแล้ว ในปี 2548 กลายเป็นประเดน็
ร้อนแรงท่ีน่าติดตาม

เนื่องจากการขุดคลองกระหรือคลองไทยนั้น 
มีความพยายามอย่างยาวนาน ทุกครั้งที่มีการ
หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาศึกษาเพื่อริเริ่มด�าเนินการ 
ก็จะมีทั้งความเคลื่นไหวจากฝ่ายต่อต้านและฝ่าย
สนับสนนุ สดุท้ายกจ็ะเงยีบหายไปเป็นคล่ืนกระทบ
ฝ่ัง ท่ามกลางข่าวลอืสะพดัว่า เป็นเพราะสิงคโปร์และ
ชาตมิหาอ�านาจ เข้ามาแทรกแซงให้บดิเบีย้ว

พ.ศ. 2563 โครงการคลองไทยเริ่มเป็นรูป 
เป็นร่างมากขึน้ เมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติตัง้คณะ
กรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาการขดุคลองไทย
และพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ โดยมี พลตรี 
ทรงกลด ทิพย์รตัน์ เป็นประธาน คณะกรรมมาธกิาร 
ชุดน้ีได้จัดท�ารายงานสรุป เสนอต่อสภาผู้แทน 
ราษฎร โดยชีว่้าแนวคลอง 9A เหมาะสมและมีความ 
เป็นไปได้มากที่สุด  สอดคล้องและต่อยอดกับ 
ผลการศกึษาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพือ่ศกึษา 
ความเป็นไปได้โครงการขุดคอคอดกระของวฒุสิภา 
เมือ่ปี พ.ศ. 2548 ขณะท่ี นายทักษณิ ชนิวตัร เป็น
นายกรฐัมนตร ีโดยนายทกัษณิเองได้แสดงความเห็น

สนบัสนนุ คณะกรรมมาธกิารวสิามญัชุดนีเ้สนอว่า 
จะต้องพฒันา 5 จังหวดัทีแ่นวคลองพาดผ่าน ได้แก่ 
กระบี ่ตรงั พทัลุง นครศรธีรรมราช และสงขลา เพือ่
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษแห่งใหม่และใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศไทย และยงัเสนอให้รฐับาลประกาศการขดุ
คลองไทยและพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้
เป็น “วาระแห่งชาต”ิ

โดยจะต้องศึกษาในเชิงลึกอย่างจริงจังและ
เป็นกลาง ทั้งประเด็นเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
ท�าให้มีการขยายผล มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 
ข้ึนมาอีกหลายคณะ โดยเรยีกหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาให้ข้อมลูอย่างรอบด้าน ขณะเดยีวกันกล็งพืน้ที ่
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างกว้าง
ขวาง นอกจากนี้ ยังมี สส.หลายท่านร่วมเสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. ทีเ่ก่ียวข้องกบัคลองไทยหลายฉบับ แต่
สุดท้ายก็ไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร

แต่เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะ
กรรมาธิการการคมนาคมและคณะวุฒิสภา ซึ่งมี  
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ได้สร้างความผิดหวังให้กับ 
ผู้สนับสนุนคลองไทยเป็นอย่างมาก เม่ือมีการท�า
รายงานผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
ครัง้ที ่20 ความว่า “ผลตอบแทนโครงการขดุคลองกระ  
ไม่คุม้ค่า ทัง้ด้านการเงนิและเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ และ

รัฐบาลควรประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการ เพ่ือ
ยกเลิกการขุดคลองกระเชื่อมสองฝั่งทะเลระหว่าง
อ่าวไทยกับทะเลอนัดามนัอย่างถาวร ให้นานาชาติ
ได้รบัรู”้

นอกจากนี้ รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ 
ออกมาประกาศเดินหน้าโครงการแลนด์บรดิจ์ ตามที ่
สภาผู ้แทนราษฎรได้พิจารณารับรองรายงาน 
ผลการศกึษาของส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจร (สนข.) ซึง่ระบุว่า โครงการแลนด์บรดิจ์ 
มคีวามเหมาะสม คุม้ค่า คุม้ทนุ ท่ามกลางเสยีงคัดค้าน 
ของหลายฝ่ายที่มองว่า โครงการนี้มีความเสี่ยงสูง  
อกีทัง้ข้อมลูต่าง  ๆที ่สนข. น�าเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร 
ครัง้นัน้ ยงัไม่มคีวามชัดเจนในหลายประเดน็

เมื่ออนาคตคลองไทยก�าลังล่มสลาย สมาคม
คลองไทยเพือ่การศึกษาและพฒันา รวมท้ังสมาคม
คลองไทย ภาคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนือ่ง เพราะเชือ่มัน่ว่าโครงการคลองไทย มี
ความเหมาะสมและน่าสนใจลงทนุมากกว่าโครงการ
แลนด์บรดิจ์

นางสาวเสาวณี ทองทรัพย์ นายกสมาคม
คลองไทย ภาคประชาชนและคณะ ได้ท�าหนังสือ 
ไปถงึรฐับาลและรฐัสภา ผ่าน นายเจษ อนกุลูโภคารตัน์  
ผู ้ บั งคับบัญชากลุ ่ มงานประสานการเ มือง 
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ รัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้
รฐับาลและรฐัสภาน�าโครงการคลองไทยมาศกึษาต่อ 

ในเชิงลึก โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาต ิ โดยส่วนหนึง่ของเนือ้หาระบวุ่า การ
ขุดคลองไทยมีแนวความคิดมาตั้งแต่สมัย สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งสืบเนื่องกันมาเป็นเวลา 
300 กว่าปีมาแล้ว อกีทัง้ในการประชมุวุฒสิภา เมือ่
วนัที ่24 มถินุายน 2548 ท่ีประชมุวฒิุสภา ได้มีมติ
ให้ขดุคลองไทยแล้ว แต่เมือ่มกีารเปลีย่นรฐับาลใหม่ 
กลบัหนัไปสนบัสนนุโครงการแลนด์บรดิจ์ แทนทีจ่ะ
ศกึษาผลกัดนัโครงการคลองไทยอย่างต่อเนือ่งต่อไป 

“จากผลการศึกษาเรือ่งคลองไทยทีผ่่านมา ท�าให้
ภาคประชาชนได้ทราบถงึผลประโยชน์มากมายทีจ่ะ
เกิดขึ้น จึงได้ตื่นตัวและจัดต้ังสมาคมคลองไทย 
ภาคประชาชนขึน้ เพือ่ร่วมสนบัสนนุให้มกีารขดุคลอง 
ไทย จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภา
หยบิยกเรือ่งการขดุคลองไทย ขึน้มาศึกษาต่ออย่าง
จรงิจังอกีครัง้ โดยด�าเนนิการควบคู่ไปกบัโครงการ
แลนด์บรดิจ์ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของประเทศชาติอย่างแท้จรงิ” นางสาวเสาวณี กล่าว

นอกจากนี ้สมาคมคลองไทยภาคประชาชน ซ่ึง
น�าโดย พลเอกธวชัชยั สมทุรสาคร กลุม่ O2O และ 
กลุ่มสมาคมการค้าชายแดนไทย ได้เข้าไปพูดคุย 
แลกเปลีย่นกบั ดร.โภคนิ พลกลุ ประธานยทุธศาสตร์ 
ขบัเคลือ่นประเทศ พรรคไทยสร้างไทยและคณะ โดยทัง้ 
สองฝ่ายมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า เพือ่แสวงหาความรู้ 
ในการพัฒนาประเทศมติต่ิางๆ รวมท้ังแผนการลงทนุ  
Mega project ระหว่าง แลนด์บรดิจ์ และคลองไทย 
ในแง่ของความแตกต่าง ความคุ้มค่า คุ้มทนุ หากมี
การเดนิหน้าลงทนุจรงิกค็วรมกีารจดัตัง้คณะท�างาน
ขึ้นมา เพื่อศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบระหว่าง 
โครงการแลนด์บรดิจ์และคลองไทยอย่างละเอยีด อกีทัง้ 
ควรเปิดเวทสีาธารณะ เพือ่น�าเสนอข้อมลูและรบัฟัง 
ความคดิเหน็จากประชาชนอย่างรอบด้าน “การที่
รฐับาลตดัสินใจเลือกโครงใดโครงการหน่ึง หรอืจะท�า 
ทัง้สองโครงการ กค็วรค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ
ของประเทศชาตแิละประชาชน เป็นส�าคัญ”

ขณะเดียวกัน พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด 
เลขาธิการสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและ
พัฒนา ได้ออกมากระตุ้นรัฐบาลว่า ทั้งโครงการ 
แลนด์บรดิจ์และคลองไทย เป็นเมกะโปรเจกต์ทีส่�าคญั 
ทีส่ดุของภาคใต้ ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจอะไรลงไป 
รัฐบาลควรจะท�าการศึกษาให้รอบด้านมากกว่านี้ 
และควรจะต้องน�าทั้งสองโครงการมาศึกษาแบบ 
คู่ขนานไปพร้อมๆ กนั 

“เราไม่เหน็ด้วยกบัข้อสรปุของ คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา ท่ีได้เสนอรายงานการ

พิจารณาศึกษา เรื่องความคุ้มค่าของการขุดคลอง
เชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย ต่อที่ประชุม
วุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่า รัฐบาล
ควรประกาศแสดงจุดยืนยกเลิกการขุดคลองกระ 
เชือ่มสองฝ่ังทะเลระหว่างอ่าวไทยกบัทะเลอนัดามนั
อย่างถาวร”  พลเอกประดิษฐ์ กล่าว

 โครงการคลองไทย ท�าไมถงึล้มไปอย่างง่ายดาย 
 เพยีงแค่พลกิฝ่ามอื  

แหล่งข่าว เปิดเผยกับ อปท.นิวส์ว่า การที่
โครงการคลองไทยไปไม่ถงึฝ่ังฝันอาจเป็นเพราะมมีอื 
ทีม่องไม่เหน็ จาก ประเทศสงิคโปร์ เพราะประเทศ
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีผู้คนขยันและมีผู้ปกครอง
ประเทศทีร่กัชาตอิย่างมาก เพ่ือปกป้องและพิทกัษ์
ผลประโยชน์ของประเทศ เขาอาจใช้กศุโลบาย + เงิน
ไต้ดนิ จ�านวนมหาศาล เพ่ือจ่ายให้กับผูม้อีทิธิพลต่อ
ผูน้�าของประเทศอืน่ อย่างเช่น ลูกเมยีของผู้น�า หรอื
ตัวแทนผู้น�านักการเมือง หรือลูกเมียนักการเมือง 
เพ่ือไม่ให้ประเทศนัน้ๆ ด�าเนนินโยบายใดๆ ทีจ่ะไป
กระทบกบัผลประโยชน์สงูสดุของสงิคโปร์ 

ดงันัน้ ถ้าการขดุคลองไทยท�าได้ส�าเรจ็ ประเทศ
สิงคโปร์ก็จะเสียประโยชน์อย่างมาก แต่ส�าหรับ
ประเทศไทยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้ง
รายรบัจากการเดินเรอื การค้าขายสินค้า ตลอดจนถงึ
การพัฒนาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไปสู่อตุสาหกรรม
ยคุใหม่ ซึง่จะท�าให้สงิคโปร์สญูเสยีรายได้จากการ
เป็นท่าเรอืในภมูภิาค คดิเป็นเงนิหลายแสนล้านบาท
ต่อปี เพราะเรอืสนิค้าทีอ้่อมผ่านไปทางสงิคโปร์จะ
ลดน้อยลงอย่างมาก ยกเว้นเรอืทีจ่ะไปยงัประเทศ
ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ บอร์เนยีว ซาลาวคั และ
บางจดุของประเทศอนิโดนีเซยี เท่านัน้ 

ส่วนเรือที่จะไปทางตะวันตกหรือตะวันออก
ของประเทศไทย เช่น ยโุรป ประเทศในแถบทะเล 
Mediteranian, Africa, Middle East,  Pakistan,  

India, Bangladesh และพม่า หรอืไปทางตะวนัออก 
ของประเทศไทย เช่น เวยีดนาม เขมร ฮ่องกง จีน 
ไต้หวัน เกาหลีเหนือ-ใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ แม้แต่ 
ไปอเมริกาและรัสเซีย ก็ต้องหันมาใช้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลาง (HUB) ทางการเดนิเรอื แทนสงิคโปร์

นอกจากนี ้กปัตันเรอื กลาสเีรือ กย็นิดมีาจอดเรอื 
ที่สงขลา-หาดใหญ่ มากกว่าสิงคโปร์ เพราะที่
หาดใหญ่ม ี Entertainment หรอื soft powers 
ทกุอย่าง ในขณะทีสิ่งคโปร์ไม่มอีะไรเลย แม้แต่เรอื
หรือสินค้าจากฝั่งตะวันตกของมาเลเซีย หรือปีนัง 
ถ้าจะไปทางด้านตะวันออกของประเทศไทย ก็จะ
ผ่านท่าเรอืคลองไทย มากกว่าอ้อมไปทางสงิคโปร์ 
เพราะประหยดักว่า

จงึตัง้ข้อสงสยัว่า เหตุทีค่ลองไทยไม่เกดิ หรอืเป็น
เพราะสงิคโปร์ แจกกล้วยหลายพันหว ีให้กบัตวัแทน
ผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมืองบางคน ท�าให้เร่ือง 
คลองไทยถกูตตีก ซ�า้แล้วซ�า้เล่า แถมรฐับาลยังไปยก
เอาเรือ่งแลนด์บรดิจ์ขึน้มาแทนที ่ฝ่ายทีไ่ด้ประโยชน์
คอืประเทศสงิคโปร์ ทีส่ามารถถ่วงความเจรญิของ
ประเทศไทยและท�าให้ประเทศของเขาได้ก�าไรปีละ
หลายแสนล้านบาทต่อไป ดังนั้น รัฐบาลไทยและ
รัฐสภาไทย ไม่ควรดับฝันโครงการคลองไทยอย่าง
ถาวร แต่ควรส่งเสรมิและให้ความส�าคญัทัง้คลองไทย
และแลนด์บรดิจ์ ไปพร้อมๆ กนั เพราะถ้ามผีูส้นใจ 
จะเข้ามาลงทนุจรงิๆ กต้็องเดนิหน้าเพือ่ประโยชน์ของ 
ชาตเิป็นหลัก ส่วนสิงคโปร์จะเสียประโยชน์อย่างไร 
ไม่ใช่เรือ่งทีต้่องไปสนใจ

“ทกุวนันี ้เราอยากจะเหน็นกัการเมอืงและผูน้�า
ทางการเมอืงของไทย มจีติใจรกัชาต ิกล้าหาญ มอง
การณ์ไกลเหมอืนกบัผู้น�าของสิงคโปร์ ประเทศไทย
จะได้เป็นประเทศศรวีไิลและมหารัฐ ท่ีมคีวามเจรญิ
รุง่เรอืง สมดงัค�าท�านายของสมเดจ็โต” แหล่งข่าว
กล่าวในทีส่ดุ

พลเอกประดษิฐ์ บญุเกิด

สนค.ช้ีกระแส KOL ในแพลตฟอร์มจนี
เตบิโต สร้างโอกาสทางการค้าให้ผูป้ระกอบการไทย

สนค.แนะผูป้ระกอบการไทยใช้ KOL เจาะ
ตลาดจีน สอดรับนโยบายกระทรวงพาณิชย ์
ในการท�างานเชงิรกุ เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาศกัยภาพ 
ของผูป้ระกอบการ ผ่านการลดภาระและลดต้นทนุ  
อ�านวยความสะดวก และสร้างโอกาสทางการค้า  
โดยศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดผ่าน KOL ที่
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้แม่นย�า และได้รบัความ 
นยิมเพิม่ขึน้ แนะผูป้ระกอบการไทยใช้เป็นช่องทาง 
การตลาดในจนี 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า การตลาดผ่าน KOL 
(Key Opinion Leader) หรอืบคุคลทีม่อีทิธพิล
ทางความคิดต่อผู้บริโภค และมีความถนัดและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยมผีูต้ดิตามทีม่คีวาม
สนใจหรอืแนวคดิแบบเดยีวกนั สามารถเข้าถงึกลุม่ 
เป้าหมายได้อย่างแม่นย�า จงึได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้  
โดยเฉพาะในประเทศจีน สมาคมโฆษณาแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (China Advertising 
Association: CAA) บรษิทั Weiboyi และ Global 
Digital Marketing Summit (GDMS) รายงานว่า 
ในปี 2566 ตลาด Livestreaming e-Commerce 
ของจีน มีมูลค่ามากถึง 4.92 ล้านล้านหยวน 
(ประมาณ 6.85 แสนล้านเหรยีญสหรฐั) ขยายตัว
จากปีก่อนหน้า มากถงึร้อยละ 40.9 

นายพนูพงษ์ กล่าวว่า ในปี 2565 ในแต่ละ
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ (Social media) 
ของจีนม ีKOL เชงิพาณชิย์เพ่ิมขึน้อย่างมาก โดย
แพลตฟอร์มท่ีมีจ�านวน KOL มากทีส่ดุ คอื Douyin 
(หรือ Tiktok) มี KOL เชงิพาณชิย์ จ�านวน 446,183 
ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 32 ถือเป็น 

แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่มีการด�าเนินการ 
เชงิพาณชิย์เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ส�าหรับแพลตฟอร์ม 
ทีม่จี�านวน KOL เชิงพาณชิย์เพ่ิมขึน้มากทีส่ดุ คอื 
Kuaishou ในปี 2565 ม ีKOL เพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 
139 เป็น 283,262 ราย ส�าหรบัแพลตฟอร์มอืน่ๆ มี 
KOL ดงันี ้Xiaohongshu เป็นแพลตฟอร์มที ่KOL  
เชิงพาณิชย์เตบิโตสูงถงึร้อยละ 116 เป็น 305,546 ราย  
Weibo เป็นแพลตฟอร์มที่มี KOL เชิงพาณิชย์ 
ตัง้แต่ระยะเริม่แรก ท�าให้ KOL เพ่ิมขึน้ค่อนข้าง
น้อย โดยในปี 2565 มี KOL เชงิพาณชิย์ เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 26 เป็น 103,409 ราย และ Bilibili ม ีKOL 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 52 เป็น 27,601 ราย

ข้อมูลสถิติในปี 2565 พบว่า แพลตฟอร์ม 
Douyin และแพลตฟอร์ม Xiaohongshu ถอืเป็น
ตวัเลอืกส�าคัญส�าหรบัการโฆษณา สร้างการรบัรู้ 
และเข้าถงึผูบ้ริโภค ครอบคลมุ 4 หมวดหมูสิ่นค้า
และบริการ ได้แก่ เครือ่งส�าอาง ผลติภณัฑ์แม่และ
เดก็ อาหารและเครือ่งดืม่ และรถยนต์และอปุกรณ์
เกีย่วเนือ่ง ซ่ึงหมวดหมูเ่ครือ่งส�าอาง และผลติภณัฑ์ 
แม่และเด็ก มีการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม  
Xiaohongshu ในสดัส่วนทีส่งูกว่าแพลตฟอร์ม Douyin  
ในทางตรงกนัข้าม หมวดหมูอ่าหารและเครือ่งดืม่ 
และรถยนต์และอุปกรณ์เกีย่วเนือ่ง มกีารโฆษณา
ผ่านแพลตฟอร์ม Douyin ในสัดส่วนที่สูงกว่า
แพลตฟอร์ม Xiaohongshu (ข้อมลู ณ 1 มกราคม 
2564-30 พฤศจกิายน 2565) 

นอกจากน้ี ความนยิมของ KOL แต่ละประเภท 
ในแต่ละแพลตฟอร์มกม็คีวามแตกต่างกนั โดยใน 
Douyin พบว่า KOL ประเภทการใช้ชีวิตทั่วไป 
มีผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับ 1 โดยในปี 2565  
มผีูต้ดิตามเพิม่ขึน้ร้อยละ 149.2 จากปี 2564 ประเภท 
แฟช่ันมีผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.3 ประเภท
แอนเิมชนั การ์ตนู เกม และนวนยิาย มผีูต้ดิตาม
เพิม่ขึน้ร้อยละ 51.7 และประเภทอาหารมผีูต้ดิตาม
เพิม่ขึน้ร้อยละ 48.2 ส�าหรบัใน Xiaohongshu 
พบว่า ประเภทภาพยนตร์ ละคร และรายการ
โทรทัศน์ มีผู ้ติดตามเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 1  
มผีูต้ดิตามเพิม่ขึน้ร้อยละ 493.4 ประเภทอารมณ์/
ความรูส้กึ (emotion) มีผู้ติดตามเพ่ิมขึน้ร้อยละ  
433.6 ประเภทการศึกษา มีผู ้ติดตามเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 375.4 ประเภทแม่และเด็กมีผู้ติดตามเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 187.4 และประเภทเฟอร์นิเจอร์และ 
ของตกแต่งบ้านมผีูต้ดิตามเพิม่ขึน้ร้อยละ 163.0

ผอ.สนค. กล่าวเพิม่เติมว่า จากข้อมลูข้างต้น  
แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือ
บริการผ่าน KOL ทางสื่อสังคมออนไลน์ มี
ความส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจในตลาดจีน  
เนื่องจากเป็นช่องทางที่เจาะจงและจูงใจกลุ ่ม 
เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยไม่จ�าเป็นต้อง 
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ท�าให้ใช้งบประมาณ 
ในการประชาสมัพนัธ์น้อยกว่าการประชาสมัพนัธ์
รปูแบบอืน่ และยงัช่วยให้สนิค้าหรอืบริการทีไ่ด้คน
มาแสดงความคิดเห็น (รีววิ) ในเชงิบวกจ�านวนมาก 
ได้รบัความสนใจและสร้างการมส่ีวนร่วมได้ง่ายขึน้  
นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังสามารถน�าข้อมูล 
มาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและวางแผน
เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ 
ให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ อาท ิความคิดเหน็ต่อสนิค้า 
หรอืบรกิาร จ�านวนผูม้ส่ีวนร่วม จ�านวนผูต้ดิตาม  
ผูเ้ข้าเยีย่มชมเวบ็ไซต์ และการสัง่ซือ้สินค้าผ่าน KOL

กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การสร้างโอกาสในการเข้าถงึตลาด และการตลาด
ออนไลน์ในจนี จงึด�าเนินงานร่วมกบัอนิฟลูเอนเซอร์  
และ KOL ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
ภาพลกัษณ์สนิค้าและบรกิารของไทยในต่างประเทศ  
อาท ิ ร่วมกบัอนิฟลเูอนเซอร์ และ KOL คนไทย  
จัดท�าคอนเทนต์ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรบัรู ้และ
สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสญัลกัษณ์ Thai Select 
และร่วมกับอนิฟลเูอนเซอร์ และ KOL ของไทยและ
จีน ที่มีชื่อเสียงในจีน ในการประชาสัมพันธ์และ 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัสนิค้าไทย โดยท�าคอนเทนต์ 
ส่งเสรมิการขายสนิค้าไทย อาทิ ข้าวหอมมะล ิและ
ทเุรยีน ผ่านแพลตฟอร์ตส�าคญั อาท ิ Kuaishou 
และ Douyin 

ผอ.สนค. กล่าวท้ิงท้ายว่า การสร้างการรับรู้
และการเข้าถงึผูบ้รโิภคผ่าน KOL นบัเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพทีช่่วยให้ธรุกจิเตบิโต 
ผูป้ระกอบการไทยทีต้่องการท�าตลาดในจนี จงึควร
ท�าการตลาดผ่าน KOL เพ่ือประชาสัมพันธ์สนิค้า 
ควบคู่ไปกับการจ�าหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
ส�าคญัของจนี อย่างไรกดี็ ผูป้ระกอบการควรเลอืก
แพลตฟอร์มทีต่รงกบักลุม่เป้าหมาย เลอืก KOL ที่
มีภาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอื เหมาะสมกับสนิค้าหรอื
บริการ และควรวางกลยทุธ์ร่วมกับ KOL ให้เนือ้หา
และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับ
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ รวมทัง้ ใช้ข้อมลูจากการ
ขายทางแพลตฟอร์ม เพือ่พฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ผู้บรโิภค 
เพือ่เพ่ิมโอกาสในการส่งออกสนิค้าและบรกิารของ
ไทย เข้าสูต่ลาดจนีในระยะยาว

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์

Soft Power กับ อนาคตไทย

นายเศรษฐา ทวสิีน นายกรัฐมนตร ี ได้มอบ
นโยบายด้าน Soft Power ว่า ยงัคงเป็นนโยบาย
เรอืธงของรฐับาลทีผ่ลักดนัต่อ โดยได้จดัตัง้คณะ
กรรมการข้ึนมาผลักดัน Soft Power 11 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ เฟสตวิลั ท่องเทีย่ว อาหาร ศิลปะ 
ออกแบบ กีฬา ดนตร ีหนงัสอื ภาพยนตร์ แฟชัน่ 
และเกม ในปีนีจ้ะเดนิหน้าการตัง้หน่วยงานทีม่า 
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น Soft Power คือ 
หน่วยงาน Thailand Creative Content Agency  
หรือที่ รู ้จักกันในนาม THACCA และเราจะ 
เดนิหน้านโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power ซึง่
จะต้องครอบคลุมตัง้แต่ต้นน�า้ ทีต้่องมีการคัดเลือก 

ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการซอฟต์เพาเวอร์จะผลกัดนั 
ให้เกิดขึน้ เป็นทัง้การสร้างรายได้ และประชาสมัพันธ์ 
ประเทศและการท่องเทีย่วไปพร้อมๆ กัน ร่วมกนั 
ผลักดันมวยไทยไปทั่วโลก ส่งเสริมการส่งออก  
การตั้งค่ายมวยเพื่อฝึกซ้อม เพื่อออกก�าลังกาย 
ในต่างประเทศ รวมไปถงึพฒันากฬีาอืน่อย่างเป็นระบบ 

จดุเด่นทีเ่กดิขึน้จากการพฒันา Soft Power 
จะกลายเป็นแม่เหลก็ทีด่งึดูดคนทัว่โลกให้อยากเข้า
มาเท่ียว มาท�างาน และมาใช้ชวิีตในประเทศไทย 
ท�าให้เรากลายเป็นปลายทางของคนท่ัวโลก ท้ังคน
วยัท�างาน ทีจ่ะมาพร้อมกบัความรู ้ความสามารถ  
เป็นคนทีจ่ะช่วยกนัสร้างเศรษฐกจิ และคนวยัสงูอาย ุ
ที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของจากร้านค้า 
ในชมุชนของพวกเราได้ 

คนทีจ่ะมาท�าการ Up-skill และ Re-skill ฝึกทกัษะ 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยต้องท�างานบรูณาการกนัหลายหน่วยงาน 
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

ซึง่ในระยะกลางน�า้ จะใช้กลไกต่างๆ ท�าให้คน 
ทีม่ทีกัษะของแต่ละครอบครัว สามารถประกอบอาชพี 
ได้ พฒันาฝีมอืให้โดดเด่นยิง่ข้ึน รวมถงึแก้ไขกฎหมาย
ทีท่�าให้สามารถส่งเสรมิทัง้ 11 อตุสาหกรรมได้ดยีิง่
ขึน้ และในข้ันปลายน�า้ จะช่วยส่งเสริมการหาตลาด 
รองรับในการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ ช่วยประชาสัมพนัธ์ รวมถงึจดังานจดัแสดง 
ต่างๆ ผลักดันคนที่มีความสามารถให้โตไปไกล 
ในระดบัโลกให้ได้ อกีด้านหนึง่ทีโ่ดดเด่น คอืด้านเทศกาล 

รฐับาลตัง้เป้าว่าประเทศไทยต้องเป็นผู้น�าในด้าน 
Festival ของภมูภิาคให้ได้ ต้องมกีารจัดแสดง จดังาน

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) Kick off โครงการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ต่อยอด 
อัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการเช่ือมโยง 
ในทุกมิติ เ พ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ิน 
จากการพัฒนาเขตพ้ืนที ่ออีซี ีอย่างยัง่ยนื ผ่านตรา  
EEC Select

ดร.จฬุา สขุมานพ เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) เพื่อ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวธีิการคดัเลือกสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ก่อน
รับรองให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC 
Select)” ซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคัญที่จะส่งเสริม
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการ 

สกพอ.ยกระดบัสนิค้าชุมชนในพืน้ที่
ผ่านการรบัรองสัญลกัษณ์ EEC Select

แห่งชาต ิดร.อ�าพล อาภาธนากร ผูจ้ดัการพฒันา
นวัตกรรม ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) และ คณุวริตัน์ ศริสิกลุงาม เลขาธกิาร
หอการค้าภาคตะวันออก

ทั้งนี้ สกพอ. จะลงพื้นที่จริงเพื่อคัดสรร
ผลติภัณฑ์ทีม่คีวามโดดเด่นเข้าร่วมโครงการ และ
น�ามาพจิารณาตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านปัจจยัการผลติ ด้านกระบวนการผลติ 
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการตลาด และ ด้านการสร้าง
คณุค่าอย่างยัง่ยนื ซึง่หลกัเกณฑ์ทัง้ 5 นี ้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า ของ
ผลติภณัฑ์ทีเ่ข้ารบัการคดัเลอืกในหลากหลายมติิ 
และจะเป็นตวัแทนในการเล่าเร่ืองราวการพฒันา
ของพืน้ทีแ่ละชมุชนใน อีอซี ี ทีพ่รัง่พร้อมไปด้วย 
วัตถุดิบในการผลิต บุคคลากร และสามารถเช่ือมโยง 
ประโยชน์ระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและ 
การพัฒนาชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
รับรองผ่านตราสญัลกัษณ์ EEC Select จะได้รบั
โอกาสในการพฒันาศกัยภาพผลติภณัฑ์ การเพิม่
ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และสร้างความเขม็แขง็ 
ให้กบัชุมชนผ่านการร่วมเป็นเครอืข่ายผูป้ระกอบการ 
ที่เข้มแข็ง อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
ศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นท่ีอีอีซี ให้เติบโต
อย่างยัง่ยนื ต่อไป

ประยกุต์ใช้เทคโนโยลหีรอืนวัตกรรมทีเ่หมาะสม ในการ 
พฒันาและต่อยอดผลติภณัฑ์ในพืน้ที ่รวมถึงการเพิม่
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และพฒันาเครอืข่ายให้แก่ 
ผูป้ระกอบการ เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ส�าหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับ
การคดัเลอืก เพือ่รับรอง EEC Select จะต้องเป็น
ผลติภัณฑ์ประเภท อาหาร (Food) หรือผลติภัณฑ์
ท่ีไม่ใช่อาหาร (Non Food) ท่ีผลิตข้ึนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ซึ่งสะท้อนความ
โดดเด่นของพืน้ท่ี ออีซีี และเป็นไปตามนโยบายการ
พฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีทั่นสมยัและเป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม ท่ี สกพอ. ให้ความส�าคญั

โดย สกพอ. ได้รับเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุ ิและ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รวมถงึผู้ประกอบการในระดบัประเทศ เข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชมุชนต้นแบบ (EEC  
Select) อาทิ คณุธัญรตัน์ อินทร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศกัด์ิ เจรญิวงศ์ศักดิ ์ 
ประธานสถาบันการสร ้างชาติ หม่อมหลวง 
คฑาทอง ทองใหญ่ นักวชิาการพาณชิย์เชีย่วชาญ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณกิตติวุฒิ 
ศศวิมิลพันธ์ุ เลขาธกิารสภาอตุสาหกรรมภาคตะวนั
ออก คณุเฉลมิชัย มหากจิศริิ President & CEO  
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ คุณณพาภรณ์  
โพธิรตันังกรู ประธานบริหาร นายเลศิ กรุ๊ป คณุวดี 
ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุน
สังคม (CSV) ไอคอนสยาม คณุวรีะศกัดิ ์ เพ้งหลัง 
ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการมาตรฐาน

ดร.จฬุา สขุมานพ

สมาคมคลองไทย ภาคประชาชนและคณะยืน่หนงัสอืถึงรฐับาลและรฐัสภา        
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‘ทีเส็บ’ ชูธงยกระดับงานเทศกาลในไทย
สู่การเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

ทีเส็บจับมือ 4 สมาคมพันธมิตร ผลักดัน
งานเทศกาลไทยไปสู่เวทีระดับโลก ตามแผน
ยทุธศาสตร์ชาตทิีมุ่ง่ใช้ต้นทนุวฒันธรรมยกระดบั
เศรษฐกจิไทย พร้อมป้ันงานเทศกาลสร้างโอกาส
ทางธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง มุง่ดงึกลุ่มผูเ้ข้าร่วมงาน 
เทศกาลทีม่กี�าลังซ้ือสงูจากท่ัวโลก เป็นการต่อยอด 
ผลส�าเร็จในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลังจากทีเส็บ
ให้การสนบัสนนุการจดังานเทศกาลกว่า 100 งาน  
สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ประเทศ 
กว่า 50,000 ล้านบาท

นายจรุิตถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรอื ทเีสบ็ เปิดเผยว่า ปีนีที้เสบ็
มนีโยบายทีจ่ะยกระดบังานเทศกาลในประเทศไทย 
ให้เป็นกลไกสร้างประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 
การจัดงานระดับโลก และเป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ที่มุ่งใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจ
ไทย จากเดมิทีใ่ช้งานเทศกาลเป็นเครือ่งมอืกระตุน้
เศรษฐกจิในประเทศระยะสัน้ ไปสูแ่นวทางใหม่คอื
ใช้งานเทศกาลเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดโอกาสทาง
ธรุกจิ เน้นความต่อเนือ่งของการจดังาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน 
ทีม่กี�าลงัซือ้สงู มเีป้าหมายการเข้าร่วมงานทีเ่ฉพาะ
เจาะจงมากขึน้และมองหาประสบการณ์สร้างสรรค์ 
ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่โดดเด่น 
ในการจดังานเทศกาล

และการพัฒนาทักษะของบุคคลในวงการ ท�าให้
อตุสาหกรรมบนัเทงิของเราเตบิโตอย่างยัง่ยนืและ
เป็นท่ียอมรบัในตลาดโลก

นางวรนิดา เธยีรอัจฉรยิะ นายกสมาคมการค้า 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและศิลปวัฒนธรรมร่วม 
สมัย (CAPT) กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่ง 
ในสาระส�าคญัของ Festival Economy เทศกาล
ศิลปะสามารถดึงนักเดินทางทั่วโลกให้มาเสพ 
ความคิดสร้างสรรค์ของศลิปินได้ต่อเนือ่ง เปลีย่นไป 
ไม่ซ�้าทุกคร้ังที่จัดงาน เพราะศิลปินไทยเป็นที่
ยอมรบัในระดบันานาชาต ิ ได้รบัเชญิไปจดัแสดง
ผลงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เทศกาล
ศลิปะในประเทศไทยกไ็ด้รบัความสนใจจากวงการ
ศิลปะนานาชาติเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
กับเทศกาลระดับโลก จึงเป็นเรื่องที่น ่ายินดี 
ที่ทีเส็บ หน่วยงานภาครัฐ ให้ความส�าคัญเข้ามา 
ส่งเสรมิให้ความรู ้อ�านวยความสะดวกให้กบัการจดั
งาน เพราะงานศลิปะเป็นต้นน�า้ของอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
ผูส้ร้างสรรค์ในอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

การประกาศนโยบายขับเคล่ือนงานเทศกาล 
ให้มีมิติโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
จุดขายให้กับประเทศไทยส�าหรับการจัดงาน
เทศกาลระดบัโลกคร้ังนี ้ เป็นผลสบืเนือ่งจากการ
ด�าเนินงานก่อนหน้านีท้ีท่เีสบ็ได้ “ร่วมสร้าง” งาน
เทศกาลกบัเมือง ชมุชน ผูจ้ดังาน และ 4 สมาคม
พนัธมติร ทีค่รอบคลมุกลุม่ธรุกจิมูลค่าสงูทัง้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์และการสร้างสรรค์ ธรุกิจ 
บนัเทงิ กฬีา รวมถงึนวตักรรม ได้แก่ สมาคมการค้า 
ส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาต ิ
ไทย (TIEFA), สมาคมการค้าผูจ้ดังานกฬีามวลชน
ไทย (TMPSA), สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค ์
วชิาชพีส่ือบนัเทงิไทย (TECNA), และสมาคมการค้า 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมยั (CAPT) รวมทัง้เป็นผลมาจากการที ่ ทเีสบ็
ได้สนับสนนุงานเทศกาลกว่า 100 งาน มส่ีวนช่วย
กระตุน้การพฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของ
ไทย สร้างเงนิหมนุเวยีนให้ประเทศกว่า 50,000 
ล้านบาท ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

พร้อมกันนี้ ในปีงบประมาณ 2567 ทีเส็บ 
ยังมแีผนสนบัสนนุการจดังานอกีกว่า 30 งาน มุง่ดงึ
นกัเดนิทางไมซ์ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วม
งาน 2.3 ล้านคน สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า 3,600 ล้านบาท และส่งผลให้ผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศของไทยขยายตวัเป็นมลูค่า
ไม่น้อยกว่า 5,800 ล้านบาท

การบรรลุเป้าหมาย จะด�าเนินการโดยใช้ 
3 เสาหลักเพื่อสร้าง “ระบบนิเวศสร้างสรรค์” 
(Constructive Ecosystem) ส�าหรบัการจัดงาน
เทศกาล ประกอบด้วย

1. การประมูลสทิธิก์ารจัดงานระดับโลกและ
การดงึงานระดบัโลกเข้ามาจดัในประเทศไทย อาทิ 
การจัดงานมหกรรมพชืสวนโลกนครราชสมีา พ.ศ. 
2572 ซึ่งประเทศไทยเพิ่งได้รับสิทธิ์การจัดงาน 
งานแข่งรถ Formula E จังหวดัเชียงใหม่ และการ
ด�าเนนิการเพือ่เสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการ
จดังาน WorldPride ตามนโยบายรัฐบาล เป็นการ 
ปักหมุดประเทศไทยในเวทเีทศกาลโลก สร้างเครอืข่าย 
ของบุคลากรไทยในกลุ่มธุรกิจ Soft Sectors  
เป็นเวทใีห้คนไทยได้มีส่วนร่วม สร้างแรงบนัดาลใจ 
และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

2. Business Festival สนบัสนนุงานเทศกาล
เชงิธรุกจิ ให้เป็นมากกว่าการรวมตัวกันของกลุม่คน 
ที่มีความสนใจเดียวกัน โดยสร้างแพลตฟอร์ม 
และโอกาสทางธรุกจิ ผ่านเครอืข่ายอตุสาหกรรม
ทีเ่ก่ียวข้อง พร้อมเปิดโอกาสให้กบัคนรุน่ใหม่ และ
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ยกระดบับคุลากรและ
สร้างระบบนเิวศในอตุสาหกรรมไปพร้อมๆ กัน 

3. Festival Academy เป็นการด�าเนนิการ
ต่อเน่ืองมา 3 ปี คอื สนับสนนุสมาคมพนัธมติร 
ในการจดักจิกรรมยกระดับสมาชกิของสมาคม อาทิ  
Festival Creative Lab การจัดให้เป็นเวทรีวมตัวกัน 
ของผู้จัดงานเทศกาลในประเทศ เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์ แรงบนัดาลใจ และสร้างหรอืแลก
เปล่ียนเครือข่ายระหว่างกนั ทัง้ในและต่างประเทศ

“โครงการทัง้ 3 เสาหลกั เป็นรากฐานส�าคญั
ที่ทีเส็บให้ความส�าคัญและด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างระบบนิเวศ
การจดังานเทศกาลในประเทศไทย ให้สอดรับกับ
แนวทางการจัดงานเทศกาลของโลก ควบคูก่นัไป
กับการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศผ่านการประมูล 
สิทธ์ิ เพิม่มิตทิางธรุกจิในการจดังาน สร้างมลูค่าเพ่ิม 
ให้กับเนื้อหาที่โดดเด่นของประเทศไทย และ 
พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ให้พร้อมแข่งขนัต่อไป 
ในเวทีโลก” นายจิรตุถ์ กล่าว

ด้าน นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายก
สมาคมการค้าส่งเสรมิการจดัมหกรรมและเทศกาล
นานาชาตไิทย (TIEFA) กล่าวว่า การจดังานเทศกาล

เชงิธุรกจิหรือ Business Festival คอืทศิทางของ 
โลกปัจจุบัน สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให ้
ก่อเกิดรายได้ สาระของงานประเภทนี้เป็นงาน 
เชงิทรัพย์สนิทางปัญญา สามารถสร้างความส�าเร็จ
ให้กบัเจ้าของงาน เมอืงทีจ่ดังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ต่างๆ เพราะมกีลุม่ลกูค้าชัดเจน สร้างความยัง่ยนื
ได้ โดยมีกลไกส�าคัญคือการสร้างเครือข่ายและ 
สายสมัพันธ์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีให้เกิดเป้าหมายเดยีวกนั  
ซ่ึงจะท�าให้เกดิ Next Legacy ทัง้ของผูจั้ดงานและ
หรอืเมอืงเทศกาล

นายรฐั จโิรจน์วณชิชากร นายกสมาคมการค้า 
ผูจ้ดังานกฬีามวลชนไทย (TMPSA) กล่าวว่า การ
วิง่มาราธอนเป็นหนึง่ในเมกะเทรนด์ระดับโลกหลงั
ยคุโควดิ ด้วยอตัราการเตบิโตของนักวิง่มาราธอน
ที่กลับมาอยู่ในอัตราเร่งอีกคร้ัง รวมถึงการเป็น
แกนหลักของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นี่คือโอกาส
ที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้ังเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น

จรุิตถ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา

ธ.ก.ส.ตดิตามมาตรการพกัช�าระหน้ี
ชมนิทรรศการของลกูค้า จ.เชียงราย

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายจลุพนัธ์ อมรววิฒัน์ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธาน
กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายยุวพล  
วตัถ ุนายเชษฐา แหล่ป้อง รองผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. 
และ นายโกเมนทร์ โคตรศรวีงศ์ ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ธ.ก.ส. ลงพืน้ทีต่ดิตามการด�าเนนิงานมาตรการ
พักช�าระหนี้ส�าหรับลูกค้ารายย่อย ในพื้นที่
จงัหวดัเชยีงราย ได้แก่ อ�าเภอเชยีงของ, อ�าเภอ
เวยีงแก่น, อ�าเภอเชยีงแสน, อ�าเภอแม่จัน และ
อ�าเภอดอยหลวง ซึง่ปัจจบุนัมีลกูค้า ธ.ก.ส. แจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการทัว่ประเทศกว่า 
1.8 ล้านคน ยอดหนีท้ัง้หมด จ�านวน 255,800 
ล้านบาท และได้ติดตามผลการด�าเนินงาน
มาตรการด้านการรักษาเสถียรภาพผลผลิต
ตามนโยบายรฐับาล ได้แก่ มาตรการสนับสนนุ
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 
มาตรการสนิเชือ่ชะลอการขายข้าวเปลอืกนาปี 
ปีการผลติ 2566/67 

รวมถึงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการ 
ฟ้ืนฟศูกัยภาพในการประกอบอาชพี ภายใต้หลกัการ  
“3 ลด 3 เพิม่ 3 สร้าง ตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ 
เพิม่รายได้” พร้อมเติมสนิเชือ่เสรมิสภาพคล่อง 
ให้เกษตรกรที่ได ้ รับสิทธิ์  ในการเข ้าร ่วม 
มาตรการในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท โดยมผู้ีแจ้งความประสงค์ผ่าน
แอปพลิเคชัน่ BAAC Mobile แล้วกว่า 48,000 
ราย

รมช.กระทรวงการคลัง ยังได้เยี่ยมชมบูธ
นิทรรศการของลูกค้า ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ�ากัด ที่มีการ 
ส่งเสรมิให้สมาชิกผลติเมลด็พันธุข้์าวและรับซือ้
เมล็ดพันธ์ุและตรวจสอบคณุภาพและส่ิงเจือปน 

การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ และการ
ส่งเสรมิการปลกูพชืเศรษฐกิจมลูค่าสงู แปลงใหญ่ 
ข้าว, ศนูย์ข้าวชมุชนต�าบลศรดีอนมลู ส่งเสรมิ
การผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวคุณภาพสูง แปรรูป 
เป็นอาหารปลอดภยั (GAP) ผลติเครือ่งดืม่มอลต์
และสาโท จากข้าว กข.6 (ข้าวพนัธุดี์ศรดีอนมลู)  
การใช้ฟางเป็นอาหารเลีย้งสตัว์ และท�าเป็นก้อนอฐิ 
จากฟางข้าวหรือก้อนเห็ด, วิสาหกิจชุมชน  
ฮัก ณ เชียงราย ที่มีการใช้สับปะรดเชียงราย 
เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิต โดยน�าเทคโนโลยเีข้ามา 
ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ จนสามารถสร้าง
ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นอัตลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงราย 

ชมุชนศรีดอนชยั ทีม่กิีจกรรมท่องเทีย่วของ 
ชมุชน วดัท่าข้ามศรดีอนชัย, พพิธิภณัฑ์ลือ้ลายค�า,  
เฮอืนค�าแพง โดยมกีลุม่อาชพีต่างๆ ทีส่่งเสรมิ
การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คน 
ในชมุชน อาท ิกลุม่สตรีทอผ้าศรีดอนชยั, กลุม่
ผ้าทอไตลือ้ครดูอกแก้ว และกลุม่จกัสานผูส้งูอายุ
ชมุชนไทลือ้ศรดีอนชยั ชมุชนท่องเทีย่วบ้านสนั
ทางหลวง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน
วัฒนธรรมประเพณีคนยอง ฐานเรียนรู้กลุ่ม
อาชพีต่างๆ ท่ีส่งเสรมิการสร้างอาชพีและสร้าง 
รายได้ให้แก่คนในชุมชน อาทิ กลุ่มผักปลอด 
สารพิษ, กลุม่ผ้าทอมือ และกลุม่ผ้าปัก และการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาแหล่งน�า้ เช่น 
โครงการสูบน�า้ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ ต.สถาน 
อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย, โครงการปิด-เปิด ระบาย
น�า้องิ อตุสาหกรรมการเกษตรเพือ่การส่งออก
ข้าว และข้าวโพดอาหารสัตว์ กลุ่มเกษตรกร 
แปลงใหญ่ผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น, ศูนย์เรียนรู้ 
ไทยเฮร์ิบ โครงการธนาคารต้นไม้ “วดัพระธาต ุ
จอมแว่” โดยมคีณะผู้บริหารและพนกังาน ธ.ก.ส.  
ในพืน้ทีแ่ละเกษตรกรลูกค้า ให้การต้อนรบั ณ 
โรงเรียนเชยีงของวทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย

ศนูย์กลางการจดังานมาราธอนในภมูภิาคนี ้ ด้วย
การผสมผสานงานวิ่งที่มีมาตรฐานระดับโลกเข้า
กบัพลงัของประเพณแีละวฒันธรรมไทย หากทกุ
ภาคส่วนร่วมมือกันผลักดัน ผมเชื่อมั่นว่างานวิ่ง
มาราธอนจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทีแ่ขง็แกร่ง 
ในการดึงดดูผูค้นทีม่ศัีกยภาพในการใช้จ่ายจากทัว่
ทกุมุมโลกเข้ามายงัประเทศไทย

นายอรรถพล ชยัทัต นายกสมาคมเครอืข่าย
ผูส้ร้างสรรค์วชิาชพีสือ่บนัเทงิไทย (TECNA) กล่าว
ว่า งานเทศกาลไม่เพียงแค่เป็นเวทีสร้างสรรค์
และเสริมความบันเทงิ แต่ยงัเป็นเครือ่งมือส�าคญั
ที่สนับสนุนและเสริมสร้างอุตสาหกรรมบันเทิง
ให้เตบิโตและยัง่ยนื การจดังานเทศกาลช่วยเปิด
โอกาสและสร้างพื้นที่ให้กับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา 
ทีจ่ะแสดงความสามารถและเป็นส่วนหนึง่ในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาวงการบันเทงิในประเทศ นอกจาก 
นี ้งานเทศกาลยงัเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่าย

ธอส.มอบเงื่อนไขพิเศษเพื่อคนซื้อบ้าน
ทั้งผู้ขายสลากฯ/ลูกค้าเก่า/บุคลากรภาครัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มุง่พนัธกจิ  
“ท�าให้คนไทยมีบ้าน” จัดแพ็กเกจสินเชื่อ 
และเงนิฝากอัตราดอกเบ้ียพเิศษ ส�าหรบัตวัแทน
จ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีที่อยู่อาศัย 
เป็นของตนเอง ใน “โครงการ ธอส. โรงเรยีนการ
เงนิ ปี 2567” วงเงนิกูร้ายละไม่เกนิ 3 ล้านบาท 
พร้อมเปิดโครงการ “แบงก์รฐัลดก่อน ผ่อนภาระ
ประชาชน” น�าโดย “โครงการบ้าน ธอส. สุข
สบาย ปี 2567” กรอบวงเงนิ 10,000 ล้านบาท 
และ“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพ่ือบุคลากร
ภาครฐั ปี 2567” กรอบวงเงนิ 20,000 ล้านบาท

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลงัจาก  
ธอส. ได้ลงนาม MOU “โครงการความร่วมมอืการ
สนับสนุนตัวแทนจ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ให้มทีีอ่ยู่อาศยั” กบัส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล  
เมือ่ 15 มนีาคม 67 ธอส.ได้เดนิหน้าด�าเนนิการ 
ตามนโยบายรฐับาลและกระทรวงการคลงั เพือ่ลด
ความเหลื่อมล�้าทางสังคมผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม จงึจดัท�าแพก็เกจสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยและ 
เงินฝากออมทรพัย์อตัราดอกเบีย้พเิศษ ส�าหรบัตวัแทน 
จ�าหน่ายสลากหกหลกั (Lottery 6 : L6) แบบใบ 
และแบบดิจทิลัทัว่ประเทศท่ีมกีว่า 230,000 ราย 
ให้ได้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบ้ียพิเศษ 
โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงนิ ปี 2567 กรอบ
วงเงนิ 1,000 ล้านบาท ส�าหรบัตวัแทนจ�าหน่าย

สลากฯ ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
และไม่อยู่ระหว่างการผ่อนช�าระสนิเช่ือทีอ่ยู่อาศยั
กับ ธอส. และสถาบันการเงินอ่ืน จะได้รับการ
ผ่อนปรนเง่ือนไขให้สามารถเข้าถงึสนิเช่ือได้ง่ายขึน้ 
เพียงตวัแทนจ�าหน่ายสลากฯ ลงทะเบยีนเข้าร่วม
โครงการ ธอส. โรงเรยีนการเงนิ ปี 2567 (Financial  
Literacy) และออมเงนิผ่านบญัชเีงินฝากออมทรพัย์ 
ของ ธอส. อย่างสม�า่เสมอผ่าน  Application : 
GHB ALL GEN เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 
เดอืน (ทกุบญัชีรวมกนั) เพือ่น�ามาใช้ประกอบการ
พจิารณาสนิเชือ่กับ ธอส. ทีต้่องการกูเ้พือ่ซือ้ ปลูก
สร้าง ต่อเตมิ ขยาย ซ่อมแซม ซ้ือทีด่นิเปล่าทีเ่ป็น
ทรพัย์ NPA ของธนาคารพร้อมปลกูสร้างอาคาร  
หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก 
เกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั  วงเงนิกูร้ายละไม่เกนิ 3 ล้านบาท  
จะได้รบัอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 3 ปีแรกเพยีง 3.93% 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ปีที ่1 เท่ากับ MRR-3.50% 
ต่อปี (3.40% ต่อปี) ปีที ่2 เท่ากับ MRR-2.90% 
ต่อปี (4.00% ต่อปี) ปีที ่3 เท่ากับ MRR-2.50% 
ต่อปี (4.40% ต่อปี) ปีที ่4-5 เท่ากบั MRR-2.00% 
ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที ่6-7 เท่ากบั MRR-1.50% 
ต่อปี (5.40% ต่อปี) และปีที ่ 8 จนถงึตลอดอายุ
สญัญา เท่ากบั MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจบุนัอตัรา
ดอกเบีย้ MRR  ธอส. เท่ากับ 6.90% ต่อปี) กรณี
กู ้1 ล้านบาท ผ่อนช�าระเริม่ต้นเพยีง 5,500 บาท
ต่อเดือน เท่าน้ัน 

2. ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB 
Welfare Savings อตัราดอกเบีย้ 1.85% ต่อปี 
ส�าหรบัตวัแทนจ�าหน่ายสลากฯ โดยสามารถแสดง
หลกัฐานการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสลากฯ และเปิด
บญัชีเงนิฝากขัน้ต�า่ 10,000 บาทขึน้ไป จะได้รบั
อตัราดอกเบีย้สูงถงึ 1.85% ต่อปี พิเศษ!! ดอกเบ้ีย
เงินฝากเป็นรายเดอืนทกุๆ วนัที ่15 ของเดอืน และ
ไม่เสียภาษดีอกเบีย้เงินฝาก 

“ตัวแทนจ�าหน่ายสลากฯ ส่วนใหญ่เป็น 
ผูส้งูอาย ุผูม้รีายได้น้อย และผูท้ีม่รีายได้อสิระ ไม่ม ี
สลปิเงนิเดอืน จงึขาดโอกาสการเข้าถงึสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่จะท�าให้มี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ดังนัน้แพก็เกจที ่ธอส. จดัท�าขึน้ 

กมลภพ วรีะพละ
“18 ม.ีค.” ททท. จดังานครบรอบปีท่ี 64 
เดนิหน้าขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
จดังานวันคล้ายวนัสถาปนา ททท.ครบ 64 ปี  
ณ ห้องโถงธนะรชัต์ อาคาร ททท. ส�านักงานใหญ่  
กรุงเทพมหานคร เดนิหน้าพฒันาองค์กรอย่าง
เต็มศักยภาพให้ความส�าคัญกับการ Drive  
Demand ควบคูไ่ปกบัการ Shape Supply 
พร้อมยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
(Strive for Excellence) เพื่อสร้าง 
ประสบการณ์อนัทรงคณุค่า มุง่สูค่วามยัง่ยืน
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย 

นางสาวฐาปนย์ี เกยีรตไิพบลูย์ ผูว่้าการ
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าว
ว่า เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร
ครบ 64 ปี วนัที ่18 มนีาคม 2567 นี ้ททท. ใน
ฐานะหน่วยงานส่งเสรมิด้านการตลาดท่องเทีย่ว 

มคีวามมุง่มัน่และต้ังใจเป็นอย่างยิง่ในการเดนิหน้า
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดลุ มุ่งเน้นการท่องเทีย่วเชงิคณุภาพอย่างยัง่ยนื 
(Drive Demand) ยกระดับสินค้าและบริการ
ทางการท่องเท่ียวให้มคีณุภาพ (Shape Supply)  
สร้างนวตักรรมด้านการท่องเทีย่วสู่ Smart Tourism  
โดยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว 

ผ่านแบรนด์ Amazing Thailand ภายใต้ 
แนวคดิ “สขุทนัท ีทีเ่ทีย่วไทย” ส�าหรบัตลาด 
ในประเทศ และ “Amazing Thailand : Your  
S t o r i e s  N e v e r  E n d ”  ส� า ห รั บ
ตลาดต่างประเทศ             
     ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันในองค์กร ผ่าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
ในการปฏบิตังิาน ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
ภายในองค์กรผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่ อ เตรียมความพร ้อมกับสถานการณ ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ 
ยังประสานความร่วมมือกับพันธมิตรรอบทิศ 
เพือ่เดนิหน้าเคยีงข้างภาคอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
ไทยไปสู่เป้าหมาย Sustainable Tourism 
Goals (STGs) ขบัเคลือ่นระบบนเิวศด้านการ
ท่องเทีย่วให้พร้อมรองรบันกัท่องเทีย่วคุณภาพ
อย่างยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น  
มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ขององค์กร  

โดยกจิกรรมในโอกาสวันคล้ายวนัสถาปนา
องค์กร ครบ 64 ปี ในช่วงเช้า ได้ก�าหนดให้มี
พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีและพิธีสักการะ
พระพุทธชยัวฒัน์ ประทานพร และรปูเหมอืน
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ รวมถึง การท�าบุญ
ประจ�าปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานใน ททท. โดยมีหน่วยงาน 
พนัธมติร ทีเ่กีย่วข้องในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้าย 
วนัสถาปนาองค์กรครบ 64 ปี และในช่วงบ่าย 
จัดพธิมีอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนกังานและ 
ลกูจ้าง ททท. ทีป่ฏบิตังิานครบ 25, 30, 35 ปี  
และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ 
ด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณ
ของ ททท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 
ห้องประชมุจารวุสัตร์ อาคาร ททท. ส�านักงานใหญ่ 

ทั้งนี้  ททท. ยังได้เชิญชวนหน่วยงาน
พันธมิตรร่วมบริจาคเงินสบทบทุนโครงการ
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธบิดแีละย่าน
นวัตกรรมโยธี มูลนิธิรามาธิบดี โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สพุตัรา ลลีาภวิฒัน์ ทีป่รกึษาคณะ
กรรมการบรหิารมลูนธิริามาธบิดฯี รับมอบเงนิ
บรจิาคจ�านวนรวมทัง้สิน้ 368,964 บาท

ในครัง้นี ้ จะช่วยให้ตวัแทนจ�าหน่ายสลากฯ ได้มี 
ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองผ่านสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้ต�า่  
และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง ขณะเดียวกัน  
ธอส. ยงัพร้อมให้ความช่วยเหลอืตัวแทนจ�าหน่าย
สลากฯ ตามความสามารถในการผ่อนช�าระเงิน
งวด และให้ความรู้ทางการเงินกับตวัแทนจ�าหน่าย
สลากฯ ผ่านโครงการ  Financial Literacy เพือ่
เพิ่มความสามารถในการขอสินเช่ือ โดยตัวแทน
จ�าหน่ายสลากฯ ทีส่นใจเข้าร่วม โครงการ ธอส. 
โรงเรียนการเงิน ปี 2567 สามารถยื่นค�าขอกู ้
ทีส่าขาธนาคารทัว่ประเทศ ได้ตัง้แต่ 25 มนีาคม 67  
เป็นต้นไป และท�านิติกรรมได้จนกว่าสินเชื่อเต็ม
กรอบวงเงิน และหากต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ GHB Welfare Savings สามารถเปิด
บญัชไีด้ตัง้แต่วันนี ้ถงึวันที ่30 ธันวาคม 67 หรอื
จนกว่าจะเตม็กรอบวงเงิน” 

นายกมลภพ เปิดเผยอีกว่า ธอส.ยังได้เปิด
โครงการ “แบงก์รฐัลดก่อน ผ่อนภาระประชาชน” 
จัดท�า 2 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า ลด
ภาระค่าใช้จ่ายประชาชน น�าโดย “โครงการบ้าน 
ธอส. สขุสบาย ปี 2567” กรอบวงเงนิ 10,000 
ล้านบาท ส�าหรบัลกูค้าปัจจบุนัของ ธอส. ทีผ่่อน
ช�าระเงนิงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มหีนี้
ค้างช�าระ ขอเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ ปีที ่1-2 
เท่ากบั MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) เฉลีย่  
3 ปีแรก เท่ากับ 5.23% และ “โครงการสนิเชือ่ 
ทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่บคุลากรภาครฐั ปี 2567” กรอบวงเงนิ  
20,000 ล้านบาท ส�าหรับข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ กูเ้พือ่ซ้ือ ปลกูสร้าง ต่อเตมิ ซ่อมแซม 
รไีฟแนนซ์ อตัราดอกเบ้ีย ปีที ่ 1 เท่ากบั 2.90% 
ต่อปี ปีที ่ 2 เท่ากบั 3.75% ต่อปี ปีที ่ 3 เท่ากบั 
3.90% ต่อปี เฉลีย่ 3 ปีแรก เท่ากบั 3.52% ต่อปี  
ผู้ที่สนใจสามารถย่ืนค�าขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และ 
ท�านติกิรรมภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 67 ณ สาขา
ธนาคารทัว่ประเทศ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. 
ทุกสาขา หรือ G H Bank Call Center โทร. 
0 2645 9000 หรอื Facebook Fanpage ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  
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“การปรบัตวัให้อยูร่อดในภาวะโลกรวนนัน้ จะต้องสร้าง
ความตระหนักรู้ในทุกระดับ ขับเคล่ือนการด�าเนินการ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกทกุภาคส่วน และการก�าหนดกฎหมาย
เฉพาะทีร่องรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ” จตุพร บรุษุพฒัน์ 

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.)

สนพ.เตรยีมเปิดแผนพลังงาน PDP ฉบบัใหม่ 
มุง่เพ่ิมก�าลงัผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนเกิน 50%

ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกเป็นศนูย์ (Net-zero GHG emission) ภายใน
ปี ค.ศ. 2065 โดยท่ีส�าคญัจะพยายามรกัษาอตัรา 
ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ตลอดแผน 20 ปี ให้อยูใ่นระดับใกล้เคยีง 
กบัอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจบุนั หรอืประมาณกว่า 4 บาท 
ต่อหน่วย และคาดว่าช่วงปลายแผนปี พ.ศ. 2580 
จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าปัจจุบันถึง 2 เท่า  
โดยปัจจบุนัก�าลงัผลติไฟฟ้าอยูท่ี่ 5.4 หม่ืนเมกะวตัต์ 

“ค่าไฟฟ้าในแผน PDP ฉบับใหม่ จะต้องเป็น
ระดับท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต้นทุนในช่วงเวลา 
นั้น หรือ รักษาอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยให้อยู่ในระดับ 
ใกล้เคยีงกับปัจจบุนั ซึง่ต้องยอมรบัว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้า 
ในอนาคตจะเปลีย่นไปเนือ่งจากต้นทุนค่าเชือ้เพลงิ
โดยเฉพาะก๊าซธรมมชาติ ปรบัสงูข้ึนจากอดตี”

ทั้งนี้ สัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในแผน PDP 
ฉบบัใหม่ จะพึง่พาพลงังานหมนุเวยีนสงูกว่า 50% 
ก๊าซฯ ประมาณ 30-40% ไฮโดรเจน 5-20% เป็นต้น 
ซึง่ในส่วนของไฮโดรเจน คาดว่าจะเข้าสูร่ะบบไฟฟ้า 
ได้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2578 เป็นต้นไป เนื่องจาก 
เป็นช่วงท่ีจะมีความคุม้ค่าในเชงิพาณชิย์  

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) 
เตรียมเปิดประชำพิจำรณ์แผนพัฒนำก�ำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ เดอืน เม.ย. 
2567 ก่อนเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำน
แห่งชำต ิ(กพช.) มุง่เพิม่ก�ำลังผลติไฟฟ้ำพลงังำน
หมนุเวยีนเกิน 50% 

นำยวีรพัฒน์ เกียรติเฟื ่องฟู ผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปิดเผย 
ถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแผนพลังงานชาติ  
(National Energy Plan 2024) ปี 2567-2580 ว่า  
สนพ.อยู่ระหว่างการจดัท�าร่างแผนพลงังานชาต ิฉบบัใหม่  
ซึง่จะประกอบด้วย 5 แผนส�าคญั ได้แก่ 

1. แผนพฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP) 2. แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลังงาน
ทางเลอืก (AEDP) 3. แผนอนรุกัษ์พลงังาน (EEP)  
4. แผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Plan) และ 
5. แผนบริหารจัดการน�า้มันเชื้อเพลิง (Oil Plan) 
โดยคาดว่า ท้ัง 5 แผน จะสามารถเปิดรบัฟังความ 
คดิเหน็จากผู้มส่ีวนได้เสยีในช่วงต้นเดอืน เม.ย. 2567 นี้ 
เพ่ือน�าประกอบเข้าสูแ่ผนพลงังานชาต ิและเปิดรบัฟัง 

ความคิดเห็นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 นี้ ก่อน 
น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาต ิ(กพช.) เดือน ก.ย. 2567 พจิารณาก่อนน�า
เสนอเข้าสูท่ีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนมุตัต่ิอไป

ส�าหรับร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย หรอื แผน PDP ฉบับใหม่ ยงัมุ่งเน้นการ
เพิม่สดัส่วนผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนมากกว่า  
50% เพือ่ให้ไทยบรรลกุารปล่อยคาร์บอนสทุธเิป็นศูนย์ 

อย่างไรก็ตาม การท�าแผน PDP จะต้องดู  
3 ส่วนหลกั คือ 1. ความมัน่คงด้านพลังงาน 2. ราคา 
3. สิง่แวดล้อม ซึง่ขณะนีไ้ด้ถกูก�าหนดเพดานจากเป้า
ลดการปลดปล่อยคาร์บอน จงึต้องดวู่าแต่ละปีจะลด 
เท่าไหร่ การใส่โรงไฟฟ้าเข้าไปโดยน�าโซลาร์เข้าไปเยอะ 
ความมัน่คงจะหายไป จงึต้องดวู่าโรงไฟฟ้าไหนพึง่พา
ได้ตอนไหน อกีส่วนคอืต้นทุนเมือ่ใส่ไปจะท�าให้ค่าไฟ
อยูร่ะดับไหน เป็นต้น

“การเปิดประชาพิจารณ์จะเปิดพร้อมกันท้ัง 
5 แผน โดยเบื้องต้นแผน PDP จะต้องมีพลังงาน
หมนุเวยีนกว่า 50% ในปี 2080 และจะยงัคงตวัเลอืก
ของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ขนาดเลก็ 70 เมกะวตัต์ ไว้ใน
แผน ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จะช่วยศกึษาขนาดพืน้ทีร่่วมกบัสมาคมนวิเคลยีร์แห่ง
ประเทศไทย สิง่ส�าคญัคอืสร้างความเข้าใจและการ
รับรู้ทีถ่กูต้องว่า พลังงานนิวเคลียร์สามารถบริหาร
จดัการได้ มคีวามปลอดภยัช่วยทัง้ด้านความมัน่คง 
ราคา และสิง่แวดล้อม”

นอกจากนี ้ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน (สนพ.) ยงัได้ปิดเผยถึงการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงาน ปี 
2566 พบว่า การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังาน 
อยูท่ีร่ะดบั 243.6 ล้านตนั CO2 ลดลงร้อยละ 2.4 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ถงึแม้ว่าเศรษฐกจิของประเทศ 
จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะการบริโภค 
ภาคเอกชน ภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร ทีฟ้ื่นตวั 

อย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม จากเศรษฐกจิโลกทีย่งัมี
ความเปราะบาง อปุสงค์ในตลาดโลกมคีวามต้องการ
สินค้าลดลง ส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
และการส่งออกชะลอตวัท�าให้การใช้พลงังานในภาค
อตุสาหกรรมลดลง ซึง่สอดคล้องกับการใช้พลงังาน
ของประเทศไทยทีล่ดลงเล็กน้อย

ส�าหรับการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังาน
แยกรายชนดิเชือ้เพลงิในปี 2566 พบว่า มสีดัส่วน 
การปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่ 243.6 ล้านตนั CO2  
ลดลงร้อยละ 2.4 โดยการปล่อยก๊าซ CO2 จากน�า้มนั
ส�าเร็จรูปมสีดัส่วนการปล่อยสงูทีส่ดุอยูท่ีร้่อยละ 43 
รองลงมาคอื ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหนิ/ลกิไนต์ มี
สดัส่วนร้อยละ 33 และ 24 ตามล�าดบั ทัง้นี ้ การ
ปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ และ
น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในปี 2566 เมือ่เทียบกบัปีก่อน ลดลง
ร้อยละ 15.0 และ 1.1 ตามล�าดบั ในขณะทีก่ารปล่อย
ก๊าซ CO2 จากการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ เพิม่ข้ึนร้อยละ 
7.5 ซึง่สอดคล้องกับปรมิาณการใช้ถ่านหนิ/ลกิไนต์ 
ในปี 2566 ทีล่ดลง ในขณะทีก่ารใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อน

ส�าหรับการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังาน
แยกรายภาคเศรษฐกจิในปี 2566 พบว่า  มสัีดส่วน 
การปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่243.6 ล้านตนั CO2 ลดลง 
ร้อยละ 2.4 โดยภาคการขนส่ง มสีดัส่วนการปล่อย
ก๊าซ CO2 อยูท่ี ่81.6 ล้านตัน CO2 เพิม่ข้ึนเลก็น้อย 
ที่ร้อยละ 0.1 ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนการ 

ปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่ 95.2 ล้านตนั CO2 ลดลง 
ร้อยละ 9.7 ภาคการผลิตไฟฟ้า มสีดัส่วนการปล่อยก๊าซ  
CO2  อยู่ที ่89.6 ล้านตนั CO2 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.8  
และภาคเศรษฐกจิอืน่  ๆได้แก่ ภาคครวัเรือน เกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม และกิจกรรมอื่นๆ มาจากการใช้ 
น�า้มนัส�าเรจ็รปูเพยีงอย่างเดยีว มสีดัส่วนการปล่อย
ก๊าซ CO2 รวม 13.2 ล้านตัน CO2 ลดลงร้อยละ 3.5

“หากเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้
พลงังานของประเทศไทยเทยีบกบัต่างประเทศ จาก
ข้อมลูของ International Energy Agency (IEA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในปี 2564 ประเทศไทย 
มกีารปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลงังานเฉลีย่ อยู่ท่ี  
2.05 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE  
ซึง่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลก ภมูภิาคเอเชยี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ซ่ึงอยู่ที ่2.27  2.28  
2.13 และ 2.85 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน  
1 KTOE ตามล�าดบั ซ่ึงประเทศไทยมีนโยบายด้าน
พลงังานทีค่�านงิถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้
การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
ต่างๆ ทีเ่ป็นพลังงานสะอาดเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
จงึท�าให้มกีารปล่อยก๊าซ CO2 ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของ
โลก ซึ่งจะช่วยท�าให้ประเทศไทยสามารถบรรล ุ
เป้าหมายการลดปลดปล่อยก๊าซ CO2 ตามเป้าหมาย
ของการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้” นาย 
วีรพฒัน์  กล่าว

วีรพฒัน์  เกยีรติเฟ่ืองฟู



ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 วันที่ 1-15 เมษายน 256714 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

สมศกัดิ ์เทพสทุนิ

ทส.ยกระดบัศักยภาพท้องถิน่มุง่สู ่Net Zero
เชดิชูเกยีรติ 35 เมืองสิง่แวดล้อมย่ังยนื

“อนิโนพาวเวอร์” ช ูDecarbonization Partner 
พร้อมช่วยลดการปล่อย CO2 เพ่ิมขึน้เท่าตัว

“อินโนพำวเวอร์” แจงแผนธุรกิจปี 2567 
“พันธมิตร พิชิตคำร์บอน (Decarbonization 
Partner)” รกุตลำดธุรกจิเอกชน หนุนภำคธรุกจิ
ก้ำวข้ำมอปุสรรคกำรค้ำ กำรลงทนุ รับมอืกระแส
ที่ต้องมุ่งไปสู่สังคมไร้คำร์บอน พร้อมประกำศ 
เป้ำหมำยรำยได้เตบิโต 100% เป็น 300 ล้ำนบำท ร่วม 
ไปกบัลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2 Emission) เพ่ิมอีกเท่ำตวัสูร่ะดบั 2 ล้ำนตนั 

นำยอธปิ ตนัตวิรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษัิท อนิโนพาวเวอร์ จ�ากัด เปิดเผยว่า ในปี 2567 
บริษัทฯ ประกาศตัวเป็น “Decarbonization 
Partner” ซึง่บรษิทัฯ มคีวามรู ้ ความสามารถและ 
ประสบการณ์ทีเ่ชีย่วชาญในด้านนี ้โดยวางเป้าหมาย 
รุกตลาดองค์กรธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
เอกชน ด้วยการเป็นพันธมิตรให้ค�าปรึกษา วาง
กลยุทธ์ และบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนแบบครบวงจร น�าไปสู ่การเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความยัง่ยนื
ในธรุกจิ ซ่ึงมคีวามจ�าเป็นต้องปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบั
แนวโน้ม มาตรการข้อกดีกนัทางการค้า การลงทนุ 
และภาคอุตสาหกรรม ทีไ่ม่มคีวามชดัเจนเกีย่วกบั
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึง่เป็นต้นเหตุ
ของภาวะโลกร้อน

“ปี 2567 อินโนพาวเวอร์ เปิดแนวทางการ
ด�าเนินธรุกจิผ่าน Decarbonization Partner หรอื 
การเป็นพนัธมิตร พชิติคาร์บอน ตอบโจทย์ภาคธรุกจิ 
และอุตสาหกรรมท่ีต้องปรับตัวรับมือกระแส  
Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions  
ที่ต้องการได้รับค�าแนะน�า แนวทางการบริหาร
จัดการคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุน 
ทีเ่หมาะสม สร้างการเติบโตอย่างย่ังยนืในระยะยาว 
ช่วยผูป้ระกอบการก้าวข้ามขดีจ�ากดัในการแข่งขนั
ที่ต้องค�านึงถึง ESG หรือการด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจ 
สิง่แวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และ
บรรษัทภบิาล (Governance)” นายอธปิ กล่าว

ส�าหรับกิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจภายใต้
แนวทาง Decarbonization Partner บรษิทัฯ มี
โซลชัูนและผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย ประกอบด้วย

1) Greenhouse Gas Report (GHG) หรอื
แพลตฟอร์ม GHG ส�าหรบัค�านวณและแสดงผลลพัธ์ 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นการสร้าง Awareness  
หรือความตระหนักรู้ให้แก่บริษัทผู้ประกอบการ

อยูเ่ฉพาะธรุกจิพลงังานเท่านัน้ ยงักระจายไปสูธ่รุกจิ
อืน่ๆ ด้วย โดยตัง้เป้าหมายกองทนุ EIV ในการระดม
ทนุไว้เบือ้งต้นท่ีประมาณ 40 ล้านดอลล่าร์สหรฐั

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมองหาโอกาสทางธุรกจิ
ที่จะเข้าไปเป็นไปส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของ
ธรุกจิยานยนต์ไฟฟ้า (EV Value Chain) ให้ครบ
เพ่ือเป็นการด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 
ตัวอย่างโครงการในปีนี้ ได้แก่ การบริหารจัดการ 
Fleet Card หรอืบตัรช�าระค่าอดัประจไุฟฟ้าของ
รถ EV ส�าหรบัองค์กร

ในปี 2567 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโต
ทั้งด้านรายได้และด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) โดยรายได้
ในปีนี้จะเติบโตเป็น 300 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 
2566 ซึง่มปีระมาณ 150.4 ล้านบาท หรอืขยายตัว
ประมาณ 100% รวมทัง้ยงัวางเป้าหมายด้านการลด
การปลดปล่อยคาร์บอนเป็น 2 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จาก
ปีก่อนซ่ึงอยูท่ี ่1 ล้านตัน หรอืลดการปล่อยคาร์บอน
เพ่ิมข้ึน 100% เช่นกนั

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2566 ซึง่เป็นช่วง
ของการก่อต้ังธุรกจิ บรษิทัฯ มรีายได้รวม 150.4 ล้าน
บาท เตบิโต 700% จากปี 2565 โดยในแต่ละธรุกิจ
มกีารเตบิโต ดงันี ้ ในส่วนของ Future of Energy  

(พลังงานแห่งอนาคต) ธรุกจิการให้ค�าปรกึษาและพฒันา 
นวัตกรรมทางด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับพลงังานสะอาด และ Sustainability  
(นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อความยั่ งยืน)  
การให้ค�าปรึกษา การบริหารจัดการก๊าซคาร์บอน
ในองค์กร และการจัดหาซื้อขายใบรับรองไฟฟ้า 
จากพลงังานหมุนเวยีน (REC) เตบิโตเพิม่ขึน้ 616% 
จากปี 2565 ในส่วนของ Future of Mobility (วิถี
การเดนิทางแห่งอนาคต) เพือ่รองรับการเปลีย่นผ่าน 
ยานยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์เชือ้เพลงิสะอาด เช่น 
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เตบิโต 703% จากปี 2565  

“ผมมองว ่ าการขยายตัวทางธุ รกิจของ 
อินโนพาวเวอร์ในปีที่ผ่านมา ประสบความส�าเร็จ 
ระดบัหนึง่กบัปีแรกของการด�าเนินธรุกจิ และจากการที่ 
ทมีได้ท�างานเชงิรกุ เพ่ือสร้างการรบัรูต่้ออนิโนพาวเวอร์  
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจอย่างเต็มที ่
และต่อเนื่อง แม้ว่ายังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เป็น
ที่แพร่หลายในตลาดและกลุ่มลูกค้ามากนัก แต่
บริษัทมีความมุ่งม่ัน และทุ่มเทเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่างไว้ และในปี 2567 น่าจะเป็นปีทีด่ี
อีกปีหนึ่งส�าหรับอินโนพาวเวอร์ในการขับเคลื่อน 
Decarbonization Partner พร้อมให้ความมัน่ใจกบั 
พันธมติรทีร่่วมพิชิตลดคาร์บอนได้ว่า เราจะใช้ความรู้  
และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญช่วยให้พันธมิตร 
ของเราบรรลเุป้าหมายทีมุ่ง่สู ่ Net Zero ได้อย่าง
มีประสิทธิผล ด้วยการลงทุนอย่างเหมาะสม”  
นายอธปิ กล่าวท้ิงท้าย

ทีจ่ะช่วยสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่ผู้ชนะ รวมถงึสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเทศบาลอืน่อกีด้วย

นำงชญำนันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กล่าวเพ่ิมเติม
ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ด�าเนินงานเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด 
การพฒันาเมอืงแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดลุ 
ในทกุมิต ิ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 
บนพืน้ฐานของหลกัการมีส่วนร่วม ให้เกิดความยัง่ยนื
ตามบริบทของพื้นที่ โดยพัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดเมือง 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชีว้ดั ได้แก่ 
เมอืงอยูด่ ีคนมสีขุ สิง่แวดล้อมย่ังยนื และเมอืงแห่ง 
การเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการทีด่ ีอกีทัง้ยังต่อยอด 
การประเมนิเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื กระบวนทศัน์
ใหม่ ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจัดการสิง่แวดล้อมเมอืง 
มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภมูอิากาศ 

ประกอบด้วย 4 มติ ิ ได้แก่ เมืองธรรมาภิบาล
สิง่แวดล้อมเมอืงพร้อมรบัภัยพบัิต ิ เมืองขจดัมลพิษ 
และเมืองทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซึง่ก�าหนดความ
เข้มข้นของการจัดการ สิง่แวดล้อมเมืองเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ Green City, Eco City และ Resilient City  
เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาเมอืง และเป็นเครือ่งมอื 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการก�าหนด
ทศิทางและนโยบายการบรหิารจดัการเมอืง ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างสภาพแวดล้อม

ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มีความสามารถพร้อมรับและ
ปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงได้อย่างเท่าทนัในอนาคต 
ทัง้นี ้เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบลทกุแห่ง
ทีผ่่านเข้าสู่การประเมนิเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืระดบั
ประเทศ ถือว่าเป็นเมอืงแนวหน้ามกีารพฒันาเพือ่
มุง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) 
ของประเทศร่วมกับประชาคมโลก ที่ค�านึงถึง
คณุภาพชวิีตทีด่ขีองประชาชนเป็นส�าคญั สร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างสมดุลให้กับ
ธรรมชาต ิส่งต่อให้รุน่ลูก รุน่หลานต่อไปในอนาคต 

อกีทัง้ นบัเป็นพระมหากรณุาธิคณุอย่างสงูสดุ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับ
ประเทศ ปี 2566 ให้แก่เทศบาลทั้ง 5 แห่ง ใน
ล�าดับคราวต่อไป ซ่ึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรต ิ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
(ทส.) โดยกรมกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ
และสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบรำงวัลเมือง 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื ระดบัประเทศ ปี 2566 เชดิชเูกยีรติ  
35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ แลก
เปลีย่นแนวคดิ โชว์ผลงำนโดดเด่นและนวตักรรม 
กำรพฒันำเมอืงอย่ำงยัง่ยนื ยกระดับศกัยภำพท้องถิน่  
ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย่ังยืน พร้อมมุง่สู่
ควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนและกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้รับเกียรติจำก
นำยอ�ำพน กติตอิ�ำพน องคมนตร ี เป็นประธำน 
ในพธีิมอบรำงวลั 

นำยอ�ำพน กิตตอิ�ำพน องคมนตร ีกล่าวว่า จาก
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ 
โลกทีท่วีความรนุแรงเพิม่มากขึน้ การปรบักระบวนทัศน์ 
ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก “ปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง” และมคีนเป็นศนูย์กลางในการ
พฒันา เพือ่ให้ประชาชนมวีถิชีวิีตทีพ่อเพียง รวมทัง้
ประเทศสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและน�าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การพฒันาเมอืงไปสูค่วามน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืเป็นการ
พฒันาแบบองค์รวม มีความสมดลุในทกุมิต ิ มกีาร
ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและเป็นความร่วมมอืของ
ภาคีทกุภาคส่วน 

โดยเฉพาะองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
จะท�างานส�าเรจ็ได้นัน้ ต้องท�าให้ชมุชนกบัท้องถิน่
เป็นหนึง่เดียวกนั อนัจะเป็นรากฐานส�าคญัก่อให้เกดิ

ส�ารวจธุรกิจของตนเองว่า มีการปลดปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกในระดับใด เป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้กบัธรุกจิในการเข้าถงึเป้าหมายไปสูก่ารปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) 
ซึง่ในช่วงนีแ้พลตฟอร์ม GHG จะเปิดให้บรกิารแก่
ผู้ประกอบการได้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส�าหรับ 
ลกูค้าในจ�านวนจ�ากดั จงึขอเชญิชวนผู้ประกอบการ 
เข้าร่วมส�ารวจธุรกิจของตนเองเพื่อวางแผนได ้
อย่างเหมาะสม

2) Renewable Energy Certificate (REC) 
หรือแพลตฟอร์มสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและ
ขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปี 
2566 ทีผ่่านมาบริษทัฯ ได้ออกใบรบัรอง REC ให้
กบัผูป้ระกอบการไปแล้วกว่า 2 ล้าน REC โดยในปี 
2567 ได้ขยายการออกใบรับรองให้เข้าถึงองค์กร 
และประชาชนรายย่อยครั้งแรกในประเทศไทย 
โดยร่วมมอืกบัธนาคารกสกิรไทย

3) Energy Ignition Ventures (EIV)  หรอื
การลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัปด้านนวัตกรรม
พลังงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่บรษิทัฯ 
ร่วมกบั TRIREC ซ่ึงเป็นธุรกจิร่วมลงทนุ (Venture 
Capital) จากประเทศสงิคโปร์ โดยมแีผนการลงทุน
ในสตาร์ทอปักลุม่ Decarbonization Technology 
ทีเ่ริม่เติบโตมาแล้วระยะหนึง่ และมีการใช้เทคโนโลยี
ขัน้สูง โดยมองว่า หลายๆ บริษทัมศัีกยภาพในการ
ลงทุนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเปิดโอกาสให ้
ผูป้ระกอบการลงทนุสามารถน�าเทคโนโลยมีาต่อยอด 
กบัธรุกจิของตนได้ ซึง่ในเรือ่งความยัง่ยนืไม่ได้จ�ากดั

โดยทัง้สองแห่งเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ระดบัชาตทิีม่ี
ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ซ่ึงจะต้องมกีารพฒันา
และฟื้นฟูให้สามารถใช้และได้รับประโยชน์ 
ทุกด้านร่วมกันสูงสุดอย่างเหมาะสมกับบริบท
ของสงัคมในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นี ้มแีนวทาง
ในการด�าเนนิการพฒันาฟ้ืนฟโูดยขุดลอกพืน้ท่ี
ตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าไว้ใช ้
ในฤดแูล้งเพ่ือการอปุโภค บรโิภค และการเกษตร  
ส่งเสรมิให้เกดิความอดุมสมบรูณ์ของระบบนเิวศ 
รวมถงึพัฒนาให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้และ
แหล่งท่องเที่ยว ช่วยสร้างอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดย 
จากการลงพืน้ทีใ่นวนันี ้ได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการต่างๆ จดัล�าดบัความส�าคญั
ของโครงการและเสนอต่อ สทนช. เพือ่ตรวจสอบ 
ความถกูต้องและเหมาะสม 

ด้าน นำยชยนัต์ เมืองสง รองเลขาธกิาร 
สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับการลงพื้นที่
บริเวณหนองฮ่าง ยงัได้มกีารรบัฟังปัญหา พร้อม
พจิารณาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านน�า้ของพืน้ที่
โดยรอบหนองฮ่างร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพืน้ทีด้่วย ซ่ึง สทนช. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะเร่งด�าเนินการตามท่ีรองนายก
รัฐมนตรีได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะ 
มีการบูรณาการการด�า เนินงานร ่วมกัน 
เพือ่พฒันาความมัน่คงด้านน�า้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ จ.เชียงราย อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พื้นท่ี
หนองหลวงและหนองฮ่างเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ส�าคญั 
ของประเทศ จงึขอให้ประชาชน โดยเฉพาะชมุชน 
โดยรอบ ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
รักษาพื้นที่ให้มีระบบนิเวศสมบูรณ์ ไม่รุกล�้า
เข้ามาใช้ประโยชน์ท่ีจะส่งผลให้ระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมและเกิดปัญหาภัยแล้งตามมา 
ในอนาคต

“รองฯ สมศักดิ”์ เร่งขยายระบบประปา 
พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนทีชุ่่มน�า้ จ.เชียงราย

รองนำยกฯ สมศกัดิ ์ลงพืน้ที ่จ.เชยีงรำย 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรงุขยำยระบบประปำ เพิม่ประสทิธภิำพ
กำรส่งน�ำ้ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร พร้อม
ติดตำมกำรพัฒนำฟื ้นฟูหนองหลวงและ 
หนองฮ่ำง พืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ระดับชำต ิให้มรีะบบนเิวศ 
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อย่ำงสมดลุ
และยัง่ยนื  

นำยสมศกัดิ ์เทพสุทนิ รองนายกรัฐมนตร ี
กล่าวว่า น�า้ถอืเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานการพฒันา
ล�าดับแรกที่รัฐบาล โดย นายเศรษฐา ทวีสิน 
นายกรัฐมนตรี ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยทีผ่่านมารฐับาลเน้นย�า้และให้ความส�าคญั
ให้ประชาชนทุกพื้นท่ีเข้าถึงระบบประปาท่ีมี
คณุภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายแผนแม่บท
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 20 ปี ซ่ึงการ 
ลงพืน้ท่ี จ.เชยีงราย ในครัง้นีไ้ด้ตดิตามภาพรวม 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย อ.เมืองเชียงราย– 
อ.เวียงชัย และโครงการก่อสร้างปรบัปรงุขยาย  
กปภ.สาขาแม่สาย–(ห้วยไคร้)–(แม่จัน)– 
(เชียงแสน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน�้า 
ให้เพยีงพอต่อความต้องการ รองรบัการขยายตวั 
ของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้าง
ความมั่นคงด้านน�้ากินน�้าใช้ให้กับประชาชน 
นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและ
ฟื้นฟูหนองหลวงและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งน�้าหนองฮ่างที่อยู ่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมทรพัยากรน�า้ 

อ�าพน กติตอิ�าพน

เมืองให้น่าอยู ่ ปลอดภัย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในเมือง การจัดการขยะ น�า้ และคุณภาพอากาศท่ีดี 
ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตทีดี่ของคนในเมือง และพร้อม
รบัมอืต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยพิธี
มอบรางวัลเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ 
ปี 2566 นี ้ ประกอบด้วย พธิมีอบรางวลัชนะเลศิ  
จ�านวน 6 รางวัล แบ่งเป็น “รางวัลเมืองน่าอยู่ 
อย่างยัง่ยนื” เป็นรางวลัเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื
ยอดเย่ียมระดบัประเทศ 3 รางวลั ได้แก่ 

1) เทศบาลนครตรงั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั   
2) เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก อ�าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั 
นราธวิาส 3) เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัล�าพนู รางวลัเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื กระบวนทศัน์ 
ใหม่ 2 รางวลั ประกอบด้วย เมอืงส่ิงแวดล้อมย่ังยนื 
ที่มีจ�านวนประชากร ตั้งแต่ 20,000 คน ขึ้นไป  
ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา และเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืทีม่จี�านวน
ประชากร น้อยกว่า 20,000 คน ได้แก่ เทศบาลเมอืง
พนสันคิม อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีและรางวลั
องค์การบริหารส่วนต�าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอด
เยีย่มระดบัประเทศ 1 รางวลั ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลปากแรต  อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบรุี

นอกจากนี้ ยังมี พิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศ 
จ�านวน 29 รางวลั รวมถึงรางวลัเชิดชูเกยีรตเิมอืง 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื ระดบัพ้ืนที ่รางวลัเชิดชเูกยีรตเิมอืง 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื กระบวนทัศน์ใหม่ รางวลัเชดิชเูกยีรติ 
เมืองน่าอยู ่คู ่อุ ตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมกว่า  
100 รางวัล อกีทัง้ มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรู ้น�าเสนอ 
ผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมือง 
เพ่ือเผยแพร่แนวคิดนวตักรรมพัฒนาเมอืงอย่างยัง่ยนืสู่ 
สาธารณะ เสรมิสร้า งความรูค้วามเข้าใจ ยกระดับ
ศักยภาพท้องถิ่นใน การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
ให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื มุง่สูค่วาม
เป็นกลางทางคาร์บอ น และการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสทุธเิป็นศูนย์ต่อไป

พลังงานดนัแหล่ง “เอราวณั” 
ผลิตก๊าซลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

กระทรวงพลังงำนเผย ข่ำวดี แหล่งก๊ำซ
ธรรมชำต ิ“เอรำวณั” ในอ่ำวไทย สำมำรถเพิม่ 
อัตรำกำรผลิตเป็น 800 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 
ต่อวนั ในวนัที ่ 2 0 มนีำคม 2567 หลงัจำกที ่
ผู้รับสัญญำเร่งด�ำเนินงำน จนสำมำรถด�ำเนินกำร 
เพิม่อตัรำกำรผลติไ ด้เรว็กว่ำแผนทีก่�ำหนด ซึง่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระท รวงพลังงำน ได้ให้ควำม
ส�ำคญัและก�ำชบักรมเชือ้เพลงิธรรมชำตติดิตำม
อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อควำมเป็นอยู่
ของประชำชน

นำยพีระพันธุ ์ สำลีรัฐวิภำค รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เปิดเผยว่า การเพิม่อตัราการผลติก๊าซธรรมชาติ
ของแปลง G1/61 ที ่ 800 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อ 
วัน ในวนัที ่20 มนีาคม 2567 น้ี  เป็นการด�าเนินการ 
ได้เร็วกว่าแผนที่ก�าหนด ถือว่าเป็นการแสดง 
ให้เห็นถงึความตัง้ใจของทัง้ภาครัฐ คอื กระทรวง
พลังงานโดยกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ และผู้ได้รับ 
สญัญาแบ่งปันผลผลติ คอื บริษทั ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (ปตท.สผ. อีดี) ในการ 
สร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศ

ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยผมและทีมงาน
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ
โครงการ G/61 (แหล่งเอราวณั) เมือ่ปลายเดอืน
กมุภาพันธ์ทีผ่่านมา เพือ่ตดิตามให้มกีารบริหาร
จดัการและเพิม่การผลติปิโตรเลียมอย่างเตม็ก�าลงั
ให้ได้ปริมาณตามท่ีก�าหนด รวมท้ังมอบหมายให้
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาตกิ�ากับดแูลการด�าเนนิงาน
ของผู้รับสญัญาอย่างใกล้ชดิ เพราะก๊าซธรรมชาติ

ถอืเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟ้าของ
ประเทศ

ดงันัน้ การเพิม่อัตราการผลติก๊าซธรรมชาติ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย จะมส่ีวนช่วย “ลดต้นทนุ
การผลิตไฟฟ้าและรักษาระดับค่าไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนได้

ด้าน นำยวรำกร พรหโมบล อธิบดีกรม 
เชือ้เพลิงธรรมชาติ กล่าวเพิม่เตมิว่า กรมเช้ือเพลงิ
ธรรมชาติ ในฐานะที่ก�ากับดูแลการส�ารวจและ
ผลติปิโตรเลยีมในประเทศ ได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เตม็ท่ีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเปลีย่นผ่าน
การด�าเนนิงานของแปลงส�ารวจในทะเลอ่าวไทย
หมายเลข G1/61 ซ่ึงนบัเป็นงานทีม่คีวามท้าทาย
อย่างมาก เนือ่งจากเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย
ท่ีมีการใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในกิจการ 
ปิโตรเลยีม โดยได้มกีารเตรียมโครงสร้างหน่วยงาน 
และบุคลากรของกรมเพื่ อรองรับภารกิจ 
การด�าเนินงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผล
ผลติ ตลอดจนการตดิตาม ก�ากบัดแูล พร้อมท้ัง 
สนบัสนนุการด�าเนนิงานต่างๆ ของบริษทั ปตท.สผ.  
อีดี ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้การผลิต
ปิโตรเลยีมจากแปลงดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที ่800 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวัน 

ทัง้นี ้ แหล่งก๊าซธรรรมชาตเิอราวณั นบัเป็น
แหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลอ่าวไทยที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ และเป็นหวัใจส�าคญัในการผลติก๊าซ
ธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า

ซึง่ภายหลงัจากนี ้ กรมเช้ือเพลงิธรรมชาตจิะ
ยงัคงท�างานร่วมกบัผูร้บัสญัญาอย่างใกล้ชดิ เพ่ือ 
รักษาระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง 
ดงักล่าวให้มคีวามต่อเนือ่ง และสามารถสร้างความ 
มั่นคงด้านพลังงาน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
ให้แข็งแกร่งต่อไป

พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค
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WHAUP ผนกึสหฟาร์ม-โกลเด้น ไลน์ฯ
ซือ้ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บมจ.ดบับลวิเอชเอ ยูทิลต้ีิส์ แอนด์ พำวเวอร์ 
(WHAUP) ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย์ ร่วมกบั บรษิทั สหฟำร์ม 
จ�ำกดั และบรษัิท โกลเด้น ไลน์ บิสซเินส จ�ำกดั 
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไก่ครบวงจร 
เพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง
อำทติย์ รปูแบบ Solar floating Solar farm 
และ Solar rooftop รวม 14 โครงกำร ก�ำลงั
ผลติไฟฟ้ำรวม 46.36 เมกะวตัต์ ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ลพบรุ ี และเพชรบรูณ์ ซึง่อยูภ่ำยนอกเขตนคิม 
อุตสำหกรรมของ WHA คำดเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำ 
เข้ำระบบได้ภำยในไตรมำส 1-2 ปี 2568 

นำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล ประธานคณะ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
(มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการด้านก๊าซ 
เรอืนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญต่อการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน การที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
ยูทิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (WHAUP) 
ได้ร่วมมอืกบับรษิทั สหฟาร์ม จ�ากดั และบรษิทั 
โกลเด้น ไลน์ บสิซเินส จ�ากดั ในคร้ังนี ้ จงึเป็นไป
ตามกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกิจ ทีจ่ะสร้างความยัง่ยนื
ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซ่ึงเป็นการ
ช่วยสนบัสนนุให้ประเทศไทยเดินไปสู่เป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net 
Zero Emissions)

การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานแสง
อาทิตย์ในโครงการดังกล่าว จะช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กว่า 35,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (tCO2e) ต่อปี ซึง่
สอดคล้องกับเป้าหมายของดับบลิวเอชเอ ที่จะ
ช่วยส่งเสริมและขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนืเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ของ WHAUP ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญการตดิตัง้ระบบ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ดงันัน้ ด้วยทมีงาน 

ยัง่ยนืในทกุมติขิอง WHA ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม 
และสิง่แวดล้อม ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ภายในไตรมาส 1-2 ของปี 2568 

อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากการเซน็สญัญากับ
สหฟาร์มและโกลเด้น ไลน์ บสิซเินส ในครัง้นี ้ส่งผล 
ให้ WHAUP มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าสะสมเพิ่มข้ึน
เป็น 915 เมกะวตัต์ เข้าใกล้เป้าหมายการผลติไฟฟ้า
สะสมที ่1,000 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าทกุประเภท 
โดยเป็นพลงังานแสงอาทติย์แบบ Private PPA และ
สญัญากับภาครฐั รวมเป็นจ�านวน 367 เมกะวัตต์

นำงสำวบญุญำลกัษณ์ โชตเิทวญั กรรมการ 
บริษัท สหฟาร์ม จ�ากัด และบริษัท โกลเด้น 
ไลน์ บิสซิเนส จ�ากัด กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิต  
ผู้ส่งออกและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ครบวงจร ซึ่ง
ด�าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน 54 ปี เรายึดหลัก
โปร่งแสง น�้าใส สะอาดบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ 
เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการรกัษาสภาพแวดล้อม
ให้ดขีึน้ มุง่เน้นให้เป็นองค์กรสเีขยีวทีม่กีารให้ความ
ส�าคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ที่จะช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานอย่าง 
คุม้ค่ามากทีส่ดุ อตุสาหกรรมเกษตรของกลุม่สหฟาร์ม  
เป็นอตุสาหกรรมการผลติไก่ครบวงจร ตัง้แต่เริม่ต้น
กระบวนการฟักไข่ การให้แสงสว่าง การท�าให้ไก่
อบอุน่ ขบวนการผลติอาหารสตัว์ และเครือ่งจักร
ส�าหรบัการผลติต่างๆ ภายในโรงงาน ล้วนแล้วแต่
ใช้พลังงานสูงมาก และปัจจุบันราคาค่าพลังงาน 
มแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้เรือ่ยๆ และการผลติพลงังาน
บางส่วนกย็งัคงมผีลต่อสภาพแวดล้อม กลุม่สหฟาร์ม 
ตระหนกัได้ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ จงึรเิริม่ปลกุจติส�านกึ
ในกับคนในองค์กร โดยเร่ิมต้นด้วยการเน้นไปทีก่าร
ประหยดัพลงังาน เพิม่ประสทิธิภาพในการใช้งาน 
พลังงานให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให ้
ส่งผลเสยีต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ 

กลุ ่มบริษัทในเครือสหฟาร์ม จึงได้ร่วมกับ 
WHAUP วางแผนในการลดต้นทุนด้านพลังงาน 
รวมถงึลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ด้วยการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดผลิตได้
ตลอดทัง้ปี ตดิตัง้ครอบคลมุพืน้ทีข่องสหฟาร์มถงึ 
300 ไร่ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการย่อย 14 โครงการ 
มกี�าลงัผลติไก่ได้กว่า 700,000 ตวัต่อวนั ซึง่สามารถ
ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 30% โดยคิดจาก 
การท�างาน 24 ชัว่โมงต่อวนั หากคดิเป็นจ�านวนเงนิ  
จะสามารถประหยดัเงนิได้มากกว่า 100 ล้านบาท
ต่อปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท  
ภายใน 14 ปี รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ได้กว่า 870,000 ตนั ใน 25 ปี

ทัง้นีก้ลุม่สหฟาร์ม เชือ่ว่าการร่วมมอืกบั WHAUP  
ครัง้นี ้ จะเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการน�าเอาเทคโนโลยี
ด้านพลงังานสะอาด เข้ามาช่วยสนบัสนนุงานเกษตร 
อตุสาหกรรม ให้ลดการใช้พลงังานแบบดัง้เดมิ ช่วยให้ 
ประหยดัค่าใช้จ่ายในระยะยาวและดต่ีอโลกของเรา
มากยิง่ขึน้ในอนาคต

ที่มีประสบการณ์ยาวนานจะช่วยเพิ่มศักยภาพ 
และยกระดบัภาคอตุสาหกรรมเกษตรไทยสูร่ะดบั
สากลมากขึน้

ส�าหรบัความร่วมมอืในครัง้นี ้ถอืเป็นการต่อยอด 
ความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท ในด้านพลังงาน 
ทางเลือกและพลังงานสะอาดที่ เป ็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางธรุกจิและสถานการณ์โลกทีม่คีวามเกีย่วข้องกบั 
การใช้พลงังานอย่างย่ังยนืต่อไปในอนาคต รวมทัง้ท�าให้ 

ทส.ติดตามแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเส่ือมโทรม
 ยดึประโยชน์ประชาชนแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม

ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผูช่้วยรฐัมนตร ี
ประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม กล่าวภายหลังจากการลงพ้ืนทีต่ดิตาม
การแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสือ่มโทรม บรเิวณเกาะ
ลบิง อ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ว่า จากสถานการณ์
หญ้าทะเลเสื่อมโทรมในจังหวัดตรัง การลงพื้นที ่
ในครัง้นีเ้พือ่ตดิตามความคืบหน้า ภายหลงัหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนของความ
เสือ่มโทรม รวมถงึการเปลีย่นแปลงของสิง่มชีีวติ
ในระบบนิเวศหญ้าทะเลและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ทั้งในเชิงระบบนิเวศและทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนเร่งการศึกษาวิจัยด้านการฟื้นฟู
และเสรมิความแขง็แรงของหญ้าทะเลได้มโีอกาส
ฟ้ืนฟตูวัเองได้โดยธรรมชาต ิแต่ระหว่างการพกัฟ้ืน
เรากส็ามารถช่วยกระตุน้การฟ้ืนตวัได้โดยไม่สร้าง
มลพษิหรอืภยัคุกคามเพ่ิมเตมิ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือไปยังชาวบ้าน
ในพื้นที่ ประมงชายฝั่ง ผู้ประกอบการเดินเรือ
และโรงแรม ให้เดินเรือหรือสัญจรทางน�้าอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ท�าประมงในแหล่งหญ้าทะเล งด
ปล่อยน�า้เสยีลงในทะเล และไม่ก่อสร้างทีจ่ะก่อให้
เกดิตะกอนชะล้างลงสู่ทะเล นอกจากนี ้ ต้องขอ
ขอบคุณทมีงานทกุท่านทีส่ละเวลาอันมค่ีามาร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษา
ทรพัยากรทางทะเล แหล่งหญ้าทะเล และพะยนู 
อนัเป็นสมบตัลิ�า้ค่าของประเทศชาต ิให้คงอยูคู่กั่บ
ท้องทะเลตรงัสบืไป 

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง กล่าวว่า ในฐานะทีป่รกึษาคณะ 
ท�างานขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานและแก้ไขปัญหา
การเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณ
จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ได้จัดท�าแผนการ
ด�าเนินงานแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเส่ือมโทรม
เป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งประชุมหารือและ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เบื้องต้นพบการ 
เส่ือมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง 
ทีเ่กดิจากสาเหตุหลายประการร่วมกนั ได้แก่ ระดบั
น�้าทะเลลดต�า่กวา่ปกติ ซึ่งเป็นสาเหตหุลกัท�าให้
หญ้าทะเลอ่อนแอลงจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ส่งผลต่อเนือ่งต่อสภาพอากาศทีรุ่นแรง
และแปรปรวนมากข้ึน 

การผ่ึงแห้งนานข้ึนในขณะน�้าลง จึงอาจเป็นอีก
หนึง่สาเหตขุองวกิฤตดงักล่าว ด้านประเดน็เรือ่ง
สารพิษ มีการตรวจสอบแหล่งมลพิษแล้วพบว่า
ไม่มกีารทิง้ลงแหล่งน�า้ทะเล

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ก�าหนดแนวทางการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสือ่มโทรม โดย
จ�าเป็นต้องทราบสาเหตทุีช่ดัเจนก่อน หากเป็นเรือ่ง
ของการทบัถมของตะกอนจากการขุดลอกร่องน�า้ 
กต้็องมแีนวทางลดผลกระทบจากการขดุลอกให้ได้ 
ก่อนทัง้ในระยะด�าเนนิการ และการป้องกนัผลกระทบ 
ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหา 
ที่แผ่ขยายเป็นพ้ืนที่กว้าง โดยเร่ิมมีรายงานพบ 
หญ้าทะเลทีใ่บขาดในประเทศอืน่ๆ ท�าให้สมมตฐิาน 
ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศความ
เป็นไปได้สูง ท้ังนี้การแก้ไขปัญหาระยะแรกอาจ
จะเป็นการคัดเลือกและสะสมพันธุ์หญ้าทะเล 
ทีม่คีวามทนทานสงู โดยรวบรวมจากหลายพืน้ท่ี
เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
หญ้าทะเล การพฒันาเทคนคิการลงปลกูในแหล่ง
ธรรมชาต ิ เพ่ือสร้างความพร้อมในการน�าไปปลกู
เสรมิในสภาพธรรมชาตต่ิอไป “ดร.ป่ินสักก์ กล่าว
ในทีส่ดุ”

ด้าน นำยนิติพล ผิวเหมำะ สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การลงพืน้ที่
เพือ่ตดิตามการแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสือ่มโทรม
นับเป็นครั้งแรกที่ สส.ฝ่ายค้านพูดในสภาแล้ว
มีการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาล โดยกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จนได้มีส่วนร่วม 
ครั้งนี้  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฝ ่ายค้านได้ร ่วม 
ลงพื้นที่กับฝ่ายรัฐบาล น�าโดยผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ซึง่ถอืเป็นเรือ่งท่ีด ีทีเ่รามจุีดมุง่หมาย
เดียวกันคือการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยไม่มีการ
แบ่งฝ่าย และหลังจากนี้ ตนจะน�าข้อมูลในการ
ลงพื้นที่ครั้งนี้ไปสื่อสารกับฝ่ายค้านถึงการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว ว่ามคีวามก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว

แน่นอนว่าหญ้าทะเล ซึ่งเป็นระบบนิเวศหนึ่ง 
ในทะเลย่อมได้รบัผลกระทบ การทบัถมและการเปลีย่น 
สภาพของตะกอนในแหล่งหญ้าทะเล จากการศึกษา
ตะกอนในเบ้ืองต้นบรเิวณท่าเทยีบเรอืเกาะมกุ พบว่า 
ลักษณะตะกอนชั้นบนเป็นทรายละเอียดปนเลน
และเปลือกหอย มีสีขาวปนเทา มีลักษณะอัดแน่น
ท�าให้พ้ืนค่อนข้างแน่นแข็งไม่มีการจมตัว ตะกอน 
ชัน้กลางเป็นชัน้ทรายละเอยีดอดัแน่นมสีดี�าเลก็น้อย 
ของไฮโดรเจนซลัไฟด์ พบเศษเหง้าหญ้าทะเลตายเลก็น้อย  
ตะกอนชัน้ล่างเป็นทรายละเอียดอัดแน่น คล้ายกบั
ตะกอนดนิทีพ่บหญ้าทะเลตายทีเ่กาะลิบง 

ทั้งนี้ การระบาดของโรคในหญ้าทะเล หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ทางทีมวิจัยมีการศึกษา โรคระบาด 
ในหญ้าทะเล หรอืประเดน็เรือ่งสารพิษ จากการศึกษา
ด้านโรคในหญ้าทะเล มุ่งเน้นการตรวจหาโรคทีเ่กิด
จากเชือ้ราเมือก ซ่ึงเป็นสาเหตทุีท่�าให้หญ้าทะเลตาย 
เป็นบริเวณกว้างในหลายประเทศ ตัวอย่างหญ้าคาทะเล 
ที่มีลักษณะใบกุดจากจังหวัดกระบี่และเกาะมุกด์ 
จงัหวดัตรงั พบเชือ้ราแท้จริงทีพ่บได้ทัว่ไปในแหล่ง 
หญ้าทะเลและบนใบหญ้าทะเล เนื่องจากเชื้อรา 
ทีพ่บมหีน้าทีส่ลายใบทีเ่น่าเสยีรวมถงึซากพชืซากสัตว์ 
ในแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาตอิยูแ่ล้ว ในภาพรวม 
ถงึแม้จะพบว่ามรีาเมอืก แต่ยงัไม่สามารถระบไุด้ว่า 
การเกิดการตายของหญ้าทะเลเป็นบริเวณกว้างนี้ 
เกดิจากเชือ้รา 

ทัง้นี ้อาจมาจากปัจจยัอืน่ๆ ทีส่่งผลให้หญ้าทะเล
อ่อนแอมีโอกาสติดเชือ้ได้ง่าย เช่น อณุหภมูนิ�า้สงูขึน้ 

สหฟาร์มและโกลเด้น ไลน์ บสิซเินส สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 1,600 ล้านบาท ตลอด 
ระยะเวลาสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 14 ปี 

นำยสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิต้ีิส์ แอนด์  
พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื “WHAUP” กล่าว
ว่า โครงการตดิตัง้ พร้อมผลติไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ให้กับสหฟาร์มและโกลเด้น ไลน์ บสิซเินส  
ครั้งนี้ ถือเป็นโครงการแรกของการด�าเนินการ 
ด้านพลงังานหมนุเวยีนภายนอกนคิมอุตสาหกรรม
ในภาคธรุกจิเกษตรกรรม หรือ Agriculture โดย
ไฟฟ้าที่ได้จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมของสหฟาร์ม
ทัง้โรงเชอืด โรงแปรรปู โรงเลีย้งไก่ โรงฟักไข่ และ
โรงงานผลติอาหารสตัว์ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องจงัหวดั
ลพบรีุและเพชรบูรณ์ ซ่ึงโครงการดงักล่าว มมูีลค่า
การลงทนุสงูถงึ 1,000 ล้านบาท ขานรบันโยบาย
ของภาครฐัทีม่เีป้าหมายส�าคญัในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในระยะยาว และตามแนวทางการด�าเนนิธรุกจิอย่าง 

12 Developers ช้ันน�า ชูแนวคิดใช้ผลิตภณัฑ์รกัษ์โลก
หวงัผลักดนัลดการปล่อยคาร์บอนสุทธเิป็นศูนย์ 

สรุชยั นิม่ละออ 

เพรำะกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ
เป็นสญัญำณเตอืนทีบ่อกว่ำ นีไ่ม่ใช่เรือ่งไกลตวั 
อีกต่อไป ที่ผ่ำนมำ กำรประชุมรัฐภำคีกรอบ
อนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework  
Convention on Climate Change  
Conference of the Parties: UNFCCC COP) 
ครั้งที่ 28 เน้นย�้ำถึงเป้ำหมำยกำรรักษำระดับ 
ไม่ให้อณุหภมูพิืน้ผวิโลกเพิม่เกนิ 1.5 องศำเซลเซยีส  
และตระหนกัว่ำจะต้องลด กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกลง 43% ภำยในปี 2030 และ 60% 
ภำยในปี 2035 

ทั้งนี้ เป้าหมายของประเทศไทยที่ก�าหนดว่า 
จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% 
ภายในปี 2030 แม้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต ่
หลายๆ องค์กรธุรกิจให้ความส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นธรุกจิทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ขณะ 
เดยีวกนัอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์มคีวามส�าคญัต่อ
ภาคการก่อสร้าง และไม่อาจมองข้ามผลกระทบ 
ทีมี่ต่อส่ิงแวดล้อมได้ จงึเป็นภารกจิทีต้่องร่วมมอืกนั 
แก้ปัญหา พร้อมเดินหน้ากระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
เปลีย่นผ่านสู่ Net Zero

Cement and Green Solution Business 
ภายใต้เอสซจี ีจดังาน “Inclusive Green Growth 
Days Empowered by SCG จดัข้ึนเพือ่มอบโล่
เกียรตคิณุให้กบั กลุม่ Developer ชัน้น�าของเมอืง
ไทย เป็นการขอบคุณทีร่่วมกันสร้างอุตสาหกรรม
ก่อสร้างสเีขยีว ด้วยการเลอืกใช้ ผลิตภณัฑ์รักษ์โลก 

ในกลุ่มซีเมนต์ คอนกรีต และกรีนโซลูชัน ใน 
อาคารระดับ Masterpiece ของไทย เพื่อมุ่งสู ่
เป้าหมาย Net Zero นบัเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 
กบัการประกาศจดุยนืในการร่วมกนั ระหว่างบรษิทั
อสังหาริมทรัพย์ช้ันน�ากับเอสซีจีเพ่ือเดินหน้าสู่
สงัคมคาร์บอนต�า่ (Low Carbon) และสร้างสังคม
สเีขยีวแบบยัง่ยนื

นำยสรุชยั นิม่ละออ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธรุกิจเอสซจีี ซเีมนต์แอนด์กรนีโซลชูนั เปิดเผยว่า 
เอสซีจี โดย Cement and Green Solution  
Business (CGS) ยกระดับอตุสาหกรรมการก่อสร้าง 
ของไทยอย่างยัง่ยนื มุง่ม่ันสู ่Net Zero ในปี 2050 
ผ่านการพฒันาสินค้า บรกิาร และโซลชูนั ทีเ่ป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยด�าเนนิงานตามแผนงานหลกั 
4 รปูแบบ ได้แก่

เพิม่ขึน้มา 40% แต่ปัจจบุนัขยบัข้ึนมาเป็น 50% 
นบัเป็น The Best Record

Green Construction พฒันาแพลต์ฟอร์มการ
จดัการคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การน�าเทคโนโลยี 
BIM (Building Information Modeling) มาใช้ 

นอกจาก เอสซจีี ทีม่แีนวคดิลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ยงัมพีนัธมติรร่วมกนัขับเคลือ่นภาค
อตุสาหกรรมไปในทศิทางสูส่งัคม “Low Carbon 
Construction” โดย 12 Developers ได้แก่  
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จ�ากัด, บริษัท  
ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน), บรษัิท 
เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั พรอ็พ 
เพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั พฤกษา 
โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พ
เพอร์ต้ี เมเนจเมนท์ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 0.05 ตนั  
CO2, และยังได้รับการรับรอง ฉลาก EPD 
(Environment Product Declaration) ซึง่เป็น
เครือ่งหมายทีช่่วยสร้างความมัน่ใจให้ผูใ้ช้งาน ว่า 
ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และใส่ใจ 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ซึง่ SCG ได้เป็นรายแรกของไทย ในการส่งออก
ปนูซเีมนต์ไปสูอ่เมรกิา, คอนกรตีคาร์บอนต�า่ ซแีพค  
2 สตูร ได้แก่ สตูรรกัษ์โลก มส่ีวนผสมของเถ้าลอย 
ถ่านหินทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ลงได้ 
อย่างน้อย 17 kg/m3 เทยีบเท่าการปลกูต้นไม้ 17 ต้น  
สูตรไฮบริด ที่ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hybrid  
Cement) ตาม มอก.2549 ทดแทนการใช้ปนูซเีมนต์ 
ปอร์ตแลนด์ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (CO2) 
ลงได้อย่างน้อย 3.9 kg./m3 เทยีบเท่าการปลกู
ต้นไม้ 4 ต้น, เสอื Low Carbon Mixed Cement 
and Mortar (ปนูเสอื ซีเมนต์ผสม และมอร์ตาร์ 
คาร์บอนต�่า) ‘ปูนตราเสือ’ ได้รับการรับรองให้
แสดงสญัลกัษณ์ SCG Green Choice ทีเ่ป็นฉลาก
สนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อมตามมาตรฐานของเอสซจีี ที่
จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าน้ันให้ความส�าคัญ
ต่อสิง่แวดล้อม และสญัลักษณ์ Green Industry  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรม 
สเีขยีวระดบัที ่5 รวมถงึยังได้รับการรับรองให้แสดง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint 
label) และฉลากลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ (Carbon 
Footprint Reduction Label) โดยได้พฒันาและ
ปรับปรุงท้ังกระบวนการผลิตและการใช้วัตถุดิบ 

ทีส่ามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
อย่างต่อเนือ่ง

นอกจากนี ้ยังม ีKit Carbon แพลตฟอร์มทีใ่ช้ 
เทคโนโลยี Digital & BIM เข้ามาช่วยค�านวน  
Embodied Carbon ของโครงการ ซึง่จะให้ข้อมูล 
เชิงลกึทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการออกแบบกระบวนการ 
ก่อสร้าง และการเลอืกใช้วสัด ุKITCARBON เพือ่
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม, CPAC 3D Printing 
Solution นวตักรรมก่อสร้างรปูแบบใหม่ สามารถ
น�าไปใช้งานได้ท้ังกลุ่มก่อสร้าง (Construction) 
และงานตกแต่ง (Decoration) ด้วยการขึ้นรูป
โครงสร้างและตวัอาคารในแบบทีต้่องการ ลดการ
ใช้แรงงาน และเศษวสัดุในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึง
ลดระยะเวลาก่อสร้างให้น้อยลงถงึ 6 เท่า เพราะ
ประมาณ 90% ใช้เวลากบัการผลติทีโ่รงงาน และ
น�ามาประกอบหน้างานได้อย่างรวดเร็ว 

“ขอขอบคุณลูกค ้าที่ เลือกใช ้ผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่า (Low Carbon Product) ซึ่งถือ
เป็นความร่วมมือของหลายองค์กรท่ีมีเป้าหมาย
เดยีวกันคอื การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
มุง่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้เป็นศูนย์ โดย
เราเป็นจิก๊ซอว์ทีจ่ะช่วยกนัเตมิเตม็ และน่ีถือเป็น
ความท้าทายอย่างย่ิง โดยทุกองค์กรเชื่อม่ันด้วย
ความพร้อม และทศิทางการด�าเนนิงานทีชั่ดเจน 
ซึ่งจะบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ ปกป้องทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่
ขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต�า่ (Low 
Carbon) ตามเจตจ�านงทีเ่ราได้วางไว้” นายสุรชยั 
กล่าวปิดท้าย

Green Product พฒันาสนิค้า Low Carbon  
Cement นวัตกรรมปูนซีเมนต์รักษ์โลก ท่ีมี
การน�าเชือ้เพลงิชวีมวล และลมร้อนเหลอืทิง้จาก
กระบวนการผลิตมาเป็นเชื้อเพลิงและพลังงาน 
ทดแทน ซึง่เป้าหมายสดุท้ายของเอสซจีทีีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอีก 2 ปี คือพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 3 โดยจะ
สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 
50%

Green Process ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 
โดยในปี 2566 เราสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช ้
เชือ้เพลิงทดแทน (Alternative Fuel) เพือ่ลดการใช้ 
พลังงานฟอสซิลในการผลิตปูนซีเมนต์ในอนาคต 

ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างผ่านกระบวนการ
ออกแบบ และก่อสร้างอาคารต้ังแต่เร่ิมต้น รวม
ไปถงึแพลตฟอร์ม KITCARBON ซึง่ใช้งานโดยการ
เชื่อมข้อมูลจาก BIM เพ่ือน�ามาค�านวณปริมาณ
คาร์บอนจากการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่เเวดล้อม 

Green Society ขับเคล่ือนนวัตกรรมที่อยู่
อาศัยสีเขียว หนึ่งในนั้นคือโครงการ Saraburi 
Sandbox ซึง่จงัหวดัสระบรุเีป็นพ้ืนทีท่ีมี่การผลติ
ปนูซเีมนต์เยอะทีส่ดุ จงึมคีวามเหมาะสมท่ีจะรเิริม่ 
โดยดูในเรือ่งของกลไกจากทกุภาคส่วนให้เป็นเมอืง
ต้นแบบคาร์บอนต�า่

จ�ากัด, บริษทั แมกโนเลยี ควอลติี ้ดเีวลอ็ปเม้นต์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั, บริษทั รเีจ้นท์ กรนี เพาเวอร์ 
จ�ากัด, บรษัิท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน), 
บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เอพี  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เอสซี  
แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ 4Main 
Contractors ได้แก่ บรษัิท นนัทวนั จ�ากดั, บรษิทั 
สีพ่ระยา จ�ากดั, บริษัท คริสเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) 
จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เนาวรตัน์พฒันาการ จ�ากดั 
(มหาชน)

โดยมเีป้าหมายมุ่งสู ่Net Zero ด้วยนวัตกรรม 
ทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ อาทิ ปนู 
งานโครงสร้าง เอสซจี ีสตูรคาร์บอนต�า่ ปนูซีเมนต์
มาตรฐานใหม่มคีวามแข็งแรง ทนทาน รบัก�าลงัอดั
ได้ดกีว่าหรอืเทยีบเท่าปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ทัว่ไป 
ถอืเป็นมาตรฐานปูนซเีมนต์ไฮดรอลกิรายแรกของ
ไทย ทีท่ดแทนการใช้ถ่านหนิ ได้เท่ากับ 18% ของ
ความร้อน และมีการน�าลมร้อนทีเ่กิดจากการผลติ
น�ากลับมาใช้ใหม่ ท�าให้ลดการใช้พลงังานถงึ 38% 
การผลติปนูซเีมนต์ไฮดรอลิก 1 ตนั จะสามารถ 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 425 วันที่ 1-15 เมษายน 256716 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

ทส.เร่งเตรยีมกำรใช้งบกลำงแก้ปัญหำไฟป่ำ  
หมอกควนั ตัง้จดุเฝ้ำระวงัไฟป่ำร่วมกับชมุชน
รอบพืน้ที ่11 ป่ำอนรุกัษ์ 10 ป่ำสงวนฯ บรรเทำ
สถำนกำรณ์ฝุ่น PM2.5 ให้พี่น้องประชำชน 
ภำคเหนอื พร้อมชีแ้จงใช้งบกลำงแก้ปัญหำไฟป่ำ 
อย่ำงโปร่งใส เป็นไปตำมระเบยีบ พร้อมบรูณำกำร 
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องอย่ำงใกล้ชดิ

ทส.ยันใช้งบกลางแก้ปัญหาไฟป่าโปร่งใส
พร้อมบรูณาการหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ

เมือ่วนัที ่ 10 มนีาคม 2567 ทีผ่่านมา และขอให้ 
ทุกหน ่วยงานทุ ่ ม เทสรรพก� า ลั ง เข ้ าปฏิบั ติ
การควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ที่ยังคงมี 
แนวโน้มรุนแรงอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วย
จิตใจที่เข้มแข็ง และค�านึงถึงความปลอดภัยของ 
เจ้าหน้าทีเ่ป็นส�าคัญ

นำยเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ รองปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โฆษกประจ�ากระทรวงฯ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มี 
ประเด็นในโลกออนไลน์ ตั้งข้อสงสัยในการใช ้
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั  
ฝุน่ละออง PM2.5 ทีก่�าลงัเป็นปัญหาอยูใ่นขณะนี้
นัน้ แม้ว่าในประเดน็ทีก่ล่าวถงึเป็นงบภยัพบิตั ิ ซึง่
ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมกต็าม 

กระทรวงฯ ขอชี้แจงว่า งบประมาณที่กรม 
อทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้  
ได้รับเป็นงบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อ 
กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วนัที ่ 3 มนีาคม 2567 อนมุตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 
งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ�าเป็น เป็นเงินทั้งส้ิน 272,655,350 บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการ 
มส่ีวนร่วมของชมุชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
โดยเป็นส่วนของกรมป่าไม้ 109.94665 ล้านบาท  
และของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพื์ช  
162.7087 ล้านบาท ส�าหรับด�าเนินการจ้าง
ประชาชนประจ�าจุดเฝ ้าระวังในพ้ืนที่ป ่าที่มี 
ความเส่ียงต่อการเกดิไฟป่า เพ่ือร่วมปฏิบติังานกบั
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน 
แจ้งเหตุไฟไหม้ และดับไฟป่าเบื้องต้นได้อย่าง 
ทันท่วงที รวมทั้งส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และฝุน่ละออง PM2.5 

ทั้งนี้  โครงการฯ มีระยะเวลาด�าเนินการ 
ระหว่างเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 2567 ประกอบ
ด้วยกิจกรรม 1) ค่าจ้างส�าหรับจ้างประชาชน 
เป็นรายบุคคล ประจ�าจุดเฝ้าระวังไฟป่า จ�านวน  
3 คนต่อ 1 จดุ 2) ค่าน�า้มนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ส�าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองเป่าลม  
3) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า ได้แก่ ถังฉีดน�้า 
ดบัไฟป่า ไม้ตบไฟ และไฟฉายคาดหัว และอปุกรณ์ 
สนาม 4) ค่าวัสดุส�านักงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ 
ส�าหรับลงทะเบียนการเข้า-ออก ของประชาชน 
ทีไ่ปใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่่า/ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิ 
ไฟป่า 

5) ค่าจดัประชมุสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
ผลกระทบและการแก ้ไขป ัญหาไฟป่าให ้แก ่
ประชาชนในพ้ืนที่ 1 ครั้ง 6) ด�าเนินการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 ครั้ง  

‘สนธริตัน์’ลงพืน้ทีป่่ารอยต่อ 5 จงัหวดั 
แก้ไขปัญหาช้างป่าเยยีวยาผูไ้ด้รับผลกระทบ

นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ประธานคณะท�างานขบัเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาช้างป่า เป็นประธานมอบเงิน 
ช ่วยเหลือเยียวยาผู ้ ได ้รับผลกระทบจาก 
ช้างป่า กรณเีสยีชีวติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกลุ่มป่าตะวันออก จ�านวน 11 ราย โดยมี 
ร.อ.รชฏ พสิษิฐบรรณกร ผูช่้วยรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นำยอรรถพล เจรญิชนัษำ อธิบดีกรมอทุยาน 
แห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื นำงแสงเดอืน  
ชัยเลิศ ประธานมลูนธิอินรุกัษ์ช้างและส่ิงแวดล้อม  
ผูแ้ทนจงัหวดัฉะเชงิเทรา คณะท�างานฯ ร่วมมอบเงนิ  
โดยม ีนำยก้องเกยีรต ิเตม็ต�ำนำน ผูอ้�านวยการ 
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กล่าวต้อนรับ  
ณ เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่า เขาอ ่างฤาไน  
อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 

โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ด�าเนินการ 
ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า 6 ด้าน 
ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง  
ครัง้ที ่2/2566 เมือ่วันที ่5 เมษายน 2566 เพ่ือ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของการแก้ไขปัญหาช้างป่า 
ออกนอกพืน้ทีอ่นรุกัษ์โดยเรว็ ประกอบด้วย 1. การ 
จดัการพ้ืนทีป่่าอนุรกัษ์เพือ่เป็นแหล่งอาศยัของ
ช้างป่า 2. การจดัการแนวป้องกันช้างป่า 3. การ 
สนบัสนนุชุดเฝ้าระวงัและผลกัดนัช้างป่าและเครอืข่าย 
ชมุชน 4. การช่วยเหลือเยยีวยาประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่า 5. การจดัการพืน้ทีร่องรบั
ช้างป่าอย่างยัง่ยนื และ 6. การจัดการประชากร 
โดยการควบคมุประชากรช้างป่าด้วยวคัซีนคมุ
ก�าเนดิ 

ซึ่งกรอบมาตรการที่ก�าหนดขึ้น จะเป็น
แนวทางในการจัดการ และแก้ไขปัญหา
ช้างป่า และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อน�า

ไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการประชากร
ช ้างป ่าให ้ มีปริมาณที่สมดุล ลดป ัญหา
ระหว่างคนกับช้างป่า และส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ ์  และจัดการช ้างป ่าอย ่างมี 
ส่วนร่วมและยัง่ยืน

นอกจากนี ้ มแีนวทางปฏบิติั 10 แนวทาง 
ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า พ.ศ. 2567–2571 ใช ้
หลักการการจัดการครอบคลุมทุกพื้นที่และ
บรูณาทกุภาคส่วน โดยกรอบแนวทางบางส่วน
ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อนรุกัษ์และจดัการช้าง โดยมมีาตรการทีส่�าคัญ 
ดงันี้

1. แนวทางปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน 2. แนวทางปฏบัิติการจดัการพืน้ที่
รองรบัและจดัการช้างป่าทีม่ปัีญหาอย่างยัง่ยนื 
3. แนวทางปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกนั เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน 4. แนวทาง 
ปฏิบัติการการช ่วยเหลือเยียวยาผู ้ได ้ รับ 
ผลกระทบจากช้างป่า 5. แนวทางปฏิบัติการสร้าง 
ความรู้ และความตระหนักรู้ให้ชุมชนในพื้นท่ี  
6. แนวทางปฏบิติัด้านการศึกษาวจัิย การพฒันา 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี7. แนวทางปฏบิตักิาร
ควบคุมประชากรช้างป่า 8. แนวทางปฏิบตักิาร
จัดการพื้นท่ีถิ่นอาศัยของช้างป่า 9. แนวทาง
ปฏบิตักิารสร้างความร่วมมอืและบรูณาการร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน 10. แนวทาง
ปฏบิตักิารสร้างทางเลือกและการพฒันาทีย่ัง่ยนื
ให้กับชมุชน

ทัง้นี ้จะมกีารประชมุคณะท�างานขบัเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาช้างป่า ครัง้ที ่2/2567 ณ ห้อง
ประชมุเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และ
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการ
ประชมุมกีารรายงานสถติผิูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติ
จากช้างป่า (พ.ศ. 2555 จนถงึ วนัท่ี 12 มนีาคม 
2567) โดยสถิตผิูบ้าดเจบ็ รวม 195 คน และ 
สถิติผู้เสียชีวิต รวม 221 คน และรายงาน 
ผลการด�าเนนิงานจดัสร้างคอกปรับพฤตกิรรมช้างป่า 
สถานีเพาะเลีย้งสตัว์ป่าพงังา จงัหวดัพงังา 

โดยทีป่ระชมุจะมกีารพจิารณา เรือ่ง ศนูย์ปรบั 
พฤติกรรมช้างป่า การจัดหาแหล่งทุนในการ 
ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาช้างป่า ภายใต้การด�าเนนิงาน 
ของคณะท�างานขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาช้างป่า 
การช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากช้างป่า  
โดยมลูนิธอินรุกัษ์ช้างและส่ิงแวดล้อม และการ
จดัท�าข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื กบัมลูนธิิอนรุกัษ์ช้าง
และส่ิงแวดล้อม และกลุม่โครงการเทใจ ภายใต้
มลูนธิบูิรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์

ส� าหรับสถานการณ ์ช ้ างป ่าป ัจ จุ บัน  
ประชากรช้างป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
โดยจากการประเมินข้อมูลประชากรช้างป่า 
เมือ่ พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมปีระชากรช้างป่า  
3,168–3,440 ตัว กระจายในพื้นที่อนุรักษ์ 
69 แห่ง และศูนย์แก้ไขปัญหาช้างป่า ส�านัก
อนุรกัษ์สตัว์ป่า ประเมนิเมือ่ พ.ศ. 2566 พบว่า 
มปีระชากรประมาณ 4,013– 4,422 ตวั กระจาย 
ในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 93 แห่ง 

อรรถพล เจรญิชนัษาสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ 

7) ประสานงานและติดตามผลการด�าเนินการของ
จดุเฝ้าระวงัป้องกนัไฟป่า 8) จดัซือ้เครือ่งเป่าลม
ดบัไฟป่า ประจ�าจดุเฝ้าระวงัละ 1 เครือ่ง

โดยด�าเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
10 แห่ง จ�านวน 1,069 จดุ และพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์ 
จ�านวน 98 แห่ง จ�านวน 1,582 จดุ โดยให้ปฏิบตัิ
ตามมตคิณะรฐัมนตรอีย่างเคร่งครดั ทัง้การน�าใช้ 
เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลการเกิด 
จดุความร้อน (Hotspot) ในอดตี และข้อมลูอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อ
ก�าหนดจดุเฝ้าระวงัไฟป่าให้เหมาะสม ด�าเนินการ
จ้างประชาชนเป็นรายบคุคลประจ�าจดุเฝ้าระวงั 
จ�านวน 3 คนต่อ 1 จดุ และจดัตัง้จดุเฝ้าระวัง  
และด�าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า ได้แก่ ลงทะเบยีนการเข้า-ออก ของประชาชน 
ทีไ่ปใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่่า/ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการ
เกดิไฟป่า แจ้งเหตไุฟป่า ลาดตระเวนตรวจหาไฟ 
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และดับไฟป่าร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น 

รวมถึงการสร้างความตระหนักรับรู ้และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบและ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
ประสานงานและติดตามผลการด�าเนินงานของ
จุดเฝ้าระวังไฟป่า ให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงาน 
แก่ชมุชนอย่างใกล้ชดิเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิข์องการ 
ด�าเนนิโครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และ
ประเมินผลการด�าเนนิงานของโครงการ 

ซึง่ในการด�าเนนิโครงการ พล.ต.อ.พชัรวำท 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ได้ก�าชบัให้เป็นไปตามระเบยีบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามแผนงาน
และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มค่า พร้อมบรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
อย่างใกล้ชดิ ทัง้ยงัเน้นย�า้ถงึการด�าเนนิงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน น�ามาตรการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์ 
วกิฤตไปปฏบิตัอิย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะพืน้ทีมุ่ง่เป้า  
10 ป่าสงวนแห่งชาต ิและ 11 ป่าอนรัุกษ์ 

ทั้งวางระบบการตรวจสอบและติดตามผล 
โดยจะมกีารลงข้อมลูของผู้ปฏิบตังิานไว้ในระบบ 
Google Forms ประกอบด้วยข้อมลู ชือ่ ทีอ่ยู่ 
ภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์ เลขบตัรประชาชน ซึง่
สามารถตรวจสอบได้และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานกับหัวหน้าพื้นที่ป่าตลอดระยะเวลา
ปฏิบตังิาน

รชฏ พิสษิฐบรรณกร ป่ินสักก์ สรุสัวดี

 ทส.วางแผนควบคุมช้างป่าเกเร
จ.ระยอง ร่วม สส.เพื่อไทยและก้าวไกล ร.อ.รชฏ 
พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ลงพ้ืนทีอ่�าเภอ 
วงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง เพือ่ร่วมประชมุวางแผนด�าเนนิ 
การเคลื่อนย้ายช้างป่า ที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
กลบัไปยงัพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยมี 
นำยชตุพิงศ์ พภิพภญิโญ สส.ระยอง พรรคก้าวไกล 
ศกัดิช์ำย ตนัเจรญิ สส.ฉะเชงิเทรา พรรคเพือ่ไทย 
เผด็จ ลำยทอง ผู้อ�านวยการส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ก้องเกยีรติ เต็มต�ำนำน ผู้อ�านวยการส�านกับรหิาร
พืน้ท่ีอนรุกัษ์ท่ี 2 ร่วมตดิตามการจับเคลือ่นย้ายฯ ท่ี
ห้องประชุมโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์ 
อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง โดยช้างป่าตวัดงักล่าว ได้ออก
นอกพืน้ท่ีเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน มาพกั
หลบซ่อนตวัอยูใ่นพืน้ทีอ่�าเภอวงัจนัทร์ จงัหวัดระยอง

 โดยมกีารวางแผนด�าเนนิการเข้าพืน้ท่ี 
เพื่อยิงยาสลบ เส้นทางขนส่ง และจุดปล่อยช้าง 
ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชงิเทรา จากนัน้ 
ชุดผลักดันช้างป่า ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล และ 
เจ้าหน้าที ่และผูเ้กีย่วข้องกว่า 100 คน จะร่วมด�าเนนิการ  
โดยเมื่อยิงยาสลบช้างแล้ว จะติดปลอกคอช้าง 
ก่อนเคลือ่นย้ายช้างป่าไปอยูท่ีบ่รเิวณเขตรกัษาพนัธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชงิเทรา เส้นทางขนส่ง จาก
จดุจบัช้างถงึเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าอ่างฤาไน ระยะทาง 
ประมาณ 140 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  
4 ชัว่โมง ทัง้นี ้ปลอกคอจพีเีอสท่ีตดิช้างครัง้นี ้จะเป็น 
กรณีแรกท่ีใช้ศึกษาว่าช้างจะเดนิทางกลับมาในจดุเดมิ 
หรือไม่ และใช้เวลาในการเดนิทางกลบัมาในจุดเดิม
นานเท่าใด

 การเคล่ือนย้ายช้างป่าครัง้น้ี เกิดจาก
ความต้องการของประชาชนในพืน้ทีท่ี่เรยีกร้องมายงั 
สส.พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จึง
ได้เชญิ สส.ในพืน้ที ่ มาร่วมตดิตามการท�างาน และ
สงัเกตการณ์ในการเคลือ่นย้ายช้างในครัง้นี้

 มหศัจรรย์พบถ�า้คนขดุ ในเขตอทุยาน
แห่งชาตลิ�าน�า้กระบรุ ีจ.ระนอง ประสานกรมศลิปากร
เร่งส�ารวจ อุทยานแห่งชาตลิ�าน�า้กระบรุ ี ได้ร่วมกบั
กรมศิลปากร และฝ่ายปกครองต�าบลทรายแดง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง ส�ารวจถ�า้อโุมงค์คนขดุ ณ 
บรเิวณเกาะขวาง และเกาะยาว จ�านวน 2 ถ�า้

 จากการตรวจสอบพบว่า ถ�า้อโุมงค์
คนขดุบรเิวณเกาะยาว ลกัษณะเป็นอโุมงค์ทีม่คีนขดุ
ชดัเจน โดยบรเิวณภายในพบจุดโถงขนาดเลก็ 1 โถง 

 ท้ังนี ้เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติล�าน�า้
กระบุรี และเจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรพิจารณาแล้ว 
เหน็ว่าเสีย่งต่อการเกดิอนัตรายแก่ชวีติของเจ้าหน้าที่
ที่ส�ารวจ จึงตัดสินใจถอนก�าลังออกจากตัวอุโมงค์ 
โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยง 
และวางแผนในการส�ารวจต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ใน 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รบัจากการส�ารวจ การ

วิเคราะห์เนือ้หาต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัถ�า้อโุมงค์คนขดุ
ดงักล่าว โดยกรมศลิปากรจะจัดท�ารายงานเมือ่ท�าการ
สรปุการส�ารวจเสรจ็เรยีบร้อย และส่งรายงานผลการ
วิเคราะห์มายังอุทยานแห่งชาติล�าน�้ากระบุรี เพื่อ
รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื 
ทราบในล�าดับต่อไป

 กรมทะเล แจ้งนักท่องเที่ยวไม่ควร
เข้าใกล้ กัลปังหาแดง เกาะสุกร ช้ีเป็นการรบกวน 
ท�าลาย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยหลังทราบข่าว และ
แจ้งว่า กลัปังหา (Sea Fan) คอืสตัว์ทะเลไม่มกีระดูก
สนัหลงั แต่ละตัวมีขนาดเลก็มาก จดัอยูใ่นพวกเดยีว
กบัปะการงั กัลปังหา และกลัปังหาเป็นสตัว์คุม้ครอง
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 
2562 ท่ีห้ามมิให้ผูใ้ดมีไว้ในครอบครอง ท�าการค้าขาย 
หรอืน�าเข้า-ส่งออกโดยเดด็ขาด (ทัง้ทีย่งัมีชวีติ หรอื 
เป็นซาก) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคกุไม่เกนิ 10 ปี หรอื ปรบั 
ไม่เกนิหนึง่ล้านบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ รวมถงึห้าม 
ครอบครอง เว้นแต่ผูใ้ด้รบัอนญุาตให้ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืน 
มีโทษจ�าคกุไม่เกนิ 4 ปี หรอืปรับไม่เกินห้าแสนบาท

 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
จึงขอความร่วมมอืนกัท่องเทีย่ว ตลอดจนผู้ประกอบการ 
น�าเท่ียว ไม่ควรเข้าใกล้ กัลปังหาแดง เกาะสุกร  
อันจะเป็นการรบกวนท�าลาย มาร่วมด้วยช่วยกัน  
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เก็บความประทับใจกลับบ้าน 
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้คงอยูส่บืไป 

เถลงิศกัดิ ์เพ็ชรสวุรรณ

พชัรวาท วงษ์สุวรรณ

ทส.หารอืสงิคโปร์ยกระดบัการด�าเนนิงานภมูภิาคสู่ความย่ังยนื
ชญำนนัท์ ภักดจีติต์ รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) 

ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ รองศำสตรำจำรย์ SimonTay ประธานสถาบนัการต่างประเทศ
สงิคโปร์ (Singapore Institute of International Affairs) เกีย่วกบัความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่พฒันาและยกระดบัการด�าเนนิงานของภมูภิาคสูค่วาม
ยัง่ยนื โดยมผีูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การ 
มหาชน) กรมป่าไม้ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ และส�านกังานปลดักระทรวงฯ ร่วมหารอื ณ  
ห้องประชมุ ช้ัน 4 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

และมีช่องทางอีกเส้นทางนึง ความยาวไม่เกิน 20 
เมตร และถ�า้อุโมงค์คนขุดบรเิวณเกาะขวาง จากการ
ส�ารวจพบมทีางเข้าหลกัอยูท่ีบ่รเิวณเกาะขวาง ด้านใน
จะเป็นลกัษณะทางแยกซ้ายและขวา ซึง่ทางเจ้าหน้าท่ี
ที่ท�าการส�ารวจได้ส�ารวจพบทางแยกด้านขวามือ 
ลักษณะเป็นทางอุโมงค์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ชัดเจน 
บรเิวณผนงัพบร่องรอยการขดุช่องเลก็ๆ คาดว่าเพือ่ใช้ 
ในการตดิต้ังไฟส่องสว่างไม่ประเภทใดกป็ระเภทหนึง่ 
ตลอดเส้นทาง ภายในมีลักษณะมีทางหลายแยก 
และมีช่องที่ออกสู่ภายนอกหลายจุด เมื่อส�ารวจฝั่ง
ขวาเสรจ็ ได้ด�าเนนิการส�ารวจอีกฝ่ัง แต่ต้องหยดุการ
ส�ารวจไป เนือ่งจากภายในถ�า้อโุมงค์ มสีตัว์ประเภท
ค้างคาว แมลง สัตว์เลือ้ยคลาน อาศยัอยู่เป็นจ�านวน
มาก ท�าให้อากาศภายในมีกลิ่นที่รุนแรงมาก เป็น
สาเหตุให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าไปส�ารวจเกดิอาการวงิเวยีน
ศรีษะ เนือ่งจากปัญหาด้านอากาศหายใจ 

พล.ต.อ.พัชรวำท วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้เหน็ชอบ
แผนการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั เพือ่ลดฝุน่ละออง PM2.5 โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ของกรมป่าไม้ วงเงนิ 109,946,650 บาท  
และกรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื 
วงเงนิ 162,708,700 บาท พร้อมสัง่การให้เร่ง
ด�าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ีและด�าเนนิการ 
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ในทกุขัน้ตอนของการด�าเนนิงาน รวมทัง้เน้นย�า้ 
ให้ทกุหน่วยงานน�ามาตรการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง  
PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไปปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วน ควบคมุจดัการไฟป่าในพ้ืนทีมุ่่งเป้า 
11 ป่าอนรุกัษ์ และ 10 ป่าสงวนฯ 

รวมถงึพืน้ทีเ่กษตรเผาไหม้ซ�า้ซากในพ้ืนทีสู่ง 
และในพืน้ทีร่าบของ 17 จังหวดัภาคเหนอื ตามที่ 
ได้มอบนโยบายยกระดบัมาตรการเข้มงวดสูงสุด 
แก้ปัญหาฝุน่ PM2.5 ภาคเหนอื ไว้ในการประชุม 
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“ไชยา” หนนุสหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้
ต่อยอดส่งสินค้าปศสัุตว์สู่โมเดิร์นเทรด

รมช.ไชยำ รบัฟังข้อเรยีกร้องของเกษตรกร
ในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยำ เร่งพฒันำสหกรณ์โคขนุ 
ดอกค�ำใต้ ให้ได้มำตรฐำน ต่อยอดส่งสินค้ำ
ปศสุตัว์สูโ่มเดร์ินเทรด

เมือ่วันที ่18 มนีาคม 2567 เวลา 15.00 น. 
นำยไชยำ พรหมำ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการด�าเนนิงาน 
และโรงงานแปรรูป ณ สหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้ 
จ�ากัด อ�าเภอดอกค�าใต้ จงัหวดัพะเยา โดยมี นำย
อภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานส่วนจงัหวดั รอ
ต้อนรับในพืน้ที ่

ส�าหรับวนันี ้รมช.ไชยา ได้มารบัทราบปัญหา
การด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ และให้ก�าลงัใจ รวมถงึ 
รับฟังข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว ์
ในพืน้ที ่ เพือ่ให้เกษตรกรสามารถด�ารงชพีและม ี
รายได้เพิม่ขึน้ ตามนโยบายของรฐับาลภายใต้การน�า 
ของนายกรฐัมนตร ี(นายเศรษฐา ทวีสนิ) ให้เกษตรกร 
มรีายได้เพิม่ข้ึน 3 เท่า ในระยะเวลา 4 ปี

รฐัมนตรช่ีวยฯ ไชยา กล่าวว่า วนันีม้ารบัฟัง 
ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่พันธุ ์โคขุนของ
สหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้ จ�ากัด โดยรับทราบ  
2 ประเดน็ ประเดน็แรก สหกรณ์ฯ ได้ขอสนิเชือ่
จากโครงการธรุกจิชุมชนสร้างไทย เป็นโครงการ
ทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจชุมชนด้วยอัตรา 
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 โดยคงอัตราดอกเบี้ย 
เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงปัจจบุนัได้พ้นระยะแล้ว ดอกเบีย้ 

จงึปรบัขึน้ถงึร้อยละ 8.125 ซึง่ไม่เพยีงแต่สหกรณ์
โคขนุดอกค�าใต้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ แต่กลุม่เกษตรกร 
อื่นๆ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี ้
จะน�าเรยีนในทีป่ระชุม ครม. ให้ส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
มาร่วมกนัแก้ปัญหาต่อไป 

และประเดน็ที ่ 2 สถานการณ์ของสหกรณ์ฯ 
ที่ต้องการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งกระบวนการที่
สหกรณ์ฯ ต้องการด�าเนนิธรุกิจตัง้แต่ต้นน�า้ กลาง 
น�า้ ปลายน�า้ จงึประสบปัญหาด้านการใช้พืน้ท่ี รวมถงึ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ยังไม่ได้รับการ
รับรองทีต้่องใช้การบรูณาการจากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลงั รวมถงึกรมปศสุตัว์ กระทรวง 
เกษตรฯ ในการท�างานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือ 
พีน้่องเกษตรกรให้มโีรงงานแปรรปูมีมาตรฐาน มี
ใบอนุญาต สามารถต่อยอดการค้าน�าสินค้าเข้า 
โมเดร์ินเทรดท�าให้สนิค้ามรีาคาสงูขึน้ 

นอกจากนี้ รมช.ไชยา ขอให้ก�าลังใจพี่น้อง
เกษตรกรทกุภาคส่วน ทีก่�าลังประสบปัญหาต้นทนุ
อาหารสตัว์มรีาคาสงู ซึง่ได้มอบหมายให้ศนูย์วจิยั
และพัฒนาอาหารสัตว์ ที่อยู่ภายใต้กรมปศุสัตว์ 
สงักดักระทรวงเกษตรฯ พฒันาศนูย์ให้เป็นโมเดล
ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์ โดย
ปลกูแปลงหญ้า ข้าวโพด และถัว่เหลอืงเอง เพือ่ลด
การน�าเข้า ลดการพ่ึงพาภาคเอกชน และสามารถ
ท�าอาหารสตัว์ไปจ�าหน่ายให้พีน้่องสหกรณ์ในราคา
ทีเ่หมาะสม ให้พีน้่องเกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ และ
มรีายได้เพิม่มากขึน้อกีด้วย

“อนชุา” หนนุผลิตภณัฑ์แปรรปูจากข้าว
พร้อมเพิม่ประสทิธภิาพผลติเมล็ดพนัธุ์
‘อนุชำ’ ลัน่ อย่ำลมืชำติพนัธุเ์กษตร ต้นทนุ 

พฒันำสูค่วำมร�ำ่รวย มุง่น�ำพำชำวนำไทย หลดุพ้น 
กับดักควำมยำกจน รุกยกระดับพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกข้ำว พร้อมดันศักยภำพ
ข้ำวไทย เสริมแกร่งทกุมิติ

นำยอนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลงัเป็น 
ประธานพธิเีปิดงานวนัคล้ายวนัสถาปนากรมการข้าว 
ครบรอบ 18 ปี พร้อมด้วย นำยชษิณชุำ บดุดำบญุ  
รองอธิบดีกรมการข้าว ผู ้บริหาร ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าทีก่รมการข้าว เข้าร่วม ณ กรมการข้าว 
กรงุเทพมหานคร พร้อมมอบประกาศเกยีรตคิณุ
ข้าราชการพลเรอืนดีเด่น คนดศีรข้ีาว ศนูย์เมลด็
พนัธุข้์าวดเีด่น และศนูย์วจิยัข้าวดีเด่น ประจ�าปี 
พ.ศ. 2566 ว่า รฐับาล โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ตระหนกัและเข้าใจถงึปัญหาทีพ่ีน้่อง
ชาวนาต้องเผชญิ อาท ิราคาข้าวตกต�า่ การส่งออก 
ข้าวไทยลดลง ต้นทนุการผลติข้าวทีส่งูขึน้ ตลอดจน 
สถานการณ์ภยัธรรมชาตแิละแมลงศตัรูข้าว 

จึงมุ่งมั่นในการหามาตรการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อน เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวนาในฤดูกาล
ผลติทีก่�าลังจะมาถงึ ทัง้นาปรงั และนาปี โดยการ
จดัหาเมลด็พนัธ์ุข้าว และสนบัสนนุให้มกีารจัดซือ้
เมลด็พนัธุข้์าว เพ่ือช่วยเหลอืชาวนาผูป้ระสบภยั
ดงักล่าว เป็นจ�านวนเงนิกว่า 1,700 ล้านบาท ซึง่
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัซือ้

“ชาติพันธุ ์ของประเทศไทยเป็นชาติพันธุ์
เกษตร เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ประกอบอาชพีด้านเกษตร ดงันัน้ เราต้องใช้ต้นทนุ
ทีม่ ี มาพฒันาสร้างรายได้สู่ความร�า่รวย ซึง่โจทย์
ที่ท้าทายของกรมการข้าว คือการจะท�าอย่างไร 

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ำ  
รั ฐมนตรี ว ่ า การกระทรวง เกษตรและ 
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุม
สร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ “ตลาดน�า นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้
เกษตรกร” เพือ่ยกระดบัราคาข้าวเปลือกของ
เชยีงใหม่ให้มีเสถยีรภาพ ประเดมิเปิดจุดรบัซือ้
ครัง้แรกทีส่หกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ�ากดั 
หนุนสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เปิดจุดรับซ้ือ 
ข้าวเปลอืกจากเกษตรกร พร้อมจับมือภาคเอกชน 
เข้ามารบัซ้ือข้าวจากสหกรณ์ในราคาไม่ต�า่กว่า  
10 บาท/กก. โดยม ีนำยบญุสงิห์ วรนิทร์รกัษ์  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นำยนวนิตย์ พลเคน รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูบ้รหิารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในพืน้ที ่และเกษตรกรกว่า 1,200 คน เข้าร่วม 
ณ ศนูย์รวบรวมและแปรรปูผลิตผลการเกษตร 
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ากัด อ�าเภอ
สนัป่าตอง จังหวดัเชยีงใหม่

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  ได ้มอบเงินตามโครงการ 

ให ้เกษตรกรชาวนาไทยหลุดพ้นจากกับดัก 
ความยากจน เพือ่น�าพาให้มชีวีติความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
ซึ่งเกษตรกรชาวนาของประเทศไทยมีมากถึง  
4.7 ล้านครวัเรอืน หรอืประมาณกว่า 18 ล้านคน 
เป็นจ�านวนถงึ 1 ใน 3 ของประชากรทัง้ประเทศ 
ดงัน้ัน จงึเป็นหน้าทีท่ีส่�าคัญของกรมการข้าวทีต้่อง
ร่วมมือกนั ช่วยกนัคดิให้เดนิไปในทศิทางเดียวกนั 
เพือ่อนาคตของชาวนาไทยได้หลดุพ้นความยากจน 
และลกูหลานไทยได้กลบัมาอยูบ้่านเกิด ไม่ไปเป็น
แรงงานพลดัถิน่“ รมช.อนชุา กล่าวย�า้

“ธรรมนัส” หนุนสหกรณ์การเกษตรเปิดจุดรับซื้อข้าว
พร้อม Kick Off ประเดิมสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง

สนิเช่ือชะลอการขายข้าวเปลอืกนาปี ฤดกูาลผลติ
ปี 2566/67 ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ�ากัด 
สหกรณ์การเกษตรฝาง จ�ากดั และสหกรณ์นคิม
พร้าว จ�ากัด วงเงิน 12.884 ล้านบาท จ�านวน 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 176 ราย ปริมาณ 
ข้าวเปลอืกทีเ่ข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าว กว่า  
1,088 ตัน ซึ่งโครงการสินเชื่อชะลอการขาย 
ข้าวเปลือกนาปี เป็นการสนบัสนนุสินเชือ่ผ่านธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวเปลือก
ไว้ในยุ้งฉางของตนเองในฤดูเก็บเก่ียวเพ่ือรอขาย 
ซึง่ระหว่างรอการขายข้าวเปลอืก เกษตรกรทีร่่วม
โครงการจะได้รบัสนิเชือ่เพ่ือไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 
และลงทุนประกอบอาชีพท�าการเกษตรอย่าง 
ต่อเนือ่ง และเมือ่ราคาข้าวเปลอืกทีเ่กบ็รกัษามรีาคา 
สูงขึน้จนเป็นทีพ่อใจ เกษตรกรกส็ามารถมาไถ่ถอน 
น�าข้าวเปลอืกออกมาจ�าหน่ายได้ เพ่ือให้ได้รับส่วนต่าง 
ของราคา และเกษตรกรจะมรีายได้เพิม่มากขึน้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ด�าเนินมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลผลิต

ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2566/67 ซ่ึงคาดว่า
เกษตรกรจะเร่ิมเก็บเก่ียวต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 
2567 นี้ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ประสาน
สหกรณ์การเกษตรในพืน้ที ่7 อ�าเภอ ทีม่อุีปกรณ์
ฉาง ลานตาก และโรงส ีพร้อมส�าหรบัเปิดจดุรบัซือ้ 
และรวบรวมข้าวเปลือกนาปรังจากเกษตรกร  
และมอบหมายให้กรมการข้าว ประสานผูป้ระกอบการ 
เอกชน จ�านวน 6 ราย เข้ามารับซื้อข้าวเปลือก
ในราคาไม่ต�า่กว่า 10 บาท/กก. (ความช้ืนไม่เกนิ 
25%) เพือ่ยกระดับราคาข้าวเปลอืกของเชยีงใหม่
ให้มเีสถยีรภาพ และได้มกีาร Kick Off ประเดมิเปิด
จดุรบัซ้ือข้าวจากเกษตรกรครัง้แรกวนันีที้ส่หกรณ์
การเกษตรสนัป่าตอง จ�ากดั จงัหวดัเชียงใหม่

ทัง้นี ้ สหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการเปิดจดุรบัซือ้ 
และรวบรวมข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 
2566/67 จ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์ 
การเกษตรสนัป่าตอง จ�ากดั มอุีปกรณ์ท่ีพร้อมในการ 
ด�าเนินธุรกิจข้าวทั้ง โรงสี ไซโล ฉาง ลานตาก  
รถตักและเครือ่งชัง่ โดยสหกรณ์มแีผนรวบรวมข้าว
และแปรรปูข้าวหอมมะล ิ105/ข้าวเหนยีว จ�านวน 
400 ตนั ขอรบัสนิเชือ่ ธ.ก.ส. เป็นทนุหมนุเวยีน
รับซ้ือและรวบรวมข้าว 4 ล้านบาท 2) สหกรณ์
การเกษตรแม่รมิ จ�ากัด มโีกดัง ฉาง ลานตาก รถตกั 
และเครือ่งชัง่ มแีผนรวบรวมข้าวนาปรงั 3,000 ตนั 
ขอรับสนิเชือ่ ธ.ก.ส. เป็นทนุหมนุเวยีนรบัซ้ือและ
รวบรวมข้าว 30 ล้านบาท 3) สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ด จ�ากดั มโีกดงั ฉาง ลานตาก รถตกั  
และเครือ่งชัง่ มแีผนรวบรวมข้าวนาปรงั 5,000 ตนั  
ขอรับสินเชื่อ ธ.ก.ส. เป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อ 
และรวบรวมข้าว 50 ล้านบาท

4) สหกรณ์นคิมแม่แตง จ�ากัด มลีานตาก ฉาง 
รถตกั และรถแทรคเตอร์ มแีผนรวบรวมข้าวนาปรงั 
700 ตนั ขอรบัสนิเชือ่ ธ.ก.ส. เป็นทนุหมนุเวยีน
รับซ้ือและรวบรวมข้าว 7 ล้านบาท 5) สหกรณ์ 
การเกษตรหางดง จ�ากดั จะเปิดจดุให้บรกิารในการ 
รวบรวมข้าว โดยร่วมกับโรงสีพรพาณิชย์มาใช้

 อนชุา นาคาศัย

พื้นที่ของสหกรณ์ในการรับซ้ือข้าวนาปรังจาก
เกษตรกร โดยสหกรณ์จะได้รบัค่าบรหิารจดัการ
ตนัละ 200–250 บาท 6) สหกรณ์นคิมพร้าว 
จ�ากัด มอีปุกรณ์ ลานตาก เครือ่งชัง่ โรงสี และ
รถตัก โดยร่วมกับโรงสีในพื้นที่มาใช้พื้นที่ของ
สหกรณ์ในการรับซือ้ข้าวนาปรงัจากเกษตรกร 
โดยสหกรณ์จะได้รับค่าบริหารจัดการตันละ 
200–250 บาท

7) สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ�ากดั มโีกดงั 
ลานตาก ฉาง รถตัก และเครือ่งช่ัง โดยร่วมกบั 
โรงสีในพื้นท่ีมาใช้พื้นที่ของสหกรณ์ในการ 
รบัซือ้ข้าวนาปรงัจากเกษตรกร โดยสหกรณ์จะได้ 
รับค่าบริหารจัดการตันละ 200–250 บาท  
8) สหกรณ์การเกษตรฝาง จ�ากดั มโีกดงั ลานตาก  
โรงส ีไซโล เครือ่งชัง่ รถเทลเลอร์ และรถเกีย่ว  
โดยร ่วมกับโรงสี ในพื้นที่มาใช ้พื้นที่ของ 
สหกรณ์ในการรับซือ้ข้าวนาปรงัจากเกษตรกร 
โดยสหกรณ์จะได้รับค่าบริหารจัดการตันละ 
200–250 บาท 9) สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอด 
สามัคคี จ�ากัด มีลานตาก โดยร่วมกับโรงสี 
ในพืน้ทีม่าใช้พืน้ทีข่องสหกรณ์ในการรับซ้ือข้าว
นาปรังจากเกษตรกร โดยสหกรณ์จะได้รับค่า
บรหิารจดัการตนัละ 200–250 บาท

ซึ่งการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อรองรับ
ผลผลิตข้าวนาปรัง ทั้งการเปิดจุดรวบรวม 
ข้าวเปลือกและประสานกับโรงสีเอกชนเข้ามา 
รับซ้ือข้าว เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรในฤดกูาล 
เกบ็เกีย่วทีจ่ะถงึนีน้ัน้ นบัว่าสหกรณ์การเกษตร
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างโอกาสทางการ
ตลาดให้กับสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึพยายามผลกัดนั 
และสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวม 
และจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
ทัว่ไป รวมถงึท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารทางการ
เกษตรสนิค้าข้าวแบบครบวงจร และยกระดับ
สหกรณ์ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรต่อไปในอนาคต

ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยเป็นอย่างมาก 
กยท.มองว่าโอกาสนีเ้ป็นฟันเฟืองส�าคญัในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อในไทยท่ีก�าลัง
เตบิโตตามกลไกการตลาด และเป็นก้าวทีส่�าคญั
ในการบรหิารจัดการยางพาราให้เกดิประโยชน์
สูงสุด สอดรับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ  
ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของห่วงโซ่อปุทาน 
ทางธรุกจิของอตุสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย  
โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ซึ่งขณะนี้ กยท. 
ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเตรียมแปรรูปวัตถุดิบ
ยางพาราเป็นยางล้อทีไ่ด้มาตรฐาน ตรวจสอบ
ย้อนกลบัถงึแหล่งก�าเนดิได้ทกุเส้น ซึง่จะกระตุน้
ให้เกิดการใช้ยางในประเทศ และสร้างรายได้ 
ให้เกษตรกรได้อย่างย่ังยนื

ด้าน นำยอัลวิน เซียว รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหารโครงการ – เอเชียและสิงคโปร์  
อนิฟอร์มา มาร์เกต็ส์  (ในฐานะผูจ้ดังาน) กล่าวว่า  
งานมหกรรม TyreXpo Asia 2024 จะจัดขึน้ที่
ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 
ซึง่จะรวมเครือข่ายผูพ้ฒันา ผูผ้ลติ ผูค้้า และ 
ผู ้ที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อมากท่ีสุด 
ในเอเชยี-แปซฟิิก ดงึดดูผูซ้ือ้ทีม่ศีกัยภาพจาก 
ทัว่ภมูภิาคกว่า 5,000 คน ขยายการเข้าถงึตลาด
ใหม่ๆ เกีย่วกบัอตุสาหกรรมยางล้อ ตลอดจน 
การน�าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาปรับใช้ในการ 
ยกระดบัอตุสาหกรรมในอนาคต สร้างโอกาสให้กบั 
ผูผ้ลิตและผูจั้ดจ�าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ 
รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ครอบคลุม
อตุสาหกรรมยางล้อ เพือ่เสรมิความแขง็แกร่ง 
ในข้อมลูเชงิลกึ อนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทาง  
กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ในการขับเคลื่อน
อตุสาหกรรมต่อไป

กยท.จบัมอื อินฟอร์มำฯ - ทำร์ซัส กรุป๊ 
ร่วมลุยงำน TyreXpo Asia 2024 มหกรรม
ยำงล้อระดับนำนำชำติ ครั้งแรกในไทย
ระหว่ำง 15-17 พ.ค. 2567 รวมผูผ้ลิต-ผูค้้ำ 
อุตสำหกรรมยำงล้อทั่วภูมิภำค เป็นเวทีโชว์
ศักยภำพไทย ในฐำนะแหล่งวัตถดุบิยำงโลก 
พร้อมรองรบักฎระเบยีบ EUDR

นำยสุขทัศน์ ต่ำงวิริยกุล รองผู้ว่าการ 
ด้านปฏบิตักิาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผย 
ในงานแถลงข่าวเมือ่เรว็ๆ นีว่้า ตามนโยบายของ
รฐับาลทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้ยางพารา
ภายในประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางพาราโลก กยท.จงึ 
มุง่เดนิหน้าบรหิารจดัการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบตามนโยบาย “ตลาดน�า นวัตกรรม
เสรมิ เพิม่รายได้” ของรฐับาล และข้อสัง่การ
ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เร่ง 
ขบัเคลือ่นนโยบายและแนวทางเพือ่ให้สอดรบั
กบันโยบายดงักล่าว โดยเฉพาะการส่งเสรมิการ
แปรรปูผลติภณัฑ์ยางต่างๆ  ซึง่สามารถดดูซบั 
ปรมิาณผลผลติยางออกจากตลาดได้ ควบคูไ่ปกบั 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของ 
ยางไทยในตลาดโลก โดยการยกระดับผลผลติ 
ยาง และการจัดการระบบยางของไทยให้เป็น 
ไปตามความต้องการและมาตรฐานสากล เช่น 
กฎระเบยีบ EUDR 

รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. กล่าว 
ต่อว่า วันนี้รัฐบาลไทยมองเห็นโอกาสในการ 
เพิม่ขดีความสามารถทางการค้าและการด�าเนนิ 
ธรุกจิ เนือ่งด้วยประเทศไทยเป็นแหล่งวตัถดิุบยาง 

จบัมือเอกชน โชว์ศกัยภาพยางไทย
จัดมหกรรมยางล้อนานาชาต ิTyreXpo Asia 2024

ที่ส�าคัญ และมีการจัดการระบบท่ีสามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งทีม่าของวตัถดุบิยาง 
สามารถดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
เป็นจ�านวนมาก ถอืเป็นโอกาสดใีนการท�าเกษตร
อตุสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ยางพารา และ
ยังสร้างความมั่งคั่งให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง
ทกุภาคส่วน

นายสขุทัศน์ กล่าวอีกว่า ส�าหรบังานมหกรรม  
TyreXpo Asia 2024 ในครัง้นี ้เป็นงานมหกรรม 
ยางล ้ อระดับนานาชาติที่ จั ดขึ้ นค ร้ั งแรก 
ในประเทศไทย ถือเป็นเวทแีสดงความพร้อมของไทย 
ในเรื่อง EUDR ที่ผู ้ใช้ยางสามารถมั่นใจได้ว่า
ผลติภณัฑ์จากยางพาราไทยเป็นผลติภณัฑ์ท่ีผ่าน
มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งก�าเนดิ
ยางได้จริง โดยงานนี้ได้รวมเหล่าผู้ผลิตและผู้ค้า
ในอตุสาหกรรมยางล้อกว่า 250 แบรนด์ ถอืเป็น
ช่องทางการตลาดที่ส�าคัญ และเป็นประโยชน์

เป็นก�าลังซื้อหลักของประเทศ ที่จะสามารถเพิ่ม
ตัวเลข GDP ให้เติบโตขึน้ได้ ส่งผลให้ชาวนาไทย
ได้หลุดพ้นจากหนีส้นิ

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้ด�าเนินงานเพื่อสนอง 
แนวนโยบายของรฐับาล เพือ่ยกระดับชีวติความเป็นอยู่ 
ของพี่น้องชาวนา กรมการข้าว อาทิ การจัดตั้ง 
ศนูย์ข้าวชมุชน เพือ่เป็นรากฐานส�าคญัในการส่งเสรมิ 
และพฒันาการผลติข้าว เปิดโอกาสให้ชาวนาผูป้ลกูข้าว 
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาข้าวด้วยตนเอง โดยมีกรมการข้าว 
เป็นพ่ีเลีย้ง โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
Smart Farmer เน้นพัฒนาชาวนาอย่างรอบด้าน
ให้ชาวนาไทยพ่ึงพาตนเอง และเป็นแบบอย่าง
แก่ชาวนารายอืน่ เพือ่การพฒันาภาคการเกษตร
ให้ก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื โครงการ Young Smart 
Farmer เปิดโอกาสให้คนรุน่ใหม่ทีป่ระกอบอาชพี
เกษตร สามารถบริหารจัดการการเกษตร ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อยอดไปสู่
การเป็นผูป้ระกอบการ พึง่พาตนเอง และเป็นผูน้�า
ทางการเกษตรในท้องถิน่ได้ เพือ่สร้างอาชพีชาวนา
ให้มคีวามเข้มแขง็ มีรายได้ทีม่ั่นคงในอนาคตต่อไป

อกีทัง้ โครงการส่งเสรมิการเปลีย่นเมลด็พนัธุ์
ข้าวปี 2566 ทีมุ่ง่เน้นให้ชาวนาเปลีย่นมาใช้เมลด็
พนัธุด์ใีนการเพาะปลกู เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ
การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณทีม่ากขึน้ 
เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคา 

รมช.อนุชา กล่าวอีกว่า ยังได้มอบหมายให้
กรมการข้าว เร่งส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าข้าว โดย
พฒันาและต่อยอดผลติภัณฑ์แปรรปูจากข้าว และ
ของเหลือจากการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะ
เดียวกัน ยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว เช่น การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาเสริม เพราะหากเกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่มี
คณุภาพ และมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพืน้ที ่ จะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากข้ึน 
และช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่าง
ด ี เป็นเร่ืองทีเ่ราต้องไม่หยดุพฒันา ขณะเดยีวกนั 
ตนยงัเดนิหน้าขบัเคลือ่นแนวคดิ “เงนิบาทแรกของ
แผ่นดิน” ซึง่ถอืว่ามีความส�าคัญ เพราะเกษตรกร

ทีส่งูข้ึน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
นอกจากนี้  ยั ง มีโครงการส ่ง เสริมการ 

ลดต้นทนุการผลติข้าวรกัษ์โลก BCG MODEL เพือ่
ส่งเสรมิให้ชาวนาได้มโีอกาสเลอืกซ้ือจดัหาปัจจยั
การผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรส�าหรับ 
ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการปรับปรุงกระบวนการ 
เพาะปลกูข้าว เน้นการท�านาแบบประณตี ผ่านการ 
ใช้ระบบชีวมวล–ชีวภาพ–จุลินทรีย์แทนสาร
เคม ี ส่งเสรมิการท�านาแบบยัง่ยืน และส่งเสริมให้
ชาวนาหนัมาท�านาแบบเปียกสลบัแห้ง ทีจ่ะช่วยให้ 
สามารถบริหารจัดการน�้าที่มีอยู ่ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
สามารถลดต้นทนุในการผลติได้
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กรมวชิาการเกษตร อวดโฉม 
“โรงเรอืนอัจฉรยิะอย่างง่าย”

กรมส่งเสรมิกำรเกษตร แนะน�ำปุย๋ชีวภำพ
พจีพีอีำร์-1 ช่วยเพิม่ผลผลติข้ำวโพดเลีย้งสตัว์
ได้ผลดี พร้อมขยำยผลสูเ่กษตรกร

นำยพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า ภารกจิหลักของกรมส่งเสริม
การเกษตรคือ การถ่ายทอดความรู้การเกษตร  
ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ ที่ 
ทันสมยั อนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยข้าวโพดเล้ียงสัตว์ นับเป็น
พืชเศรษฐกิจและพืชใช้น�้าน้อยซึ่งกรมส่งเสริม 
การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูก 
หลงัสิน้สุดฤดูกาลท�านาปี เพือ่หลกีเลีย่งการท�านาปรงั 
และป้องกนัความเสีย่งในการขาดแคลนน�า้ทีจ่ะ
กระทบต่อผลผลติสร้างความเสียหายเดือดร้อน
แก่เกษตรกร ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ต่างๆ ทัง้ศูนย์จดัการศตัรพูชืชมุชน ศนูย์จดัการ
ดินปุ๋ยชมุชน

รวมท้ัง จัดแปลงสาธิตหรือแปลงเรียนรู ้
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ ล่าสุด
กรมส ่ง เสริมการเกษตรได ้น�าปุ ๋ยชีวภาพ 
พจีพีีอาร์-1 (PGPR: Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria) ของกรมวชิาการเกษตรซึง่เป็น
แบคทีเรียกลุ่มใหญ่ที่นิยมมาใช้ในการผลิตปุ๋ย
ชวีภาพ แบคทเีรียกลุม่นีส้ามารถตรงึไนโตรเจน 
ผลิตสารคล้ายฮอร์โมนพืช ละลายฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม และผลิตสารที่ช่วยละลาย 
ธาตุเหลก็เข้าสูเ่ซลล์ของพชื โดยน�ามาทดสอบยงั 
แปลงเรยีนรู้การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในพืน้ทีร่าว  
40 จงัหวดั เป็นระยะเวลาต่อเนือ่ง 3 รอบฤดูกาล
เพาะปลูก คือตั้งแต่ปี 2564–2566 ภายใต ้
ระบบการจัดการดิน น�้า ปุ๋ย และระบบการ 
เพาะปลกูทีเ่หมาะสม 

กรมส่งเสรมิการเกษตรแนะน�า
ปุย๋ชีวภาพพีจพีีอาร์-1 สู่เกษตรกร

กรมปศุสตัว์ MOU กองทนุหมูบ้่าน
หนนุเลีย้งปศุสตัว์ สร้างงาน-สร้างรายได้

“สมศักดิ-์ธรรมนสั-พวงเพช็ร-ไชยำ-อนชุำ” 
ร่วมเป็นสักขพียำนพธิลีงนำม MOU ส่งเสรมิเลีย้ง
ปศุสัตว์ ระหว่ำงกองทนุหมูบ้่ำนกบักรมปศุสตัว์ 
หวงัช่วยพัฒนำทกัษะด้ำนอำชีพ-เทคโนโลยกีำร
ผลติ ช่วยเพิม่โอกำสสร้ำงงำน-รำยได้

เมือ่วันที ่19 มี.ค. 67 ทีอ่าคารศลิปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลัยพะเยา นำยสมศกัด์ิ เทพสทิุน รอง
นายกรัฐมนตร ีพร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ  
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นำงพวงเพช็ร ชนุละเอยีด รฐัมนตรปีระจ�าส�านกั
นายกรัฐมนตรี นำยไชยำ พรหมำ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยอนุชำ 
นำคำศยั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นำยธีระพงษ์ วงศ์ศวิะวิลำศ ปลดัส�านัก
นายกรัฐมนตร ีนำยประยรู อนิสกลุ ปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขพียานในพิธลีงนาม  
MOU เรื่องการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
ทางวชิาการและเทคโนโลยใีนการพฒันาอาชพี ท่ี
เกีย่วข้องกบัปศสุตัว์ให้กบักองทนุหมู่บ้านและชุมชน
เมอืง ระหว่างกองทนุหมูบ้่านฯ กับกรมปศุสตัว์

โดยการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้  ได ้มี นำย
เบญจพล นำคประเสรฐิ ผูอ้�านวยการส�านกังาน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ 
นำยสตัวแพทย์บุญญกฤช ป่ินประสงค์ รองอธบิดี
กรมปศุสตัว์ เป็นผู้ลงนาม ซึง่บันทกึข้อตกลงความ

ทีเ่ก่ียวข้องกับปศสุตัว์ 3. เพือ่สร้างความมัน่คงทาง
อาหาร ยกระดับการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูง 
สูต่ลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก 
ในระดบัหมูบ้่านและชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื  
5. เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน การสร้างงาน สร้างอาชพี 
สร้างรายได้ ในครวัเรอืนสมาชกิกองทนุหมูบ้่านและ
ชุมชนเมอืง 6. เพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้กับสมาชกิ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 7. เพื่อคัดเลือก 
ผูแ้ทนเกษตรกรทีม่คีวามรู ้มคุีณภาพและศักยภาพ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการของส�านักงานกองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมอืงแห่งชาตแิละกรมปศสัุตว์

นอกจากน้ี ขอบเขตความร่วมมือ ภารกิจหน้าที่
ของส�านักงานกองทุนหมู่บ้านฯ จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชมุชนเมอืง ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กองทนุหมูบ้่าน
และชุมชนเมอืงสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิเกีย่วกบัการ
ประกอบอาชพีการเลีย้งโคและสตัว์อืน่ท่ีเก่ียวข้อง
กบัปศสุตัว์ ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานงาน
องค์กร หน่วยงานของรฐั และเอกชน ด้านวิชาการ 
หรอื องค์ความรู ้เทคโนโลย ีแก่กองทนุหมูบ้่านและ
ชมุชนเมอืงในการเพิม่ประสทิธิภาพเกีย่วกับปศสัุตว์ 
และด�าเนินการจัดท�า ให้ค�าปรึกษา และแนะน�า
การปฏิบัติงาน ตามอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
แก่กองทนุหมูบ้่าน

ส่วนภารกิจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คอื สนับสนุนบคุลากร วชิาการ
และองค์ความรู ้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่
จ�าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติโคเนือ้ของ
เกษตรกร ทัง้ด้านการปรบัปรงุและขยายพันธุสั์ตว์  
โดยวิธีผสมเทยีมด้วยน�า้เช้ือพันธ์ุด ีและจัดท�าใบรบัรอง 
พันธุ ์ประวัติ และการจัดการด้านอาหารสัตว์  
รวมถงึการจัดการฟาร์ม เพือ่ให้การด�าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบอาชีพเล้ียงโค 
กระบอื แพะ แกะ และสตัว์อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสตัว์ 
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพสัตว์
การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลสัตว์ 
การตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์และแก้ไขปัญหา
สุขภาพสัตว์ รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สขุภาพสตัว์ และด�าเนนิการจดัท�าให้ค�าปรึกษา และ
แนะน�าการปฏบิติังานต่างๆ ตามอ�านาจหน้าทีข่อง
หน่วยงานแก่กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง

ร่วมมอื มหีลกัการและเหตุผล คอื ในช่วงทีผ่่านมา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยประสบภาวะชะลอตัว 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19 และภยัพิบตัิ
ตามธรรมชาต ิส่งผลให้ภาคการเกษตร และสมาชกิ
กองทุนหมู่บ้านฯ ประสบปัญหาหลายประการ อาทิ 
ราคาสนิค้าตกต�า่ ค่าครองชพีมแีนวโน้มสงูข้ึน การ
ขาดสภาพคล่องทางการเงนิในการด�าเนินกจิกรรม
และการประกอบอาชีพ โดยปัญหาดงักล่าวมสีาเหตุ
มาจากการขาดโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้

ซ่ึงรัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญ ได้มีแนว
นโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงทางเกษตรกรและ
ด้านอาหาร เพือ่สร้างการเข้าถงึโอกาสในการพฒันา
ทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยีการผลิตทางการ 
เกษตร จงึจดัท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบบัน้ีข้ึน 
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคและสัตว์อื่นที่เก่ียวข้อง
กับปศุสัตว์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
วตัถปุระสงค์ของความร่วมมอืครัง้นี ้คอื 

1. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเลีย้งสตัว์
ของสมาชกิกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงทีเ่ข้าร่วม
โครงการของส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมอืงแห่งชาต ิ และกรมปศสุตัว์ 2. เพือ่ให้สมาชกิ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง เข้าถงึโอกาสในการ 
พัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง  
อาทิ การเลี้ยงโค แพะ แกะ หรือโครงการอ่ืน 

ถ้าอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือนสูงกว่า 
30 องศาเซลเซยีส ตาข่ายพรางแสงจะท�างาน
อตัโนมตั ิ เขยีนโปรแกรมควบคมุสมองกลด้วย
ภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร และ
ได้ออกแบบให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับ
ควบคมุการท�างานของมอเตอร์พรางแสง เพ่ือ 
ประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าและลดการเดินสายไฟมา 
ทีแ่ปลง และต้ังเวลานาฬิกาทีใ่ช้ ปิด-เปิด ระบบ
ควบคมุเฉพาะช่วงเวลา 06.00-20.00 น. เพือ่
ประหยดัแบตเตอรี่

นางสาวขนิษฐ์ กล่าวอีกว่า เบ้ืองต้นจาก
การทดสอบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน�้านิ่ง
ในกล่องโฟม ในช่วงเดอืนมกราคม-กมุภาพันธ์ 
2567 ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส 
และความชืน้สมัพทัธ์เฉลีย่ 58% ทดสอบปลกู
ผกัสลัดสายพนัธุต่์างๆ ได้แก่ ผกักาดหอมอติาลี 
บตัเตอร์เฮด กรนีคอส เรดคอส กรนีโอ๊ค เรดโอ๊ค 
ฟินเลย์ รวม 480 ต้น พบว่า ผกัมอีตัราการรอด
หลงัลงปลกูในกล่องโฟม 95.0% ได้ผลผลติรวม 
53.7 กโิลกรมั (ไม่รวมน�า้หนกัราก) มีน�า้หนัก 
เฉลี่ย 120.30 กรัม/ต้น ซึ่งการปลูกผักสลัด 
ไฮโดรโปนกิส์แบบน�า้นิง่ในกล่องโฟม มจีดุเด่นคอื 
ใช้น�า้น้อยมาก ประมาณต้นละ 4-5 ลติร ไม่ต้องใช้ 
คนงานดแูลมาก โดยระหว่างการลงกล้าปลกูผกั
ในกล่องโฟม จนถึงการเก็บผกัเตมิน�า้แค่ 2 ครัง้ 
คอื เตมิน�า้ผสมปุ๋ยราว 2-3 สปัดาห์หลงัลงกล้า 
และเติมน�า้เปล่าอกีประมาณ 4 สปัดาห์หลงัลง
กล้า โดยไม่ใช้สารเคมเีลย 

วิศวกรการเกษตรช�านาญการพิ เศษ 
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กล่าวด้วยว่า หาก
เกษตรกรที่มีโรงเรือนอยู่แล้วต้องการใช้งาน
ระบบควบคมุอตัโนมตั ิ จะต้องเสยีค่าวสัดทุ�าตู้
ควบคมุราคาประมาณ 5,000 บาท และวสัดุ
ส�าหรับม่านพรางแสงที่ควบคุมด้วยมอเตอร์
ประมาณ 10,000 บาท โรงเรือนผักอัจฉริยะ
พลงังานแสงอาทติย์ส�าหรบัแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ถอืเป็นนวตักรรมทางด้านเกษตรอจัฉรยิะ 
เพราะใช้ทัง้เซนเซอร์วัดอณุหภมู ิสมองกลฝังตวั  
และพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 
ผู้ท่ีสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กรมวชิาการเกษตร  
โทรศัพท์ 0 2940 5790 และ 08 9154 3256

กรมวิชำกำรเกษตร โชว ์นวัตกรรม 
โรงเรอืนอจัฉรยิะใช้พลงังำนแสงอำทติย์ ส�ำหรบั 
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำรปลูกผักรำคำ
สูง โดยออกแบบอย่ำงง่ำยให้เหมำะสมกับ
เกษตรกร ใช้แรงงำนน้อย ได้ผลผลิตคณุภำพ 
ปลอดสำรตกค้ำง

นำยรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร กล่าวว่า กรมวชิาการเกษตร ใน 
ฐานะหน่วยงานวจิยัหลกัด้านพชืและเครือ่งจกัรกล 
การเกษตรของประเทศไทย ได้น�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยมีาใช้พฒันาสูก่ารเกษตรอจัฉรยิะ 
ให้สามารถเพิม่ผลผลติต่อหน่วย ลดต้นทนุการ 
ผลติ แก้ไขปัญหาด้านแรงงานภาคเกษตร รวมถงึ 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรได้ สร้างรายได้เพิ่ม 
กบัเกษตรกร ตามนโยบายการเกษตรอจัฉรยิะ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปี 
2567 สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กรมวชิาการ
เกษตร ได้พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะอย่างง่าย 
ส�าหรับการปลูกพืชผักมีราคา ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เพื่อแสดงถึง 
การใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและนวตักรรม ร่วมกบั 
การท�าเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ่
ให้ประสานกนัอย่างกลมกลืน ใช้แรงงานน้อยลง  
และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และปลอดสาร
พษิตกค้าง 

นำงสำวขนิษฐ์ หว่ำนณรงค์ วิศวกร
การเกษตรช�านาญการพิเศษ สถาบันวิจัย
เกษตรวศิวกรรม กล่าวว่า สถาบนัวจิยัเกษตร 

วศิวกรรม ได้ออกแบบโรงเรอืนอจัฉรยิะอย่างง่าย 
ทีเ่หมาะสมกบัเกษตรกร โดยโรงเรอืนมขีนาดกว้าง 5.3  
ยาว 18 เมตร สงูจากพืน้ถงึคานบน 2.35 เมตร 
หลังคาพลาสติก ด้านข้างเปิดโล่ง หรือสามารถ 
ติดแสลนบังแสงและลมด้านข้างได้ เพื่อปลูกผัก 
ไฮโดรโปนกิส์แบบน�า้นิง่ในกล่องโฟม วางโต๊ะปลกูขนาด  
1x3 เมตร ได้ 10-15 โต๊ะ แต่ละโต๊ะวางกล่องโฟม
ปลกูผกัขนาด 39x54x20 เซนตเิมตร ได้ 10-12 
กล่อง แต่ละกล่องสามารถปลูกได้ 6-8 ต้น โดย 
โรงเรือนสามารถปลกูผกัได้ 600-1,440 ต้น

วิ ศวกรการ เกษตรช� านาญการพิ เ ศษ 
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กล่าวต่อว่า ภายใต้ 
หลังคาโรงเรือนได้ติดตั้งระบบตาข่ายพรางแสง
อัตโนมัติ เพื่อลดความร้อนท่ีจะสัมผัสกับผัก 
โดยตรง ควบคุมมอเตอร์พรางแสงด้วยบอร์ดสมองกล 
ฝังตัว Arduino uno ซึ่งอ่านค่าอุณหภูมิจาก
เซนเซอร์ในโรงเรอืน และประมวลผลทกุ 3 นาที 

าตรการวธิพีชื เป็นวธิกีารเพิม่ความหนาแน่นของพชื การคลมุ
ดนิป้องกนัเม็ดฝนกระทบผวิดนิ ตลอดจนการปรบัปรงุบ่ารงุดนิ  

ลงทุนต�่า เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เอง โดยใช้พืชตระกูลถั่ว  
หญ้าเลีย้งสัตว์หรอืหญ้าธรรมชาติ ปลกูเป็นแถบขวางความลาดเท 
ของพืน้ที ่หรอืปลกูคลมุดนิ หรอืการใช้ระบบการปลกูพชืแบบผสมผสาน  
เพือ่ลดความแรงของเม็ดฝน ดกัตะกอนดนิและชะลอความเรว็ของน�า้  
โดยมวีธิกีารในเบือ้งต้น ดงันี้

ม

รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี 
 กลุม่วจิยัและพัฒนาการอนรัุกษ์ดนิ
 และน�า้เพือ่การเกษตร 
 กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 
 โทร 0 2579 0461

1. กำรปลกูพชืคลุมดนิ 
ปลูกคลุมดินในสวนไม้ผล และพื้นที่ความลาดเท 

สงูกว่า 20% และเป็นดินเลวทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิไม่คุม้ค่า  
ควรปลกูพชืตระกลูหญ้าและพชืตระกูลถัว่คลมุดนิ

2. กำรคลมุดนิ 
ใช้ได้ทกุกรณแีล้วแต่วตัถปุระสงค์ของการน�าไปใช้ เช่น ใช้

เป็นวสัดคุลมุดนิกบัพืชผกั ไม้ผล และพชืไร่ เป็นต้น และอาจ
ใช้วสัดอุืน่ๆ ในการคลุมดนิ เช่น พลาสตกิ กระดาษ

3. กำรปลกูพชืปุ๋ยสด 
ใช้เพือ่การปรบัปรงุบ�ารงุดนิ เช่น การใช้ร่วมกบัการปลกู

พชืหมนุเวยีนและการปลกูพืชแซม

4. กำรปลกูพชืสลบัเป็นแถบ
ใช้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดเทไม่เกิน 15% ชนดิของพชืทีป่ลกู 

ควรเป็นพชืทีมี่ระยะชดิ เช่น ถ่ัวลสิง ถัว่เหลอืง สลบักับแถบ 
ข้าวไร่ ข้าวโพด และข้าวฟ่าง

5. กำรปลกูพชืหมนุเวยีน
ใช้พชืทีม่รีะบบรากยาวสลบักบัพชืระบบรากสัน้ ใช้พชื

เศรษฐกจิหมุนเวยีนกบัพืชตระกลูถ่ัวหรอืพืชตระกลูหญ้า

6. กำรปลกูพชืแซม
พืชแซมควรมีอายุสั้นกว่าพืชหลัก พืชแซมควรเป็น

พชืตระกลูถัว่ ระบบรากของพชืหลักและพชืแซมควรมี
ระดับที่แตกต่างกัน และพืชแซมไม่ควรเป็นท่ีอยู่อาศัย
และเป็นต้นก�าเนดิของโรค และเลอืกพืชแซมทีส่ามารถ
ท�ารายได้

7. กำรปลกูพชืเหลือ่มฤด ู
ใช้ได้ในทุกสภาพพื้นที่ พืชแรกและพืชที่สองควรเป็นพืช 

ต่างตระกลู เพือ่ขจัดปัญหาโรคและแมลงสะสม โดยพชืทีส่อง 
ทีจ่ะปลกูตามมา ควรเป็นพชืตระกูลถัว่ อายุสัน้ ทนร่มเงา

8. กำรปลกูพชืระหว่ำงแถบไม้พุม่บ�ำรุงดนิ
สามารถน�าไปใช้ในพืน้ทีท่ีมี่ความลาดเทต�า่ถงึความลาดเทสงู 

ร่วมกับมาตรการอนรุกัษ์อืน่ๆ

9. กำรท�ำคนัซำกพืช
ควรใช้ในขณะที่บุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ และไม่มีทุนหรือเวลา 

เพยีงพอในการท�าคนัดนิแบบอืน่ๆ ซึง่ในอนาคตสามารถเปลีย่น
คนัซากพชืให้เป็นแนวคนัดินได้

10. กำรปลกูแถบหญ้ำแฝกเพือ่อนรุกัษ์ดนิและน�ำ้
ใช้แทนคนัดนิ ในพืน้ทีค่วามลาดเทสม�า่เสมอ ควรใช้ร่วมกบั

มาตรการอนรุกัษ์ดนิและน�า้อืน่ทีเ่หมาะสม
 

11. กำรท�ำไม้บงัลม
ใช้ในบรเิวณพืน้ทีล่มแรงท้ังในพืน้ท่ีราบและ

พืน้ทีส่งูทีม่โีอกาสเกดิการเสยีหายจากลม โดยพชื 
ทีใ่ช้เป็นไม้บงัลมควรมรีะบบรากยาว กิง่เหนียวแน่น  
เช่น กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ สน ไม้ไผ่  
และมะขาม

ประโยชน์เพ่ืออนรุกัษ์ดนิและน�ำ้
มาตรการวธิพีชื

โดยพบว่า ปุย๋ชวีภาพพจีพีอีาร์-1 มปีระโยชน์
ในการช่วยให้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีจ�านวนรากมาก
ขึ้น ท�าให้สามารถยึดเกาะดินได้ดี รากแข็งแรง 
สามารถหาอาหารได้ดี จึงส่งผลให้ต้นข้าวโพด 
ที่ใช้ปุ๋ยมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นข้าวโพด 
ทีไ่ม่ได้ใช้ปุย๋ชวีภาพพจีพีอีาร์-1 ท�าให้มผีลผลติเพิม่ขึน้ 
ประมาณร้อยละ 14 หรอืประมาณ 150 กโิลกรัม
ต่อไร่ ด้วยวิธีการน�าปุ๋ยชีวภาพพีจีพอีาร์-1 อตัรา 
0.5 กิโลกรมัผสมน�า้ให้ข้นและคลกุเคล้ากบัเมลด็
พันธุ์ส�าหรับเพาะปลูก 1 ไร่ หรือคลุกเคล้าปุ๋ย
ชวีภาพพจีีพอีาร์-1 อัตรา 0.5 กโิลกรมัเข้ากบัปุ๋ย
แต่งหน้าปริมาณส�าหรับใส่ในแปลงที่เพาะปลูก
แล้ว 1 ไร่

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิม่เตมิ
ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนท่ีจะขยายผล
การทดสอบดังกล่าวไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สนใจ เพื่อช่วยให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตของตนเองได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ส�าหรับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1  
ปรมิาณ 0.5 กิโลกรมั จ�าหน่ายราคาถงุละ 60 บาท  
(ราคา ณ วันที ่ 24 มกราคม 2567) ในขณะที่
ราคาจ�าหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ประมาณ  
9 บาทต่อกโิลกรมั (ข้อมลูจากส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร ณ วนัที ่17 มนีาคม 2567) 

หากค�านวณต้นทนุค่าปุย๋ชวีภาพพีจพีอีาร์-1 
ปรมิาณ 0.5 กโิลกรมั ใช้ได้ 1 ไร่ ราคาถงุละ 60 
บาท ช่วยเพิม่ผลผลติประมาณ 150 กโิลกรมัต่อไร่  
ซึง่ขายได้กโิลกรมัละ 8-9 บาท เกษตรกรจะมีรายได้ 
เพิม่ขึน้จากการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ประมาณ
ไร่ละ 1,200-1,300 บาท จากการลงทนุ 60 บาท  
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์
ดิน กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์  
0 2579 7522-23 หรอืตดิต่อผ่านส�านกังานเกษตร 
อ�าเภอ ใกล้บ้าน
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โดยเม่ือเรว็ๆ นี ้นำงมนพร เจรญิศร ีรฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เพื่อติดตาม
ความคบืหน้าโครงการสัตว์ส่งออกมีชวิีตให้เป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาล และตามมาตรฐานการควบคมุ
สัตว์และส่ิงแวดล้อม เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ 
พฒันาพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ พร้อมด้วย นำย
ไชยำ พรหมำ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นำยพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพำน รอง
ประธานรฐัสภา คนท่ี 2 นำยทวศีกัดิ ์อนรรฆพนัธ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
นำยสรพันธ์ คุณำกรวงศ์ ผู ้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำยสรพงศ์ 
ไพฑรูย์พงษ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม (หวัหน้า
กลุม่ภารกจิด้านการขนส่ง) นำยกรชิเพชร ชยัช่วย 
อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะตรวจราชการร่วมลง
พืน้ทีฯ่ ตรวจเยีย่มท่าเรอืพาณิชย์เชยีงแสน พร้อม 
ติดตามความคืบหน้าการใช้พ้ืนที่ท่าเรือฯ เพื่อ 

“คมนาคม-เกษตร” ลงพ้ืนทีท่่าเรือเชยีงแสน
 หนนุส่งออกโค-กระบือกระตุน้ ศก.ชายแดน

ส่งออกสัตว์มีชวิีตและล�าเลยีงปศสุตัว์เพือ่การส่งออก  
โดยม ีนำยเกรยีงไกร ไชยศริวิงศ์สุข ผูอ้�านวยการ
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.) หวัหน้าส่วน
ราชการในพืน้ที ่ผูน้�าส่วนท้องถิน่ให้การต้อนรับ ณ 
ท่าเรือพาณชิย์เชยีงแสน จงัหวดัเชียงราย

ทัง้น้ี ท่าเรือพาณชิย์เชยีงแสน (ทชส.) ได้เริม่
ด�าเนินโครงการส่งออกสัตว์มีชีวิต โดยได้ขนส่ง
สกุรเป็นรอบปฐมฤกษ์เม่ือวนัที ่16 มนีาคม 2567 
โดยโครงการฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง กทท. 
และกรมเจ้าท่าร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ 
กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และกรมปศสุตัว์ เป็นต้น 
เพือ่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพืน้ทีอ่�าเภอท่าเรอื 
เชียงแสนและพื้นที่โดยรอบท่าเรือ นอกจากนี ้
ยงัช่วยสร้างรายได้ให้ ทชส. เพ่ิมขึน้ปีละประมาณ 
10 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
ทัง้นี ้ กทท. ได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย จัดท�ารายงานศึกษาวิจัยและคู่มือสัตว์ 

ประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีIoT: Smart Farm จาก ดป้ีา 
โดยน�ามาใช้กบัโรงเรอืนเพาะเห็ดท้ัง 7 โรงเรือน ผ่าน
การควบคุมโดยระบบชดุควบคุมอจัฉริยะ

ส�าหรบัระบบพ่นหมอกในโรงเรอืนเหด็ท�าให้เกดิ
ผลส�าเรจ็ของโครงการ ดงันี ้ ลดต้นทนุค่าแรงงานลง 
ไม่น้อยกว่า 30% คิดเป็นจ�านวนเงนิ 46,537.50 บาท 
ต่อปี (โดยประมาณ) ลดการสูญเสียของก้อนเห็ด  
ประมาณ 5-7% ของจ�านวนก้อนเห็นในโรงเรือน  
คดิเป็น 250–350 ก้อน (โดยประมาณ) มรีายได้เพิม่ขึน้ 
กว่า 20% คิดเป็นเงนิ 302,400 บาท (โดยประมาณ) 
และมรีะบบ Smart Farm เหด็ 1 ระบบ บรหิาร
จดัการ 7 โรงเรอืน

ส่งออก-สตัว์มชีวีติ เพือ่ให้การด�าเนนิกิจกรรมลด 
ความเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน 
การขนส ่ง สัตว ์ มีชี วิต เป ็นไปตามระเบียบ 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

นางมนพร กล่าวว่า “รฐับาลมนีโยบายเร่งรดั
ที่จะสนับสนุนการส่งออกโค กระบือ สุกรไปยัง 
ประเทศจีน เวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้มากทีส่ดุ เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรทีเ่ลีย้ง
สตัว์เหล่านีเ้ป็นอาชพีเสรมิอยูแ่ล้ว โดยจะผลกัดนั
เป็นอาชพีหลกั ซึง่เม่ือวนัที ่ 16 มีนาคมท่ีผ่านมา
เราก็ท�าส�าเรจ็ มกีารส่งออกสกุรลอ็ตแรก จ�านวน  
175 ตัว ไปยงัประเทศจนี โดยครัง้นีต้นได้ลงพืน้ที ่
ตรวจสอบบริเวณด่านกักสัตว์ให้มีมาตรฐาน 
ด้านสิง่แวดล้อม รวมถึงการควบคมุโรคและความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เชื่อว่า 
ทชส. เป็นด่านขนส่งสัตว์ที่มีความส�าคัญและมี 
ความพร้อมทีจ่ะอ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ 
ในการส่งออกสัตว์ไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ รายได้ ตลอดจนพฒันาการใช้พืน้ท่ีท่าเรือ
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ” 

“ท่าเรอืพาณชิย์เชยีงแสนพร้อมสนบัสนนุการ
ท�างานร่วมกบัประชาชนโดยเฉพาะกลุม่เกษตรกร 
ในพ้ืนที่ ส�าหรับการส่งออกสัตว์มีชีวิตเป็นสิ่งที ่
บรูณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สร้างอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และรักษาระดับราคาในเรือ่ง 
ของสัตว์มชีวีติ นอกจากนี ้ได้ให้ความส�าคญัในการ
แบ่งพืน้ทีด่�าเนนิการให้เป็นสดัส่วนชดัเจน ไม่ก่อให้ 
เกดิผลกระทบกบัการขนส่งสนิค้าทัว่ไป และด�าเนนิการ 
ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย เช่น  
การแจ้งนดัหมายล่วงหน้า การก�าหนดจุดขนย้าย
และจุดกักกันสัตว์ การจัดการของเสียส่ิงปฏิกูล 
การควบคมุเช้ือโรคและโรคระบาด การใช้เส้นทาง

และระยะเวลาในการขนส่งสตัว์ ตลอดจนการสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชน เชื่อว่าการน�าร่องด้วยการ 
ผลกัดนันโยบายภาครฐัและการประสานความร่วมมอื 
ของทุกภาคส่วนจะท�าให้โครงการประสบความ
ส�าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัของชมุชนน�ามาซึง่รายได้ 
ทีม่ัน่คงให้กบัเกษตรกรและเศรษฐกจิของประเทศ” 
ผูอ้�านวยการ กทท. กล่าว

“การส่งออกสัตว์มีชีวิตที่ท ่าเรือพาณิชย์
เชยีงแสนมคีวามสะดวกสบายทัง้ในส่วนของด้าน
เอกสารพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือให้บริการแบบ 
One Stop Service การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
มาตรการป้องกนัด้านผลกระทบสิง่แวดล้อม เช่น 
กลิน่เสยีงรบกวน และความสะอาด รวมทัง้อปุกรณ์
และสิง่อ�านวยความสะดวก เช่น แรงดนัน�า้ในการ
ท�าความสะอาดสตัว์ ไฟส่องสว่าง ทางขึน้ลงของ
สัตว์ ฯลฯ ส่วนตัวคิดว่าการขนส่งสัตว์ที่ท่าเรือ
พาณชิย์เชียงแสนก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกัน ทัง้
ผู้ประกอบการที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงสัตว ์
ทีล่ดลงเกอืบ 50% ส่วนท่าเรอืกไ็ด้รายได้เพิม่ขึน้จาก 
การให้บรกิารด้วย” ประธานชมรมผูส่้งออกสตัว์ 
มชีวีติ จงัหวัดเชยีงราย กล่าวเพิม่เตมิ

ส�าหรบัท่าเรอืพาณชิย์เชยีงแสนเป็นประตกูารค้า 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลุ่มแม่น�้าโขง 
ตอนบน เพือ่ส่งเสรมิการขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยการเดนิเรอืพาณชิย์
ในแม่น�า้ล้านช้าง-แม่น�า้โขง ระหว่าง 4 ประเทศ 
ได้แก่ สป.จีน สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และไทย 
มีท่าเรือขนส่งสินค้า 3 ท่าและท่าเรือขนส่งกลุ่ม
ธรุกจิประเภทน�า้มนั 1 ท่า ปัจจบุนัการขนส่งสนิค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้าส่งออกประเภทสนิค้าอปุโภค 
บรโิภค สนิค้าเกษตร สตัว์ปีกแช่แขง็ นอกจากน้ี 
ได้มกีารขนส่งสนิค้าประเภทรถยนต์ทัง้มอืหนึง่และ 
มอืสอง เช่น รถกระบะ รถ SUV รถบรรทกุขนาดใหญ่ 
และขนาดเล็ก ฯลฯ ไปยังสหภาพเมียนมาและ  
สปป.ลาว เป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากทัง้สองประเทศนี ้
มีความต้องการใช้รถในการขับขี่และจ�าหน่าย
ภายในประเทศ

‘สรุยิะ’ เร่งโครงข่ายคมนาคม
เช่ือมระบบขนส่งภาคเหนือ

‘สรุยิะ’ ตรวจงำนควำมคบืหน้ำกำรพัฒนำ
สนำมบินแม่ฟ้ำหลวง รองรับผู้โดยสำรจำก  
6 ล้ำนคนต่อปี เป็น 8 ล้ำนคน พร้อมเร่งเคร่ือง
โครงข่ำยถนนสนับสนุนกำรขนส่งสินค้ำและ
เชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วภำคเหนอื

นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุม
ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการส�าคญั
ของกระทรวงคมนาคม เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัการประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) อย่างเป็น
ทางการนอกสถานที ่ครัง้ที ่ 2/2567 ณ จงัหวัด
พะเยา ว่า ได้ติดตามประเด็นการเตรียมความ
พร้อมและการเพ่ิมศักยภาพของท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตามนโยบาย Aviation 
Hub ของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการบนิของภูมภิาค ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวงฯ

ส�าหรับโครงการที่ด�าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพท่าอากาศยาน ได้แก่ 1. งานก่อสร้าง
ระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุง
ทางขบัท้ายหลมุจอด พร้อมทางขบั A และ B,  
2. งานจ้างก่อสร้างพ้ืนทีห่วัทางวิง่ด้าน 03 และ 21,  
3. โครงการศนูย์ซ่อมอากาศยาน Maintenance, 
Repair and overhaul (MRO) ซึง่อยูร่ะหว่าง 
การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (EIA) และ 4. งานจ้างก่อสร้างขยาย

ถนนทางเข้า–ออก ท่าอากาศยานฯ คาดว่า 
จะเร่ิมก่อสร้างประมาณเดือนมถินุายน 2567

นอกจากนี ้มโีครงการพฒันาท่าอากาศยานฯ 
ระยะที่ 1 (ปี 2568–2571) เพ่ือเพิ่มขีดความ
สามารถรองรบัผูโ้ดยสาร เป็น 6 ล้านคนต่อปี และ 
ระยะท่ี 2 (ปี 2576–2578) เป็น 8 ล้านคนต่อปี  
โดยมีแผนงานส�าคัญ ได้แก่ งานก่อสร้างเพิ่ม 
ลานจอดอากาศยาน งานก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
ผูโ้ดยสารเดมิเป็นอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  
และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมแซมอุปกรณ์
สนับสนุนภาคพื้น ส�าหรับโครงการสนับสนุน
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อ
บรรเทาการจราจรบรเิวณหน้าท่าอากาศยานและ
สนบัสนนุการท่องเทีย่วในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชยีงราย

นายสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง
คมนาคมพร้อมผลักดันโครงการต่างๆ ให้เป็น 
รูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของทกุกลุม่ และพร้อมรบัฟังปัญหา
และความคิดเห็นของประชาชน โดยกระทรวง
คมนาคมจะเร่งรดัการด�าเนนิโครงการต่างๆ ให้
แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนด เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนมรีะบบคมนาคมขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สามารถเดนิทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
รวมทั้งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจจากการขนส่ง
สนิค้าและท่องเท่ียวของประเทศให้ดีขึน้

“ดีอ”ี ตัง้เป้าปี’68 เดนิหน้าเจรจา FTA ครบ 3 ภูมภิาค

กสทช.ดงึ ‘วันเวบ็’ หนุนเตือนภยั 
เปิดช่อง รพ.สต.-อสม. ใช้เนต็ฟรี

นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(ดอี)ี กล่าวว่า เพือ่สอดรบั “นโยบาย IGNITE 
Thailand” ของรฐับาลในการเป็น ศนูย์กลาง
เศรษฐกจิดจิิทลั (Digital Economy Hub) และ
การต้ังเป้าดงึอตุสาหกรรมแห่งอนาคต Digital 
for all Technology Innovation AI ให้มา

เตรียมหำรือ เอ็นที  ใช ้ดำวเทียม
บรอดแบนด์ OneWeb หนนุ ปภ. ใช้ระบบ
เตือนภัยพิบัติ พร้อมเปิดกว้ำงค่ำยมือถือ 
ให้บรกิำรเนต็ รพ.สต.-อสม.ในพ้ืนทีห่่ำงไกล 
หวังลดภำระค่ำใช้จ่ำย จูงใจน�ำค่ำใช้จ่ำย 
เป็นส่วนลดค่ำยโูซ่

นำยสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้าน
โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ใบอนุญาต
ดาวเทยีมวงโคจรต�า่ ของวนัเว็บ OneWeb อยู่
ระหว่างการพจิารณา คาดว่าจะได้รับใบอนุญาต
เร็วๆน้ี โดย OneWeb เป็นพันธมติรทางธรุกจิ
ในการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม 
วงโคจรต�า่กับ บรษัิท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากดั  
(มหาชน) หรอื เอน็ที

ดังนั้น หากใบอนุญาตดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว ตนเองจะนดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

2. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา และ 
3. ความตกลงเศรษฐกิจดจิทิลัอาเซยีน

ขณะเดียวกนั ยงัมคีวามตกลงทีอ่ยูร่ะหว่าง
การขอเข้าร่วมการเจรจา ได้แก่ ความตกลง 
หุน้ส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy 
Partnership Agreement: DEPA) ซึง่เป็นสนธ ิ
สญัญาทีจ่ะพฒันาแนวทางการท�างานระหว่าง
ประเทศในด้านการค้าและความร่วมมือ 
ในเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการท�างานร่วมกัน ในการพัฒนามาตรฐาน 
ระบบ และกฎเกณฑ์ของการค้าดจิทัิล

“ดอี ี ได้สัง่การหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเตรียม
ความพร้อม และสนับสนุนเจรจาความตกลง 
เขตการค้าเสรกีบัประเทศต่างๆ อย่างเต็มที ่เพือ่ให้ 
ประเทศไทย เป็นประเทศทีเ่ข้าสูก่ารเป็นดจิทิลั
ฮบั และการท�าธรุกจิ S-Curve อย่างแท้จรงิและ
ยัง่ยนื” นายประเสรฐิ กล่าว

กบั กสทช. ถงึการสนบัสนนุอินเทอร์เน็ตให้กบั
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ใน
พืน้ทีต่ามชายแดน ทีร่ะบบอนิเทอร์เนต็เข้าไม่ถงึ 
เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้คอมพวิเตอร์ในการ 
ให้บริการส�าหรับคีย์ข้อมูลในการลงทะเบียน 
รับการรักษา กับประชาชนตามแนวชายแดน ไม่ว่า 
จะเป็น นกัเรียน คนไทย คนต่างด้าว

นายสมภพ กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังได้
หารอืแนวทางในการสนบัสนนุค่าอนิเทอร์เนต็
ส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในพืน้ทีห่่างไกล ทีใ่ห้บรกิารกบัประชาชน 
เช่น ผูป่้วยตดิเตยีง ในการน�าส่งข้อมลูต่างๆ ของ
ผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลหลัก ซึ่งที่ผ่านมา 
อสม.เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง บางคนไม่มี
รายได้ประจ�า ค่ารถกต้็องจ่ายเอง จงึคิดว่าหาก
พอช่วยได้ กเ็ป็นสิง่ทีด่ี

แต่ท่ีผ่านมา กสทช. ยงัไม่เคยช่วยเหลอื อสม.  
มเีพยีงการสนบัสนนุคนด้อยโอกาส นักเรียนถิน่
ทรุกันดาร ผู้ยากไร้ และคนชรา ดงัน้ันต้องขอดู 
ข้อกฎหมายอีกครั้งว่า จะสามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างไร เพือ่ไม่ให้มปีระเดน็กับ อสม.คนอืน่ๆ 
ทัว่ประเทศ ดังนัน้ตอนนี ้กสทช. จงึพยายามสือ่สาร 
ให้ประชาชนใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านศนูย์ยโูซ่เนต็ของ 
กสทช. และโครงการเนต็ประชารฐัทีก่ระจายอยู่
ในพืน้ทีห่่างไกลอยูแ่ล้ว

“เร่ืองการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ 
รพ.สต.และ อสม. เราจะเปิดกว้างให้ค่ายมอืถอื
เข้ามามส่ีวนร่วม โดยเอกชนสามารถน�ามาเป็น
ส่วนลดค่ายโูซ่กับ กสทช. ได้” นายสมภพ กล่าว

รมว.ดอี ีป้ันผลติผลชุมชนข้ึนแท่น
ซอฟต์พาวเวอร์กระตุน้ท่องเทีย่วไทย
รมว.ดีอี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลกำรด�ำเนิน

โครงกำรระบบควบคุมควำมช้ืนในโรงเรือนเห็ด
อัจฉริยะของวิสำหกิจชุมชนสวนเห็ดกรรณิกำ  
จ.เชียงรำย หวังปั ้นผลิตผลชุมชน ข้ึนแท่น 
ซอฟต์พำวเวอร์กระตุน้ท่องเทีย่วไทย

โดบเมือ่เรว็ๆ นี ้นำยประเสรฐิ จันทรรวงทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม (รมว.ดีอี) พร้อมด้วย นำยสุทธิเกียรติ  
วรีะกจิพำนชิ ทีป่รกึษารฐัมนตรดีอีี นำยวลัลภ รจิุรำกร  
เลขานุการรัฐมนตรีดีอี นำยเวทำงค์ พ่วงทรัพย์  
รองปลัดกระทรวงดีอี นำงสำวชมภำรี ชมภูรัตน ์ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงดอี ีนำงสำวกรรว ีสิทธชีิวภำค  
อธิบดีกรมอุตุอนิยมวิทยา ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ นำยพรชัย 
หอมช่ืน ผูช่้วยผูอ้�านวยการใหญ่ ส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิิทลั หรือ ดป้ีา และผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้อง 
ร่วมตรวจเยีย่มผลการด�าเนนิโครงการระบบควบคมุ
ความชืน้ในโรงเรอืนเหด็อัจฉรยิะของวสิาหกจิชมุชน
สวนเห็ดกรรณิกา โดยการน�าเทคโนโลย ีIoT: Smart 
Farm มาประยุกต์ใช้ควบคุมความช้ืน ให้ความชื้น
ด้วยระบบการให้น�้าแบบพ่นหมอก และเยี่ยมชม
ผลติภัณฑ์ชมุชน

ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดกรรณิกา ผลิต
ดอกเหด็ในถงุพลาสติกหลายชนดิ เช่น เหด็นางฟ้า 
เห็ดนางรม เห็นโคนญี่ปุ่น ฯลฯ เดิมใช้แรงงานคน
รดน�้าด้วยวิธีการเปิดปั๊มน�้าและพ่นละอองออกด้วย 
มนิสิปรงิเกอร์ โดยได้ทดลองใช้ตวัตัง้เวลา (Timer) แต่ก ็
ยงัไม่สามารถตอบโจทย์ เนือ่งจากความชืน้สมัพทัธ์ 
ในแต่ละวนัไม่เท่ากนั อกีทัง้กระบวนการและละอองน�า้ 
ทีไ่ด้จากมนิสิปรงิเกอร์ไม่มคีวามสม�า่เสมอ ท�าให้เห็ด 
ทีโ่ดนน�า้มากฉ�า่น�า้ ขณะทีเ่ห็ดทีโ่ดนน�า้น้อยกรอบแห้ง 
ผลผลิตจึงไม่สม�่าเสมอท้ังฟาร์ม ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน
สวนเหด็กรรณิกาได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุการ

ขยายธรุกจิในประเทศไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
High Tech ต่างๆ ทั้งการลงทุนโรงงานผลิต  
Semiconductor, การต้ังศูนย์ Data Center รองรับ  
Cloud Computing, การวจิยัและน�า AI มาใช้
ประโยชน์ในประเทศไทย

ทัง้นี ้กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ได้เข้าร่วมการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี 
ในประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัล/การค้าดิจิทัล เพื่อ
รองรับนโยบาย การเป็น Digital Economy Hub 
โดยมคีวามตกลงทีจ่ะแล้วเสรจ็ในปี 2567 ได้แก่ 
1. ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นวิซแีลนด์ 2. ความตกลงการค้าเสร ี(FTA) ไทย-
สมาคมการค้าเสรแีห่งยโุรป 3. ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกจิไทย-สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ (UAE)

นอกจากนี ้ ยงัมคีวามตกลงทีอ่ยูร่ะหว่างการ
เจรจาและจะแล้วเสรจ็ในปี 2568 ได้แก่ 1. ความ
ตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-จนี ด้านเศรษฐกจิดิจทิลั 

และสังคม (ดอีี) และ เอน็ท ี เพือ่ขอให้เอน็ทเีป็น
ผู้ให้บริการและบ�ารุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียม ส�าหรับการเตือนภัยพิบัติเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะให้กบักรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จ�านวน 
200-250 จุด ตามจุดแจ้งเตือนภัยพิบัติที่อยู่ใน 
ทีโ่ล่ง โดย กสทช. จะสนับสนนุผ่านกองทนุ USO

ทั้งนี้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ปภ. ใช้การสื่อสาร 
ด้านการเตือนภยัร่วมกนัผ่านแอปพลเิคชนั พ้นภยั แต่ 
การส่ือสารผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอื และ วทิยุ
ส่ือสาร ประสบปัญหาด้านการใช้งาน โดยเฉพาะ
เม่ือเกดิภยัพบัิตต่ิางๆ ยกตวัอย่างเช่น การประสาน
งานดบัไฟป่า น�า้ท่วม ดนิถล่ม เป็นต้น เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือจะประสบปัญหาเร่ืองสัญญาณ
โทรศพัท์มากกว่าการใช้งานผ่านดาวเทยีม ดังนัน้ 
ปภ.จึงเข้ามาหารอืขอให้ กสทช. สนบัสนนุเรือ่งนี้

นอกจากตวัแทนจาก ปภ.แล้ว ยงัมีตัวแทนจาก
กระทรวงสาธารณสขุ สภากาชาดไทย เข้ามาหารอื

depa-สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขบัเคลือ่นเกษตรด้วยดจิิทลั
ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทัิล (depa) โดย พรชยั หอมชืน่ ผูช่้วยผูอ้�านวยการใหญ่ กลุ่ม

งานกจิการสาขา พร้อม วศิษิฏ์ ไหมเพช็ร ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูจ้ดัการสาขาภาคกลางตอนกลาง  
และทีมงานสาขาภาคกลางตอนกลาง ร่วมประชุมกับ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย  
นยัฤทธิ ์ จ�ำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ เพือ่หารอืแนวทางการขบัเคล่ือนภาคการเกษตร 
และประชาสัมพันธ์โครงการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
(depa mini Transformation Voucher)

สมภพ ภรูวิกิรยัพงศ์

นายประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดอี ีโดย ดป้ีา  
มุ ่งส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร ทดแทนการ
ท�างานรูปแบบเดิม การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาด 
ใหญ่ (Big Data) เพื่อจัดการด้านเพาะปลูก โดย 
ด�าเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ให้ออกมาเป็น
แนวทาง หรือวิธีการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและ 
ลดการสญูเสยีของผลติผล บรูณาการการปฏบิตังิาน 
กับกรมอุตุนิยมวิทยาในการส่งเสริมเกษตรกร 
ให้สามารถทราบผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 
ช่วยเตือนภัยธรรมชาติและรับทราบข้อมูลสภาพ
อากาศ รวมถึงปริมาณน�้าฝนล่วงหน้าในพ้ืนที่ได้
อย่างแม่นย�า เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหาร
จดัการทรพัยากร ตลอดจนวางแผนการเพาะปลกูได้
อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล อกีทัง้ต่อยอด
กระบวนการและผลติผลของชมุชนด้วยเอกลกัษณ์
ไทย กลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถ
กระตุน้ภาคการท่องเทีย่วของประเทศได้

“จากการร่วมลงพื้นที่ในวันน้ี นอกจากจะได้
เห็นถึงความส�าเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัผสมผสานเข้ากบัภมูปัิญญาท้องถิน่แล้ว ยงัได้
เห็นโอกาสของการต่อยอดสูอุ่ตสาหกรรมอืน่ๆ อาทิ  
อตุสาหกรรมอาหารด้วยมาตรฐานของผลติผล รวมถงึ 
กระบวนการการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะ 
สามารถน�ามาเป็นจดุขายของชมุชน เปิดเมอืง เปิดให้ 
ทั้งชาวไทยเองและชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชม  
ท่องเที่ยว สร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านไลฟ์สไตล์แบบ
ไทยๆ และกลายเป็นแรงดึงดดู กระตุน้เศรษฐกจิของ
ประเทศได้” รมว.ดอี ีกล่าวเสริม



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ตลาดเฉพาะทางที่เรามองอยู่ คือตลาดเกษตรคุณภาพสูงหรือ premium  
product มากขึ้น เพราะว่าถ้าไปแข่งขันด้วยราคา ท�าให้เกิดการผลิตมากขึ้น
เรื่อยๆ พอมากขึ้นพอไปแข่งขันในตลาดโลก ก็จะเกิดภาวะราคาตกต�่า และ
ไม่สามารถระบายได้ หากไม่สามารถแข่งขันกับท้องถิ่นอ่ืน จึงต้องมีการปรับ
กระบวนการให้มีการผลิต niche product ที่เป็นสินค้า premium มากขึ้น 
น�ามาทดแทนสินค้าที่ต้องต่อสู้ด้วยเกณฑ์ราคา

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีม่ี
ความประสงค์เพิม่โอกาส เสรมิศกัยภาพ และสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยผ่านระบบ
สหกรณ์การเกษตร ซึ่งการหารือในวันนี้นับเป็น 
จดุเริม่ต้นให้ฝ่ายไทยได้ร่วมท�างานกบัฝ่ายเคนยา
และโมซัมบกิอย่างใกล้ชดิย่ิงขึน้ต่อไป

โดยปัจจบุนัทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ท�างานร่วมกันทุกกรมฯ ในการมุ่งการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพสูง โดยมี กรมส่งเสริม
การเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ท่ีพยายาม
ผลกัดนัเกษตรกร ให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
การผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  
ในส่วน อ.ต.ก. พยายามชีเ้ป้าตลาดและช่องว่าง
ทางการตลาดเพื่อเกษตรกรผลิตได้ โดยอนาคต 
จะท�างานมุ ่งเป้ามากขึ้น ในอนาคตจะมุ ่งท�า 
ในเรือ่งของ roadshow ในการ ท�า position ราคา
สนิค้า ให้หนกัขึน้และรุนแรงขึน้ เพือ่สร้างโอกาส 
ให้กับเกษตรกร 

เมือ่ถามด้านแนวคิดทีท่�าให้ ผอ.เลก็ เดนิหน้า
มาถงึปัจจบุนัได้นัน้ได้ ผอ.เลก็ มองว่า “เป็นเพราะ
เป็นคนมุง่เน้นการท�างานอย่างเตม็ที ่ เตม็ความ 
สามารถ หากไม่รู ้ก็อ่านหรือถามเพื่อศึกษา 
เพิม่เตมิ เมือ่เจออปุสรรคปัญหาน้ัน กจ็ะไม่มองว่า 
นั่นเป็นอุปสรรคปัญหา เพราะมองว่าทุกอย่าง 
มวีธิแีก้ ดงันัน้ ส่ิงทีจ่ะท�าคอืมุง่ท�างานของตนเอง
เตม็ท่ี พร้อมศกึษาเพิม่เตมิอย่างสม�า่เสมอ”

ระเทศไทยเป็นประเทศแหล่งเกษตรกรรม 
มีเกษตรกรอยู่ทั่วทุกภูมิภำค และมีส่วน

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกของ
ประเทศไทย ซึ่งในทุกๆ ปี ปัญหำที่เกษตรกร
พบเจออยูเ่สมอ คอืเรือ่งของรำคำสนิค้ำเกษตร 
ที่อำจไม่เหมำะสม หรือไม่มีช่องทำงตลำด 
ในกำรค้ำขำย ท�ำให้ขำดโอกำสทีจ่ะสร้ำงรำยได้
จำกสนิค้ำเกษตร นัน่จงึเป็นท่ีมำของ “องค์กำร
ตลำดเพือ่เกษตรกร” หรอื อ.ต.ก. ทีจ่ดัตัง้ขึน้
เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรในกำรพยงุรำคำผลติผล
หรือผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร รวมถงึช่วยเหลอื
เกษตรกรและสถำบนัเกษตรกรในกำรผลติ กำร
จ�ำหน่ำย กำรตลำด กำรเกบ็รักษำ และกำรขนส่ง 
เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรสูค่วำมยัง่ยืน

อปท.นิวส์ เชญิเป็นแขกฉบบัน้ี จึงขอน�าท่าน 
ผูอ่้านมารูจ้กักับ คณุปณธิำน มีไชยโย ผู้อ�านวยการ
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร หรอื ผอ.เลก็ หนึง่ใน 
ผู้ขับเคลื่อนเกษตรกรให้สอดรับกับการแข่งขัน 
ทีส่งูข้ึน ทัง้การรกัษาเสถยีรภาพทางราคาให้เหมาะสม  
เพื่อช่วยเกษตรกร การปรับพฤติกรรมการผลิต 
ของเกษตรกร ให้ตลาดน�าการผลติ พร้อมกบัขยาย

ป จงัหวัดธัญบุรี ซึง่ตลอดการท�างานในรฐัวสิาหกจิ 
มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ ผอ.เลก็ ได้มโีอกาสท�างาน 
มาหลากหลาย อาท ิท�างานในองค์การจดัการน�า้เสยี,  
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ี 
ผอ.เล็ก ยังได้ท�างานในบริษัทระหว่างประเทศ 
(บริษทั อสีเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จ�ากัด) ในต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ จึงกล่าวได้ว่า ผอ.เล็ก ได้ท�า
ธรุกิจและรบัราชการมาโดยตลอดหลายปี 

“ในช่วงนัน้มกีารเปิดรบัสมคัรรองผูอ้�านวยการ  
อ.ต.ก. คร้ังแรก จึงได้เห็นโอกาสก็เลยเข้ามา
สมคัรในต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการ รบัต�าแหน่ง
ได้ประมาณซกั 8 เดอืน ขณะเดยีวกันนัน้ คณะ
กรรมการ อ.ต.ก. ได้ลาออก ผมจึงรับหน้าท่ี 
รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ ซึง่กท็�าอยู่ประมาณ 1 ปี ครึง่  
ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหา จนได้รับการ 
แต่งตั้งในต�าแหน่งผู้อ�านวยการองค์การตลาด
เพือ่เกษตรกรจนถงึปัจจบุนั” 

ผอ.เล็ก กล่าวอีกว่า องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร หรอื อ.ต.ก. มีหน้าทีใ่นการช่วยเหลอื
ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ รวมถึง
การแทรกแซงเพ่ือพยุงราคา รักษาเสถียรภาพ 

สนิค้าเกษตรล้นตลาด ไม่มทีีจ่�าหน่ายทาง อ.ต.ก. 
ก็มีการเช่ือมโยงตลาดให้ เป็นต้น หนึ่งในปัญหา 
ทีพ่บเจออยูเ่สมอ คอืการผลติสนิค้าเกษตรออกมา 
แต่ไม่มตีลาดรองรบั 

ส่วนหนึง่นัน้เพราะเกดิจากพฤตกิรรมการผลติ
ทีอ่าจไม่ตรงความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค รวมถงึ 
นิสัยของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่จะเน้นผลิตสินค้า
ตามๆ กนั หรอืท�าตามความเหมาะสมของพืน้ที ่ท�า
จากความช�านาญในพืน้ที ่แต่ไม่ตรงความต้องการ
ของตลาด ส่งผลให้เกดิสถานการณ์ สนิค้าเกษตร
ล้นตลาด ราคาตกต�า่ ดงันัน้ จงึต้องขบัเคล่ือนผ่าน
นโยบาย “ตลำดน�ำกำรผลิต” ซึ่งเป็นนโยบาย
ทีร่ฐับาลชเูป็นหลกัอยูแ่ล้ว โดย อ.ต.ก. กพ็ร้อม
จะขานรับในการขยายตลาดให้กับเกษตรกร สู ่
ผูบ้รโิภคโดยตรง

ผอ.เลก็ ได้บอกอกีว่า “สนิค้าเกษตร Tropical  
Product ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยที่ผลิตได้
ประเทศเดยีว ถ้าต้องการขยายตลาดสนิค้า เพือ่
ไม่ให้เกดิการล้นตลาดและมตีลาดรองรบั ต้องท�า
ควบคู่ไปสองอย่างคือ 1. ขยายตลาดสินค้าไปสู่
ตลาดต่างประเทศไปสูก่ลุม่ผูบ้รโิภคมากขึน้ 2. ต้อง
ปรับกระบวนการการผลิตให้ตรงกบัความต้องการ
ของตลาด กล่าวคือ ผลติสนิค้าทีเ่ป็น daily used 
หรือสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นปกติในการด�ารงชีพ หาก
ไม่ใช่ในการด�ารงชีพกต้็องไปดทูี ่market’s needs 
ว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงักบัความต้องการสนิค้า
ทีม่ากกว่า need อย่างไร เพือ่ทีเ่ราจะก้าวสูต่ลาด
เฉพาะทางมากข้ึน” 

“ซึง่ตลาดเฉพาะทางทีเ่รามองอยู ่ คือตลาด
เกษตรคุณภาพสูงหรือ premium product 

ให้อยูบ่นความพอดี ไม่สูงหรือต�า่จนเกินไป และจดัหา 
ช่องทางตลาด ให้เกษตรกรมโีอกาสในการจ�าหน่าย
สนิค้าได้มากขึน้ รวมถงึการน�าสนิค้าจากในพืน้ที่
จ�าหน่ายอกีช่องทางหนึง่ ถอืว่า อ.ต.ก. ถอืเป็นกลไก
ในการถ่วงดลุอ�านาจให้กบัเหล่าผูบ้รโิภคและผูข้าย 

ช่วงแรกที่ ผอ.เล็กเข้ามาท�างานในต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการ ก็จะรบัหน้าทีบ่รหิารและพฒันาธรุกจิ 
การปรบัโครงสร้างองค์กร การปรบัความน่าเชือ่ถอื 
มาตรฐานทางบัญชต่ีางๆ ซ่ึงตอนทีไ่ด้มาท�างานนี้  
ยังได ้ช ่วยเหลือเกษตรกรในการแก ้ป ัญหา 

สูต่ลาดในต่างประเทศทีมี่ก�าลงัซือ้สงู และมคีวาม
ต้องการในสนิค้าเกษตรของไทย เพือ่สร้างโอกาส
ในการสร้างเม็ดเงินให้เกษตรกรไทยได้อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ

โดย ผอ.ปณิธาน เล่าว่า เป็นคนมีพื้นเพ
กรุงเทพมหานคร เรียนจบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรยีนเซนต์คาเบรียล ต่อมาได้เรียนจบ
ปรญิญาตรี คณะนติิศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะไปต่อปริญญาโท คณะ
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ (การจดัการสิง่แวดล้อม) 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ หรอืนด้ิา โดย 
ผอ.เลก็ ได้เล่าเส้นทางการท�างานอกีว่า 

“พอเรยีนจบ ผมกเ็ริม่ต้นท�างานในการเป็น
ครหูรอือาจารย์ คณะนติิศาสตร์ วทิยาลยัทองสขุ  
และได้ท�าบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายกับเพื่อน  
ก่อนที่ต่อมาจะท�างานท่ีองค์การจัดการน�้าเสีย 
ซึง่ตลอดมาได้ท�างานควบคูม่าโดยตลอด ทัง้สอน
หนงัสอืและท�างานท่ีเป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
อยูป่ระมาณ 7 หรอื 8 ปี” 

ผอ.เล็ก เล่าอีกว่า ท�างานด้านกฎหมาย 
ทัง้ครอบครวั โดยคณุพ่อเคยรบัราชการเป็นอดตี 
รองผู้อ�านวยการองค์การคลงัสนิค้า และอดีตยงัเป็น
ผู้อ�านวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
ขณะทีต่วัเขาได้สมรสกับ คณุอรนติย์ บณุยรตัพนัธุ์ 
มไีชยโย ผู้พพิากษาหวัหน้าคณะในศาลชัน้ต้น ศาล

ปณิธาน มีไชยโย
ผู้อ�านวยการ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร

ราคา และบุกตลาดเพิ่มที่มีก�าลังซ้ือสูง ปัจจุบัน
ม ี3 ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ และแถบ
อาหรับ หรอื ซาอดุอีาระเบยี ซึง่เป็นกลุม่ประเทศ
ทีม่โีอกาสทางการตลาดสงู เนือ่งจากมกี�าลงัซือ้สงู
และมคีวามคุน้เคยกบัสนิค้าไทย 

อกีทัง้ ยังสร้างความร่วมมอืระหว่างประแทศ 
เช่น ได้ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับ คิปทเินสส์ 
ลินด์ซย์ี คมิโวเล เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเคนยา
ประจ�าประเทศไทย (H.E. Mr. Kiptiness Lindsay 
Kimwole) คุณวิชำญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงสุล
กติตมิศกัดิส์าธารณรฐัโมซมับกิประจ�าประเทศไทย 
และ คุณปรชีำ ตรสุีวรรณ ประธานสมาพนัธ์การค้า 
ระหว่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
แสวงหาโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร

โดยฝ่ายเคนยาประสงค์มีความร ่วมมือ 
ในด้านการผลติข้าว การท�าประมง รวมไปถงึระบบ
ชลประทาน ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการผลิตสนิค้า 
เกษตรและอาหาร โดยขอรับการสนับสนุน 
องค์ความรู ้งานวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากไทย  
ด้านฝ่ายโมซัมบิกสนใจท�าความร่วมมอืในด้านการ
ผลติข้าว มะพร้าว และการท�าประมง รวมถงึได้มี
การแลกเปลี่ยนมุมมองทางการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างกนั 

ขณะที่ไทยมองว่าเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้
การก�ากบัดแูลของ ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่ำ 

“เป็นเพราะเป็นคนมุง่เน้นการท�างานอย่างเตม็ที ่เตม็ความสามารถ หากไม่รู ้
ก็อ่านหรือถามเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม เมื่อเจออุปสรรคปัญหานั้น ก็จะไม่มองว่า 
นั่นเป็นอุปสรรคปัญหา เพราะมองว่าทุกอย่างมีวิธีแก้ ดังนั้น ส่ิงท่ีจะท�าคือ 
มุ่งท�างานของตนเองเต็มที่ พร้อมศึกษาเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ”

มากขึน้ เพราะว่าถ้าไปแข่งขนัด้วยราคา ท�าให้
เกิดการผลิตมากขึ้นเร่ือยๆ พอมากขึ้นพอไป
แข่งขันในตลาดโลก ก็จะเกิดภาวะราคาตกต�่า 
และไม่สามารถระบายได้ หากไม่สามารถแข่งขนั 
กับท้องถิ่นอ่ืน จึงต้องมีการปรับกระบวนการ 
ให้มีการผลิต niche product ที่เป็นสินค้า  
premium มากขึน้ น�ามาทดแทนสนิค้าทีต้่องต่อสู้ 
ด้วยเกณฑ์ราคา”

รูปแบบการค้าขายที่ อ.ต.ก. ส่งเสริม คือ
การพยายามจะหนอีอกจาก Red Ocean หรอื
พื้นที่ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุดที่สู้กันด้วย


